Mưu Sát

Tên eBook: Mưu Sát

Tác giả: Dị Thanh Nhân

Thể loại: Kinh dị, Trinh thám, Tiểu thuyết, Văn học phương Đông

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Trọng lượng vận chuyển (gram): 480

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 439

Ngày xuất bản: 08-2015

Hình thức: Bìa Mềm

Giá bìa: 92.000 ₫

Type: meo_samy92

Nguồn: Web.taisachnhanh.cloud

Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - Web.taisachnhanh.cloud

Ebook được website Đào Tiểu Vũ hoàn thành với mục đích phi thương mại, nhằm chia sẻ với những bạn ở xa hoặc không có điều kiện mua sách, khi sao lưu xin ghi rõ nguồn.

Trong điều kiện có thể bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục

Giới thiệu:

Phần 1 Nàng tiên cá Cốc Hải

Chương 1: Ma quỷ

Chương 2: Chiếc di động bị mất

Chương 3: Tình một đêm

Chương 4: Một hung thủ khác

Chương 5: Bạn gái và gái điếm

Chương 6: Thỏa mộng

Chương 7: Căn PhòngXanh

Chương 8: Mụ Phù Thủy

Chương 9: Một Cái XácThối Rữa

Chương 10 Vở Cổ TíchQuái Dị

Chương 11 Khách Thuê

Chương 12 Cái Chết Lan Truyền

Chương 13 Linh HồnCao Ngạo

Chương 14 Mỡ

Phần 2 Chiếc Áo Mới Của Cách Cách

Chương 15 Cô Gái Áo Đỏ

Chương 16 Dạ Oanh

Chương 17 Đêm Giết Người

Chương 18 Vệt Máu

Chương 19 Rì Rầm BênTai

Chương 20 Manh Mối

Chương 21 Tiền Âm Phủ

Chương 22 Mộng Du

Chương 23 Gọi Hồn

Chương 24 Cách Cách Điên Loạn

Chương 25 Ác Mộng

Chương 26 Kim ThiềnThoát Xác

Chương 27 Băng Mỹ Nhân

Chương 28 Đoán HungThủ

Chương 29 Mộng Mị

Chương 30 Thuốc, Thuốc,Thuốc

Chương 31 Mất KiểmSoát

Chương 32 Luân Hồi VôTận

Chương 33 Lần Theo Dấu Vết

Chương 34 Ký Ức

Chương 35 Thù

Chương 36 Tội

Chương 37 Bí Mật

Chương 38 Chọn Lựa

Chương 39 Ma Ám

Chương 40 Không Rõ Sống Chết

Chương 41 Ngàn CânTreo Sợi Tóc

Chương 42 Hối Cải

Chương 43 Bức Ảnh Cũ

Chương 44 Thuốc Mê

Chương 45 Đi Tìm Thôn U Linh

Chương 46 Tội Lỗi Và Sắc Đẹp

Chương 47 Khởi Đầu Sau Kết Thúc

Giới thiệu:

Đêm, tĩnh lặng như tờ.

Vài ba ngôi sao đính rải rác trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, dường như chị Hằng đang ôm Thỏ Ngọc, tựa bên cung trăng dõi về phương xa…

Xa kia là biển, mặt biển lặng sóng.

Biển này có tên Cốc Hải, trải dài từ đông sang tây, chia thành phố thành hai nửa. Hai bên bờ được nối với nhau bằng một cây cầu lớn dài đến ngàn mét. Cây cầu có tên là Cốc Phong, ý nói ngũ cốc bội thu, điềm báo phúc lành.

Gần nửa đêm, mấy gã say rượu đi trên cầu hò hét ầm ĩ. Theo sau bọn họ là một chiếc xe màu đỏ của một cô gái trẻ. Cô lái xe đến giữa cầu thì dừng lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát mấy gã say kia qua cửa kính. Đến khi họ đã đi khuất, cô mới nhảy xuống xe, sau đó hì hục nhảy về phía mép cầu.

Cô nhảy một cách khó nhọc, cứ vài bước lại dừng lại nghỉ một chút.

Trang phục của cô cũng có phần kì quái. Thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo ngực màu xanh lam, gần giống màu nước biển, bên dưới là một chiếc váy dài cũng màu xanh lam, đuôi váy may kín, bó chặt đôi chân bên trong, thân váy đính rất nhiều mảnh bạc sáng lấp lánh, nơi gấu váy còn có rất nhiều sợi chỉ bạc.

Nếu đó là một diễn viên đang đứng trên sân khấu thì ăn vận như thế âu cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng ở đây lại là biển, ngay trên cầu nên mọi chiếc xe khi chạy ngang qua đều không kìm được giảm tốc độ, người trong xe không khỏi liếc nhìn về phía thân hình kiều diễm của cô gái qua cửa kính.

Đêm khuya, mọi người đều đã mệt mỏi, khung cảnh mãn nhãn như thế không khác gì liều thuốc khiến người ta vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên.

Cô gái đã nhảy đến mép cầu, ngó nghiêng xung quanh rồi lấy di động ra, ngón tay thon thả bấm thoăn thoắt trên bàn phím. Một hồi sau, cô ngẩng đầu, nhìn vầng trăng cong cong giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt không mấy ưa nhìn của cô, má trái hơi chảy xệ, giống như có một miếng thịt thừa đung đưa trên mặt, trông có chút ghê tởm.

Hằng Nga ôm Thỏ Ngọc lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ chốn nhân gian, tựa hồ chẳng phát hiện có một cô gái phàm trần đang mỉm cười với mình. Nụ cười ấy có chút bất lực, pha lẫn chút tuyệt vọng và mong đợi.

“Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.” Cô gái dang rộng đôi tay, thét to câu nói cuối cùng của cuộc đời mình. Dứt lời, cô loạng choạng trèo qua thành cầu, nhảy ùm xuống biển.

Gió điên cuồng gào thét bên tai, cơ thể cô dừng lại giữa không trung trong tích tắc rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống, chưa đầy năm giây sau, ùm, mặt biển dấy lên vô số bọt sóng. Cơ thể bị nước biển nhấn chìm trong phút chốc, sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô trở nên yên tĩnh.

Chiếc váy đã mang vầng hào quang xinh đẹp đến cho cô gái, những mảnh bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những sợi chỉ bạc bồng bềnh dưới gấu váy, tạo thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.

Thời khắc này, vẻ đẹp của cô không ai sánh bằng, đến cả Hằng Nga cũng thấy mặc cảm mà ôm Ngọc Thỏ trốn sau áng mây đen. Trong phút chốc, mặt biển nổi cuồng phong, sóng cuồn cuộn vỗ vào cô gái, không đến nửa khắc sau, thân xác cô đã dạt ra xa cầu, hướng về phía vực sâu thăm thẳm…

Phần 1 Nàng tiên cá Cốc Hải

Chương 1: Ma quỷ

Đinh Tiểu Tiểu va vào một gã say rượu.

“Thằng khốn, không có mắt hả?”

“Xin lỗi.”

“Ê, cứ vậy mà đòi bỏ đi à? Qua đây, qua đây.”

“Tôi đã xin lỗi anh rồi.”

“Chỉ thế thôi sao? Mày đụng gãy tay tao rồi, cũng nên bồi thường chút chi phí thuốc men chứ nhỉ?”

“Anh đang vòi tiền tôi ư?”

“Ừ đấy, anh mày vòi tiền đấy.” Gã say rượu cười hô hố, vụt túm lấy cổ áo Đinh Tiểu Tiểu, tay còn lại thụi mạnh vào bụng hắn. “Mày làm gì được tao nào?”

Cú đấm rất mạnh khiến Đinh Tiểu Tiểu suýt nôn mửa, hồi lâu không gượng dậy nổi.

“Mày chọn đi, muốn bị dần một trận hay đưa bốn, năm trăm ngàn cho tao đi khám bệnh?” Vừa nói, gã vừa lảo đảo đi tới vệ đường nhặt một cục gạch. Đinh Tiểu Tiểu co gập người, một tay ôm bụng, tay kia thò vào túi, mắt tóe lửa nhìn gã chằm chằm.

Gã say rượu dường như hoảng sợ trước ánh mắt ấy, trở nên rụt rè. Gã tiến tới trước mặt Đinh Tiểu Tiểu, chậm rãi và dè chừng, một tay giơ cao cục gạch, tay còn lại thò vào túi Đinh Tiểu Tiểu mò mẫm, sau đó móc ra một chiếc ví màu đen.

“Chỉ có nhiêu đây tiền, mẹ kiếp! Thôi kệ, xem như hôm nay mày gặp may.” Gã rút hết tiền mặt trong ví rồi vội lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Đinh Tiểu Tiểu, nói tiếp: “Đồ bún thiu, lần sau đừng để ông gặp lại mày.” Nói rồi, gã ném cục gạch đi, miệng ngâm nga, chân nam đá chân chiêu rời khỏi.

“Là mày gặp may thì có.” Nhìn theo bóng lưng gã, Đinh Tiểu Tiểu hằn học nói, sau đó cúi xuống nhặt lại ví, rồi tựa lưng vào tường nghỉ một lát. Khoảng vài phút sau, hắn lại đứng dậy, đi tiếp.

Điểm đến của hắn là khu chung cư nhỏ ở cách đó vài con phố, có tên “Hoa viên Tịnh Ngữ”.

Đừng hiểu lầm, hắn không phải đang vội về nhà, mà là vội đi giết một người.

Nhưng chẳng cần phải quá lo lắng cho Đinh Tiểu Tiểu, thực ra hắn đã vạch kế hoạch đâu ra đấy hết rồi. Nếu không phải ban nãy xảy ra chút trục trặc bất ngờ, giờ này hắn ắt đã đế́n nơi. Vì vậy hắn buộc phải nhanh chân hơn, nhanh hơn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đến trước cửa Hoa viên Tịnh Ngữ đúng thời gian đã định.

Chỗ hắn đang đứng là cổng sau của hoa viên.

Cổng sau đã bị bỏ hoang, không có camera, hơn nữa giờ này cũng chẳng có ma nào đi ngang qua chỗ này.

Sau khi quan sát xung quanh một lượt, Đinh Tiểu Tiểu liền chộp lấy hàng rào sắt, hai chân giậm mạnh một cái, bật người nhảy qua rồi an toàn đáp xuống đất. Hắn không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng lẻn vào trốn sau một tòa nhà, dựa vào tường nghỉ. Vài giây sau, hắn hít thở sâu vài hơi, nhanh chân chạy về phía tòa nhà đối diện.

Đến trước tòa nhà số chín của Hoa viên Tịnh Ngữ, Đinh Tiểu Tiểu dừng lại, dáo dác ngó quanh, sau đó nhanh như chớp lẩn vào trong chung cư, nấp trong cầu thang bộ rồi lại nhanh như sóc chạy lên lầu.

Tầng năm là đích đến của Đinh Tiểu Tiểu.

Hắn mở cửa thoát hiểm, thò đầu ra quan sát, thấy không có ai đi ra ngoài bèn rón rén bước đến trước cửa căn hộ số 502. Đinh Tiểu Tiểu lấy một chiếc chìa khóa tra vào ổ, xoay tới xoay lui vài cái, cửa liền bật mở.

Mọi thứ đều thuận lợi đến mức khó tin. Thực ra trong nửa tháng qua, Đinh Tiểu Tiểu đã suy tính đủ mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra lẫn cách thức xử lý. Chẳng hạn khi hắn mở cửa, lỡ người ở nhà kế bên đi ra thì làm sao? Hoặc hắn mang nhầm chìa khóa, không mở được cửa thì sao? Hay như trên đường đi đến đây, hắn bị người khác phát hiện thì phải giải quyết thế nào?…

Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực.

Đinh Tiểu Tiểu nghiến chặt răng, nhón chân đi vào, khẽ khàng đóng cửa lại rồi rút một chiếc đèn pin nhỏ ra. Đó là loại đèn tụ quang, ánh sáng không lan quá rộng. Hắn bật đèn pin, soi xung quanh một lượt, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Đối với hắn, căn hộ này chẳng xa lạ gì, dù trong bóng tối, hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra vị trí phòng ngủ. Đinh Tiểu Tiểu đi vào phòng, dùng một tay che ánh sáng đèn pin rồi khẽ khàng tiến tới giường. Trên giường ngổn ngang nào chăn nào gối, thấp thoáng thấy được người đang nằm bên trong. Không chút do dự, Đinh Tiểu Tiểu rút một khẩu súng tự chế ra, chĩa thẳng họng súng vào người đang nằm trên giường, cố gắng hít sâu vài lần, cuối cùng bóp cò…

“Đoàng!” Sau một tiếng nổ không lớn lắm, Đinh Tiểu Tiểu vội chạy đến, vén tấm chăn lên, sau đó hắn liền há hốc mồm… Không có ai nằm dưới lớp chăn cả. Cú bắn ban nãy trúng ngay cái gối, hắn cầm đèn pin lên soi, trên chiếc gối kẻ sọc lộ rõ một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái.

Gã đâu? Đi đâu mất rồi? Đinh Tiểu Tiểu bỗng chốc rơi vào hoảng loạn. Không thể nào, không thể nào! Mấy tiếng trước chính mắt hắn đã trông thấy gã về nhà, hơn nữa hắn còn đợi đến khi gã tắt hết đèn mới rời khỏi mà. Đầu óc Đinh Tiểu Tiểu nóng phừng phừng, hắn đã dày công lên kế hoạch nhưng lại không hề tính đến sự cố ngoài ý muốn này…

Không được, phải mau chóng rời khỏi đây!

Đinh Tiểu Tiểu ra sức khống chế hơi thở và nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định xoay người đi ra khỏi phòng ngủ thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng “két”, Đinh Tiểu Tiểu giật mình khiếp đảm, hắn xoay phắt người lại, thấy một bóng đen đang nhào về phía mình. Ngay lập tức, hắn giơ bàn tay cầm báng súng lên đập thẳng vào đầu kẻ đó.

Cú đánh ấy quả thực có tác dụng. Kẻ đó chưa kịp phản kháng đã đổ “rầm” xuống sàn. Thấy thế, Đinh Tiểu Tiểu liền giơ chân bồi thêm vài cú, sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, hắn mới lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống mép giường, cầm đèn pin chiếu vào kẻ đó.

Người nằm gục trên sàn là một gã đàn ông, ước chừng cao một mét tám mươi, gương mặt trắng trẻo, trên huyệt thái dương có một mảng đỏ thẫm do bị Đinh Tiểu Tiểu dùng báng súng đánh trúng. Gã cũng chính là đối tượng mà hắn định giết tối nay. Đinh Tiểu Tiểu ngồi trên giường nghỉ chốc lát, sau đó ngồi thụp xuống cạnh đối phương, đặt ngón tay dưới mũi gã để xem gã còn thở không, rồi lại cúi người áp tai lên tim gã để nghe thử.

Chết rồi. Gã chết thật rồi. Hóa ra giết một người lại dễ thế này.

Đinh Tiểu Tiểu có phần phấn khích. Hắn chống người đứng dậy, trên môi lướt qua một nụ cười gian ác, sau đó như chưa hả giận, hắn lại giơ chân đá vài cú vào bụng cái xác. Kế tiếp, hắn làm theo kế hoạch, lau sạch những chỗ có khả năng lưu lại dấu vân tay như tay nắm cửa và sàn nhà, rồi mới theo lối đã vạch sẵn rời khỏi căn hộ, đi ra khỏi Hoa viên Tịnh Ngữ. Gió đêm thổi rát mặt, hắn điên cuồng chạy một mạch băng qua mấy con phố, lau sạch sẽ khẩu súng rồi chôn nó trong một công xưởng bỏ hoang.

Xong xuôi, Đinh Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ rồi chạy một mạch về nhà.

Trong nhà nồng nặc mùi bia rượu, một thanh niên ăn mặc sành điệu khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang nằm bẹp trên sofa. Anh chàng đã say quắc cần câu. Điều này cũng chẳng có gì lạ, vài tiếng trước chính Đinh Tiểu Tiểu đã cùng anh ta nốc hết hai chai rượu trắng to tướng, chỉ là anh chàng không biết rằng, thứ anh ta uống là rượu, còn thứ Đinh Tiểu Tiểu uống là nước lọc đã được chuẩn bị từ trước.

Đinh Tiểu Tiểu chạy về phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó tiến tới gần sofa, cầm chai bia trên bàn lên tu ừng ực. Hắn uống liền tù tì mấy chai, đã thấy ngà ngà say nhưng dường như vẫn chưa đủ, bèn lấy thêm một chai rượu trắng, cầm lên tu vài ngụm lớn…

Chất cồn nhanh chóng khuếch tán trong người, không lâu sau, hắn đã say mèm, ý thức càng lúc càng mơ hồ, chân tay cũng bắt đầu không kiểm soát nổi. Sau cùng, hắn ngã rầm xuống sàn, cố mở mắt nhìn gian phòng khách mờ mờ ảo ảo trước mặt.

Trong mắt Đinh Tiểu Tiểu, chiếc đèn treo trên trần nhà cứ đong đưa qua lại y như con lắc đồng hồ, bức tường trắng xóa lúc thì biến thành màu xanh lam, khi lại hóa ra xanh lá, lát sau lại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy giương nanh múa vuốt trên tường, ngay sau đó bức tường rạn nứt, một bàn tay đầy máu từ bên trong thò ra. Vết nứt càng lúc càng rộng, một bóng người từ trong lách ra, mặt mũi hung tợn, gào thét xông về phía hắn.

Chương 2: Chiếc di động bị mất

Đầu Đinh Tiểu Tiểu đau như búa bổ!

Có một giọng nói cứ quanh quẩn bên tai nhưng hắn chẳng nghe rõ được nó nói gì, như phảng phất vọng về từ nơi nào đó rất xa, lại dường như rất gần.

Tiếp theo, hắn cảm thấy có một bàn tay trườn lên vai. Hắn giật nảy mình, phút chốc bừng tỉnh, quay ngoắt đầu nhìn ra sau. Sau lưng hắn, anh chàng sành điệu đầu tóc bù xù, sắc mặt trắng bệch đang giương to mắt nhìn hắn.

“Ông làm cái quái gì thế hả?” Đinh Tiểu Tiểu thở phào một hơi, xoay xoay cái cổ cứng đờ, hỏi.

“Đừng ngủ nữa, xem mấy giờ rồi, mau dậy rửa mặt rồi đi làm.” Anh ta nói.

Đinh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống, một tay day day huyệt thái dương. “Còn sớm chán, để tôi ngủ thêm một lát.”

“Vậy tôi đi trước.” Anh chàng sành điệu đứng dậy, soi gương sửa sang lại cái đầu tổ quạ rồi chạy vào toilet rửa mặt, khi quay lại phòng khách, anh ta nói: “Ông đừng ngủ quá giấc đó, có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Dứt lời, anh ta đi ra cửa, bước chân hơi xiêu vẹo, vừa đi vừa làu bàu: “Tối qua nhậu đến mức, mẹ nó, suýt chết luôn, tôi thề từ nay cai rượu…”

Sau khi anh chàng kia đi khỏi, Đinh Tiểu Tiểu nằm trên sofa ngủ thiếp đi một lúc, đến tận tám giờ mới gắng gượng bò dậy. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, dạ dày trống rỗng đến khó chịu, đầu đau như bị xé toạc làm hai, cảm thấy cảnh vật trước mắt vẫn có phần không chân thật lắm. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt rồi ra khỏi nhà.

Đinh Tiểu Tiểu làm việc ở một công ty nhà nước trong thành phố, đảm nhiệm chức tổ trưởng, thu nhập rất khá.

Công việc này là hắn dùng tiền “chạy”được, ngay đến cái ghế tổ trưởng cỏn con này cũng là “chạy” nốt, tốn không ít tiền của. Bố mẹ hắn đều là cán bộ công chức, trong nhà cũng tạm coi là có chút của cải. Đúng chín giờ, Đinh Tiểu Tiểu lái xe vào công ty, đỗ xe xong thì chạy lên văn phòng. Người mà hắn giết đêm qua làm cùng công ty với hắn và cũng là một tổ trưởng, chỉ khác bộ phận mà thôi. Đinh Tiểu Tiểu làm bên phòng Thị trường, còn đối phương ở phòng Bán hàng.

Đinh Tiểu Tiểu không vội về văn phòng của mình, khi đi ngang qua phòng Bán hàng, hắn bước vào trong, mỉm cười với cô lễ tân xinh đẹp ở gần cửa, hỏi: “Xin hỏi Lữ Tân đến chưa?”

“Chưa đến.” Cô nàng lạnh nhạt trả lời.

Lữ Tân chính là người mà Đinh Tiểu Tiểu giết tối qua, không những hôm nay không tới mà từ nay về sau, gã vĩnh viễn không tới được nữa rồi… Nghe xong câu trả lời, Đinh Tiểu Tiểu cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc, nói: “Tôi là Đinh Tiểu Tiểu, tổ trưởng của phòng Thị trường. Nếu Lữ Tân đến công ty, bảo anh ta qua tìm tôi có chút việc nhé.”

Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, giải quyết xong công việc, hắn bèn ngồi trên ghế xoay ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ kính lớn. Bỗng Đinh Tiểu Tiểu nảy ra ý muố́n hẹn bạn gái đi chơi, hắn liền thò tay vào túi lấy di động, nhưng mò mãi chẳng thấy đâu. Hắn lại tìm quanh bàn làm việc một lượt, lục lọi khắp các ngăn kéo lẫn mọi ngóc ngách trong văn phòng, sau cùng vẫn không thấy.

Tâm trạng phơi phới thoắt chuyển thành hoảng sợ, trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn cố trấn tĩnh, nhớ lại tung tích của chiếc điện thoại. Những kí ức của cả ngày hôm qua, bắt đầu từ lúc hắn thức dậy dần dần hiện ra trong đầu, từng chút từng chút một… Hôm qua, hắn dùng điện thoại liên lạc với tên bán súng tự chế, hai người hẹn gặp ở quảng trường Thế Mậu. Hắn để tiền trong một cái túi, bỏ nó vào một thùng rác theo như yêu cầu của người bán. Cách thùng rác đó không xa có một cái thùng rác khác. Bỏ tiền xong, hắn đi đến chỗ cái thùng rác kia, bên trong cũng có một cái túi đen, trong túi đựng công cụ giết người mà hắn cần. Sau đó hắn còn dùng di động liên lạc với đồng nghiệp trong công ty, buổi chiều còn gọi điện hẹn ăn cơm tối với Trần Ngôn. Ăn cơm xong tạm biệt bạn gái, hắn bèn chạy đi theo dõi Lữ Tân, sau khi xác định gã đã về đến nhà, hắn lại gọi điện hẹn anh chàng sành điệu kia đến nhà mình nhậu nhẹt, kể từ lúc đó hắn không hề lấy di động ra thêm lần nào nữa…

Sau lần cuối cùng dùng điện thoại, hắn đã tiện tay nhét nó vào túi quần jean.

Đinh Tiểu Tiểu vội chạy đi gặp giám đốc, viện cớ xin nghỉ phép rồi lật đật lái xe về nhà. Trong nhà vẫn còn mùi rượu, hắn chạy xộc vào toilet, cầm chiếc quần jean mới thay tối qua lên mò mẫm. Thế rồi trong phút chốc, hắn gần như suy sụp, đứng ngây như trời trồng, đầu óc rối tinh rối mù. Mười mấy phút trôi qua, hắn mới định thần lại, vứt quần jean xuống rồi lao ra khỏi cửa.

Hắn nhớ tối qua có va phải một gã say rượu, lẽ nào trong lúc dây dưa với tên đó, điện thoại đã rơi mất? Đinh Tiểu Tiểu đi tới con hẻm mà tối qua hắn đụng phải gã say, tìm khắp một lượt, hỏi cả lao công phụ trách khu vực đó nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc điện thoại đâu. Hắn lại chạy đến công xưởng, nơi tối qua vứt súng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ, nơi mà hắn không mong điện thoại rơi ở đó nhất… chung cư của Lữ Tân.

Lẽ nào hắn đã đánh rơi trong lúc xung đột với Lữ Tân? Nếu đúng vậy thì gay to. Đinh Tiểu Tiểu bước đi trên đường, trong đầu chỉ nghĩ nên làm thế nào mới phải. Sau khi lang thang qua vài giao lộ, cuối cùng hắn quyết định đến Hoa viên Tịnh Ngữ do thám tình hình trước. Nếu vẫn chưa có ai phát hiện Lữ Tân đã chết, nếu cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra thi thể gã thì hắn có thể nhân lúc trời tối, lẻn vào nhà gã tìm lại điện thoại của mình.

Đinh Tiểu Tiểu đến trước Hoa viên Tịnh Ngữ, đứng ở con phố đối diện nhìn về̀ phía khu chung cư. Ở đó không có xe cảnh sát, không có đám đông bu lại xem, có nghĩa là bây giờ ngoài hắn ra chẳng ai biết Lữ Tân đã chết.

“Quả là ông Trời cũng giúp mình.” Đinh Tiểu Tiểu thở phào.

Ở gần Hoa viên Tịnh Ngữ có một quán net, Đinh Tiểu Tiểu vào trong quán thuê một máy. Chơi đến gần mười hai giờ đêm, hắn mới đứng dậy, ôm bụng bước đến trước quầy thu ngân, hỏi cô nhân viên đang ngồi phía trong: “Người đẹp, anh hỏi cái, gần đây có quán ăn nào còn mở cửa không? Anh hơi đói rồi.”

“Ra cửa rẽ trái, cách đây không xa có quán thịt xiên nướng chắc còn mở.” Cô nhân viên đáp.

“Cảm ơn nhé.” Đinh Tiểu Tiểu ra khỏi quán net nhưng không đến quán thịt xiên nướng mà y theo lối hôm qua tới cổng sau của Hoa viên Tịnh Ngữ. Hắn trèo qua hàng rào sắt, lần mò lên tầng năm của tòa nhà số chín, lại dùng chìa khóa mở cửa căn hộ 502. Trong nhà nồng nặc mùi máu tanh lợm giọng khiến hắn suýt nôn mửa. Hắn cố kìm nén cơn buồn nôn, lấy đèn pin ra, từng bước mò mẫm vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, xác Lữ Tân vẫn nằm trên sàn nhà. Đinh Tiểu Tiểu cố tránh nhìn về phía cái xác đó, hoảng loạn tìm khắp trên giường lẫn dưới sàn nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc di động, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía cái xác… Lẽ nào điện thoại bị đè bên dưới cái xác? Nghĩ thế, Đinh Tiểu Tiểu liền đưa một tay lên bóp chặt mũi, tay kia thò xuống bên dưới cái xác, mò mẫm một hồi. Hắn sờ soạng từ má của cái xác đến cánh tay, rồi lại chân nhưng vẫn không tìm thấy di động. Hắn không bỏ cuộc, lại tiếp tục mò mẫm. Lần này, khi sờ đến chỗ cổ cái xác, hắn đột nhiên phát hiện có chút bất thường.

Chương 3: Tình một đêm

Có một cô gái đã đem lòng yêu Lữ Tân.

Quá trình đại khái thế này: Một ngày nào đó của nửa năm trước, Lữ Tân vừa tan ca ra khỏi công ty, đi chưa được bao xa thì bắt gặp một cô gái thất thểu đứng bên vệ đường. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe bị mất lái đang lao về phía cô gái, chỉ còn cách chừng vài mét, thấy thế, Lữ Tân vội chạy tới đẩy cô ta ra.

Trước khi từ biệt, cô gái đó hỏi xin số điện thoại của Lữ Tân, bảo một ngày nào đó sẽ đến cảm tạ.

Gã nghĩ đó chỉ là lời nói khách sáo nên cũng chẳng để tâm, nào ngờ mấy hôm sau, gã nhận được điện thoại của cô ta.

Hai người hẹn gặp ở quán Xuyên Vương Phủ ăn lẩu. Tối đó cô gái kia có vẻ không vui, uống rất nhiều rượu, sau cùng lăn ra ngủ mê man, Lữ Tân đành đưa cô ta về nhà mình…

Kì thực Lữ Tân cũng chẳng phải hạng chính nhân quân tử gì, thường ngày gã thích dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ cùng mình chơi trò tình một đêm. Nhưng đêm đó gã không làm gì cô gái cả, tuy muốn nhưng gã đã kiềm chế, bởi gã cảm thấy cô gái như thiên sứ lạc xuống phàm trần, không am hiểu sự đời khiến người ta không nhẫn tâm ức hiếp. Có lẽ cũng bởi vậy mà cô gái có ấn tượng rất tốt về gã.

Sau đó, thỉnh thoảng cô gái lại hẹn Lữ Tân cùng đi ăn uống, tản bộ, dần dần hai người trở thành bạn bè.

Một tối nọ, cô gái chủ động đến nhà Lữ Tân nấu cơm, chuẩn bị cả một bàn thịnh soạn đầy các món ngon. Khi ăn xong thì trời cũng đã khuya.

Lữ Tân nói: “Để anh đưa em về.”

“Đêm nay em ở lại đây… được không?” Cô gái khẽ khàng hỏi nhưng hai tay đã mơn trớn trên người Lữ Tân một cách khác thường. Tuy rất đỗi kinh ngạc nhưng gã không ngăn lại. Khi cô ta vô tình chạm vào nơi căng cứng nhất trên người gã lúc ấy, rào chắn tâm lý trong gã sụp đổ tan tành, ngọn lửa dục vọng bùng lên mãnh liệt. Hắn thô bạo ném cô ta lên giường, rồi như một con dã thú điên cuồng, gã nhào tới không chút khách khí.

Đêm khuya thanh vắng, dưới ngọn đèn mờ tối, hai cơ thể trẻ trung chẳng khác gì củi khô gặp lửa, chỉ một đốm nhỏ thôi cũng có thể bùng lên thiêu trụi tất cả, huống hồ lần này là cô gái kia chủ động trêu chọc gã, khiến dục vọng của gã càng đạt đến đỉnh điểm.

Sau khi mây mưa, cô gái nằm trên giường, nói: “Em có bạn trai rồi.”

“Anh cũng có bạn gái rồi.” Lữ Tân đáp.

“Cô ấy có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Thế anh thích kiểu con gái nào?” Cô gái lại hỏi tiếp.

“Giống Thôi Cách Cách ấy.” Lữ Tân nói.

Thôi Cách Cách là ca sĩ trực thuộc công ty Hoa Long Diễn Dịch, album đầu tay Thế giới bên ngoài truyện cổ tích vừa được phát hành liền nhanh chóng gây xôn xao. Hình tượng cá nhân của Thôi Cách Cách không phải dạng người đẹp mình hạc xương mai mà có phần mũm mĩm dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, thuộc típ người trong sáng, ngọt ngào.

“Cô ta là ngôi sao, dù thích anh cũng chẳng đời nào cưa nổi.” Cô gái cười.

“Cũng chưa chắc.” Lữ Tân chồm tới ghé sát tai cô ta, phấn khích nói. “Kể cho em nghe một bí mật, thực ra trước khi thành danh, Thôi Cách Cách là bạn gái của anh, chỉ có điều khi nổi tiếng rồi, cô ta lại đá anh.”

“Anh cứ bốc phét.” Cô gái không tin. Lữ Tân im lặng, cô ta nói tiếp: “Để em làm người đàn bà của anh nhé.”

“Hình tượng của em chỉ thích hợp làm người tình thôi.” Lữ Tân bông đùa. “Hơn nữa em quá dễ thích một người, chúng ta mới gặp nhau vài lần, em đã định bỏ bạn trai để theo anh. Thế thì sau này cũng khó tránh khỏi việc em gặp người khác rồi đá anh, nên anh chẳng muốn làm gã bạn trai xui xẻo của em đâu.”

“Tình yêu có liên quan đến thời gian quen nhau sao?”

Lữ Tân không trả lời, hỏi vặn lại: “Em thích anh thật à?”

Cô gái gật đầu. “Em cũng thấy kì lạ lắm, kể từ lần đầu gặp, em đã nảy sinh thiện cảm với anh, cũng không rõ vì sao, thực ra trong lòng em rất áy náy, cảm thấy có lỗi với bạn trai hiện tại, nên hôm đó em đã uống hơi nhiều…”

Mới đầu, Lữ Tân ngỡ rằng cô ta chỉ nhất thời kích động, nhưng thời gian trôi qua, gã phát hiện cô gái quả thực đã hoàn toàn lún sâu vào mối tình này. Sau đó hai người cũng gặp nhau vài lần. Trong quãng thời gian ấy, Lữ Tân luôn do dự, một mặt gã hy vọng có một cô gái như vậy ở bên cạnh mình những lúc cô đơn, mặt khác gã biết mối tình này sớm muộn cũng sẽ kết thúc, đến lúc ấy, đối với cô gái mà nói, chắc chắn là một sự tổn thương vô cùng lớn.

Lữ Tân không muốn làm tổn thương cô ta, ngay từ đầu đã không muốn.

Gã không thể trơ mắt nhìn cô ta ngày càng lún sâu vào mối tình này, đó không phải chuyện tốt. Cuối cùng gã hạ quyết tâm đổi số điện thoại, dù cô ta có chạy đến nhà tìm, gã cũng vờ như vắng nhà, không ra mở cửa. Cứ như thế gần một tháng trôi qua, cô gái biến mất…

Cuộc sống của Lữ Tân dần dần trở lại quỹ đạo, thế nhưng ngày tháng bình yên không duy trì được bao lâu.

Hôm đó sau khi tan ca ra khỏi công ty, Lữ Tân luôn cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng mình. Gã nhìn quanh quất nhưng chẳng phát hiện ra ai. Lúc đầu gã cứ ngỡ là mình đa nghi, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng trên đường về nhà, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt. Thi thoảng gã lại ngoái đầu nhìn, nhưng cũng chẳng thấy bóng ai. Cảm giác ấy khiến gã vô cùng khó chịu.

Cũng trong đêm đó, Lữ Tân mơ thấy một giấc mơ rất kì quái.

Trong mơ xuất hiện rất nhiều cô gái, đều là những cô bạn gái cũ mà gã từng hẹn hò. Mới đầu gã nhiệt tình hưởng thụ việc hẹn hò với họ, rồi bỗng một hôm, họ đồng loạt kéo tới nhà hắn, xếp thành một hàng đứng ở phòng khách, nét mặt y chang nhau, mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn quanh một lượt để so sánh, Lữ Tân kinh ngạc phát hiện, những cô gái đó có khuôn mặt giống nhau như đúc.

Gã giật mình choàng tỉnh. Lúc này trời đã hưng hửng sáng. Gã dậy đánh răng rửa mặt, định xuống lầu ăn sáng như thường lệ, nhưng khi đi ngang qua bếp, gã sửng sốt phát hiện trên bàn ăn đã để sẵn đồ ăn sáng, có sữa đậu nành, cháo quẩy và đĩa dưa muối, ngoài ra còn có một mảnh giấy dán bên cạnh, trên đó ghi mấy chữ: “Ăn hết nhé.”

Lữ Tân nào còn bụng dạ ăn uống, đống đồ ăn sáng bất ngờ ấy khiến hồn vía gã lên mây, gã luống cuống không biết phải làm sao.

Người nấu số đồ ăn sáng này có thể là ai chứ? Suốt cả ngày Lữ Tân cứ vò đầu bứt tai suy nghĩ về vấn đề ấy. Đến khi sắp tan ca, gã mới sực nhớ ra một chuyện. Chuyện là nửa năm trước, có một lần gã hẹn cô gái kia đến nhà mình. Hôm sau, khi cô ta đã đi, gã phát hiện không thấy chìa khóa nhà đâu cả, gã còn gọi điện hỏi cô ta nhưng cô ta bảo không lấy. Lúc đó tuy có nghi ngờ nhưng gã cũng chẳng nghĩ nhiều, liền đến chỗ bạn lấy chìa khóa dự phòng. Nhưng giờ nghĩ lại, chìa khóa nhà gã rất có khả năng đã bị cô gái đó lén trộm mất.

Sau khi về nhà, Lữ Tân lập tức nhờ thợ sửa khóa đổi ổ khóa mới. Xong xuôi, gã hẹn vài người bạn đến hộp đêm uống rượu. Đêm đó gã và bạn bè đều “bội thu”, “cưa” được mấy em xinh tươi để cùng qua đêm. Sau khi rời khỏi hộp đêm, bọn họ lại kéo nhau vào quán karaoke làm tăng hai. Nào ngờ giữa chừng, cô nàng mà gã mới cưa cẩm được đột nhiên bảo có chuyện, đứng dậy bỏ về.

“Mẹ kiếp, mất hết cả hứng.” Lữ Tân làu bàu rủa vài câu rồi ngồi ở góc phòng nốc rượu không ngừng, cuối cùng thấy đã ngà ngà say, gã bèn cáo từ về trước. Về đến nhà, gã lảo đảo vào phòng ngủ, nằm vật ra giường, thò tay định kéo chăn đắp, bất ngờ phát hiện cái chăn đã được gấp lại gọn gàng.

Lữ Tân ngay lập tức bật khỏi giường, tỉnh luôn cả rượu, lo lắng quan sát xung quanh. Gã phát hiện không chỉ chăn màn được gấp gọn mà cả đống quần áo bẩn để ở góc phòng cũng biến mất. Gã liền mở tủ áo thì thấy chúng đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn gàng, ngay ngắn bên trong. Gã như muốn phát điên, rõ ràng gã đã thay ổ khóa, tại sao vẫn có người vào nhà được? Hay gã đã nhầm, người mỗi ngày giúp gã chuẩn bị thức ăn sáng và gấp quần áo không phải cô gái kia, mà là một “con ma”? Con ma đó nhân lúc gã ra khỏi nhà thì xuất hiện, để rồi khi gã quay về, nó lại hóa thành một làn khói, nấp trong bóng tối lặng lẽ quan sát gã.

Càng nghĩ càng khiếp sợ, Lữ Tân thậm chí cảm thấy lúc này ngoài gã, dường như trong phòng còn có người khác nữa. Gã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, ném toàn bộ bữa sáng và bữa tối để sẵn trên bàn bếp vào sọt rác. Sau khi quay lại phòng ngủ, gã quyết định bằng mọi giá phải lôi “con ma” ấy ra.

Hôm sau, Lữ Tân không đi làm. Sau khi thức dậy, gã xuống lầu ăn sáng rồi giả bộ đi làm, gã ra ngoài đảo một vòng, xong lại len lén chạy về nhà. Để “con ma” đó không phát hiện ra, gã nấp vào trong tủ áo.

Chương 4: Một hung thủ khác

Mồ hôi thấm đẫm cổ áo, đôi tay run lẩy bẩy của Đinh Tiểu Tiểu sờ thấy một vật cưng cứng, vật đó nằm ở ngay cổ̉ Lữ Tân, hình như là một con dao găm.

Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cầm đèn pin chiếu vào.

Gương mặt xác chết đã có dấu hiệu phân hủy. Đinh Tiểu Tiểu nôn ọe vài cái, sau đó cắn chặt răng, dùng sức đẩy đầu thi thể qua một bên, chăm chú nhìn vào cổ gã, mới phát hiện trên cổ Lữ Tân quả thực có cắm một con dao.

Tại sao lại có con dao ở đây?

Đinh Tiểu Tiểu hốt hoảng đứng dậy, hắn như quên sạch mục đích vì sao mình đến đây, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, đồng thời, những mảnh kí ức rải rác vào tối hôm giết người bắt đầu hiện lên trong đầu… Đinh Tiểu Tiểu giết Lữ Tân, vũ khí là một khẩu súng, hơn nữa hắn không hề nổ súng, chỉ dùng báng súng đập mạnh vào đầu đối phương, vậy mà bây giờ bỗng dưng trên cổ xác chết lại có thêm một con dao, chuyện này là thế nào? Con dao xuất hiện khi nào? Là trước hay sau khi hắn giết Lữ Tân? Hắn cố gắng hồi tưởng lại nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên do. Khi đó hắn quá hồi hộp, lúc Lữ Tân bất thình lình xuất hiện sau lưng, hắn sợ đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn không để ý lúc đó đối phương rốt cuộc còn sống hay đã chết, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy quá trình giết Lữ Tân thật sự đơn giản đến kì lạ.

Đinh Tiểu Tiểu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng đèn pin chiếu xung quanh quan sát một hồi, hắn phát hiện trong phòng chỉ có đúng một thứ đồ gia dụng, chính là chiếc tủ áo. Hơn nữa tủ áo lại ở bên cạnh xác chết, cửa tủ mở toang, bên trong xếp đầy quần áo, màu đậm, màu nhạt có đủ, mỗi bộ quần áo ít nhiều đều dính máu.

Nói Lữ Tân không phải do Đinh Tiểu Tiểu giết hay là do Đinh Tiểu Tiểu giết đều đúng, bởi hắn cũng chẳng cách nào xác định được trước khi mình đến, Lữ Tân còn sống hãy đã chết. Nhưng có thể chắc chắn một điều cơ bản nhất, trước khi hắn đến giết Lữ Tân, gã đã bị trọng thương, bị người nào đó đâm dao vào cổ và nhét vào trong tủ áo.

Ra tay tàn độc như thế, xem ra đối phương cũng có cùng mục đích với hắn, đó là muốn lấy mạng Lữ Tân.

Lữ Tân vốn là con mồi của Đinh Tiểu Tiểu, giờ lại bị người khác nẫng tay trên. Hơn nữa rốt cuộc ai mới là hung thủ thực sự giết chết Lữ Tân đã trở thành một câu đố hóc búa…

Sự việc đột ngột trở nên nan giải, mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo vốn có. Đinh Tiểu Tiểu tức tối vò đầu bứt tai, thầm trách mình cớ sao lại chọn đúng thời điểm ấy để đến giết Lữ Tân cơ chứ, nếu chậm một ngày hoặc sớm hơn một ngày thì đã không xảy ra tình huống này rồi. Bây giờ điều mà hắn lo lắng là, hôm hắn đến đây, kẻ sát nhân kia rốt cuộc đã rời đi hay chưa? Rốt cuộc người đó có biết sự tồn tại của hắn hay không? Nếu biết thì khi bị cảnh sát tóm cổ, đối phương thể nào cũng khai ra hắn cho mà xem.

Bây giờ, hắn phải làm sao?

Đinh Tiểu Tiểu lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cúi xuống xem đồng hồ điện tử trên cổ tay. Đã gần hai mươi phút trôi qua kể từ lúc hắn rời khỏi quán net, hắn không thể tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, nếu không cô thu ngân kia thể nào cũng sinh nghi. Nghĩ vậy, Đinh Tiểu Tiểu quyết định tạm thời gác chuyện kẻ sát nhân kia sang một bên, mục đích chính bây giờ là phải tìm cho ra chiếc điện thoại, hoặc là xác định nó không có trong căn phòng này, như thế hắn mới có thể yên tâm.

Ban nãy Đinh Tiểu Tiểu đã gần như lục tung cả phòng ngủ, giờ hắn đang nằm sấp xuống sàn, đưa mắt nhìn dưới gầm giường, cũng chẳng thấy dấu tích của chiếc di động đâu, nhưng hắn phát hiện có một viên đạn ghim sâu vào sàn nhà. Hắn bò vào trong, dùng dao găm quân dụng mang theo bên mình gảy viên đạn ra, bỏ vào trong túi.

Lại mười phút trôi qua, Đinh Tiểu Tiểu không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Hắn cởi áo khoác, dùng nó lau chùi dấu chân của mình trên sàn nhà, đồng thời nhân cơ hội đó tìm khắp phòng ngủ thêm một lượt, cuối cùng khẳng định điện thoại của mình không có ở nơi này. Xong xuôi, hắn bước ra khỏi phòng, định rời khỏi đây trước rồi tính tiếp. Đúng lúc hắn đi tới cửa thì bất thình lình có tiếng nhạc vang lên sau lưng.

Giai điệu rất sôi nổi, vui tươi, kết hợp với bầu không khí hiện tại lại tạo nên một cảm giác đầy mâu thuẫn.

Em là áng mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến ta muốn giữ em lại, khoan thai hát khúc dân ca tuyệt vời nhất, để tình yêu cuốn đi mọi bụi trần…

Cùng với tiếng nhạc, một luồng sáng nhấp nháy cũng đột ngột bừng lên trong gian phòng khách vốn tối đen như mực khiến Đinh Tiểu Tiểu giật nảy mình. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn mới phát hiện thì ra tiếng nhạc đó phát ra từ một chiếc di động đặt trên bàn trà. Nó đang rung liên hồi trên đó.

Đinh Tiểu Tiểu liền hối hả chạy tới, nhưng rồi thất vọng khi nhìn thấy chiếc di động trên bàn. Nó không phải của hắn. Lúc này, trên màn hình điện thoại đang hiển thị một dãy số lạ. Đinh Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó, chợt một suy nghĩ lóe lên, có lẽ hắn sẽ tìm ra thông tin liên quan đến kẻ sát nhân kia thông qua chiếc di động này.

Nghĩ vậy, hắn bèn cẩn thận cầm điện thoại lên, nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi, tắt máy, nhét nó vào trong túi, xong rồi mới xoay lưng rời đi. Sau khi ra khỏi Hoa viên Tịnh Ngữ, hắn tới quán thịt xiên nướng mà cô thu ngân nói, ăn chút đồ rồi mới quay lại quán net.

“Có tìm thấy quán thịt xiên nướng đó không?” Thấy Đinh Tiểu Tiểu bước vào, cô thu ngân liền hỏi.

“Có.” Hắn gật đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra, trở về chỗ ngồi chơi game online, mãi đến khi trời sáng, hắn mới uể oải đứng dậy. Để cô thu ngân có ấn tượng sâu sắc về hắn, trước khi rời khỏi đó, Đinh Tiểu Tiểu còn cố tình chọc ghẹo cô ta vài câu.

Hôm nay là thứ Bảy, Đinh Tiểu Tiểu không cần vội đi làm, về tới nhà hắn bèn đi thẳng vào phòng ngủ, mở di động của Lữ Tân ra xem. Đầu tiên hắn xem lịch sử cuộc gọi, trong đó có những cuộc gọi đã nhận và cuộc gọi nhỡ, vài cuộc có tên, vài cuộc không có tên, nhưng không phát hiện có cuộc gọi nào đáng ngờ. Sau đó hắn lại lục xem album ảnh, phát hiện một số hình chụp con gái, trong đó có một cô gái, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thân hình cũng rất thon thả.

Cô gái ấy, Đinh Tiểu Tiểu có quen, tên cô ta là Trần Ngôn, cũng chính là bạn gái hắn.

Hắn nhìn bức ảnh bạn gái trong di động của Lữ Tân, không khỏi chau mày, ánh mắt lại tăng thêm vài phần thù hận, nhưng hắn không có hành động gì quá khích, chỉ im lặng xóa bức hình ấy đi rồi lại xem tiếp. Xem xong, Đinh Tiểu Tiểu lại mở mục video trong di động ra xem. Trong đó chỉ có đúng một đoạn clip dài khoảng hai phút, nội dung là một cô gái nằm nghiêng người trong phòng ngủ, mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt. Khung hình từ xa tiến đến gần, khi cách khuôn mặt cô gái khoảng một thước, một giọng nam vang lên: “Bé yêu, dậy đi nào!” Anh ta vừa dứt lời, cô gái trong clip bèn chầm chậm mở mắt. Đôi mắt ấy dịu dàng như nước, quyến rũ vô cùng.

Vài giây sau, cô gái đưa tay chắn trước ống kính, nũng nịu nói: “Ghét quá, đừng quay nữa.” Nói đoạn, cô rời khỏi giường, người trần như nhộng bước ra khỏi phòng ngủ. Thân hình kiều diễm ấy khiến người xem nóng bừng cả người, Đinh Tiểu Tiểu thậm chí còn thầm hâm mộ cái người đang cầm máy quay… Đến trước cửa toilet, cô gái bỗng đứng lại, ngoảnh đầu khẽ mỉm cười nhìn người quay phim rồi đóng cửa lại, khung ảnh dừng trước cửa phòng một hồi, sau đó kết thúc.

Đinh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cảm thấy cô gái trong đoạn clip quen quen, dường như hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Thế là hắn tua lại đoạn clip xem tới xem lui mấy lần mới sực nhớ ra, cô gái đó chính là Thôi Cách Cách, cô ca sĩ đang nổi như cồn dạo gần đây.

Chỉ khác một điều là Thôi Cách Cách trong này có phần trẻ trung hơn, có lẽ quay hồi mới debut.

Lẽ nào Thôi Cách Cách là người yêu của Lữ Tân? Đinh Tiểu Tiểu lắc đầu, điều đó cũng chưa chắc, nói không chừng Lữ Tân là fan hâm mộ của Thôi Cách Cách nên lên mạng tìm clip cũ của cô ta rồi dùng di động quay lại để làm kỉ niệm.

“Tên Lữ Tân này đúng là biến thái!” Hắn lầm bầm chửi rồi lại tiếp tục xem, nhưng không phát hiện ra thông tin nào khả nghi, bèn tắt máy vứt vào trong ngăn kéo bàn máy vi tính. Tiếp đó hắn nằm vật ra giường, vừa suy nghĩ kẻ sát nhân kia giết Lữ Tân vì mục đích gì vừa lo lắng không biết di động của mình rốt cuộc rơi ở đâu. Miên man nghĩ ngợi một hồi, Đinh Tiểu Tiểu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Chương 5: Bạn gái và gái điếm

Reng…

Tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Đinh Tiểu Tiểu.

Hắn ra khỏi phòng ngủ, đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Ngoài cửa, anh chàng sành điệu đang nhấn chuông cửa với vẻ mặt đầy sốt ruột, đôi lông mày nhíu chặt.

Đinh Tiểu Tiểu mở cửa, anh ta liền bước thẳng vào phòng khách, mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra tu ừng ực, sau đó mới quay sang nói với hắn: “Có hai chuyện, một tốt một xấu, muốn nghe cái nào trước?”

“Kể tin xấu trước đi.”

“Trần Ngôn mất tích rồi.”

“Xì, ông nói đùa hả…”

“Đứa nào rảnh đi nói đùa với ông, sáng nay đồng nghiệp của cô ấy mới gọi cho tôi, nói từ hôm qua Trần Ngôn đã không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, cô ấy cũng chẳng xin nghỉ.”

“Không thể nào, tối hôm trước tôi còn gặp cô ấy mà.”

“Gì mà không thể với chả có thể, ông mau đến nhà cô ấy tìm thử đi, mong là không xảy ra chuyện gì.”

“Ok, tôi đi ngay bây giờ đây.”

Dứt lời, Đinh Tiểu Tiểu đứng dậy, xoay lưng dợm bước đi, chợt anh chàng sành điệu kia lại gọi giật lại: “Ê khoan đã, ông không muốn nghe tin tốt à?”

“Được rồi, đừng có lấp lửng nữa, mau nói đi.”

“Hôm nay cảnh sát có gọi cho tôi…”

Vừa nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, mặt Đinh Tiểu Tiểu thoắt cái đã trắng bệch, ngỡ ngàng quay sang nhìn anh ta.

“Nhìn cái mặt căng thẳng của ông kìa, gần đây chắc là làm chuyện gì phi pháp rồi hả?”

“Tôi… tôi thì làm nổi chuyện phi pháp gì chứ.”

“Rồi rồi, tôi cũng không dọa ông nữa. Cảnh sát gọi tới, bảo tối hôm trước bọn họ có tóm được một tên say rượu, phát hiện trong tay hắn có mấy chiếc di động, một trong số đó là của ông, bèn nhờ tôi thông báo cho ông qua đó lãnh về, đồn cảnh sát ở đường Nguyệt Ảnh, khi đi nhớ mang theo chứng minh thư.”

“Đúng là cái tên say rượu đó đã cuỗm mất di động của tôi.”

“Cả hai chuyện tôi đều báo cho ông rồi đó, tôi phải xin nghỉ làm để chạy qua đây, giờ phải quay về.”

Nói xong, anh ta tiến đến bên cạnh Đinh Tiểu Tiểu, vỗ vai hắn đầy ẩn ý, sau đó nói: “Ông mau đi tìm Trần Ngôn đi.”

Trần Ngôn trọ ở một tòa nhà kế bên Cục Điện tín trên đường Hà Khẩu. Đinh Tiểu Tiểu đến nơi, gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, cuối cùng đành sang gõ cửa nhà kế bên. Hắn nhớ Trần Ngôn từng bảo, cô có gửi bên nhà hàng xóm một chiếc chìa khóa dự phòng, đề phòng bị mất chìa khóa không vào nhà được.

Hàng xóm của Trần Ngôn là một cặp vợ chồng già, người mở cửa là một bà cụ tóc bạc phơ. Bà ta quan sát Đinh Tiểu Tiểu một lượt, sau đó hỏi bằng giọng hồ nghi: “Cậu là bạn trai của cô bé ấy à?”

“Vâng, thưa cụ.” Đinh Tiểu Tiểu trả lời.

Bà cụ quay vào nhà, lục lọi trong ngăn kéo một lúc, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa. Cầm nó trong tay, bà cụ nói: “Con bé tốt bụng lắm, thường sang đây trò chuyện cùng bà, nhưng dạo gần đây hình như nó bận lắm thì phải, gần một tuần rồi không thấy sang. Cậu là bạn trai của nó thật à?”

“Thật ạ.”

Trước kia Đinh Tiểu Tiểu từng mong Trần Ngôn đến ở cùng mình, hai người chung sống cũng tiện bề chăm sóc giúp đỡ nhau, nhưng Trần Ngôn không đồng ý, bảo trước khi kết hôn tốt nhất vẫn nên giữ một chút bí ẩn về nhau. Hắn nói không lại cô, đành giúp cô thuê căn hộ này. Căn hộ gồm một phòng ngủ và một phòng khách, chủ nhà là một bà thím sồn sồn khó tính, lúc đầu đòi tiền thuê mỗi tháng là một ngàn hai trăm tệ, sau đó cò kè mặc cả xuống còn tám trăm tệ. Căn hộ này thật sự chỉ đáng ngần đó tiền, bên trong hoàn toàn chẳng được sửa sang trang hoàng, dơ bẩn lụp xụp, chất cả đống đồ hổ lốn y như chuồng lợn, đã thế còn hơi ẩm thấp. Hai người phải mất gần một tuần mới quét dọn xong.

Đinh Tiểu Tiểu rất hiếm khi đến đây, dù có đến cũng chẳng bao giờ ở lại qua đêm.

Trần Ngôn có nguyên tắc riêng, cô không muốn bạn trai chiếm trọn cuộc sống của mình. Cô luôn nhấn mạnh cái gọi là không gian riêng tư. Dần dà, Đinh Tiểu Tiểu cũng quen với chuyện đó, nhiều khi hắn cảm thấy thay vì bảo Trần Ngôn là bạn gái hắn, chi bằng nói là bạn bè thì đúng hơn. Hai người đến giờ vẫn chưa bao giờ vượt quá ranh giới bạn bè, bên nhau tám năm, chưa một lần hôn nhau, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay rồi thôi. Những lúc quá thèm muốn, hắn bèn đến tiệm mát xa tìm gái bán hoa, hắn rất hoài cổ, thường chỉ ghé đúng một chỗ, gọi cô gái mình thường gọi.

Cô gái đó tên Lâm Lợi Lợi, hai mươi tám tuổi, ngoại hình chín chắn, quyến rũ. Ba năm trước khi lần đầu nhìn thấy cô ta, Đinh Tiểu Tiểu liền có cảm giác vừa gặp đã thân. Một cô gái điếm vừa gặp mà như đã quen thân, chẳng phải rất vớ vẩn sao, vì chuyện này mà hắn bị anh chàng sành điệu cười nhạo suốt một tháng trời, nhưng hắn thì chẳng nghĩ thế.

Trần Ngôn biết sự tồn tại của cô gái điếm tên Lâm Lợi Lợi.

Có một câu nói rất đúng, khi yêu, mỗi phụ nữ đều là một thám tử tài ba. Bọn họ biết chính xác ông xã hoặc bạn trai mỗi ngày ở với ai, làm gì, thậm chí nói những gì… Điều đó quả thật rất đáng sợ, Đinh Tiểu Tiểu không rõ Trần Ngôn bằng cách nào, hoặc thông qua ai mà biết Lâm Lợi Lợi, nhưng cô đích thực đã biết.

Trần Ngôn không quan tâm chuyện Đinh Tiểu Tiểu gặp Lâm Lợi Lợi. Có một lần hắn hỏi đùa: “Trên đời này có cô gái nào chịu nổi việc ông xã đi chơi gái hả? Anh nghi ngờ không biết em có thật sự yêu anh không nữa.”

“Cô ta là điếm.” Trần Ngôn bình thản đáp. “Em chưa đến nỗi phải đi giành chồng với một ả điếm.”

“Không phải là chuyện giành hay không giành, đáng lẽ em ít nhất cũng phải nổi máu ghen, đố kỵ, hoặc nổi giận, đó chẳng phải là phản ứng hợp lý của một cô gái sau khi hay biết chuyện này sao?”

“Nếu anh lừa dối em, đi hẹn hò với người con gái khác, em cũng sẽ nổi ghen, đố kỵ, tức giận, nhưng đằng này cô ta chỉ là gái điếm.” Có chút bực mình, Trần Ngôn giải thích tiếp: “Huống hồ em có thể làm gì nào? Anh muốn em phải làm sao? Em bảo anh đừng đi gặp ả nữa, liệu anh có nghe không? Anh có thể kìm nén ham muốn không?”

“Đủ rồi, đừng có hở chút lại nói cô ấy là điếm nữa.”

“Đó là sự thật rành rành.”

Thực ra Trần Ngôn từng đi gặp Lâm Lợi Lợi. Hai người ngồi trong quán cà phê nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. Đinh Tiểu Tiểu cực kỳ tò mò, muốn biết rốt cuộc hai người phụ nữ này đã nói với nhau những gì, bèn chạy đi hỏi Lâm Lợi Lợi nhưng cô ta không trả lời. Hắn lại chạy về hỏi Trần Ngôn, Trần Ngôn đáp: “Đó là bí mật của con gái, anh là đàn ông con trai, dò hỏi làm gì!”

Tuy bán tín bán bán nghi nhưng cuối cùng bà cụ vẫn giao chìa khóa cho Đinh Tiểu Tiểu. Hắn mở cửa rồi mang chìa khóa trả lại. Trước khi hắn rời đi, bà cụ lại hỏi: “Cậu là bạn trai của cô bé đó thật à?”

“Vâng.” Đinh Tiểu Tiểu bất lực xua xua tay. “Bà ơi, cháu không lừa bà đâu.”

“Ta chỉ tò mò thôi.” Vừa nói, bà cụ vừa nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Tiểu Tiểu. “Ta từng xem qua ảnh của bạn trai nó, là một cậu mắt to mày rậm, ôi chao, cũng có thể là ta nhớ nhầm, thực tế mắt có to gì đâu.” Nói rồi, bà cụ đóng cửa, để lại mình Đinh Tiểu Tiểu đứng bên ngoài nghiến răng trèo trẹo với vẻ mặt hằn học.

Chương 6: Thỏa mộng

Lữ Tân đã nấp trong tủ áo đợi rất lâu!

Từng phút, từng phút trôi qua, trong phòng vẫn im ắng như tờ. Sắp đến giờ tan tầm, Lữ Tân nghĩ, có lẽ “con ma” đã phát hiện ra mình nên không xuất hiện nữa.

Nghĩ vậy, gã bèn nhấc cánh tay, định mở cửa tủ bước ra ngoài, bất thình lình gã nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách… Chẳng lẽ cô ta đến rồi? Lữ Tân hơi hồi hộp, vội đóng cửa tủ lại, đưa mắt nhìn ra ngoài thông qua khe hở. Từ chỗ nấp, gã vừa vặn nhìn thấy cái giường, sáng nay sau khi thức dậy, gã đã cố tình bày bừa chăn gối, mục đích là để dẫn dụ “con ma” núp trong bóng tối ra ánh sáng.

Lữ Tân không dám thở mạnh, tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiếp đó, tiếng bước chân dừng lại, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, vài giây sau, một cô gái bước vào. Cô ta quay lưng về phía tủ áo, tiến tới bên giường, sau đó bắt đầu gấp chăn. Ngay khi cô ta gấp xong, định rời khỏi phòng, Lữ Tân liền bật tung cửa, bước ra ngoài, quát lớn: “Cô là ai?”

Cô gái giật nảy mình, hớt hải quay lại nhìn Lữ Tân.

Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Lữ Tân hít một hơi lạnh, sửng sốt hỏi: “Em, Thôi… Cách Cách?”

Cô gái chỉ cười mà không đáp, sau đó uyển chuyển xoay một vòng trước mặt Lữ Tân.

Gã lắc đầu, nói: “Không, cô không phải là Thôi Cách Cách, cô là ai?”

“Em là Trần Ngôn!” Cô gái hớn hở bước tới trước mặt Lữ Tân, khoác tay gã, dịu dàng đáp: “Em vốn định tìm một cơ hội để gây bất ngờ cho anh, anh đáng ghét lắm, lại đi nấp vào tủ áo.”

Lữ Tân cố gắng lục lọi cái tên Trần Ngôn trong đầu. Kí ức như nước lũ dâng trào, cuối cùng gã đã nhớ ra cái tên ấy, nhưng chẳng thể nhớ ra ngoại hình của cô. Không phải gã quên, mà là Trần Ngôn trong kí ức của gã hoàn toàn khác với Trần Ngôn đang đứng trước mặt. Trong trí nhớ của gã, Trần Ngôn có thân hình rất mảnh khảnh, thuộc dạng mình hạc xương mai, khuôn mặt trái xoan trông rất ưa nhìn, còn cô gái trước mặt thì có phần mũm mĩm, khuôn mặt vừa giống Thôi Cách Cách, lại có vẻ không giống lắm, trông rất kì cục…

“Anh vui đến mức ngốc luôn rồi à?” Trần Ngôn nói đùa.

“Em… em…” Lữ Tân nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì mới phải.

“Xem anh nghệt mặt ra kìa.” Trầ̀n Ngôn đưa tay chọc nhẹ vào trán hắn. “Bây giờ anh không còn lý do nào để từ chối em nữa rồi nhé! Em thật sự rất thích anh, để em làm người đàn bà của anh nhé.”

Hoang đường! Lữ Tân nhìn trân trân vào Trần Ngôn trước mặt, sau đó nhíu chặt mày, hỏi: “Em… phẫu thuật thẩm mỹ à?”

“Không hẳn, em chỉ sử dụng một phương pháp cấp tốc để mình béo lên thôi.” Trần Ngôn nhoẻn miệng cười, đáp. “Không ngờ em béo lên lại trông có vài phần giống Thôi Cách Cách, đây đúng là thu hoạch bất ngờ.”

Nhìn Trần Ngôn, trong lòng Lữ Tân ngổn ngang cảm xúc, vừa day dứt vừa hối hận, đồng thời len lỏi một chút xốn xang vui mừng. Day dứt là bởi gã cảm thấy có lỗi với cô, người con gái đã cố gắng thay đổi vì gã. Hối hận là vì lúc đầu hắn không nên chọn cách tránh né, đáng lẽ phải nói rõ ràng với Trần Ngôn, nếu thế có lẽ đã không xảy ra tình cảnh như bây giờ. Vui mừng là bởi cuối cùng gã đã chờ đợi được Thôi Cách Cách, dẫu là giả nhưng cũng đủ thỏa mộng rồi.

Trần Ngôn trước mắt chính là Thôi Cách Cách trong kí ức!

Đôi mắt gã dường như nhòa đi, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện thực. Gã tiến tới ôm chầm Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) vào lòng, nước mắt trào ra, gã nghẹn ngào nói: “Tám năm rồi, đã tám năm rồi, anh thật sự không thể chịu đựng tiếp được nữa…”

“Chẳng phải bây giờ em đã về rồi sao?” Trần Ngôn nép vào lòng Lữ Tân, khẽ khàng đáp.

Giây phút này, Trần Ngôn đã trở thành Thôi Cách Cách của Lữ Tân, Lữ Tân trở thành bạn trai của Trần Ngôn. Tối hôm ấy, gã dẫn Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) đến quán ăn mà xưa kia hai người thường ghé. Ăn xong, họ về nhà, hắn đưa cho Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) xem những tấm ảnh chụp hồi trước. Hai người trò chuyện đến khuya, cuối cùng ôm nhau nằm trên giường, im lặng, dường như cả hai đều đắm chìm trong vai trò của mình, không ai muốn bước ra trước.

Lữ Tân đau đáu nhìn Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) đang nằm trong lòng, kí ức mười năm trước tựa như những thước phim quay chậm lại hiện lên trong đầu gã.

Đó là cội nguồn của mọi nghiệp chướng!

Mười năm trước, Lữ Tân mười tám tuổi, thi đỗ vào Học viện Kĩ thuật chuyên nghiệp của thành phố Cốc Khê.

Từ nông thôn lên trọ học, mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, đối với Lữ Tân, mọi thứ ở chốn thị thành đều ngập tràn mới mẻ. Chỉ trong vòng nửa năm, dưới sự “dìu dắt” của đám bạn kí túc xá, gã đã biết đến quán net, biết đến vũ trường, karaoke, biết đi xông hơi, tắm công cộng… Những thứ ấy khiến gã hoa cả mắt, ngỡ rằng đó là cuộc sống của người thành phố.

Gã thích thành phố này, thích mọi thứ thuộc về nó!

Cách Học viện Kĩ thuật chuyên nghiệp không xa có một quán bar tên là “Quán bar Phụng Phi Yến”. Hằng tuần, Lữ Tân đều cùng bạn bè đến đó vui chơi, dần trở thành khách quen của quán. Gã vẫn còn nhớ mang máng, vào một tối nọ, sau khi kết thúc tiết tự học, gã rủ theo mấy người bạn, định ra ngoài uống vài ly. Cả bọn kéo nhau đến Phụng Phi Yến, ngồi ở vị trí sát tường, gọi chút rượu với hoa quả khô, vừa uống vừa tán gẫu. Lúc sắp về, hắn đã gặp Thôi Cách Cách.

Thôi Cách Cách là ca sĩ mà chủ quán bar mới mời về. Một cô ca sĩ không tên không tuổi như cô, chủ quán chẳng đời nào lại xếp cho hát trong khung giờ tốt nhất. Hôm đó cũng do Lữ Tân cùng bạn bè uống rất vui vẻ nên về muộn hơn mọi lần, vừa khéo được nghe Thôi Cách Cách hát. Khi ấy trong quán chỉ còn lác đác vài người khách, cô bước lên bục, tay cầm micro, đưa mắt đảo quanh một vòng dưới sân khấu rồi cất tiếng hát bài Chu sa vũ. Đó là bài hát mà Liễu Thanh Thanh, cô ca sĩ đang nổi như cồn dạo ấy, từng hát lúc mới ra mắt, và cũng chính bài hát đó đã giúp Liễu Thanh Thanh giành được giải Ca sĩ xuất sắc nhất của năm.

Bao lần mơ thấy chàng và em có được thế giới của hai người, bao lần mộng tưởng chàng cùng em bước vào cõi thiên thai, buổi diễn hát ca, người khốn khổ vì tình lặng ngắm từ xa, tiếng reo hò tán thưởng, kẻ tổn thương vì yêu lặng lẽ lắng nghe, lắng nghe…

Bài hát kết thúc, Lữ Tân đem lòng yêu Thôi Cách Cách.

Thực ra cô không xinh đẹp lắm, chỉ thuộc loại ưa nhìn, khuôn mặt phúng phính, khi cười trông rất đáng yêu.

Chương 7: Căn PhòngXanh

Mày rậm mắt to, chínhlà Lữ Tân!

Trần Ngôn đã cho bà cụxem bức ảnh của gã.

Tuy Lữ Tân đã chếtnhưng nghe thấy câu nói của bà cụ, Đinh Tiểu Tiểu vẫn tức tối nghiến răng trèo trẹo.

"Già rồi, trí nhớcũng không còn tốt nữa, cậu đừng trách nhé." Bà cụ chần chừ đứng ở cửa một lúc rồi đi vào nhà, đóng cửa lại. Đinh Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay, đứng yên gần một phút mới dằn được cơn bực tức nơi lồng ngực xuống, xoay người bước vào căn hộ mà Trần Ngôn thuê. Bên trong chẳng có vật dụng gì, phòng khách đặt hai cái ghế, một cái bàn và một chiếc tivi màu trên bệ cửa sổ. Tất cả đều là đồ hắn mua giúp cô.

"Trần Ngôn, em cónhà không?" Đinh Tiểu Tiểu đứng ở phòng khách, hướng về phía phòng ngủ, gọi to.

Ngày thường Trần Ngônghét nhất việc Đinh Tiểu Tiểu tự tiện vào phòng khi chưa được sự cho phép của cô. Bởi vì chuyện này mà hai người từng cãi nhau không dưới một lần, nhưng sau cùng người thỏa hiệp vẫn là hắn. Trong nhà im ắng vô cùng, tiếng gọi của Đinh Tiểu Tiểu vang lên rồi lại vọng ngược vào tai hắn. Thấy không có ai trả lời, hắn nhíu chặt lông mày, đi vào phòng ngủ.

Bên trong tối đen như mực,tạo nên sự đối lập rõ rệt với phòng khách.

Đinh Tiểu Tiểu đưa taymò mẫm bật đèn. Khi ngọn đèn trên trần nhà chớp tắt hai cái rồi bật sáng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn sửng sốt... Đập vào mắt hắn là một màu xanh lá cây đậm, từ tường, trần, cho đến sàn nhà, cửa sổ, chăn ga gối đệm, thậm chí cả vật dụng trong phòng cũng rặt một màu xanh khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác mình đang ở giữa thế giới ảo.

"Trần Ngôn nổi cơnđiên gì thế này?" Trong phòng nồng nặc mùi sơn, Đinh Tiểu Tiểu đưa một tay lên bóp mũi, tay kia rờ rẫm bức tường bên cạnh. Xác định sơn đã khô, hắn mới dè dặt bước vào.

Ở góc phòng có mộtthùng sơn và cọ, nước sơn trong thùng vẫn còn phân nửa. Đinh Tiểu Tiểu đứng cạnh giường, lại đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa, phát hiện trong phòng không phải chỉ rặt một màu xanh, mà trên bức tường kế bên cửa có vẽ một bức tranh bằng các loại màu nhuộm, chỉ có điều nó nghệch ngoạc, xiêu vẹo, chẳng nhìn ra được hình thù gì.

Đinh Tiểu Tiểu ngắmnghía bức tranh một hồi, sau đó chuyển ánh mắt sang bàn trang điểm. Nó cũng bị nhuộm màu xanh lá cây đậm, bên trên bày các chai hộp mỹ phẩm đủ màu, ngoài ra còn có một chiếc gương to hình tròn. Trên mặt gương viết rất nhiều chữ bằng son môi, trông có phần quái dị, câu trước chẳng ăn nhập với câu sau, đọc lên nghe rất kì quặc.

Thươngđịnh y thủy ức ngô cựu, ái lộ ngô thâm ngộ, bố quyên tước cưu thâm ái thậm, bộ thi lưu ái lộ, thệ tam sinh bất sinh nhĩ khí, thu ngô ninh nhĩ phát, phát thệ y cựu khứ diệc lưu, cửu tán cửu cửu tán, cửu tán cửu cửu tán...79

79 Đoạn văn này đọc lênnghe giống như một bài thơ, nói về tình yêu sâu đậm của một cô gái dành cho một chàng trai, nguyện ba kiếp được ở bên chàng, mãi mãi không rời. Vì đoạn văn này có liên quan đến tình tiết sau này của truyện nên xin được giữ nguyên văn tiếng Hán Việt.

Một bài thơ ư? Không giống,có vẻ như các chữ được tùy tiện sắp xếp cạnh nhau thì đúng hơn, nhưng có vài câu đọc lên quả thực rất có tính thơ. Đinh Tiểu Tiểu đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn không hiểu nổi ý của Trần Ngôn khi viết những chữ này, nhưng từ đáy lòng hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hắn đứng ngây ra trướcbàn trang điểm, nhớ lại những lời mà anh chàng sành điệu đã nói, rồi còn căn phòng màu xanh lá cây, bức tranh kì quái và những câu chữ trúc trắc kia, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng lạ là, chiều hôm trước hắn mới cùng Trần Ngôn ăn tối với nhau, liệu có chuyện gì xảy ra được chứ?

Cứ đứng đây nghĩ ngợicũng chẳng ích gì, Đinh Tiểu Tiểu quyết định đi hỏi người thân và bạn bè của Trần Ngôn. Hắn đút tay vào túi, mò mẫm theo thói quen, phát hiện trong túi trống không, mới sực nhớ di động của mình hiện đang nằm ở đồn công an... Phải làm sao đây? Số điện thoại của bạn bè và người thân của Trần Ngôn đều được lưu trong chiếc điện thoại đó, ngặt nỗi nó lại đang ở đồn công an, mà giờ hắn sợ nhất là gặp công an, chẳng may lúc đi lấy bị công an phát hiện ra sơ hở thì phải làm sao? Nhưng nếu không đi lấy thì chẳng có cách nào liên lạc với những người kia.

Đinh Tiểu Tiểu bỗng rơivào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đi tới đi lui trong phòng. Sau khi đã đi được vài vòng, cuối cùng hắn bấm bụng nghiến răng, lẩm bẩm: "Chết thì chết, tìm Trần Ngôn quan trọng hơn." Quyết định xong, hắn đi ra phòng khách, vừa định mở cửa thì như sực nhớ ra gì đó, hắn lại quay trở lại phòng ngủ, tìm giấy bút, ghi lại những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên gương rồi đút vào túi.

Đồn công an trên đườngNguyệt Ảnh nằm ở phía bắc thành phố, phải đi qua cầu Cốc Phong. Khi Đinh Tiểu Tiểu đi xe buýt đến nơi đã là bốn giờ chiều. Hắn bước vào đồn, đến bàn đón tiếp hỏi thăm, cuối cùng một cảnh sát dẫn hắn băng qua hành lang dài, bước vào phòng thẩm vấn. Anh cảnh sát bảo Đinh Tiểu Tiểu chờ một lát rồi rời khỏi phòng, khoảng mười phút sau anh ta quay lại, trên tay cầm một chiếc di động.

"Anh xem thử cáinày có phải của anh không?"

Đinh Tiểu Tiểu nhận lấy,xem qua, cuối cùng gật đầu, đáp: "Không sai, đây là điện thoại của tôi, cảm ơn các anh."

"Chớ vội cảmơn." Anh ta lấy một tờ khai trong tập hồ sơ ra, đưa cho Đinh Tiểu Tiểu rồi bảo: "Anh điền vào tờ khai này đã, sau đó hãy kể lại tình huống lúc ấy, chúng tôi cần lấy lời khai."

Việc lấy lời khai tốn gầnnửa tiếng đồng hồ. Suốt quãng thời gian đó, Đinh Tiểu Tiểu cố gắng che giấu nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng, nhưng kì thực lưng hắn đã ướt đẫm mồ hồi. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, hắn liền hít sâu vài hơi, tận hưởng bầu không khí trong lành rồi tức tốc chạy đi thật xa, mãi đến khi bình tĩnh trở lại, hắn mới móc điện thoại ra, tìm số di động của "Tả Tả".

Có một dạo Trần Ngônsay mê tiểu thuyết kinh dị, gia nhập rất nhiều hội nhóm, trong đó có một hội tên là "Hội Cú Đêm". Thành viên trong hội đều là các tác giả viết thể loại tiểu thuyết này, trong đó có Tả Tả. Trần Ngôn và Tả Tả vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, lúc đầu hai người tâm sự với nhau trên mạng, sau này dần dần phát triển thành bạn thân trong đời thực.

"Tả Tả, anh là bạntrai của Trần Ngôn."

"Đinh Tiểu Tiểu?"

"Ừ, anh muốn hỏiTrần Ngôn có ở chỗ em không?"

"Không có, cũnglâu rồi em không gặp cô ấy, xảy ra chuyện gì à?"

"Trần Ngôn mấttích rồi, từ hôm qua cô ấy không đi làm."

"Anh gọi điện chocô ấy chưa?"

"Rồi, nhưng tắtmáy."

"Có phải hai ngườicãi nhau không? Dạo trước em cảm thấy hình như cô ấy có tâm sự, tâm trạng rất xấu."

"Có cãi cọ gì đâu.Thôi, để anh gọi người khác hỏi thử."

"Ừm, anh yên tâmđi, chắc không có chuyện gì đâu."

"Mong là như vậy.À đúng rồi, nếu có tin tức gì của cô ấy thì em báo cho anh biết nhé."

"Nếu cô ấy liên lạc,em sẽ gọi cho anh."

"Được, byebye."

"Bye."

Sau khi cúp máy, ĐinhTiểu Tiểu cảm thấy vô cùng chán nản. Ở Cốc Hải, bạn bè của Trần Ngôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường người mà cô thân nhất chính là Tả Tả, giờ ngay cả Tả Tả cũng không biết cô đã đi đâu thì còn ai biết được?

Trên đường về, Đinh TiểuTiểu lại gọi điện cho mấy người nữa, nhưng chẳng ai biết tung tích của Trần Ngôn, cuối cùng hắn đành gọi cho bố mẹ cô hỏi thăm. Bố mẹ Trần Ngôn cũng sống ở thành phố này, nhưng từ khi cô tốt nghiệp đại học, tìm được một chân giáo viên ở trường mẫu giáo, cô bèn mượn cớ nhà xa chỗ làm để dọn ra ngoài. Tuy vậy, hầu như tháng nào cô cũng về nhà thăm bố mẹ.

Người bắt máy là bố củaTrần Ngôn. Đinh Tiểu Tiểu hỏi thăm mới biết lần cô về thăm nhà gần nhất đã là nửa tháng trước. Thời gian qua, mẹ cô có gọi điện cho con gái mấy lần nhưng cô luôn tỏ ra cực kỳ bận rộn, lần nào cũng vội vã cúp máy. Rồi bắt đầu từ hôm trước, bà gọi điện mãi nhưng không sao gọi được.

Bố cô có phần lo lắng,hỏi: "Rốt cuộc Ngôn Ngôn đã xảy ra chuyện gì?"

Để ông không quá lo lắng,Đinh Tiểu Tiểu không nhắc đến chuyện Trần Ngôn mất tích, chỉ viện cớ nói gần đây cô gặp chút phiền muộn trong công việc, tâm trạng không tốt lắm, muốn yên tĩnh một mình nên không mở điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn lại lục tìm danh bạ, thấy chẳng còn ai có thể hỏi nữa bèn tựa lưng vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn từng tòa nhà, từng cột đèn đường, từng chiếc xe vùn vụt lướt qua, trong lòng càng lúc càng lo lắng cho Trần Ngôn.

Một người đang sống sờsờ sao có thể tự dưng mất tích?

Lúc về đến phía namthành phố thì đã gần sáu giờ, Đinh Tiểu Tiểu xuống xe, thất thểu bước đi. Một hồi sau, hắn chợt nhận ra mình đã đứng trước nơi làm việc của Trần Ngôn, trường mẫu giáo Cảnh Tú.

Trường đã tan học,không thấy bóng dáng đứa trẻ nào, có chăng chỉ còn lại mấy thứ đồ chơi như cầu trượt, xích đu, bập bênh, mê cung đang nằm im lìm trong khuôn viên trường... Ánh mắt Đinh Tiểu Tiểu lướt qua những món đồ chơi vô cùng đáng yêu đó, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy cao một mét, rộng hai mét, tường được sơn màu xanh lá cây đậm, y chang như trong phòng ngủ nhà Trần Ngôn.

Nó dùng để làm gì nhỉ?Đinh Tiểu Tiểu tò mò, hắn đi tới trước cổng trường mẫu giáo, hỏi ông lão gác cổng: "Bác ơi, cho cháu hỏi ngôi nhà màu xanh kia dùng để làm gì vậy?"

"Cậu hỏi cái đó hả?"Ông cụ chỉ vào ngôi nhà màu xanh rồi trả lời: "Cho bọn trẻ chơi."

"Chơi thế nào hảbác?" Đinh Tiểu Tiểu lại hỏi.

"Trong nhà có bóngnhựa đủ các màu, bọn trẻ bò trong đó chơi đùa ấy mà."

Ông vui vẻ giải thích.

"Bác cho cháu vàotrong xem được không?" Hắn dò hỏi.

Ông lão nghe xong, lậptức đanh mặt lại. "Tan học rồi, người lạ không thể tùy tiện vào trường."

"Cháu..."Đinh Tiểu Tiểu định tiếp tục thuyết phục ông cụ, chợt cách đó không xa bỗng có người hét to "bạn trai Trần Ngôn". Hắn liền ngoảnh đầu lại nhìn. Một cô gái đang đi về phía hắn, cô ta khoảng hai bảy, hai tám tuổi, buộc tóc đuôi gà, đeo cặp kính cận dày cộp. Thấy Đinh Tiểu Tiểu nhìn mình, cô ta hối hả vẫy vẫy tay.

Hắn không biết cô gáiđó là ai nhưng trông hơi quen mặt, đoán rằng hồi trước đã từng gặp khi hắn đến đón Trần Ngôn. Cô gái vội vã chạy đến trước mặt Đinh Tiểu Tiểu, thở hồng hộc, hỏi: "Trần Ngôn nhà anh đâu? Cô ấy không xin nghỉ, cũng chẳng đi làm, chuyện là thế nào?"

"Cô là đồng nghiệpcủa Trần Ngôn?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi ngược lại.

Cô gái gật đầu, tự giớithiệu: "Tôi là Vương Duy. Khụ khụ, có lẽ anh quên mất rồi, có một lần anh đến đón Trần Ngôn, chúng ta từng hàn huyên với nhau vài câu."

"Ồ, là cô à, tôinhớ ra rồi." Theo phép lịch sự, Đinh Tiểu Tiểu giả vờ như sực nhớ ra, sau đó lái đề tài sang hướng khác. "Tôi đến hỏi về chuyện của Trần Ngôn."

"Ngay cả anh cũngkhông biết cô ấy đã đi đâu ư?" Vương Duy hơi ngạc nhiên.

"Nếu biết thì tôiđã chẳng tới đây." Hắn thở dài vẻ bất đắc dĩ, lại nói tiếp: "Bạn bè, người thân của cô ấy, tôi đều đã hỏi rồi nhưng chẳng ai biết cô ấy đi đâu, nên tôi mới tới đây hỏi thăm xem sao."

"Anh báo cảnh sátchưa?" Vương Duy chau mày, lẩm bẩm: "Có khi nào đã xảy ra..."

"Gần đây, các côthấy Trần Ngôn có gì bất thường không? Như cử chỉ, lời nói chẳng hạn, hoặc cô ấy có từng kể mình có kế hoạch du lịch gì không?" Đinh Tiểu Tiểu vội vã ngắt lời, không để Vương Duy kịp nói ra chữ "chuyện" kia.

"Thế này đi, anh đợitôi một chút." Vương Duy chỉ cửa hàng văn phòng phẩm ở phía đối diện, nói: "Tôi sang đó mua ít đồ, rồi ta từ từ nói chuyện."

Dứt lời, cô ta xoay ngườidợm bước đi, Đinh Tiểu Tiểu chợt gọi giật cô ta lại, hỏi: "Tôi vào trong trường xem một chút được không?"

"Được." VươngDuy nói gì đó với ông cụ gác cổng rồi vội vã đi sang cửa hàng đối diện, vừa đi vừa nói: "Anh cứ vào trong xem đi, khoảng năm phút sau tôi quay lại."

Đinh Tiểu Tiểu chẳng cóbụng dạ nào đi dạo loanh quanh trong trường, vừa bước vào cổng, hắn liền đi thẳng tới ngôi nhà màu xanh. Đúng như lời ông cụ nói, ngôi nhà từ trong ra ngoài đều được sơn màu xanh lá cây, bên trong chứa những quả bóng to nhỏ các loại, đủ mọi màu sắc, trông vô cùng sặc sỡ.

Mặt bên ngôi nhà có mộtcửa vào, nó cao chưa đầy nửa mét, người lớn không thể chui vừa được.

Đinh Tiểu Tiểu ngồi thụpxuống, thò đầu vào, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Hắn phát hiện trên trần nhà có vẽ một bức tranh, trông rất quen, có phần giống với bức tranh trong phòng ngủ của Trần Ngôn, có điều so với bức tranh đó, bức này trông chuyên nghiệp hơn nhiều, cơ bản có thể hiểu được nội dung tranh vẽ cái gì. Phông nền màu xanh lục, bên trên có những sọc ngang màu xanh thẫm, hình như là biển, mấy nàng tiên cá đang nô đùa ở đó, trong số ấy có một nàng ở gần một chàng trai nhất. Chàng ta đứng trên bờ biển, ăn mặc rất sang trọng, có lẽ là một vị hoàng tử. Nhưng éo le thay một kẻ trên bờ, một người dưới biển, Hoàng tử không cách nào nhìn thấy đáy biển, nhưng nàng tiên cá thì có thể nhìn rõ phong cảnh trên bờ. Giữa không trung, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết cứ thế lặp lại, mấy chục mùa thu trôi qua. Cuối cùng nàng tiên cá bước lên bờ, trở thành bạn của Hoàng tử. Hai người nói cười vui vẻ, tâm đầu ý hợp.

Đến cuối bức tranh,Hoàng tử bỗng đi theo một cô gái khác, nàng tiên cá đứng phía sau, buồn bã trông theo bóng chàng. Và ở sau lưng nàng là một mụ phù thủy ăn mặc rách rưới, đầu đội chiếc mũ rách, khuôn mặt không thua gì ác quỷ khiến người ta không khỏi kinh tởm, ghê sợ.

Trong mỗi câu chuyện cổtích đều tồn tại ác quỷ.

Hình ảnh mụ phù thủy dườngnhư đã gợi lên vô số ký ức thuở ấu thơ của Đinh Tiểu Tiểu, hắn chăm chăm nhìn bức tranh hồi lâu, chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của hắn.

"Nhìn gì mà chămchú thế?"

Đinh Tiểu Tiểu thu ánhmắt về, rụt đầu ra khỏi ngôi nhà màu xanh, ngoảnh lại nhìn Vương Duy đang đứng bên cạnh, tay cô ta cầm một cây bút máy. Hắn vừa đứng dậy, cô ta bèn cúi xuống, lướt nhìn bên trong ngôi nhà, sau đó đứng thẳng dậy, hỏi: "Anh đang nhìn bức tranh kia à?"

"Ừ, rất thú vị."

"Nó là kiệt tác củaTrần Ngôn đấy." Vương Duy mỉm cười lịch sự, giải thích. "Hồi ngôi nhà màu xanh này mới được chuyển tới, Trần Ngôn bảo màu sắc của nó đơn điệu quá, bèn vẽ một bức tranh ở bên trong, nội dung là một câu chuyện cổ tích của Andersen. Sau khi vẽ xong, hiệu trưởng còn tấm tắc khen Trần Ngôn, bảo ý tưởng này không tồi, bọn trẻ ở trong đó có thể vừa chơi vừa học."

"Cái này là TrầnNgôn vẽ ư?" Đinh Tiểu Tiểu vẫn chưa kịp định thần, hắn không ngờ bức tranh này và bức tranh ở phòng ngủ của Trần Ngôn đều do chính tay cô vẽ. Biết được chuyện này, hắn lại càng cảm thấy khó hiểu, cả hai bức đều do một người vẽ nhưng vì sao trình độ kĩ thuật lại khác nhau một trời một vực như vậy?

Nghe nói hội họa cóliên quan mật thiết với cảm xúc. Khi vẽ bức tranh trong ngôi nhà màu xanh, trong lòng Trần Ngôn dạt dào tình yêu thương dành cho bọn trẻ, thế thì khi vẽ bức tranh trong phòng ngủ, Trần Ngôn đã nghĩ gì?

"Trong trường, TrầnNgôn vẽ giỏi nhất, hồi trước cô ấy còn định sáng tác sách tranh nữa." Nói đoạn, Vương Duy như sực nhớ ra điều gì đó, lại tiếp: "Đúng rồi, lúc nãy anh hỏi tôi gần đây Trần Ngôn có gì khác thường không, trên đường quay lại đây tôi cũng suy nghĩ, phát hiện ra một số chuyện khác lạ, đi nào, tôi dẫn anh đi xem."

Chương 8: Mụ Phù Thủy

Thôi Cách Cách là Thôi Cách Cách.

Trần Ngôn là Trần Ngôn.

Mới đầu, Lữ Tân coi TrầnNgôn là Thôi Cách Cách, gã trút hết vào cô mọi nhớ nhung dành cho Thôi Cách Cách suốt tám năm qua. Nhưng giờ gã đã tỉnh táo lại, cũng phát hiện hai cô gái tuy hao hao giống nhau nhưng trước sau vẫn là hai người khác biệt.

Gã bước xuống giường,rút một điếu thuốc lá, châm lửa, rít sâu vài hơi, cuối cùng quay sang nhìn Trần Ngôn đang ngập tràn hạnh phúc nằm trên giường, gã ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gã không muốn phá tan giấc mộng đẹp của Trần Ngôn, nhưng lại không thể không làm. Cuối cùng, sau khi hút xong điếu thuốc, gã bước tới ngồi cạnh Trần Ngôn, lặng lẽ nói: "Anh không thể quên được Thôi Cách Cách, không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy."

"Em hiểu." Côchống người ngồi dậy, tựa vào vai Lữ Tân, khẽ đáp. "Cũng giống như việc không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em vậy, anh không nỡ làm tổn thương cô ấy, vậy tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương em?"

Câu hỏi ấy khiến Lữ Tânkhông biết nên đáp thế nào. Gã lại châm một điếu thuốc, cúi gằm mặt xuống mà hút, hút xong hắn dằn lòng đẩy Trần Ngôn ra, đứng dậy vừa bước ra khỏi phòng vừa nói: "Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Dứt lời, hắn đóng sầm cửa lại, bước thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm xối xả giội xuống cơ thể.

Nửa tiếng sau, khi LữTân trở về phòng ngủ, Trần Ngôn đã bỏ đi. Hắn nằm xuống giường, hít sâu một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của Trần Ngôn khiến cho hắn say đắm, thậm chí là cuồng si, những kỉ niệm của tám năm trước cũng hòa theo mùi hương đó mà cuồn cuộn trào dâng.

Mùi hương này là của TrầnNgôn, lại không phải là của Trần Ngôn...

Suốt đêm, Lữ Tân ngấtngây trong hương thơm ấy, không sao dứt ra được.

Hôm sau, khi trời vừahưng hửng sáng, hương thơm thoang thoảng còn sót lại cũng đã biến mất. Như một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên nghiệp, gã lùng sục hít hà khắp mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng cũng chẳng tìm được mùi hương đó. Cuối cùng, gã như phát điên, đập vỡ hàng loạt đồ đạc trong phòng, mãi đến khi kiệt sức, gã mới uể oải ngồi phịch xuống sofa, miệng thở hồng hộc, nhấn nút mở tivi.

Kênh truyền hình CốcKhê đang phát sóng chương trình âm nhạc, nữ biên tập viên đang giới thiệu ca khúc Thế giới bên ngoài truyện cổ tíchcủa Thôi Cách Cách. Sau lời giới thiệu, tiếng nhạc cất lên, giai điệu quen thuộc khiến đáy lòng vừa mới tĩnh lặng của Lữ Tân lại một lần nữa dậy sóng. Gã chăm chú nhìn Thôi Cách Cách trong MV, hồi tưởng lại tám năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng đã quyết định, một quyết định mà đáng lẽ gã phải đưa ra từ sớm.

Lữ Tân không muốn đợi,cũng không sao đợi được nữa. Thôi Cách Cách không đến tìm gã, thế thì gã sẽ đi tìm cô. Gã muốn hỏi, muốn nói chuyện rõ ràng, gã muốn giành lấy hạnh phúc đáng lẽ phải thuộc về mình. Quyết định xong, Lữ Tân bèn mở máy vi tính, tìm kiếm những video nói về Thôi Cách Cách, biết được thứ Năm tuần này cô có buổi ra mắt album mới ở quảng trường Thế Phù trong thành phố. Đây đúng là cơ hội tốt để hai người gặp nhau.

Hôm nay đã là thứ Hai.

Lữ Tân vẫn đi làm như mọingày, trong lòng khấp khởi mong ngóng đến thứ Năm.

Cuối cùng thứ Năm cũngtới.

Sáng sớm hôm đó, Lữ Tânmặc bộ vest đã là phẳng phiu từ hôm trước, xuống tiệm cắt tóc dưới nhà cắt một kiểu tóc mới. Đúng tám giờ, gã xuất phát. Lúc băng qua một con hẻm, gã cảm thấy có người theo dõi phía sau, cảm giác ấy giống hệt như lúc Trần Ngôn theo dõi gã. Lẽ nào Trần Ngôn lại theo dõi gã sao? Lữ Tân cố tình ngoảnh lại nhìn mấy lần nhưng vẫn không thấy ai cả. Ra khỏi con hẻm, gã cố tình chọn đường lớn rộng rãi, đi một hồi, rồi bất thình lình ngoảnh đầu lại...

Lữ Tân trông thấy mộtcô gái, cô ta vừa thấy gã quay đầu lại liền hốt hoảng nấp vào bốt điện thoại công cộng, dáng dấp trông rất giống Trần Ngôn. Gã nhíu chặt lông mày, định bụng đến cảnh cáo cô, nhưng rồi gã từ bỏ ý định đó bởi gã có việc quan trọng hơn cần làm, không thể để mấy chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng tới tâm trạng được.

Bầu trời buổi sáng lấpló vài cụm mây đen, gió thổi lạnh buốt. Lúc gã đến nơi, trên quảng trường đã có không ít người đứng đợi, nam nữ đủ cả, đa số là học sinh còn đang cắp sách tới trường. Lữ Tân đứng sau đám đông, ngó nghiêng xung quanh. Hai tiếng sau, Thôi Cách Cách đến. Cô vừa xuống xe, một đám người lập tức ùa đến vây quanh, hét to khẩu hiệu, đại loại là "Bộ lạc Cách Cách yêu Cách Cách".

Dưới sự bảo vệ của nhânviên an ninh, Thôi Cách Cách bước lên sân khấu, bắt đầu hoạt động quảng bá cho bài hát mới. Lữ Tân chẳng buồn quan tâm cô đang nói gì, chỉ đi qua đi lại trên quảng trường, mải mê suy nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với cô sau khi hoạt động kết thúc.

Khi hoạt động quảng bátiến hành được một nửa, rốt cuộc gã cũng nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Trước tiên, gã không thể xông thẳng lên sân khấu gặp Thôi Cách Cách được. Nếu làm thế, thế nào cũng trở thành mục tiêu cho các báo đài ngày mai đưa tin, gã không muốn gây ra bất kì ảnh hưởng tiêu cực nào cho Thôi Cách Cách. Nhưng gã cũng không thể đứng cạnh xe mà chờ đợi được, vì ở đó có cả nhân viên an ninh lẫn vệ sĩ, khả năng tiếp cận Thôi Cách Cách hoàn toàn bằng không. Cách tốt nhất là lát nữa, gã sẽ ngồi taxi bám theo xe của cô, tìm ra khách sạn mà cô đang ở rồi nhân lúc không có phóng viên, gã sẽ lẻn vào phòng cô, sau đó...

Cứ quyết định như vậyđi. Lữ Tân búng tay, trên môi nở nụ cười vui vẻ, nhưng ngay khi gã vừa ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, nụ cười đó lập tức tắt ngấm. Trên sân khấu, ngoài MC và Thôi Cách Cách, không biết tự lúc nào lại có thêm một cô gái nữa, đó là người mà hắn quen biết, Trần Ngôn.

Tuy đứng hơi xa, khôngnhìn rõ được khuôn mặt cô gái nhưng từ dáng dấp, kiểu tóc, gã có thể đoán ra người đó chính là Trần Ngôn. Cô ta lên đó làm gì? Lữ Tân bỗng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Trần Ngôn đang đứng trên sân khấu. Còn cô thì không hề nhìn thấy hắn, mà ghé sát vào tai Thôi Cách Cách, thầm thì điều gì đó. Chắc chắn cô ta chẳng nói được câu gì hay ho. Gã cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất thường, phải nhanh chóng ra tay ngăn cản. Nghĩ vậy, gã liền chen vào đám đông, nhưng khi vừa chen được tới sân khấu thì phát hiện chỉ còn MC và Thôi Cách Cách đang đứng trên đó.

MC nói: "Xin cảmơn những bạn fan nhiệt tình ban nãy, giờ chúng ta bắt đầu phần tiếp theo nào."

Lữ Tân ngó nghiêng xungquanh, bốn bề đều là đám đông cuồng nhiệt, Trần Ngôn sớm đã mất hút trong biển người rồi.

Rốt cuộc cô ta đã nóigì?

Gã thấp thỏm chờ đếnkhi kết thúc hoạt động quảng bá. Thôi Cách Cách vừa lên xe rời đi, gã liền y theo kế hoạch đã định, vội vã bám theo. Chiếc xe kia đảo qua hơn nửa vòng thành phố, sau đó chạy vào một tòa biệt thự. Gã dò hỏi bảo vệ, mới biết chủ nhân biệt thự chính là Thôi Cách Cách.

Thì ra cô sống trong mộtbiệt thự ở Cốc Khê, vậy mà trước giờ, Lữ Tân cứ ngỡ rằng cô sống tại thành phố Thanh Uyển. Biết được điều này, trong lòng gã cảm thấy chua xót, vô số thắc mắc cũng theo đó mà bật ra. Thôi Cách Cách sống ở Cốc Khê, tại sao cô không đến tìm gã? Hai người ở gần nhau thế, lẽ nào cô không thể dành ra chút thời gian đến thăm gã hay sao? Hay là cô đã quên mất mối tình dang dở năm xưa?

Câu hỏi không có lời giảiđáp. Cảm giác ấy đủ khiến con người ta suy sụp.

Lữ Tân vốn định đêm naymới lẻn vào biệt thự gặp Thôi Cách Cách, nhưng hàng loạt câu hỏi dâng lên trong đầu khiến gã cảm thấy không thể đợi được nữa. Gã muốn gặp cô ngay lập tức, để đòi đáp án cho những câu hỏi đã luôn dằn vặt gã suốt tám năm qua. Siết chặt tay, thầm khích lệ bản thân, hắn chạy tới nói với bảo vệ: "Anh bảo vệ, tôi muốn vào trong gặp Thôi Cách Cách."

"Anh là gì của cô ấy?"Bảo vệ nghiêm túc hỏi.

"Bạn." Hắn tựgiới thiệu. "Tôi tên là Lữ Tân, anh cứ nói tên tôi là cô ấy khắc biết."

"Anh đợi mộtchút." Bảo vệ quan sát Lữ Tân theo thói quen nghề nghiệp, rồi đi vào phòng bảo vệ, cầm điện thoại lên nói mấy câu, vài phút sau lại quay ra, nghiêm túc nói: "Anh có thể vào trong được rồi."

Thấp thỏm từ nãy tới giờ,cuối cùng gã cũng thấy yên lòng, rối rít cảm ơn anh bảo vệ rồi nhanh chân bước qua cổng, đi dọc con đường nhỏ đến trước cửa biệt thự, nhấn chuông. Vài giây sau, cửa mở, một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc quần áo dành cho người giúp việc xuất hiện. Bà ta dẫn Lữ Tân vào biệt thự, lên gác, đến một căn phòng.

Người giúp việc bảo:"Cô Thôi đang đợi anh trong phòng."

Lữ Tân đứng thẳng người,hít sâu vài hơi, chỉnh lại áo vest, sau đó giơ hai tay đẩy cửa vào. Đây có lẽ là phòng làm việc của Thôi Cách Cách, bên trong bày rất nhiều thiết bị và dụng cụ. Gã bước vào, chẳng thấy cô đâu, vừa định mở miệng gọi thì Thôi Cách Cách từ buồng trong bước ra.

Lần gặp mặt đầu tiênsau tám năm.

Cả hai sững sờ nhìnnhau gần một phút. Chưa đợi Lữ Tân lên tiếng, Thôi Cách Cách đã bất ngờ chạy tới, nhào vào lòng gã, nước mắt tuôn rơi. Gã cũng dang tay ghì chặt lấy cô. Hai người im lặng hồi lâu, cứ thế ôm siết nhau, khoảng năm phút sau, Thôi Cách Cách hỏi: "Anh vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe." LữTân bỗng cảm thấy đã có được đáp án cho câu hỏi luôn dằn vặt gã suốt tám năm qua. Gã vui mừng khôn xiết, lâng lâng như đang đi vào giấc mộng, một giấc mộng vô cùng chân thực.

"Em nhớ anh lắm,em cứ tưởng suốt đời này không gặp được anh nữa." Thôi Cách Cách xúc động nói.

"Anh cũng tưởng sẽkhông được gặp lại em nữa." Lữ Tân cố nén nước mắt, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, mừng rỡ nói. "Em biết không, sau khi em đi, anh đã thuê lại căn hộ mà em từng ở, vì sợ có một ngày em không tìm được anh. Suốt tám năm qua, anh vẫn luôn đợi em, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay."

"Em xin lỗi đã đểanh đợi lâu như thế." Thôi Cách Cách lau nước mắt, ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt gã, buồn bã giải thích: "Sau khi thành danh, có quá nhiều chuyện em không thể làm theo ý mình, em không dám gặp anh, cũng không thể gặp anh, nhưng em xin thề, tám năm qua không giây phút nào mà em không nhớ đến anh, em thật sự rất nhớ..."

"Đừng nói nữa."Lữ Tân đưa tay chắn trước miệng cô, trìu mến nói. "Anh biết, anh biết cả, em không phải loại con gái thấy lợi quên nghĩa, bởi vậy anh mới cam tâm tình nguyện đợi em, dù phải đợi thêm tám năm nữa, anh cũng bằng lòng."

"Anh thật tốt."Cô mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục rúc vào lòng gã.

Lữ Tân và Thôi CáchCách ở trong phòng làm việc suốt năm tiếng đồng hố.

Hai người tâm sự vớinhau rất nhiều, từ chuyện quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Đến khi trời tối, gã mới bịn rịn ra về. Sau khi bước ra khỏi biệt thự, hắn bắt taxi về nhà, trên đường đi cứ ngây ngô cười mãi. Gần tới Hoa viên Tịnh Ngữ, xe taxi bắt buộc phải chạy qua một con hẻm, hắn vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, bất ngờ trông thấy Trần Ngôn.

Cô đứng ở cuối hẻm, hơicúi đầu, khuôn mặt ngập tràn oán hận. Khi taxi chạy ngang qua chỗ Trần Ngôn, cuối cùng Lữ Tân cũng nhìn rõ được gương mặt có phần béo ra của cô. Gương mặt đó xấu xí kinh khủng, hoàn toàn khác so với mấy hôm trước. Lớp da trên má hơi chùng xuống, làm cho cả khuôn mặt trông hơi giống... giống... chó Sa Bì79 .

(*)Sa bì có nghĩa là da cát. Đây là giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nuôi làm chó giữ nhà.

Taxi vụt lướt qua TrầnNgôn, Lữ Tân ngỡ mình nhìn nhầm, bèn thò đầu ra cửa sổ xe nhìn lại, nhưng không còn thấy bóng dáng của Trần Ngôn trong con hẻm tối tăm ấy nữa.

Y như một bóng ma!

Gương mặt đó khiến gãkhiếp đảm. Sau khi xuống xe ở Hoa viên Tịnh Ngữ, gã cuống cuồng chạy về nhà. Chưa được mấy bước, chợt xuất hiện một bà lão chắn ngang đường gã. Bà lão ăn mặc có phần quái dị, đầu đội một chiếc mũ tròn màu đen, trên người khoác một chiếc áo choàng cũng màu đen nốt. Những nếp nhăn trên mặt bà ta dồn ứ vào nhau, trông giông giống khuôn mặt của Trần Ngôn...

"Chàng trai, ấn đườngcủa cậu tối đen, sắp gặp họa lớn rồi." Bà lão nhìn chằm chằm vào mặt gã, nói.

Câu nói kì quặc ấy khiếnLữ Tân nhíu chặt mày lại, gã cảm thấy bà lão rất giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích, không những ăn mặc quái dị mà đến nói năng cũng khiến người ta chẳng biết đâu mà lần.

"Hôm nay tôi may mắnvô cùng, lấy đâu ra tai họa?"

Lữ Tân chẳng buồn đểtâm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi "mụ phù thủy"

này, nhưng vừa đi đượcvài bước, "mụ phù thủy" lại gọi giật hắn lại, nói: "Cậu hãy nghe lời bà già này, tối nay tốt nhất đừng về nhà, có lẽ sẽ tránh được tai họa này."

"Được rồi bà ơi,bà đừng có ở đây giả thần giả quỷ nữa."

"Chàng trai, cậu..."

"Mụ phù thủy"còn định nói gì đó, bỗng ngập ngừng rồi lại thôi. Bà ta lo lắng nhìn về phía tòa chung cư vài giây, sau đó mặt biến sắc, hớt ha hớt hải quay người bỏ đi.

"Đúng là quáithai." Lữ Tân lắc đầu, đi vào chung cư, lên nhà của mình.

Trong nhà im ắng như tờ,gã ngồi xuống sofa, lấy di động ra, mở nhạc rồi để lên bàn trà. Nghe nhạc một hồi, gã đứng dậy đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm làm bằng kính mờ. Đang tắm, bỗng gã trông thấy có bóng người đứng ngoài cửa. Gã sợ hết hồn, vội hét lên: "Ai đó?"

Không có ai trả lời,bóng người cũng biến mất.

Lữ Tân quấn khăn tắm, mởcửa thò đầu ra xem, chẳng thấy ai, gã bèn đóng cửa tiếp tục tắm. Tắm xong, gã sấy khô tóc rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, gã bắt đầu nghĩ về chuyện của mình và Thôi Cách Cách, càng nghĩ càng thấy vui sướng, hạnh phúc.

Tối đó gã không ngủ được,cứ trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định thức cả đêm. Gã ngồi tựa vào thành giường châm thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Mấy tiếng sau, khi đã hút hết cả bao thuốc lá, hắn cũng thấy hơi mệt, bèn nằm xuống giường, định ngủ một giấc. Bất thình lình, cánh cửa tủ áo trong phòng vang lên một tiếng "két", gã vội quay sang nhìn, thấy cánh cửa tự động mở ra, rồi tự động đóng lại.

Lữ Tân bật dậy, sững sờvài giây, sau đó khẽ hỏi: "Trần Ngôn phải không?"

Dứt lời, không có tiếngtrả lời. Gã hơi bực mình, gã ghét nhất là bị Trần Ngôn bám riết như bóng ma, liền đứng dậy, đi đến trước tủ áo, vừa mở cửa ra vừa nói: "Trần Ngôn, tôi nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu, hai chúng ta không thể ở cùng nhau đâu, vả lại Thôi Cách Cách đã..."

Chưa kịp nói hết câu,cánh cửa tủ đã bật tung ra, gã trợn mắt, chưa kịp hiểu là chuyện gì thì một con dao sáng loáng đã bất ngờ lao tới, cắm phập vào cổ gã. Gã hốt hoảng tóm lấy cổ tay đối phương, đôi mắt mở trừng trừng. Chỉ vẻn vẹn có vài giây, Lữ Tân đã ngửi thấy mùi của thần Chết, ý thức của gã dần trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa hư ảo, cuối cùng gã không còn sức để chống đỡ nữa, cơ thể to lớn, cứng đờ của gã đổ gục xuống.

Thấy Lữ Tân đã ngã gục,kẻ trốn trong tủ áo liền bước ra ngoài, ngồi thụp xuống, đưa tay huơ huơ trước mặt gã. Lúc này Lữ Tân vẫn chưa tắt thở, gã lờ mờ trông thấy gương mặt của kẻ đó, không phải Trần Ngôn mà là một chiếc mặt nạ quỷ. Hắn là ai? Là ai? Là ai?

Lữ Tân mang theo câu hỏiấy, vĩnh viễn rời khỏi nhân gian!

Hắn là ai?

Chương 9: Một Cái XácThối Rữa

Thối.

Trong phòng nồng nặcmùi hôi thối tanh tưởi.

Từ lúc phá cửa xông vàođến giờ, nữ cảnh sát Vương Quỳ đã nôn thốc nôn tháo không dưới năm lần. Lúc này cô đã đeo những hai cái khẩu trang nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối tởm lợm đó.

Sáng sớm tinh mơ, ngoàicửa sổ là bầu trời ảm đạm, dường như thành phố vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Vương Quỳ mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, tham lam hít lấy hít để luồng không khí trong lành, rồi lại đóng cửa, mặt mũi tiều tụy nhìn thi thể nằm trên sàn nhà. Nó đã thối rữa đến mức không nhìn rõ mặt mũi nữa rồ i .

Vương Quỳ lại thấy buồnnôn, cô cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, dừng lại bên cạnh kệ tivi ở phòng khách, nghỉ một chút.

"Lần đầu đi làmnhiệm vụ nên chưa quen hả?"

Người hỏi câu đó là ChuHạo, một cảnh sát đứng tuổi. Ông đang ngồi trên sofa, xem một quyển album ảnh một cách thản nhiên. Những cảnh tượng thế này ông đã nhìn thấy nhiều đến mức quen rồi.

Vương Quỳ không trả lờimà chỉ vào quyển album kia, hỏi: "Trong album có manh mối ạ?"

"Cách nhanh nhất đểtìm hiểu quá khứ của một người chính là xem album ảnh." Chu Hạo đáp, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Thế sếp đã cóphát hiện gì chưa?" Vương Quỳ hỏi tiếp.

Chu Hạo đặt quyển albumxuống bàn, chỉ vào một tấm ảnh trong đó, thủng thẳng nói: "Bối cảnh đằng sau bức ảnh này là một tòa nhà, cô xem, trên tòa nhà có chữ "Công ty Hóa chất Phú Long", nó là một doanh nghiệp nhà nước ở Cốc Khê. Trong album có rất nhiều ảnh được chụp tại địa điểm này, có thể thấy nạn nhân làm việc ở đó. Còn nữa, cô xem tấm này, và cả những tấm này nữa, chúng đều được chụp cách đây rất nhiều năm, khi ấy nạn nhân vẫn còn đang đi học..."

"Có gì không ổnsao?" Vương Quỳ thắc mắc.

Chu Hạo gập quyển albumlại, đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, vừa đi về phía phòng ngủ vừa trả lời: "Chẳng có gì không ổn cả."

Vương Quỳ nhìn Chu Hạođi vào phòng ngủ, bĩu môi, lẩm bẩm: "Không có gì thì nói làm quái gì, đúng là...!"

Tuổi của Chu Hạo đã xấpxỉ lục tuần, sắp đến lúc về hưu, có lẽ do thời trẻ quá lao lực nên tóc ông giờ đã chuyển màu hoa râm, trông giống một cụ già tám mươi tuổi hơn. Có thâm niên, ngoại hình lại già chát già chúa nên ông ta thường trưng ra dáng vẻ từng trải để dạy dỗ đám lính mới, cũng không quên tỏ ra nghiêm khắc trước mặt họ.

Vương Quỳ là "ma mới",nửa năm trước mới vào Sở Cảnh sát. Ban đầu cô làm công việc bàn giấy hơn nửa tháng trời, sau đó bị điều đến tổ của Chu Hạo để tiếp tục công việc văn thư. Dạo trước, một cảnh sát gặp tai nạn giao thông, hai chân bị nghiền đứt không thể tiếp tục làm việc, trong tổ bỗng chốc thiếu người, cấp trên lại không thể lập tức điều người xuống, Vương Quỳ bèn chủ động xin chuyển từ công việc bàn giấy sang điều tra hiện trường.

Thực ra, từ nhỏ VươngQuỳ đã rất thích xem tiểu thuyết trinh thám, tuy không tinh thông lắm nhưng cũng rất hứng thú với chuyện điều tra phá án, chỉ có điều cô không ngờ, lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ lại gặp ngay cái xác thối rữa kia... Vừa nghĩ đến cái xác, Vương Quỳ lại vô thức nôn khan vài cái, sau đó nắm lấy khẩu trang, giậm chân, bấm bụng đi vào phòng ngủ.

Trong đó, Chu Hạo đangnói chuyện với nhân viên pháp y.

Nhân viên pháp y nói:"Hung khí là một con dao, vết thương chí mạng ngay ở cổ, trước khi chết nạn nhân chắc chắn đã vật lộn với người khác, xương cổ tay và lồng ngực đều bị gãy, còn nữa anh xem chỗ này, mấy vết bẩn trên quần áo của nạn nhân trông rất giống dấu chân."

Chu Hạo hỏi: "Nhìnmức độ phân hủy, chắc đã chết gần một tuần rồi nhỉ?"

Nhân viên pháp y trả lời:"Theo quan sát sơ bộ là ba đến bốn ngày, cụ thể thì còn phải mang về tiến hành khám nghiệm mới biết được."

Vương Quỳ nấp sau lưngChu Hạo, cô không còn tí dũng khí nào để nhìn cái xác đó một lần nữa, nên chỉ còn cách ngó nghiêng xung quanh để phân tán sự chú ý. Cạnh giường có một chiếc đèn nhỏ, được thiết kế giống bông hoa hướng dương, trông rất tinh tế, cạnh cái đèn còn có vài quyển sách về ngành công nghiệp hóa chất, trên chồng sách là một chùm chìa khóa. Vương Quỳ bước đến đó, lấy túi đựng vật chứng ra, bỏ chùm chìa khóa vào trong, kéo khóa lại rồi nhìn sang phía giường.

Trên giường bừa bộn nàochăn nào gối. Vương Quỳ phát hiện trên chiếc gối có một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, ban đầu cô nghĩ rằng đó là dấu vết do đầu thuốc lá đốt cháy tạo thành, đến gần hơn mới phát hiện thì ra không phải. Cô cầm cái gối lên, thấy lớp chăn nệm bên dưới chiếc gối cũng có một cái lỗ giống hệt, xuyên thẳng xuống sàn nhà dưới gầm giường.

"Sếp Chu, sếp lạiđây xem này." Vương Quỳ gọi.

Chu Hạo đi đến, cô chỉvào cái lỗ trên sàn, nói: "Sếp xem cái lỗ này có giống vết đầu đạn không?"

"Giống." ChuHạo cúi người kiểm tra cái giường một hồi, sau đó đứng thẳng dậy, nói: "Tiểu Vương, cô thu thập lớp bột còn sót lại bên cạnh lỗ đạn, chúng ta có thể dựa vào chút bột ấy để tìm ra nguồn gốc khẩu súng." Nói đoạn, ông quay lại nói với nhân viên pháp y đang đứng cạnh cái xác: "Ngoài vết thương bằng dao, trên người nạn nhân còn có vết thương nào do bị bắn không?"

Nhân viên pháp y lắc đầu,Chu Hạo chau mày, mắt nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Nếu trong tay hung thủ có súng, tại sao lại dùng dao giết người chứ?"

"Điều đó cũng dễgiải thích, dao thì khó tra ra nguồn gốc, còn súng thì rất dễ tra." Vương Quỳ đáp.

"Nói cũngđúng." Chu Hạo quay sang nhìn Vương Quỳ, hỏi: "Thi thể được phát hiện như thế nào?"

Vương Quỳ cúi người, vừacẩn thận thu thập lớp bột trên sàn vừa nói: "Từ chiều qua, hàng xóm bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối, hôm nay càng bốc mùi nặng hơn, nên bà ta định qua hỏi chủ nhà rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Sau đó bà ta đi tìm ban quản lý, người quản lý mở cửa phát hiện xác chết bèn báo cảnh sát."

"Sao lại là hàngxóm phát hiện, chẳng lẽ nạn nhân chết trong phòng đã mấy hôm rồi mà chẳng có người nào đến tìm anh ta ư?" Nói xong, Chu Hạo cầm túi vật chứng đặt trên cái bàn kế bên giường lên xem, bên trong là một chiếc ví, trong ví có một ít tiền mặt, vài tấm thẻ tín dụng và một thẻ chứng minh thư. Ông rút chứng minh thư ra, khẽ đọc: "Lữ Tân..."

"Đúng, nạn nhântên là Lữ Tân. Em đã hỏi hàng xóm, họ đều bảo không thân thiết với anh ta lắm, căn bản là không qua lại với nhau, nhưng họ nói anh ta rất lăng nhăng, có vài lần họ nhìn thấy Lữ Tân dẫn những cô gái khác nhau về ngủ qua đêm." Vương Quỳ kéo khóa túi vật chứng lại, đặt cạnh giường, đứng thẳng dậy, nói tiếp: "Anh ta là một gã Sở Khanh chính cống, có khi mất mạng vì tình cũng nên."

"Giết người vìtình không khả thi lắm, bởi đó thường chỉ do nhất thời kích động mà gây ra hành động điên rồ. Nhưng tại hiện trường xuất hiện vết đạn, chứng tỏ hung thủ có chuẩn bị từ trước và từng bắn một phát súng, còn đạp mấy cú khiến nạn nhân gãy xương sườn, đây không phải là chuyện mà một phụ nữ bình thường có thể làm được. Ngoài ra cô có phát hiện không? Cả căn phòng hầu như không có vết tích ẩu đả, có thể nói hung thủ đã một dao lấy mạng nạn nhân, thủ pháp chuyên nghiệp như thế chắc chắn là đã được huấn luyện, hoặc đã mưu tính từ rất lâu rồi." Nói đoạn, ông nhìn quanh phòng một lượt rồi bổ sung: "Xem ra hung thủ cũng chẳng để lại mấy manh mối như vân tay cho chúng ta điều tra đâu..."

"Vậy chúng ta nênbắt đầu điều tra từ đâu?" Vương Quỳ nghiêm túc hỏi.

"Bất kì ai có liênquan đến Lữ Tân đều là đối tượng điều tra của chúng ta."

Ông đặt ví tiền xuống,hai tay đút vào túi quần. "Đồng nghiệp trong công ty, bạn học, bạn bè, người nhà, bạn gái, cho tới quán bar, nhà hàng quán ăn, siêu thị mà anh ta thường ghé..., không được bỏ qua bất kì chi tiết nào vì chúng đều có thể trở thành manh mối."

Nhân viên pháp y dùng vảitrắng phủ kín xác chết rồi đặt lên cáng khiêng ra ngoài. Cái xác được mang đi, mùi hôi thối trong phòng cũng bớt hẳn, Vương Quỳ tháo khẩu trang xuống, sắp xếp lại mấy túi vật chứng, lại cùng Chu Hạo đi quanh phòng kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa, sau khi xác định không bỏ sót manh mối nào mới rời khỏi hiện trường.

Vương Quỳ không quay vềSở Cảnh sát mà cùng với Khương Bằng, một cảnh sát khác, đi thẳng tới Công ty hóa chất Phú Long. Lúc này là tám giờ, các nhân viên đang lục tục đi làm. Hai người hỏi thăm rất lâu mới biết nạn nhân hiện đang là tổ trưởng phòng Bán hàng. Cả hai lập tức tìm đến phòng Bán hàng. Nhân lúc Khương Bằng đi tìm trưởng phòng, Vương Quỳ dò hỏi đồng nghiệp của Lữ Tân mới hay mấy ngày trước anh ta đã xin nghỉ phép dài hạn với lý do mẹ lâm bệnh nặng, thế nên những người quen biết đều nghĩ rằng anh ta đã về quê. Điều đó cũng giải thích tại sao Lữ Tân chết trong nhà những mấy hôm mà không có ai phát hiện có điều bất ổn.

Trưởng phòng Bán hànglà một người đàn ông trung niên đầu hói, mặt mày dữ tợn, khi nghiêm túc trông có phần đáng sợ.

"Xin hỏi ông có nhậnxét gì về Lữ Tân?" Khương Bằng hỏi.

Trưởng phòng nhíu màyngẫm nghĩ, sau đó hỏi dò: "Có phải anh ta đã gây chuyện gì rồi?"

"Anh ta..."Khương Bằng thở dài, hơi hạ thấp giọng, khẽ nói: "Anh ta chết rồi."

"Chết?" Vừanghe thấy chữ đó, Trưởng phòng bỗng trở nên hơi kích động, đứng phắt dậy, nhưng sau đó dường như cảm thấy hành động của mình có phần quá khích, ông ta liền cười gượng, ngồi lại xuống ghế, nói: "Mấy hôm trước anh ta mới xin nghỉ phép dài hạn, bảo về quê thăm mẹ, sao lại chết rồi?"

"Nếu chúng tôi biếtvì sao anh ta chết thì đã chẳng đến đây làm phiền ông." Khương Bằng đáp, giọng lạnh băng.

Trưởng phòng tuy tò mònhưng cũng không tiện hỏi thêm, cúi gằm xuống suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói: "Lữ Tân bình thường làm việc cũng tạm được, không xuất sắc nhưng cũng chẳng tệ, có vẻ như anh ta cũng chẳng có kế hoạch nghề nghiệp gì, nhưng thực ra công ty nhà nước nào mà chẳng như vậy, vào đây làm chẳng qua là muốn an phận sống qua ngày..."

"Ở chỗ các ông,người như thế mà cũng có thể làm tổ trưởng ư?" Khương Bằng nghi hoặc hỏi.

"Anh ta có ô dù,chức tổ trưởng là do cấp trên cắt cử." Trưởng phòng có vẻ bất lực nói. "Hoàn toàn chẳng thông qua tôi, mà nghe nói anh ta dùng tiền chạy chức. Nhưng anh thử nghĩ xem, lúc đó anh ta mới tốt nghiệp đại học, lấy đâu ra tiền? Vả lại sau đó chúng tôi cũng biết được điều kiện kinh tế nhà anh ta cũng chẳng tốt lắm, anh ta đào đâu ra số tiền lớn như thế để chạy việc chứ?"

"Ý ông muốn nói làgì?" Vương Quỳ không kìm được hỏi.

"Tôi cũng chẳngrào trước đón sau nữa, trong công ty có tin đồn Lữ Tân làm trai bao của một quý bà nào đó, công việc là do bà ta mua cho. Hơn nữa, trong công ty ai cũng biết Lữ Tân không có bạn gái, suốt ngày ở ngoài trăng hoa, còn không phải là một gã trai bao điển hình sao?" Ông ta dường như đã quên mất thân phận của mình, nói toạc móng heo. "Chuyện này không chỉ có tôi, mà toàn công ty đều biết."

"Thế theo ông,quan hệ giữa anh ta và các đồng nghiệp khác như thế nào? Có mâu thuẫn gì không?" Khương Bằng hỏi tiếp.

Trưởng phòng chau màyđáp: "Cái này thì không, anh ta rất biết cách cư xử với người khác, trong đám đồng nghiệp, ai cũng bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta dụ dỗ, nhưng tôi cũng không rõ sau lưng họ có mâu thuẫn hay không."

"Bình thường trongcông ty, ai có quan hệ tốt với Lữ Tân?" Khương Bằng lại hỏi.

"Tiêu Lâm. Bìnhthường cô ta khá gần gũi với anh ta." Nói rồi, Trưởng phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chiếc bàn cạnh cửa ra vào. "Chính là cái cô tóc ngắn kia kìa, tên cô ta là Tiêu Lâm."

Sau khi ra khỏi phònglàm việc của Trưởng phòng, Vương Quỳ và Khương Bằng đi tìm Tiêu Lâm. Lần này đổi thành Khương Bằng ghi chép, còn Vương Quỳ hỏi. Cô thoáng nhìn Tiêu Lâm một lượt rồi mới hỏi: "Cô có quan hệ gì với Lữ Tân?"

"Thì là bạn bè."Lúc này Tiêu Lâm vẫn chưa biết Lữ Tân đã chết, ngơ ngác nhìn hai vị cảnh sát trước mặt.

"Chỉ đơn thuần làbạn bè thôi ư?" Vương Quỳ lại hỏi.

Tiêu Lâm bỗng dưng lắpbắp: "Đúng... đúng... chỉ là bạn thôi."

"Tốt nhất cô hãykhai thật, nếu chúng tôi phát hiện khẩu cung của cô có vấn đề, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với cô vì tội cản trở người thi hành công vụ." Khương Bằng ngồi bên cạnh nghiêm khắc nhắc nhở.

Nghe thấy thế Tiêu Lâmbèn tỏ ra do dự, vài giây sau mới hỏi: "Hai người có thể cho tôi biết Lữ Tân đã xảy ra chuyện gì không?"

Vương Quỳ và Khương Bằngđưa mắt nhìn nhau, sau đó Vương Quỳ đáp: "Lữ Tân, từ nay về sau sẽ không đi làm nữa."

"Anh ấy thôi việcrồi sao?" Tiêu Lâm ngạc nhiên.

"Anh ta chết rồi."Khương Bằng thẳng thừng đáp. "Chết trong nhà, bị người khác giết..."

Hơi thở của Tiêu Lâm trởnên gấp gáp, ánh mắt cũng có phần đờ đẫn, đến gần một phút sau cô ta mới lấy lại bình tĩnh, khẽ nói: "Tôi và Lữ Tân quả thực không chỉ có quan hệ bạn bè, nhưng tôi nói điều này cho các vị, mong các vị đừng truyền ra ngoài, tôi còn muốn tiếp tục làm việc ở đây..."

"Cô yên tâm, chúngtôi sẽ không công khai khẩu cung của cô đâu." Vương Quỳ đồng ý.

"Thực ra tôi và LữTân cũng không hẳn là người yêu của nhau, tôi có bạn trai rồi, hai chúng tôi chỉ là kiểu quan hệ an ủi nhau những lúc cô đơn mà thôi. Thường ngày ở công ty thì cư xử với nhau như bạn bè, thỉnh thoảng tôi đến nhà anh ấy, cũng có khi anh ấy đến nhà tôi." Tiêu Lâm cúi gằm xuống, có phần xấu hổ, nói.

"Thế gần đây haingười có gặp mặt riêng không?" Vương Quỳ hỏi.

"Không." TiêuLâm lắc đầu, cương quyết đáp. "Chúng tôi không gặp riêng nhau gần nửa năm rồi, bạn trai tôi hình như đã phát hiện ra chuyện này nên tôi luôn cố gắng tránh tiếp xúc riêng với anh ấy. Thực ra tôi rất yêu bạn trai mình. Nghe Lữ Tân bảo, gần đây anh ấy mới cưa được một cô bạn gái mới, nghe đồn là giáo viên mầm non, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ."

"Thế theo như hiểubiết của cô về Lữ Tân, anh ta có kẻ thù nào không?" Vương Quỳ không khỏi cảm thấy kinh tởm trước những lời khai của Tiêu Lâm, nhưng cô không thể hiện ra mà hỏi tiếp.

"Chắc là khôngcó." Tiêu Lâm thoáng nghĩ ngợi. "Con người anh ta rất biết cách đối nhân xử thế, nhưng theo tôi biết thì kẻ thù duy nhất của anh ta chính là Trưởng phòng. Mấy năm trước, Lữ Tân vào công ty không thông qua ông ấy nên ông ấy cảm thấy mất mặt, luôn tìm cách áp bức Lữ Tân. Thực tế, Lữ Tân đối xử với ai cũng tốt, chỉ khinh thường mỗi Trưởng phòng, có một thời gian hai người đấu đá nhau rất dữ dội, Trưởng phòng cũng chẳng thể đuổi việc anh ta nên trong lòng luôn ghi nhớ mối thù này."

"Có khi nào vì lýdo đó mà Trưởng phòng giết người không?" Vương Quỳ hỏi tiếp.

"Cái đó thì chắclà không đâu. Các vị đừng thấy ngoài mặt Trưởng phòng hung hăng bặm trợn, thực ra lá gan của ông ấy cũng chẳng lớn lắm đâu, có lẽ vẫn chưa đủ để có thể giết người. Huống hồ Lữ Tân và ông ấy chỉ có xích mích trong công việc mà thôi, cũng chưa đến mức là ân oán cá nhân nên không có khả năng giết người."

"À đúng rồi, chuyệncủa Lữ Tân và cô giáo mầm non, cô biết được bao nhiêu?" Vương Quỳ lại hỏi.

"Không nhiều lắm."Tiêu Lâm đáp. "Trước đây, có lúc tán gẫu với nhau, Lữ Tân có nhắc tới cô ấy, nhưng sau đó lại bảo là đã chia tay rồi, dần dần không thấy anh ấy nhắc đến nữa. Thực ra, nhìn Lữ Tân ngoài mặt trăng hoa ong bướm vậy thôi, chứ anh ấy là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi từng nghe anh ấy kể về cô bạn gái rất lâu về trước, đến giờ anh ấy vẫn không quên được cô ấy. Tôi đoán trước giờ Lữ Tân không có bạn gái cố định chắc cũng vì nguyên nhân này."

"Anh ta có nói ngườiđó là ai không?" Vương Quỳ hỏi tiếp.

"Có, nhưng khôngbiết có phải anh ấy nói đùa không." Tiêu Lâm nghĩ ngợi một chút rồi ghé sát vào Vương Quỳ, nhỏ giọng nói: "Người mà Lữ Tân nói chính là Thôi Cách Cách, cô ca sĩ đang nổi đình nổi đám hiện nay, nhưng tôi cảm thấy chuyện này có chín phần là bốc phét, anh ấy làm sao mà lọt vào mắt xanh của Thôi Cách Cách được chứ? Cô nói có phải không?"

Chương 10 Vở Cổ TíchQuái Dị

Rời khỏi ngôi nhà màuxanh, Vương Duy dẫn Đinh Tiểu Tiểu đến phòng giáo viên, cô ta lục lọi gì đó trong cái hộp dưới gầm bàn một hồi, sau đó lấy ra một cái đĩa, vừa đút vào máy tính vừa nói: "Hồi tết Thiếu nhi, nhà trường tổ chức một buổi liên hoan, yêu cầu mỗi giáo viên phải chuẩn bị một tiết mục, không giới hạn số người biểu diễn, có thể một người, cũng có thể nhiều người."

"Trần Ngôn cũngtham gia biểu diễn à?" Đinh Tiểu Tiểu thắc mắc.

"Đương nhiên, hômđó cô ấy cùng hai đồng nghiệp biểu diễn một vở kịch cổ tích, tên là Người con gái của biển cả. Trần Ngônđóng vai nàng tiên cá, nội dung vở kịch chính là bức tranh mà anh thấy trong ngôi nhà màu xanh đó." Vương Duy đã mở máy vi tính, vào "My computer" tìm ổ đĩa DVD, trong thư mục có sáu đoạn video. Vương Duy ngẫm nghĩ rồi mở đoạn video thứ năm.

Mở đầu rất ồn ào, VươngDuy tua qua một đoạn, lúc này trong video có một MC đứng trên sân khấu nói gì đó. Vương Duy phóng to khung hình rồi chỉnh âm lượng lớn hơn. "Nghe nói vở kịch cổ tích này là đề xuất của Trần Ngôn. Lúc luyện tập không có gì bất thường nhưng đến hôm biểu diễn, Trần Ngôn diễn vô cùng nghiêm túc, nhất là nửa đoạn sau, dường như cô ấy tự coi mình là nàng tiên cá trong truyện, khi nói câu thoại cuối cùng: "Tạm biệt, Hoàng tử của em", cô ấy đã hét đến mức xé tim xé phổi, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ."

Trần Ngôn thường phải kểtruyện cổ tích cho các cô bé, cậu bé trong lớp nghe, nên ngoài giờ học, cô còn mua sách về học thuộc lòng. Dần dà, cô gần như đã thuộc hơn một trăm câu truyện. Nhiều khi hai người hẹn hò, tán gẫu, đến lúc hết đề tài để nói, Trần Ngôn liền chọn đại vài câu truyện nào đó để kể cho Đinh Tiểu Tiểu nghe. Tuy hắn chẳng có một chút hứng thú với mấy câu truyện đó nhưng lại rất thích dáng vẻ của cô khi kể truyện. Lúc đó, trông cô rất nghiêm túc, gương mặt tràn ngập hy vọng và mong đợi...

Trong video, MC cuốicùng cũng nói xong, người đầu tiên ra biểu diễn là Trần Ngôn. Cô mặc một bộ đồ tiên cá màu xanh lam, giống với màu nước biển, trên váy còn đính những mảnh bạc sáng lấp lánh trông như vẩy cá. Lúc này, phông nền sân khấu là biển cả, khi Trần Ngôn đang bơi lội dưới biển, lời dẫn chuyện vang lên. Có thể nhận ra đó là giọng nói của Trần Ngôn, chất giọng trong trẻo khiến người nghe cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Đây là một trong nhữngtruyện cổ tích kinh điển của Andersen, kể về một nàng tiên cá xinh đẹp của Vương quốc Người cá. Nàng đem lòng yêu một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú sống trên đất liền. Để theo đuổi tình yêu, nàng không ngại chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, từ bỏ chiếc đuôi cá của mình để biến thành người, nhưng cuối cùng Hoàng tử lại kết hôn với người con gái khác. Mụ phù thủy mách nàng, chỉ cần giết chết Hoàng tử, để máu của chàng chảy lên chân mình, nàng sẽ được quay lại biển cả, sống vô tư vô lo như trước, nhưng nàng tiên cá lại vì hạnh phúc của Hoàng tử mà tự gieo mình xuống biển...

Sau khi lời dẫn chuyệnkết thúc, Hoàng tử xuất hiện, nàng tiên cá đã phải trải qua nhiều gian khổ mới đổi được đôi chân để lên bờ, làm bạn với Hoàng tử... Đinh Tiểu Tiểu xem đến mức gần như mê mẩn, Trần Ngôn trong video dường như biến thành một người khác, trong cơ thể cô dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng to lớn, đã lột tả một cách sống động vai nàng tiên cá. Đặc biệt là đoạn dẫn chuyện của nửa phần sau, giọng của cô bỗng trở nên gay gắt, lúc thì phát ra tràng cười điên dại, khi thì òa khóc nức nở, đau khổ tột cùng, cảm xúc thay đổi rõ rệt. Nhất là sau khi hét lên câu: "Tạm biệt, Hoàng tử của em", cô như lịm đi, gieo mình xuống biển, bị sóng cuốn trôi...

Đoạn video kết thúc,Đinh Tiểu Tiểu xúc động đến mức không dám thở mạnh. Khi nghe Vương Duy kể, hắn ngỡ mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Trần Ngôn trên sân khấu, nhưng hắn đã sai, hoàn toàn sai, xem xong video, hắn bỗng có một cảm giác kì lạ. Hắn cảm thấy hình như mình chưa từng hiểu con người thật sự của Trần Ngôn.

"Hy vọng cái nàycó thể giúp ích cho anh." Vương Duy lấy đĩa ra trao cho Đinh Tiểu Tiểu, sau đó cầm cuộn băng ở bên cạnh lên, nói: "Cuộn băng này do Trần Ngôn thu âm, cũng kể về câu chuyện đó, anh cứ mang hai thứ này về đi."

Đinh Tiểu Tiểu nhận lấyđĩa và băng, đút vào túi, sau đó nhíu mày hỏi: "Trần Ngôn thật sự không nói cho các cô nghe cô ấy muốn đi đâu hoặc muốn gặp ai đó à?"

Vương Duy cúi đầu ngẫmnghĩ rồi lắc đầu, đáp: "Thật sự là cô ấy không nói."

"Vậy trong trường,ngoài cô ra, cô ấy còn thân với ai không?" Đinh Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi. "Có khi nào cô ấy nói với người khác không?"

"Không thể nào,anh nghĩ xem, hai hôm nay cấp trên gặp ai cũng hỏi Trần Ngôn đi đâu rồi, nếu cô ấy nói với ai mình đi đâu thì người đó ắt hẳn đã báo cho cấp trên rồi." Vương Duy thở dài, cúi xuống xem lịch trong máy vi tính. "Đã qua mấy ngày rồi, nếu không tìm thấy thì anh báo cảnh sát đi, hy vọng cô ấy không làm chuyện gì ngu ngốc."

"Cô ấy thì làm đượcchuyện gì ngu ngốc chứ?" Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy lòng dạ rối bời, tựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra Trần Ngôn đã đi đâu. Cô ấy có thể đi đâu chứ? Từ khi bước ra khỏi trường mẫu giáo, trong đầu Đinh Tiểu Tiểu cứ quanh quẩn câu hỏi đó nhưng mãi chẳng nghĩ ra đáp án. Điều đó khiến hắn càng lo lắng cho Trần Ngôn.

Về đến nhà, Đinh TiểuTiểu uể oải ngồi xuống sofa, mở danh bạ trong di động ra xem tới xem lui, ngẫm nghĩ xem còn ai mà hắn chưa nghĩ tới, chưa hỏi tới không. Nhưng xem đi xem lại, hắn phát hiện những người nên hỏi đều đã hỏi hết rồi, mà Trần Ngôn thì cứ như bóng ma, bỗng dưng biến mất khỏi thành phố này. Lẽ nào vì quá buồn bực nên cô đã lẳng lặng đi du lịch một mình? Nhưng dù thế, cô cũng phải xin nghỉ phép ở trường chứ? Hoặc có khi cô không kịp xin nghỉ...

Đinh Tiểu Tiểu cảm thấyđầu đau như búa bổ, bèn đặt di động xuống, tựa vào lưng ghế, đưa tay day day thái dương. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn vội vàng bật dậy, chạy vào phòng ngủ, mở tủ tìm di động của Lữ Tân. Hắn mở máy, nhanh nhẹn mở mục tin nhắn ra xem.

Lúc lấy trộm di động củaLữ Tân về, hắn vẫn chưa biết Trần Ngôn mất tích nên không chú ý đến những thông tin liên quan đến Trần Ngôn ở trong đó. Nói không chừng, cô đã báo cho Lữ Tân biết tung tích của mình... Trong di động có rất nhiều tin nhắn, hắn kéo lên kéo xuống, cuối cùng cũng tìm ra tin nhắn gửi từ một số điện thoại quen thuộc.

Trong máy Lữ Tân khônglưu số của Trần Ngôn, cũng chính vì thế mà lần trước xem, Đinh Tiểu Tiểu không chú ý, giờ lục lại, không ngờ Trần Ngôn lại gửi cho Lữ Tân nhiều tin nhắn đến thế.

Tạisao anh không nghe điện thoại của em?

Chẳnglẽ anh thật sự ghét em đến vậy sao?

Trảlời đi.

Anhthích kiểu con gái mũm mĩm, đáng yêu phải không, em có bất ngờ cho anh nè.

Anhkhông nỡ làm tổn thương cô ấy, cớ sao lại nhẫn tâm làm tổn thương em?

Emlà nàng tiên cá Cốc Hải, đem lòng yêu hoàng tử loài người. Giờ đây nàng tiên cá không thể mang hạnh phúc đến cho Hoàng tử, em sẽ buông tay.

Trướckhi rời khỏi đây, em có thể nghe giọng nói của anh không?

Tạmbiệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.

Đinh Tiểu Tiểu đọc từngdòng tin nhắn. Thời gian gửi của chúng cách nhau rất xa, mấy tin đầu là từ nửa năm trước, còn mấy tin sau thì là gần đây, nhất là hai tin cuối, được gửi trong cùng một ngày, tin trước là vào sáu giờ ba mươi phút, tin sau là mười một giờ ba mươi phút, cách nhau những năm tiếng. Và trong suốt năm tiếng ấy, Lữ Tân không hề gọi lại cho Trần Ngôn, cũng có nghĩa là cho đến khi "biến mất", Trần Ngôn vẫn không nghe được giọng nói của Lữ Tân.

Vào lúc mười một giờ bamươi phút của mấy ngày trước, Đinh Tiểu Tiểu đang lẻn vào Hoa viên Tịnh Ngữ, đột nhập vào nhà Lữ Tân, trong tay cầm khẩu súng tự chế mà mình đã mua, chĩa về phía giường của gã, bắn phát đầu tiên...

Trời đã tối hẳn. Trongphòng không bật đèn, ánh sáng từ di động hắt lên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt ấy ngổn ngang cảm xúc, xen lẫn sự giận dữ, tuyệt vọng và cả nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu lên, cả gương mặt chìm trong bóng tối, miệng lẩm bẩm dòng tin nhắn cuối cùng: "Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất", trong đầu nhớ lại câu truyện cổ tích Người con gái của biển cả của Andersen. Kết thúc câu truyện, nàng tiên cá biến thành người, tác thành cho Hoàng tử và cô gái loài người, nhưng nàng đã mất đuôi cá, không thể trở lại biển cả được nữa, cuối cùng, nàng chọn cách chôn vùi sinh mạng nhỏ bé của mình nơi đáy đại dương bao la.

Đinh Tiểu Tiểu chợt hiểura đây rốt cuộc là chuyện gì, siết chặt di động trong tay, hai hàng lông mày chau lại, đôi mắt tóe lên những tia lửa giận dữ. Hắn hận, lòng hắn ngập tràn phẫn nộ. Hắn từng nghĩ, nếu trên đời này không có Lữ Tân, Trần Ngôn sẽ lại đối xử với hắn như xưa, nên hắn đi giết Lữ Tân, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, Lữ Tân đã bước vào thế giới của Trần Ngôn, hơn nữa, gã đã lấp trọn cái thế giới đó...

Vậy trong mắt TrầnNgôn, hắn là gì? Một gã ngốc? Một tên đần độn ư? Hắn làm nhiều việc như thế, chẳng qua cũng vì muốn níu giữ Trần Ngôn, giờ đây hắn đã bừng tỉnh. Nhưng hắn không sao hiểu nổi, con tim hắn như bị khoét rỗng, cuộc sống phút chốc như mất đi trụ cột.

Ánh sáng màn hình di độngvụt tắt, căn phòng chìm vào tăm tối, thành phố chìm vào tăm tối, thế giới chìm vào tăm tối. Bóng tối như nuốt chửng Đinh Tiểu Tiểu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của hắn. Mười mấy phút trôi qua, trong căn phòng tối đen như mực, ngoài tiếng hít thở, bỗng xuất hiện một âm thanh khác.

Âm thanh ấy, nếu khônglắng nghe kĩ thì sẽ chẳng tài nào nghe rõ được, giống như tiếng bước chân, lại giống như tiếng sột soạt của quần áo. Nó vang lên, rồi ngừng, sau đó lại vang lên, tưởng như có một chú chuột nghịch ngợm nào đó đang đùa giỡn trong phòng. Đinh Tiểu Tiểu không nghe thấy âm thanh đó, hình như hắn đã ngủ thiếp đi, hoặc đang trầm tư suy nghĩ, hắn nằm bất động trên giường, tay nắm chặt di động.

Một lúc lâu sau, ĐinhTiểu Tiểu hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, hắn trở mình rồi nhấn nút điện thoại, màn hình lập tức sáng bừng lên. Ánh sáng ấy khiến người ta không khỏi lóa mắt, người ẩn nấp trong bóng tối dường như cũng bị lóa mắt bởi nó, vô thức lùi lại, đụng trúng cửa phòng, phát ra một tiếng "rầm".

"Ai đó?" ĐinhTiểu Tiểu giật mình, hốt hoảng bật dậy, cầm di động chiếu về phía phát ra tiếng động. Cửa phòng kêu cót két, lắc lư qua lại, nhưng chẳng thấy ai. Hắn tưởng mình nghe nhầm, định nằm xuống giường, bỗng hắn lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, tuy rất khẽ nhưng vẫn nghe thấy được. Đinh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, khẽ khàng rời khỏi giường, đưa tay bật đèn phòng ngủ rồi lập tức lao ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới bước được một bước, bỗng có một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt. Còn chưa đợi Đinh Tiểu Tiểu kịp phản ứng, người đó đã vung tay đấm vào má hắn. Cú đấm đó rất mạnh, khiến hắn nổ đom đóm mắt, người cũng cuống quýt lùi lại, cuối cùng ngã phịch xuống giường.

Đối phương không để hắncó cơ hội nghỉ ngơi, lập tức xông đến đè hắn xuống, lại vung tay đấm tiếp hai cú. Hai cú đấm ấy khiến Đinh Tiểu Tiểu thoáng mất đi ý thức. Khi tỉnh táo lại, hắn liền giơ di động trong tay lên, đập mạnh vào thái dương của đối phương.

Người đó bị đánh trúng,ngã lăn xuống giường, tức thì gã rút trong thắt lưng ra một con dao găm. Đinh Tiểu Tiểu thấy sự việc không ổn, nhân lúc kẻ đó không phòng bị liền cuống cuồng lao xuống giường, chạy ra khỏi phòng ngủ, đóng sập cửa lại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, lao xuống cầu thang, chạy một mạch đến phòng bảo vệ, gõ cửa rầm rầm, vừa thở hổn hển vừa nói: "Có... có người đột nhập vào nhà tôi."

Mấy người bảo vệ đưa mắtnhìn nhau, sau đó một người khá lớn tuổi đi cùng Đinh Tiểu Tiểu về nhà hắn xem thử. Đến trước cửa nhà, Đinh Tiểu Tiểu không chịu vào. Bảo vệ dường như cũng bị hành động của hắn làm cho căng thẳng, bèn rút cây dùi cui điện bên hông ra, từng bước từng bước thận trọng đi vào trong.

Đinh Tiểu Tiểu vẫn căngthẳng đứng đợi ngoài cửa. Bảo vệ đi ra, mặt lạnh tanh đút dùi cui điện vào bên hông, nghiêm túc nói: "Trong nhà không có người, xem ra hắn đã bỏ chạy rồi, tốt hơn cậu nên báo cảnh sát đi." Vừa nghe đến ba chữ "báo cảnh sát", Đinh Tiểu Tiểu lại càng trở nên căng thẳng, hắn vội lắc đầu, nói: "Không cần, dù sao cũng chưa mất mát gì."

"Vậy cậu nên cẩnthận là tốt nhất, lúc ngủ nhớ khóa cửa kĩ càng." Bảo vệ không yên tâm, nói tiếp: "Tôi nghe nói gần đây có một nhóm thường xuyên đột nhập vào các khu vực an ninh không bảo đảm để cướp bóc. Cảnh sát đã bắt đầu lập hồ sơ điều tra rồi, xem ra khu chung cư này cũng đã trở thành mục tiêu của chúng, tôi cần phải báo cáo với cấp trên, yêu cầu điều động thêm vài bảo vệ đi tuần đêm."

Đinh Tiểu Tiểu đứng trướccửa nói chuyện với bảo vệ vài câu, sau đó mới vào nhà. Bên má vẫn còn hơi đau, hắn mở tủ lạnh, lấy mấy viên đá, dùng khăn bông bọc lại rồi chườm lên má, sau đó ngồi xuống sofa, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bất thường... Đầu tiên, người đó trông không giống kẻ xông vào nhà cướp bóc, cũng không hề yêu cầu hắn giao nộp tiền bạc của cải gì, mà vừa vào đã vung tay đấm hắn, đấm xong còn bồi thêm mấy cú. Hành động ấy giống như đến để dần cho hắn một trận hơn. Vả lại, ban nãy về nhà, Đinh Tiểu Tiểu đã xem lại ổ khóa trên cửa, nó vẫn bình thường. Từ đó suy ra hai khả năng, một là đối phương có chìa khóa nhà hắn, hai là đối phương là một kẻ mở khóa chuyên nghiệp, có bản lĩnh cao cường.

Khả năng thứ nhất có thểloại trừ, Đinh Tiểu Tiểu không phải loại người lăng nhăng như Lữ Tân, bị đàn bà trộm mất chìa khóa cũng chẳng biết. Đinh Tiểu Tiểu sắp xếp mọi đầu mối với nhau, chắc chắn đối phương là một chuyên gia mở khóa có bản lĩnh, hơn nữa mục đích của gã không phải cướp bóc, đương nhiên cũng không phải là giết hắn. Nếu gã đến để giết hắn, hà tất phải đấm mấy cú kia. Cứ nhân lúc hắn sơ ý, cầm dao đâm xuyên ngực hắn chẳng phải nhanh gọn hơn sao?

Không phải là cướp bóc,cũng chẳng phải giết người, vậy mục đích của đối phương là gì mới được chứ?

Đinh Tiểu Tiểu nhắm mắt,hồi tưởng lại toàn bộ sự việc một cách kĩ lưỡng, cuối cùng hắn sực nhớ ra một chi tiết... Sau khi đánh Đinh Tiểu Tiểu ngã vật xuống giường, người đó đè lên người hắn bồi thêm mấy cú. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ vài giây rồi mới dần tỉnh táo lại, trong vài giây ấy, đối phương đã làm gì? Câu trả lời là, tên đó bận giật lấy chiếc di động mà Đinh Tiểu Tiểu đang cầm. Lúc đó có lẽ là do bản năng, hắn đã siết chặt nó không chịu buông...

Mục đích của đối phươnglà lấy chiếc di động, mà nó lại là của Lữ Tân.

Xâu chuỗi mọi chi tiết,Đinh Tiểu Tiểu sực nhớ ra con dao tên đó rút ra giống với con dao mà hắn đã phát hiện trên cổ Lữ Tân. Điều đó có chứng tỏ tên đó cũng chính là hung thủ đã giết chết Lữ Tân? Nhưng nếu là như vậy, Lữ Tân đã chết rồi, tại sao tên đó còn muốn lấy điện thoại của gã chứ?

Chỉ có một lý do, trongdi động của Lữ Tân có cất giấu bí mật mà đối phương buộc phải giành lại bằng mọi giá.

Nghĩ đến đây, Đinh TiểuTiểu liền đặt chiếc khăn bông trên má xuống, lấy di động của Lữ Tân ra, lại bấm tới bấm lui xem xét, nhưng không phát hiện có bí mật gì đáng để giết người. Hắn tắt máy, siết chặt nó trong tay, sau đó ngả người tựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, cố gắng xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại. Thế rồi, hắn nhớ ra một đoạn clip, đoạn clip đó ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ nổi tiếng Thôi Cách Cách sống chung với bạn trai hồi trước, hơn nữa trong clip đó Thôi Cách Cách hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Nó mà bị lộ ra ngoài thì sự nghiệp ca hát của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu Thôi Cách Cách biết đến sự tồn tại của đoạn clip ấy, có khi nào cô ta...

Đinh Tiểu Tiểu mở trừngmắt, lẩm bẩm suy đoán: "Mục đích của đối phương không phải chiếc di động mà là đoạn clip trong đó. Không sai, đấy mới là mục đích thật sự của kẻ giết người kia khi đến tìm gã."

Chương 11 Khách Thuê

Đinh Tiểu Tiểu đục mộtcái lỗ trên bức tường đằng sau tủ áo rồi cất di động vào đó.

Một đêm thức trắng. Mườigiờ sáng, Đinh Tiểu Tiểu gọi điện tới công ty xin nghỉ, sau đó lái xe tới khu ổ chuột khét tiếng nằm ở phía nam thành phố. Khu ổ chuột ở ngoại ô, xa hơn thành nam một chút. Thực ra đó không phải khu người nghèo tập trung mà là vườn địa đàng hoan lạc của đám lưu manh, gái điếm, trộm xe, cướp giật và tội phạm giết người.

Trong khu ổ chuột khôngcó người tốt, cứ tóm đại một ai đó trên đường, kẻ đó thể nào cũng có tiền án tiền sự, nếu không thì cũng sắp sửa phạm tội.

Đinh Tiểu Tiểu quẹotrái quẹo phải, cuối cùng dừng xe bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang. Ban ngày cái xưởng này bỏ hoang, đến tối thì trở thành tụ điểm cờ bạc. Trời vừa nhá nhem tối, những cư dân trong khu ổ chuột liền đến đây chơi vài ván, nhưng thực ra mục đích của họ không phải đánh bạc, mà là tìm phi vụ làm ăn.

Chủ nhà xưởng tên làHoàng Nhiên. Sau khi phá sản, ông ta đã vào trung tâm thành phố, nhảy từ nóc một tòa cao ốc năm mươi tầng xuống một cách vô cùng oanh liệt. Hoàng Nhiên không có vợ nhưng có một cậu con trai tên là Hoàng Quý Phi, từ nhỏ đã quen thói ăn chơi lêu lổng, đánh lộn, nhờ vào tính gan góc, cũng tạm coi là khét tiếng trong giới hắc đạo, được mệnh danh là "Phi Tử".

"Phi Tử",không phải ý nói Hoàng Quý Phi giống đàn bà, mà là lấy từ chữ đồng âm với tên gã, Hoàng Quý Phi.

Mấy năm trước, HoàngQuý Phi thu nhận một đám đệ tử rồi dẫn chúng đi thu phí bảo kê trong thành phố. Chúng không dám đụng tới các cửa hàng quán xá mà mục tiêu chủ yếu là học sinh sinh viên. Khi đó Đinh Tiểu Tiểu đang là sinh viên, có hôm tan học về nhà, đi vào một con hẻm thì bị bọn Hoàng Quý Phi chặn đường. Nhưng lúc ấy hắn tuổi trẻ bồng bột, dù bị đánh chết cũng không chịu nộp tiền bảo kê.

Hoàng Quý Phi chặn đườngĐinh Tiểu Tiểu tổng cộng ba mươi tám lần, cũng đánh hắn thừa sống thiếu chết ba mươi tám lần, đến khi hắn tốt nghiệp đại học luôn, ấy vậy mà vẫn không moi được một xu nào từ tay hắn. Sau đó gã giơ ngón tay cái lên, quyết định kết bạn với Đinh Tiểu Tiểu. Từ đó về sau, cứ hễ rảnh rỗi, Hoàng Quý Phi lại đến tìm Đinh Tiểu Tiểu. Hai người cùng đi ăn cơm, uống rượu, đánh nhau, cua gái, dần dần thật sự trở thành bạn bè của nhau.

Rồi sau đó, do đánh baychiếc mũi giả của đối thủ trong lúc đánh nhau, Hoàng Quý Phi bị cảnh sát bắt vào tù. Sau khi ra tù, dường như đã nghĩ thông suốt, hoặc cũng có thể vì không còn sức lăn lộn giang hồ nữa, gã bèn trở về cái xưởng mà cha gã để lại, mở một sòng bạc bí mật, nhưng mục đích không phải là lợi nhuận. Cái sòng bạc đó thực chất là một trạm liên lạc, chẳng hạn ai nợ tiền ai, ai có ân oán với ai, đều có thể tìm đến Hoàng Quý Phi. Gã sẽ thương lượng giá cả với khách hàng rồi viết lên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ ấy không có tên khách thuê, chỉ ghi tên người cần giết và giá tiền, ví dụ: giết Cách Cách Lôi, hai trăm ngàn tệ. Ai có hứng thú thì dùng bút gạch bỏ nhiệm vụ đó rồi viết tên người nhận ở đằng sau, có nghĩa nhiệm vụ này đã có người nhận. Khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu khách thuê hài lòng, họ sẽ trả tiền cho Hoàng Quý Phi, rồi gã chuyển tiền cho sát thủ, sau khi đã trích hai mươi phần trăm số tiền đó làm tiền hoa hồng cho mình.

Nửa năm trước, Đinh TiểuTiểu phát hiện chuyện của Trần Ngôn và Lữ Tân, hắn bèn tìm đến Hoàng Quý Phi, định nhờ gã kiếm người dạy dỗ Lữ Tân một trận để gã đừng bám theo Trần Ngôn nữa. Hoàng Quý Phi lập tức đồng ý, nhưng hắn đợi mấy tháng trời vẫn không thấy Lữ Tân bị dạy dỗ, ngày ngày gã vẫn mặt mũi hồng hào đi làm rồi lại tan sở... Đinh Tiểu Tiểu tưởng Hoàng Quý Phi đã quên mất chuyện của mình rồi, định đi gặp gã để hỏi thì ngay lúc đó gã gọi tới.

Trong điện thoại, HoàngQuý Phi tỏ ra vô cùng bí mật, nằng nặc bắt Đinh Tiểu Tiểu đến gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Khi hắn đến nơi, gã chẳng nói chẳng rằng, mở cuốn sổ nhỏ ra, vứt vào tay hắn.

Trên sổ ghi: giết LữTân, một triệu tệ.

"Là anh em lâunăm, nhiệm vụ này tao cố tình giữ lại cho mày, chẳng tay sát thủ nào biết cả."

"Ai ra giá cao thếnày để giết Lữ Tân?"

"Mày mặc kệ đó làai, vừa có thể tự tay kết liễu kẻ cướp bạn gái lại vừa có tiền, quá ngon."

Hai chữ "giết người"khi thốt ra từ miệng Hoàng Quý Phi cũng bình thường y như hai chữ "ăn cơm". Đinh Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ hồi lâu, sau cùng lắc đầu, đáp: "Không được, giết người không phải chuyện nhỏ."

"Mày không làm thậtà?"

"Dù sao Lữ Tâncũng chết, ai giết mà chả được."

"Thế tao đưa chongười khác đấy nhé."

Từ lúc rời khỏi chỗHoàng Quý Phi, Đinh Tiểu Tiểu cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Về đến nhà, hắn gọi điện cho Trần Ngôn, hẹn cô ra ngoài ăn tối. Hai người hẹn gặp ở nhà hàng quen thuộc. Khi Đinh Tiểu Tiểu đến đó, Trần Ngôn đã ngồi đợi sẵn. Lúc đầu hắn không nhận ra nổi đó là Trần Ngôn, vì cô đã béo lên, khuôn mặt trở nên mũm mĩm, gần như là một người khác so với Trần Ngôn mà hắn từng quen thuộc.

"Mới một tuầnkhông gặp, sao em béo lên nhiều thế?"

"Đẹp không?"

"Không, gầy vẫn đẹphơn."

"Anh không thíchcũng chẳng sao, anh ấy thích là được."

Hai chữ "anh ấy"như một mũi kim đâm mạnh vào tim hắn. Hắn tức sôi máu, hai bàn tay nắm chặt lại, cố dằn lửa giận xuống, khẽ hỏi: "Anh ấy... là ai?"

"Anh không biếtđâu." Trần Ngôn cười, đáp. "Anh thấy em có giống Thôi Cách Cách không?"

Đinh Tiểu Tiểu không trảlời, lại hỏi tiếp: "Hắn đáng để em làm như vậy sao?"

Trần Ngôn mặt lạnhtanh, đáp: "Đáng."

Sau bữa cơm ấy, Đinh TiểuTiểu gọi điện cho Hoàng Quý Phi...

Bên ngoài nhà xưởng làmột cánh cửa sắt to, được khóa bởi một ổ khóa cỡ đại. Trên cửa còn có một cánh cửa sắt nhỏ, đó mới là lối dành cho người đi. Đinh Tiểu Tiểu mở cửa bước vào, nhà xưởng vào ban ngày im phăng phắc, bên trong đặt vài ba bàn mạt chược, vài cái ghế dài, dưới sàn thì vương vãi chai rượu và tàn thuốc.

Hắn đi vào trong, đứnggiữa nhà xưởng trống trải, hét to: "Phi Tử, ra đây."

Tiếng hét vang vọng khắpnhà xưởng, cuối cùng mất hút nơi góc khuất nào đó. Hét xong, Đinh Tiểu Tiểu lại đi sâu vào trong, cuối nhà xưởng còn có một căn buồng nhỏ, bình thường Hoàng Quý Phi đều ở trong đó. Hắn đến trước cửa, đưa tay gõ, lại hét: "Phi Tử, là tao, Tiểu Tiểu đây."

Sống trong căn buồngnày, ngoài Hoàng Quý Phi ra còn có một cô gái. Cô ta không phải bạn gái Hoàng Quý Phi, cũng chẳng phải gái điếm, không bao giờ yêu cầu gã bất kì điều gì, chỉ một lòng một dạ đi theo gã. Cô ta là con gái nhà lành, quan hệ xã hội rất ít, cũng không lăng nhăng bậy bạ. Cô ta biết gã có nhiều đàn bà, thậm chí có lúc gã còn dẫn đàn bà về đây rồi đuổi cô ta ra ngoài ở.

Nhưng cô ta chưa bao giờtức giận, cũng chẳng than thở nửa lời, cô ta biết Hoàng Quý Phi chơi chán rồi, trước sau cũng trở về bên mình.

Hoàng Quý Phi từng nói:"Cái con này đúng thật chẳng phải người, nhưng tao thích..."

Đinh Tiểu Tiểu lại nhớđến Trần Ngôn. Lần đầu hắn gặp cô là vào năm thứ nhất đại học, khi ấy cô vừa học vừa làm, nhân viên phục vụ trong một quán ăn bên ngoài trường. Hắn cảm thấy Trần Ngôn là một cô gái chất phác, thích hợp để kết hôn, thế là hắn bắt đầu "tấn công" cô bằng đủ mọi cách, mềm có, rắn có, lãng mạn có, xa xỉ có, kiểu lưu manh có, kiểu sến sẩm cũng có. Cứ thế miệt mài theo đuổi gần hai năm, Trần Ngôn vẫn không đồng ý làm người yêu hắn.

"Em không thíchanh ư?"

"Tàm tạm."

"Thế tại sao emkhông đồng ý?"

"Anh không nhận raư? Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, anh không tiến vào được, còn em cũng không thể bước ra."

"Anh đã đứng trướccửa, chỉ là em không chịu mở ra thôi."

"Vả lại, em cảm thấyanh sẽ không thể kiên trì lâu, có thể một năm, hai năm, cũng có thể lâu hơn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc, sẽ chẳng còn hứng thú với em nữa. Đời người dài thế, em không muốn mới đi được nửa chặng đường, cuối cùng hóa ra chỉ còn một mình."

"Em không cho anhcơ hội, làm sao biết được anh sẽ không thể cùng em đi hết chặng đường?"

"Bởi vì anh đã hơimất kiên nhẫn rồi."

Có lẽ do giận dỗi, có lẽdo sĩ diện, hoặc cũng có thể vì đã thật lòng yêu Trần Ngôn, Đinh Tiểu Tiểu nhất quyết không từ bỏ, một mực tuân theo nguyên tắc: không oán trách, không than thở, cô bảo gì hắn nghe nấy. Cuối cùng vào đêm trước khi tốt nghiệp, cô đã gật đầu đồng ý, và đó cũng chính là khởi đầu của bi kịch...

Trong buồng có tiếngcon gái vang lên. Cô ta nói gì đó, sau đó cửa bật mở, Hoàng Quý Phi tóc tai bờm xờm bước ra, nheo mắt liếc nhìn Đinh Tiểu Tiểu một cái, uể oải nói: "Làm gì mà gấp thế, khách thuê còn chưa trả tiền đâu, mai mày tới đi."

"Tiền gì?"Đinh Tiểu Tiểu ngẩn người, chợt vỡ lẽ. "Ơ, ý mày bảo là tiền thù lao giết Lữ Tân hả? Sao, khách thuê sắp trả tiền ư? Chẳng phải nói đợi báo đăng tin rồi mới trả sao?"

"Báo đã đăng rồi."Hoàng Quý Phi ngáp dài một cái, ngồi xuống trước bàn mạt chược, cầm tờ báo trên bàn lên quẳng cho Đinh Tiểu Tiểu, nói: "Trang nhất luôn, gây xôn xao dư luận ra phết, người thuê chắc chắn sẽ hài lòng."

Đinh Tiểu Tiểu giở báora xem, hít sâu một hơi, căng thẳng đáp: "Chưa gì thi thể đã bị phát hiện..."

"Thế này mà nhanhá? Nếu còn không phát hiện, chắc cái xác hóa thành xác ướp luôn mất." Hoàng Quý Phi toét miệng cười, ghé sát vào Đinh Tiểu Tiểu, ra vẻ thần bí, hỏi: "Cảm giác chính tay giết chết tình địch như thế nào? Đã lắm có phải không?"

"Đã cái con khỉ,tao đến đây chính là vì chuyện này." Hắn nhíu chặt mày, nói "Lữ Tân rất có khả năng không phải do tao giết, trước khi tao đến thì đã có sát thủ khác ra tay rồi."

"Mày nghi ngờtao?" Hoàng Quý Phi đanh mặt lại. "Trong nghề này có quy tắc, một nhiệm vụ một sát thủ, may nhờ rủi chịu. Tao đã giao nhiệm vụ cho mày, nếu còn đi tìm sát thủ khác, chuyện này mà đồn ra ngoài thì tao đừng mong tiếp tục lăn lộn trong giới."

"Tao đâu có nói làmày." Đinh Tiểu Tiểu kìm thấp giọng, nói tiếp: "Tao nghi ngờ rằng kẻ đó cũng là sát thủ giết thuê."

"Ý mày là ngườithuê bỏ một triệu ra tìm tao, rồi lại bỏ tiền ra tìm kẻ khác?" Gã nhe răng cười khì khì. "Người thuê sát thủ đâu phải kẻ ngốc, huống hồ giết người cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, đâu cần phải tìm nhiều người thế."

"Tao không tranhluận cái này với mày." Đinh Tiểu Tiểu nhìn gã, nói. "Cho tao biết người thuê là ai?"

"Miễn bàn, dù ônggià tao có hỏi, tao cũng không thể nói." Hoàng Quý Phi đứng dậy, định trở về phòng, Đinh Tiểu Tiểu vụt kéo cổ tay gã, hỏi: "Người thuê có phải là Thôi Cách Cách không?"

Huỳnh Quý Phi thoáng khựnglại, sau đó hất Đinh Tiểu Tiểu ra, lạnh lùng đáp: "Đừng mong tao trả lời."

"Phi Tử, lần nàymày phải giúp tao." Đinh Tiểu Tiểu van nài. "Chắc mày cũng hiểu tình cảnh hiện giờ của tao, cái chết của Lữ Tân có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tao lại phải gánh tội danh giết hắn, người ở chỗ mày giờ ai cũng biết nhiệm vụ này là do tao nhận. Chuyện này không phải đùa, phải ngồi tù đó, tao cần biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

"May nhờ rủi chịu."Hoàng Quý phi nhấn mạnh bốn chữ đó, quay lại nhìn Đinh Tiểu Tiểu, sau đó thở dài, nói tiếp: "Thế này đi, đợi sau khi nhận được tiền, mày xin nghỉ việc, đi nơi khác lánh tạm một thời gian, sau đó hẵng về."

Chương 12 Cái Chết Lan Truyền

Hoàng Quý Phi giữ kínnhư bưng, khăng khăng không chịu nói tên của người thuê sát thủ.

Việc đó cũng khó tráchgã, ba trăm sáu mươi nghề mỗi nghề đều có quy củ riêng của nó. Tôn chỉ trong nghề của Hoàng Quý Phi chính là phải bảo vệ khách hàng tránh khỏi mọi liên lụy. Đó cũng xem như đạo đức nghề nghiệp. Dù bị kề dao vào cổ cũng thà chết không khai. Người biết tên của khách hàng chỉ có một mình Hoàng Quý Phi, những kẻ nhận nhiệm vụ đều chỉ vì tiền, không bao giờ quan tâm rốt cuộc mình đang bán mạng cho ai. Khác với Đinh Tiểu Tiểu, bọn họ từ lâu đã chẳng màng đến chuyện sống chết nữa.

Nói tóm lại, nếu sốngsót thì có thể nhận lấy một khoản tiền rồi cao chạy xa bay, còn nếu bỏ mạng thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Cả hai đều là số mệnh!

Đinh Tiểu Tiểu cảm thấycuộc sống của mình bỗng chốc trở thành một mớ bòng bong, quá nhiều vấn đề đặt ra trước mắt đợi hắn giải quyết, về người thuê sát thủ, về kẻ sát nhân kia, về đoạn clip, về Lữ Tân, về Trần Ngôn, mà những vấn đề ấy rõ ràng không phải một mình Đinh Tiểu Tiểu có thể giải quyết được.

Hắn chỉ là một công chứcnhà nước.

Rời khỏi xưởng, Đinh TiểuTiểu ngồi vào xe, cảm thấy trước mắt mịt mờ, không biết nên đi đâu về đâu. Hắn châm một điếu thuốc, bật nhạc, ngả người vào ghế, rít mạnh một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Di động của Lữ Tân hiệnđang nằm trong tay hắn, đoạn clip trong đó là một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị người khác tập kích, sau đó bắt khai ra nơi cất giấu điện thoại. Chính vì thế, hắn càng phải giữ bình tĩnh, càng phải sắp xếp lại các manh mối cho rõ ràng. Tình hình bây giờ là: trước khi hắn đến giết Lữ Tân thì gã đã bị trọng thương, hoặc có lẽ đã chết rồi. Điều này chứng tỏ còn một người khác tồn tại, và mục tiêu của tên đó không phải Lữ Tân mà là đoạn clip trong di động của gã, và trùng hợp là Đinh Tiểu Tiểu đã lấy nó đi.

Và giờ đây, kẻ đó đã nhắmđến Đinh Tiểu Tiểu. Nhưng đối phương làm cách nào lại biết được di động đang nằm trong tay hắn chứ? Nếu đã biết chuyện đó, có phải đối phương cũng biết rằng đêm đó Đinh Tiểu Tiểu từng đến giết Lữ Tân không? Tạm thời suy đoán kẻ đó cũng là một "sát thủ", sau lưng hắn cũng có một "khách hàng", thế thì người thuê hắn liệu có phải là Thôi Cách Cách, nữ chính trong đoạn clip không?

Thực ra có một chuyệnHoàng Quý Phi nói đúng, khách hàng đã tốn tiền nhờ gã thì hà tất còn chi tiền thuê người khác? Làm thế chẳng phải vẽ thêm chuyện sao? Trừ phi "khách hàng" không tin tưởng người ngoài nên chỉ nhờ Hoàng Quý Phi giết người, chứ không tiết lộ rằng có đoạn clip, nếu vậy thì rất có thể tên "sát thủ" kia chính là thân tín người thuê, thậm chí chính là bản thân người đó.

Đối phương muốn tận tayđoạt lại đoạn clip.

Hút xong điếu thuốc,Đinh Tiểu Tiểu lại châm thêm điếu nữa, vừa hút vừa suy nghĩ... Nếu kẻ sát nhân kia chính là người thuê, thế thì không thể nào là Thôi Cách Cách, bởi tối hôm đó, kẻ đột nhập vào nhà hắn là đàn ông. Tuy nhiên Thôi Cách Cách là người nổi tiếng, cây cao dễ bị gió giật, những chuyện thế này cô ta sẽ đích thân ra tay sao?

Càng nghĩ càng rối,Đinh Tiểu Tiểu mở mắt, bực bội dập tắt điếu thuốc, định nổ máy rời đi. Bỗng từ trong nhà xưởng có một cô gái hối hả chạy ra. Đó chính là cô gái một lòng một dạ đi theo Hoàng Quý Phi, tên là Cổ Nguyệt, mười tám tuổi, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật thành phố Cốc Khê.

Vừa ra khỏi xưởng, CổNguyệt liền vẫy tay với Đinh Tiểu Tiểu lúc này đang định lái xe đi, sau đó chạy về phía hắn.

Đinh Tiểu Tiểu hạ cửakính xe xuống, nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Thực ra giữa hắn và cô gái này không có bất kì mối liên hệ nào, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau, mọi chuyện về cô, hắn đều nghe từ miệng Hoàng Quý Phi.

Cổ Nguyệt chạy tới, luốngcuống nhìn ra sau lưng, căng thẳng nói: "Anh Đinh, em biết anh là người tốt, nên có chuyện này muốn kể cho anh nghe, kì thực Hoàng..." Cổ Nguyệt chưa kịp nói hết câu, di động của Đinh Tiểu Tiểu bỗng đổ chuông, hắn cầm máy lên nhìn một cái, trên màn hình hiển thị tên "Tả Tả".

Đinh Tiểu Tiểu khẽ cườixin lỗi Cổ Nguyệt rồi bắt máy.

"Tả Tả, có chuyệngì à?"

"Anh đến đây đi,em phát hiện ra một số thứ có liên quan tới Trần Ngôn."

"Trần Ngôn? Em cótin tức của cô ấy à?"

"Anh cứ đến đâytrước đã, trong điện thoại không nói rõ được..."

Sau khi cúp máy, ĐinhTiểu Tiểu có phần phấn khích, trước đó hắn còn ngỡ Trần Ngôn sẽ có kết cục như trong Người con gái của biển cả, lựa chọn tự sát để tác thành cho chàng hoàng tử mà mình yêu. Giờ nghe được tin của Tả Tả, hắn chợt cảm thấy hy vọng dâng trào, cổ tích dẫu sao cũng chỉ là cổ tích, có lẽ Trần Ngôn không làm theo kết cục đó mà đã nghĩ thông suốt, lựa chọn một kết cục khác rồi.

"Ừm... anh Đinh, nếuanh có việc bận thì cứ đi trước đi." Cổ Nguyệt dè dặt cắt ngang suy nghĩ của Đinh Tiểu Tiểu.

"Có phải Phi Tử cóchuyện tìm anh không? Em bảo nó gọi điện cho anh, đúng là anh đang có chút việc." Dứt lời, không đợi Cổ Nguyệt trả lời, Đinh Tiểu Tiểu vội vàng nâng kính xe lên, đánh tay lái, chạy ra khỏi nhà xưởng.

Sau khi rời khỏi khu ổchuột, về tới nội thành, Đinh Tiểu Tiểu không chần chừ lái xe thẳng đến nhà Tả Tả.

Khi Đinh Tiểu Tiểu đến,sắc mặt Tả Tả hơi tái, không có bất kì biểu cảm nào. Nhìn thấy cô như thế, trái tim hắn liền chùng xuống, nếu như có tin tốt, Tả Tả không đời nào lại trưng ra vẻ mặt như vậy. Sau khi vào nhà, Đinh Tiểu Tiểu một mực truy hỏi nhưng Tả Tả không nói không rằng, chỉ ngồi trước máy tính gõ lách cách gì đó. Gần một phút sau, cô mới quay ra, hỏi với giọng trĩu nặng: "Gần đây anh có nghe qua cụm từ "nàng tiên cá Cốc Hải" không?"

Đinh Tiểu Tiểu lắc cáiđầu cứng đờ.

Tả Tả khẽ cắn môi, cuốicùng như đã hạ quyết tâm, cô nói một mạch: "Dạo này, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kinh dị tên là Linh Yêu Ngữ đã quay được một đoạn clip khi đang lái xe ngang qua cầu Cốc Phong. Đoạn clip ấy sau khi được đăng lên mạng đã khiến dư luận xôn xao, được vô số cư dân mạng chia sẻ, bình luận, và cô gái trong clip được đặt tên là "nàng tiên cá Cốc Hải". Nhưng chưa đầy một ngày, tất cả các trang web lẫn diễn đàn lớn đều đồng loạt xóa bài về nó, đến nay thì không thể tìm ra bất kì bài đăng hay clip nào về "nàng tiên cá Cốc Hải" nữa..."

"Rốt cuộc em muốnnói gì?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi thẳng.

"Em có quen LinhYêu Ngữ, cô ấy là hội phó hội Cú Đêm, nhưng chúng em không thân lắm, hầu như không nói chuyện mấy. Sáng nay sau khi nghe người khác kể về "nàng tiên cá Cốc Hải", do tò mò nên em đã nhờ cô ấy gửi đoạn clip cho em. Chính là cái này." Nói đoạn, Tả Tả kích mở clip rồi lại băn khoăn nói tiếp: "Trước khi xem, tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Nghe thấy thế, tia hy vọngcuối cùng còn sót lại trong Đinh Tiểu Tiểu chợt vụt tắt. Hắn đờ đẫn nhìn sang màn hình... Đoạn clip tên là "Nàng tiên cá bất ngờ xuất hiện ở Cốc Hải, con gái của biển cả cuối cùng đã trở về vòng tay của biển".

Đoạn đầu hơi nhòe, saukhi người quay điều chỉnh lại thì hình ảnh dần rõ nét hơn, lúc này đã có thể thấy rõ trong clip xuất hiện một cô gái. Cô ấy mặc trang phục nàng tiên cá, đứng ở mép cầu Cốc Phong, ngước nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Đoạn clip được quay lại bằng di động, hình ảnh hơi lắc lư, độ nét không cao lắm nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái, nhưng bộ trang phục nàng tiên cá ấy thì rõ mồn một.

Cô ngẩng đầu nhìn bầutrời vài giây, lại cúi xuống ngây người vài giây. Lúc này chiếc xe mà người quay clip đang ngồi càng lúc càng cách xa cô, hình ảnh cô cũng càng lúc càng nhỏ dần. Nhưng đúng vào khoảnh khắc trước khi bóng dáng cô hoàn toàn mất hút, một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, cô gái bỗng dưng bật người nhảy xuống biển, rồi biến mất giữa khung hình, sau đó hình ảnh bắt đầu lắc lư dữ dội, giọng một người vang lên: "Tài xế, mau dừng xe, người đó nhảy xuống biển rồi..."

Đoạn clip kết thúc!

Tuy Đinh Tiếu Tiểu đã cốgắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không sao ngăn được nước mắt trào ra. Tả Tả tắt đoạn clip, trầm mặc một hồi, cũng không biết nên an ủi người đàn ông này thế nào. Mãi đến khi Đinh Tiểu Tiểu đã có vẻ bình tĩnh trở lại, Tả Tả mới nói tiếp giọng khàn khàn: "Lúc đó người quay clip đã báo cảnh sát, ngay sau đó đội cứu hộ đến hiện trường và tiến hành tìm kiếm dọc Cốc Hải nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác của Trần Ngôn."

"Trần Ngôn thật ngốc,tại sao lại vì một gã..." Đinh Tiểu Tiểu định nói gì đó nhưng rồi im bặt, sau cùng hắn đau khổ khôn cùng, nói: "Có chuyện gì thì nói ra mọi người cùng giải quyết, cùng đối mặt, tại sao cứ phải làm chuyện cực đoan như vậy?"

"Chuyện đến nướcnày em nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc để anh đau buồn, bởi em có thứ này muốn cho anh xem." Nói rồi, Tả Tả quay người tìm kiếm gì đó trong máy vi tính, rồi mở một thư mục, nói tiếp: "Chắc anh biết, em là tác giả viết tiểu thuyết kinh dị nên em ủng hộ chủ nghĩa thần bí, có lòng hiếu kì mạnh mẽ đối với yêu ma quỷ quái và thần linh, nhưng chỉ tin chứ không mê tín. Tiếp theo em sẽ cho anh xem cái này, nó gồm một số câu chuyện ma quái, tin rằng sau khi xem xong anh sẽ có cái nhìn khác về hành động cực đoan của Trần Ngôn."

Thư mục được mở ra, TảTả đứng dậy để Đinh Tiểu Tiểu ngồi xuống trước máy tính, còn cô đứng bên cạnh, nói: "Đây là bài viết do một cư dân mạng có thâm niên tổng kết và đăng lên diễn đàn, được dân mạng gọi là hiện tượng "cái chết lan truyền", nội dung thật hay giả thì không biết được."

Tiêu đề của thư mục ấylà: Lời nguyền quái dị của câu truyện cổ tích trăm năm.

Bên trong thư mục là từngtập tin nhỏ, Đinh Tiểu Tiểu cố gắng kéo bản thân thoát khỏi nỗi đau khổ vì sự thật Trần Ngôn đã ra đi, chú tâm đọc nội dung trong máy tính.

1/ Đôi giày đỏ: Giữanăm 1962, một người họ Hồng ở Quảng Châu đã phát hiện một đôi giày màu đỏ trong bụi cỏ ngoài ngoại ô, nó được mang trên một đôi chân cụt. Sau đó người họ Hồng này báo cảnh sát, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai điều ra nhưng vẫn không phát hiện chủ nhân của đôi chân cụt đó là ai.

2/ Sách tranh không cótranh: Năm 1982, một họa sĩ trẻ chuyên vẽ tranh sơn dầu tên là Mike chết trong nhà. Lúc được phát hiện, tay anh ta nắm chặt một quyển sách tranh không có tranh. Thông qua điều tra, cảnh sát biết được quyển sách tranh của Mike xuất bản trong thời gian đó bị chỉ trích là bắt chước ba mươi ba câu chuyện nhỏ trong Sách tranh không có tranh của Andersen. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng cái chết của Mike là "tự sát". Nhưng bạn gái của Mike lại nói rằng cảnh sát đã kết án chóng vánh, thực chất cái chết của Mike vẫn còn là điều bí ẩn.

3/ Người tuyết: VàoĐông chí năm 2002, ở đầu con phố đi bộ ở thành phố Thanh Uyển xuất hiện một người tuyết cao hai mét, người đi đường ồ ạt tới chụp ảnh chung và dày công trang trí cho nó. Người tuyết đứng ở đó suốt mấy tháng, cuối cùng đã sụp đổ. Khi đó, rất nhiều người đang qua lại trên phố đã tận mắt nhìn thấy một thi thể lộ ra từ bên trong người tuyết. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, cảnh sát cũng thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, cuối cùng tổ trưởng tổ chuyên án đưa ra quan điểm rằng đó là một vụ giết người hàng loạt, đồng thời chứng minh các vụ án quả thực có điểm giống nhau. Nhưng sau hai năm rầm rộ điều tra, cuối cùng tổ chuyên án vẫn không thể đưa ra sự thật cho quần chúng, ngược lại họ chọn cách ém nhẹm mọi tin tức liên quan đến những vụ án ấy. Từ đó chuyện này trôi vào dĩ vãng.

4/ Ngày cuối cùng: Chuyệnnày xảy ra vào Đông chí 2004, hai năm sau sự kiện người tuyết, vợ của tổ trưởng tổ chuyên án bỗng chết bất đắc kì tử trong nhà. Khi đó có quyển truyện cổ tích Andersen được đặt bên cạnh xác bà ta và mở ngay trang truyện Ngày cuối cùng, trong đó có một câu "Hỡi linh hồn của con người, ngươi mãimãi là thiêng liêng, hạnh phúc, hiền lành và bất diệt" được gạch chânbằng bút đỏ.

5/ Người con gái của biểncả: Đầu năm tận thế 2012, tiểu thuyết gia kinh dị Linh Yêu Ngữ đi ngang qua cầu Cốc Phong đã quay được một cảnh tượng kinh hồn, một cô gái mặc trang phục nàng tiên cá nhảy từ trên cầu xuống biển. Sau khi hay tin, cảnh sát đã phái thuyền cứu hộ tìm kiếm dọc bờ biển Cốc Hải mấy hôm liền nhưng vẫn không tìm được thi thể, hơn nữa đoạn clip vừa được đăng lên mạng chưa bao lâu bỗng dưng đồng loạt bị xóa bỏ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào từ phía cảnh sát. Tình huống dường như tương tự với mấy vụ án trước, không khỏi khiến người ta đặt ra nghi vấn, rốt cuộc cảnh sát đang che giấu điều gì?

Đinh Tiểu Tiểu đọc từ đầuđến cuối, lúc đọc tới vụ "Người con gái của biển cả", những giọt nước mắt vừa mới lau khô lại bất giác tuôn trào. Hắn hít sâu một hơi, đọc đi đọc lại mấy lần đoạn cuối, sau đó quay sang nhìn Tả Tả, hỏi: "Nếu căn cứ theo những gì bài viết này nói, chưa chắc Trần Ngôn đã tự sát?"

"Không phải chưachắc, mà là chắc chắn không phải." Tả Tả quả quyết nói rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư. "Anh xem cái này đi."

Mở phong thư ra, bêntrong có hai tấm vé xem live show Tôi yêuThành Đô, sẽ diễn ra từ ngày Hai mươi mốt đến ngày Hai mươi tư tháng Sáu,nhưng giờ mới là ngày Mười một tháng Sáu, vẫn còn cách ngày diễn mười ngày.

"Vé này là do TrầnNgôn đặt trên mạng, bởi vì bọn em đều khá là thích Thôi Cách Cách, hơn nữa nghe đồn trong live show lần này, Thôi Cách Cách sẽ lần đầu tiên hát live bài Chiếc áo mới của Cách Cách, ca khúc chủđạo trong album mới, nên bọn em đã hẹn sẽ cùng nhau đi xem." Tả Tả cầm lấy tấm vé trong tay Đinh Tiểu Tiểu, đăm chiêu nói tiếp: "Hai tấm này được đặt mua từ nửa tháng trước, hôm nay bên chuyển phát nhanh mới gửi đến tay em, trong nửa tháng qua rốt cuộc Trần Ngôn đã trải qua những chuyện gì?"

Trần Ngôn đã tham giabuổi Liên hoan Quốc tế thiếu nhi do trường mẫu giáo tổ chức, lên sân khấu đóng vai nàng tiên cá dưới đáy biển, trải qua trăm ngàn đau khổ để lên bờ tìm hoàng tử. Cô lại bỗng dưng sơn hết căn phòng của mình thành màu xanh lục, vẽ bức tranh Người con gái của biển cả lêntường. Cô còn viết những dòng chữ kì lạ lên gương, những dòng chữ ấy đã được Đinh Tiểu Tiểu chép lại và đang cất trong túi.

Hắn đút tay vào túi, lấyra mảnh giấy đó, mặt tái nhợt nhìn sang Tả Tả, nói: "Đây là những chữ anh chép từ trên tấm gương trong nhà Trần Ngôn, anh không hiểu ý nghĩa của nó, em giúp anh xem xem."

Tả Tả đặt vé xuống, cầmlấy mảnh giấy, lẩm bẩm đọc từng chữ trên đó: Thương định y thủy ức ngô cựu, ái lộ ngô thâm ngộ, bố quyên tước cưuthâm ái thậm, bộ thi lưu ái lộ, thệ tam sinh bất sinh nhĩ khí, thu ngô ninh nhĩ phát, phát thệ y cựu khứ diệc lưu, cửu tán cửu cửu tán, cửu tán cửu cửu tán...

"Anh thấy nó giônggiống một bài thơ, nhưng cũng thấy nó chỉ là viết đại."

Đinh Tiểu Tiểu nói.

"Cái này không phảithơ, cũng không phải tùy tiện viết đại." Tả Tả ngước lên nhìn hắn, chau mày, đáp. "Nếu em đoán không nhầm, đây là số Pi..."

"Số Pi?" ĐinhTiểu Tiểu ngạc nhiên hỏi.

"Không sai, đây lànhững chữ Hán tương ứng với số Pi, "thươngđịnh y thủy ức ngô cựu" tương ứng với 3.14159, những chữ sau đều tươngứng với các chữ số của số Pi79." Tả Tả giải thích.

(*)Trong tiếng Trung, những chữ này có phát âm gần giống với cách phát âm các chữ số của số Pi.

"Tại sao Trần Ngônlại viết những chữ này lên gương?" Hắn lắc đầu, lấy làm khó hiểu trước hành động của Trần Ngôn.

"Thực ra..."Tả Tả thoáng ngừng lại, sau đó khẽ đáp: "Thực ra có người ví số Pi với tình yêu, vô hạn không tuần hoàn."

"Nghĩa làsao?" Đinh Tiểu Tiểu vẫn không hiểu.

"Nghĩa là TrầnNgôn đã bị tình yêu vây hãm rồi." Nói đoạn, Tả Tả cầm mảnh giấy đưa cho Đinh Tiểu Tiểu, chỉ vào câu cuối cùng trên đó. "Anh đọc câu này đi, cửu tán cửu cửu tán, cô ấy viết nhữnghai lần, có thể thấy câu này đã gợi nên sự đồng cảm trong cô ấy."

Cửután cửu cửu tán, chẳng phải nghĩa là rời xa sao?

Trần Ngôn đã mãi mãi rờixa rồi.

Chương 13 Linh HồnCao Ngạo

Vương Quỳ đi giày caogót, băng qua một hành lang tối tăm, cuối cùng bước vào một căn phòng. Quanh phòng đặt rất nhiều máy móc, ở giữa là một cái giường đẩy. Trên giường được phủ một tấm vải trắng đã nhuộm máu, tấm vải trắng gồ lên, hiện ra hình dáng một người. Đó chính là thi thể của Lữ Tân. Tuy lúc này không nhìn thấy hình dạng của cái xác, nhưng nhớ lại cảnh tượng nơi hiện trường vụ án, cô vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Nơi này chính là phònggiải phẫu của bộ Pháp chứng.

Nửa tiếng trước, VươngQuỳ nhận được điện thoại của nhân viên pháp y Trần Thần. Anh ta thông báo đã có báo cáo khám nghiệm tử thi của Lữ Tân, bảo cô phái người đến lấy. Vương Quỳ vốn định nhờ ai đó đi nhưng thời gian này mọi người đều đã ra ngoài điều tra, bất đắc dĩ cô mới phải bấm bụng tới đây.

Đây là lần đầu tiênVương Quỳ đến phòng giải phẫu. Quanh phòng bầy la liệt những bộ phận của cơ thể người. Một khung xương hoàn chỉnh đứng ngay góc phòng, hai hốc mắt to bằng nắm tay đang trừng trừng nhìn cô, trên bức tường bên trái khung xương còn dán đầy hình giải phẫu học cơ thể người, sang trái nữa là một chiếc bàn, trên đó đặt một mô hình đàn ông, nhìn y như thật, mắt mũi đầy đủ, làn da trông chân thật vô cùng...

"Cô đang nhìn gìthế?" Mô hình bỗng dưng cất tiếng nói. Vương Quỳ thét lên kinh hãi, cuống quýt lùi lại mấy bước, hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh phải có của một cảnh sát.

Thấy phản ứng của VươngQuỳ, mô hình đó không nhịn được cúi xuống khẽ cười, rồi ngẩng lên, bước xuống bàn, hai tay đút vào túi quần, đi tới trước mặt cô, hỏi: "Cô đến lấy báo cáo khám nghiệm tử thi à?"

"Vâng." VươngQuỳ đã bình tĩnh trở lại, xác nhận đối phương là người thật liền đưa tay vỗ vỗ trống ngực đang đập thình thịch. "Làm tôi hết hồn hết vía, sao anh lại ngồi bất động ở đó, báo hại tôi còn tưởng là mô hình."

"Cô thấy mô hìnhnào đẹp trai thế này chưa?" Trần Thần giũ giũ áo blouse đang mặc trên người, lấy trong túi áo ra một cặp kính rồi đi tới trước chiếc giường, quay sang nhìn Vương Quỳ, nói: "Cô chính là nữ cảnh sát mới chuyển tới tổ của Chu Hạo đó hả? Đúng là... nhát gan như lời đồn."

"Anh chính là TrầnThần bên phòng Pháp y đó hả?" Vương Quỳ bĩu môi đáp trả: "Đúng là... biến thái như lời đồn."

"Quá khen, quákhen." Anh ta cười hì hì rồi tức thì đanh mặt lại, bước tới bàn cầm một bản báo cáo lên, sau đó quay trở lại, nói với Vương Quỳ: "Đây là lần đầu cô đến chỗ này à? Thế thì sắp tới sẽ vất vả cho cô lắm đó, qua đây..."

"Qua đó làmgì?" Vương Quỳ cảnh giác hỏi.

"Đương nhiên là giảithích kết quả khám nghiệm tử thi cho cô nghe rồi."

Trần Thần trả lời.

Nghe thế, Vương Quỳ liềnlùi về sau mấy bước, đứng cạnh cửa, đáp: "Không, có đánh chết tôi cũng không qua, tôi không muốn lại thêm mấy ngày nuốt không trôi cơm, anh cứ đứng đó nói đi, còn tôi đứng đây nghe."

Trần Thần lắc đầu ngaongán rồi giở tấm vải trắng lên, nghiêm túc nói: "Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm bên dưới xương hàm, mũi dao chém nát xương cổ, xem ra sức lực của hung thủ không nhỏ. Có thể khẳng định rằng trước khi chết, nạn nhân không hề bị ngoại thương, hung thủ gần như một dao lấy mạng anh ta. Vết thương ở thái dương có vẻ như bị va đập mà ra. Nó và những vềt bầm khác trên người đều được gây ra sau khi nạn nhân chết. Đặc biệt là vết thương ở thái dương, tôi đã phát hiện ra một ít sơn, sau khi phân tích tôi phát hiện chúng thuộc lớp màng oxi hóa, được dùng chủ yếu trong việc chống gỉ sét cho súng ống, cũng có nghĩa, vật gây ra vết thương đó rất có khả năng là một khẩu súng."

"Từ mảnh vỡ cònsót lại của đầu đạn mà tôi lấy ở hiện trường, người bên khoa Kiểm chứng súng đạn cũng đã xác nhận, vũ khí của hung thủ rất có thể là một khẩu súng tự chế. Bọn họ đã đo đường kính lẫn hỏa lực của đầu đạn, chắc sẽ nhanh chóng phân tích ra khẩu súng thuộc chủng loại nào." Nói đoạn, Vương Quỳ liếc nhìn cái xác trên giường, rồi lập tức cúi xuống hỏi: "Còn có phát hiện gì khác không?"

"Có, trước khi chếtnạn nhân có hút thuốc, phổi đen xì chẳng khác gì cục than. Hơn nữa nạn nhân bị yếu thận."

"Cái đó mà cũngphát hiện ra được sao?" Vương Quỳ ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên,không tin cô có thể qua đây xem." Trần Thần cười gian xảo.

"Chẳng lẽ ở phòngPháp y, ai nấy đều thiếu đứng đắn như anh sao?" Vương Quỳ ném cái nhìn căm ghét về phía Trần Thần. "Nếu anh nói xong rồi thì đưa báo cáo cho tôi, tôi còn bận đi điều tra vụ án."

"Còn mộtcâu." Trần Thần mang bản báo cáo đến trước cửa, đưa cho Vương Quỳ rồi cúi xuống, nói: "Cô không thích hợp điều tra phá án đâu, có hứng thú sang phòng Pháp y giúp một tay không?"

"Xin kiếu, tôikhông muốn suốt ngày phải hẹn hò với xác chết" Nói rồi, cô xoay gót bỏ đi.

Trở về phòng làm việc,Vương Quỳ chăm chú nghiên cứu bản báo cáo hết lần này đến lần khác, tưởng tượng lại quá trình xảy ra vụ án từng chút từng chút một, cuối cùng phát hiện hung thủ rất có thể là hai người, một người cầm dao, còn một người dùng súng. Hai người này lần lượt đột nhập vào nhà Lữ Tân để tiến hành vụ mưu sát. Kẻ cầm dao đã đâm xuyên cổ nạn nhân khiến nạn nhân tắt thở. Sau đó tên dùng súng lại giết anh ta thêm một lần nữa, hơn nữa người này hình như có thâm thù đại hận với anh ta, nếu không sao lại bồi thêm mấy cú đá vào cái xác? Còn nữa, thủ pháp của người cầm dao gọn ghẽ, dứt khoát, hầu như không để lại bất kì chứng cứ nào có thể làm lộ thân phận, trong khi tên dùng súng thì ngược lại, cực kì nghiệp dư.

Tại sao hai hung thủ lạitrái ngược nhau đến thế?

Hôm trước, Vương Quỳcùng đồng nghiệp đã đến công ty của Lữ Tân. Căn cứ vào khẩu cung của Tiêu Lâm, Lữ Tân không có nhiều kẻ thù, sao đột nhiên lại có đến hai người muốn lấy mạng anh ta?

Nghĩ đến đây, Vương Quỳsực nhớ tới một câu nói của Tiêu Lâm. Cô ta nói: "Nghe Lữ Tân bảo, gần đây anh ấy mới cưa được một cô bạn gái mới, nghe đồn là giáo viên mầm non, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ..." Nếu tìm được cô giáo mầm non đó, vụ án sẽ được làm sáng tỏ chăng?

Khi Chu Hạo trở về,Vương Quỳ kể cho ông nghe về bản báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả phân tích vụ án. Nghe xong, ông cầm tách trà đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, như đang suy tư điều gì đó.

"Sếp Chu, mấu chốtcủa vụ án này là cô giáo viên mầm non từng tiếp xúc với Lữ Tân, nghe nói Khương Bằng đã dẫn người đi điều tra, đã tra ra gì chưa?" Vương Quỳ hỏi.

Chu Hạo không đáp, chỉnâng tách trà lên ngang mũi hít hà, ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm, gần một phút sau, ông mới ngoảnh lại nhìn Vương Quỳ, như chợt vỡ lẽ, hỏi: "Còn nhớ cuốn album ảnh mà tôi xem ở nhà Lữ Tân không?"

"Nhớ, lúc đó sếp bảokhông có gì bất thường mà." Vương Quỳ đáp.

"Trong đó có một tấmhình chụp lúc Lữ Tân còn đi học, là chụp chung với một cô gái, trước đó tôi chỉ cảm thấy cô gái đó quen quen..." Chu Hạo đặt tách trà xuống, ngồi xuống ghế, nói tiếp: "Ban nãy tôi về nhà nấu cơm cho con, mãi đến khi trông thấy tấm poster ngôi sao nữ dán trong phòng con mới sực nhận ra cô gái trong tấm ảnh đó chẳng phải ai khác, chính là cô ca sĩ Thôi Cách Cách mới nổi mấy năm gần đây."

"A!" Vương Quỳcũng sực nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Tiêu Lâm cũng từng nói, trong lòng Lữ Tân trước giờ luôn có một cô gái, và cô ta cũng từng nghe Lữ Tân kể, cô gái đó chính là Thôi Cách Cách."

"Nào, chúng ta đigặp Thôi Cách Cách." Chu Hạo đứng dậy, nói.

Vương Quỳ cũng là fan củaThôi Cách Cách, nghe thấy câu ấy, trong lòng liền khấp khởi mừng thầm, vội vàng đi theo Chu Hạo ra khỏi văn phòng. Công ty chủ quản của Thôi Cách Cách đặt trụ sở ở thành phố Thanh Uyển, nhưng cũng có chi nhánh tại Cốc Khê. Văn phòng của nó là nguyên một tòa cao ốc. Lúc Chu Hạo và Vương Quỳ đến nơi thì được nhân viên cho biết, Thôi Cách Cách đang thu ca khúc mới trong phòng thu âm.

"Phòng thu âm ởđâu?" Chu Hạo hỏi. "Tầng mười ba." Nhân viên đáp.

Hai người đi thang máylên tầng mười ba, bước vào phòng thu âm. Căn phòng được ngăn thành hai nửa bằng một cửa kính rất to, Thôi Cách Cách đang đeo tai nghe, đứng trước micro ở bên trong cửa kính. Bên ngoài là một số nhân viên đang hí hoáy với các thiết bị thu âm, ngoài ra còn có một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngồi trên sofa, chắc là trợ lý hoặc người quản lý của Thôi Cách Cách.

Chu Hạo bước tới, nóirõ thân phận của mình cho cô gái biết và yêu cầu Thôi Cách Cách hợp tác để điều tra vụ án. Quản lý nhìn Chu Hạo một lượt từ đầu tới chân, lại nghiêng đầu dò xét Vương Quỳ một hồi, xong mới ghé tai nhân viên thì thầm vài câu, sau đó cầm micro nói với Thôi Cách Cách đang đứng phía sau cửa kính: "Cách Cách, có hai vị cảnh sát tìm chị."

Thôi Cách Cách ngước mắtnhìn về phía này, đáp: "Không thấy chị đang bận sao? Bảo họ đợi chút đi..."

Chu Hạo tuổi đã cao,bình thường không mấy khi nổi giận nhưng vừa nghe thấy câu từ chối thẳng thừng ấy liền sải bước đến trước mặt người quản lý, nói: "Cô bảo với Thôi Cách Cách, đây là án mạng, chậm trễ giây nào thì hung thủ được ung dung ngoài vòng pháp luật giây đó. Vả lại, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng tiếp theo, trách nhiệm này liệu cô ta có gánh nổi không!"

Cô gái kia bèn chuyển lờicủa Chu Hạo đến Thôi Cách Cách. Thôi Cách Cách cáu kỉnh bước ra, đứng trước mặt Chu Hạo, dáng vẻ cao ngạo, nói: "Thời gian của tôi rất quý báu, có gì cần tôi hợp tác thì phiền ông nói nhanh cho."

Chu Hạo nhìn Vương Quỳđang đứng bên cạnh, cố dằn cơn lửa giận xuống, mặt đanh lại, lấy trong túi ra một tấm ảnh, hỏi: "Cô có quen người này không?"

"Không quen."Thôi Cách Cách chẳng buồn liếc tấm ảnh lấy một cái, lập tức phủ nhận.

"Chàng trai nàytên là Lữ Tân. Bức ảnh này anh ta chụp hồi đi học, cô nhìn cô gái đứng cạnh anh ta đi." Vừa nói, Chu Hạo vừa giơ tấm ảnh lên trước mặt Thôi Cách Cách. "Cô hãy nhớ kĩ lại, cô có quen người này không?"

Thôi Cách Cách nhìn bứcảnh, khựng lại gần nửa phút, sau đó quay sang nói với trợ lý: "Dẫn hai vị cảnh sát này đến phòng tiếp khách, tôi sẽ tới ngay." Dứt lời, Thôi Cách Cách lướt qua Chu Hạo, bước ra ngoài phòng thu âm. Chu Hạo và Vương Quỳ đi theo cô gái kia đến phòng tiếp khách, ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy Thôi Cách Cách bước vào. Cô đã thay quần áo, trông thoải mái hơn hẳn. Sau khi đi vào, cô bảo trợ lý ra ngoài đợi rồi nói với Chu Hạo: "Anh chàng trong bức ảnh là người tôi quen trước khi debut, anh ta là bạn trai lúc đó của tôi, nhưng đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau."

"Anh ta đã bị giếtchết trong nhà, cô có biết không?" Chu Hạo dò hỏi.

"Biết." ThôiCách Cách đáp. "Tôi đã đọc trên báo, quả thật khó mà tin nổi."

"Cô hãy nói suynghĩ của mình về Lữ Tân đi." Vương Quỳ nói.

Thôi Cách Cách ngẫmnghĩ giây lát rồi thở dài, đáp: "Con người Lữ Tân không tệ, mấy năm trước cũng nhờ anh ta kiên trì giới thiệu ca khúc của tôi với công ty nên tôi mới có được cơ hội trở thành Thôi Cách Cách như ngày hôm nay. Nhưng sau này, vì một số chuyện, tôi đã chia tay anh ta rồi."

"Sau đó hai ngườicó gặp lại nhau không?"

"Có, mới gặp cáchđây mấy ngày. Anh ta lén lút đến tìm tôi, cầu xin tôi tha thứ, muốn cùng tôi nối lại tình xưa. Nhưng sau khi bị tôi từ chối thì anh ta đã ra về."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

"Chỉ đơn giản vậy.Anh ta cũng thật ngây thơ, tôi giờ đã là Thôi Cách Cách giàu có, nổi tiếng, sao có thể hẹn hò với anh ta được?" Cô cười khinh miệt, rồi lại nói tiếp: "Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, nếu không còn vấn đề gì khác thì mời hai vị về cho."

"Còn một câu hỏicuối cùng." Vương Quỳ mở sổ ghi chép ra, hỏi: "Lữ Tân có cô bạn gái là giáo viên mầm non, anh ta có từng nhắc đến người này với cô không?"

Thôi Cách Cách bất chợtim bặt, cúi xuống suy nghĩ vài giây rồi mới ngước lên đáp: "Tôi biết cô giáo mầm non đó. Cô ta tên là Trần Ngôn, trước khi Lữ Tân đến tìm tôi, cô ta đã từng tìm gặp tôi. Cô ta có vấn đề thần kinh thì phải, vừa gặp liền túm lấy tay tôi, kích động nói mấy câu đại loại như bảo tôi nhường Lữ Tân cho cô ta."

"Trần Ngôn?"Vương Quỳ hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói. "Sếp Chu, Trần Ngôn chính là "nàng tiên cá Cốc Hải" đang gây xôn xao trên mạng, chính là cô gái đã nhảy xuống biển từ cầu Cốc Phong đó. Trời ơi, không ngờ bạn gái của Lữ Tân lại là cô ấy..."

Nghe xong, mặt Chu Hạovụt biến sắc. Ông lập tức quay sang nhìn Vương Quỳ rồi quay lại lịch sự nói với Thôi Cách Cách: "Chúng tôi tạm thời không còn câu hỏi nào khác, cảm ơn cô đã hợp tác với cảnh sát."

Thôi Cách Cách đứng dậy,quay người rời khỏi phòng với vẻ mặt vô cảm. Sau khi cô đi rồi, Vương Quỳ liền nói với Chu Hạo: "Trần Ngôn là bạn gái của Lữ Tân, Lữ Tân bị giết, Trần Ngôn thì nhảy xuống biển. Đúng là sự trùng hợp kì lạ."

"Ý cô làsao?" Chu Hạo hỏi.

"Em cảm thấy vụ TrầnNgôn nhảy xuống biển cũng rất có vấn đề." Vương Quỳ nghiêm túc suy luận. "Trong báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi, thời gian tử vong của Lữ Tân là tám mươi sáu tiếng. Nếu thế thì nó gần như trùng khớp với thời gian Trần Ngôn nhảy cầu. Hai vụ án này chắc chắn có liên hệ với nhau, nói không chừng Trần Ngôn cũng là bị người khác mưu sát."

"Đám trẻ các côtoàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn." Chu Hạo lại trưng ra điệu bộ của "người lớn tuổi", nói: "Cô không xem đoạn clip hả? Toàn bộ quá trình cô gái đó nhảy cầu đều được quay lại rõ ràng, cô thấy có người đẩy cô ta xuống ư? Hay là thấy có người kéo cô ta xuống? Là do cô ta tự nhảy xuống, cũng có nghĩa là hành động nhảy cầu bắt nguồn từ ý thức, từ suy nghĩ của chính cô ta.

Đối với hành vi này,pháp luật chỉ có một định nghĩa duy nhất, đó là tự sát."

"Em cũng chỉ thửsuy luận thôi mà. Để trở thành một cảnh sát đủ tiêu chuẩn, việc phát hiện ra những nghi vấn không phải là điều quan trọng sao?" Có vẻ không phục, Vương Quỳ bĩu môi nói: "Chính sếp dạy em chứ ai."

"Tôi..." ChuHạo đang định nói gì đó, bỗng chuông điện thoại vang lên. Ông móc di động ra nghe, "ừm, à" vài câu rồi cúp máy, nói: "Có người đến Sở Cảnh sát cung cấp manh mối, chúng ta về thôi."

Rời khỏi công ty củaThôi Cách Cách, hai người về Sở Cảnh sát gặp người tự xưng là đến để cung cấp manh mối. Đó là một bà lão trông có vẻ đã hơn bảy mươi tuổi, ăn mặc cổ quái, khoác áo choàng dài, đầu đội một chiếc mũ đen có đỉnh nhọn hoắt, dưới vành mũ treo một mảnh vải đen che hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy đằng sau nó là một khuôn mặt nhăn nhúm hom hem.

Ngoại hình, trang phục,cộng thêm gương mặt có phần quái dị, trông bà cụ giống hệt mụ phù thủy bước ra từ truyện cổ tích.

Vương Quỳ thoáng sữngngười, sau đó bắt đầu hỏi: "Thưa cụ, nghe nói cụ đến cung cấp manh mối?"

"Vâng, tui đã từnggặp chàng trai kia, tui bảo cậu ta đừng về nhà nhưng cậu ta cứ nằng nặc không nghe..."

"Phiền cụ kể rõhơn ạ."

"Tui sống ở tầngtrên nhà cậu ta, đầu đuôi sự việc là thế này, cái thang máy chỗ chung cư chúng tôi chỉ có số lẻ chứ không có số chẵn. Tối đó sau khi ăn cơm xong, tui định ra phòng khám gần nhà mua thuốc nên xuống tầng năm để đi thang máy. Lúc tui đi về phía thang máy thì chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông đang gọi điện thoại, có nói câu "em đến rồi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm được". Vì tò mò, tui bèn thò đầu qua ngó một cái thì thấy một người đang mở cửa nhà cậu ta." Bà cụ dường như không biết nên giải thích sự việc thế nào cho rõ ràng, mạch suy nghĩ có hơi hỗn loạn. "Tui biết cái cậu đã chết kia, tui từng gặp cậu ta trong thang máy, cũng biết cậu ta sống ở tầng đó, nhưng người đàn ông tối hôm đó thì tui không có quen. Lúc tui định rời khỏi đó thì bị gã phát hiện, mới đầu gã rất ngạc nhiên, khuôn mặt hơi méo mó nhưng sau đó gã liền quát: "Bà già chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi giết bà không", tui sợ hết hồn hết vía, hớt hải đi ra. Đứng trong thang máy, tui càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Nào ngờ trùng hợp làm sao, vừa ra khỏi chung cư liền chạm mặt anh chàng kia, tui bèn nói tối nay cậu ta sẽ gặp nạn, khuyên cậu ta tốt nhất đừng về nhà, nhưng cậu ta nhất quyết không nghe. Tui vừa định kể cho cậu ta nghe chuyện mình phát hiện ban nãy thì thấy gã kia cũng đã xuống lầu, còn đưa tay làm động tác cắt cổ cho tui coi. Tui không dám nói tiếp, xoay người bỏ đi. Mua thuốc xong quay về, tui thấy cửa nhà cậu ta đã khóa, bèn áp tai lên cửa, nghe ngóng bên trong. Tui nghe thấy có tiếng nhạc nên không nghĩ ngợi gì nhiều, lên lầu về nhà."

Bà cụ diễn đạt rất lộnxộn, có những câu còn lẫn cả tiếng địa phương. Vương Quỳ nghệt mặt ra một lúc, sau đó hỏi: "Ý cụ là ngay tối hôm xảy ra chuyện, cụ từng thấy một người lén la lén lút đứng trước cửa nhà Lữ Tân phải không?"

"Đúng đúng, cũnglà một chàng trai, ngó tướng bặm trợn, hung dữ lắm." Bà cụ đáp.

"Nói thế nghĩa là,cụ từng nhìn thấy mặt người đó? Vậy thì phiền cụ giúp chúng cháu phác họa chân dung nhé." Vương Quỳ nói.

"Phác họa làsao?" Bà cụ nghiêm túc hỏi.

"Thì là cụ miêu tảhình dáng người đó để bọn cháu phác họa chân dung, bọn cháu sẽ căn cứ vào đó để tìm người." Vương Quỳ giải thích.

"Nhưng tui khôngcó nhớ khuôn mặt người đó." Bà cụ nói.

Vương Quỳ kiên nhẫn hỏi:"Cụ ơi, không phải ban nãy cụ vừa nói người đó hung dữ, bặm trợn lắm sao?"

"Ừ, thì là hung dữ,bặm trợn." Bà cụ cuống đến nỗi dùng tiếng địa phương giải thích. "Là chiếc mặt nạ người đó đeo, trông rất hung dữ, bặm trợn."

Chương 14 Mỡ

Vừa mở cửa bước vàonhà, Đinh Tiểu Tiểu liền sững người.

Đồ đạc trong nhà bị lụctung lên, kệ tivi ngã chỏng chơ trên sàn, quần áo, giấy tờ vương vãi khắp nơi.

"Chết tiệt!"Đinh Tiểu Tiểu hối hả chạy vào phòng ngủ, đẩy tủ áo ra, sờ sờ mảnh tường đằng sau rồi gảy một cục gạch ra, thò tay vào trong, khi ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo của di động, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay cầm điện thoại, hắnđi lòng vòng trong phòng một hồi, cảm thấy sự việc cứ tiếp tục thế này chắc chắn không ổn, di động để ở chỗ hắn trước sau vẫn là mầm họa. Nhưng nếu giao cho hung thủ thì hắn sẽ không thể nào tìm ra thân phận thật của "người thuê". Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chợt nghĩ ra một cách, liền hối hả chạy xuống quán net dưới lầu, cầm theo một chiếc USB có thể kết nối với thẻ nhớ. Hắn copy đoạn clip vào di động của mình, sau đó xóa đoạn clip trong máy của Lữ Tân.

Xong xuôi đâu đấy, ĐinhTiểu Tiểu trở về nhà, đặt lại điện thoại vào cái hốc trong bức tường, nhưng lần này hắn cố tình để lộ cục gạch có thể gảy ra kia một chút, đồng thời cố tình không đẩy tủ áo che lại, mục đích là để kẻ đang tìm chiếc di động có thể phát hiện ra nơi cất giấu nó.

Trong nhà không antoàn, hắn thật sự không muốn một lần nữa phải đối mặt với tên hung thủ như hôm qua. Tại thành phố này, Đinh Tiểu Tiểu cũng chẳng có người thân nào khác. Trừ Trần Ngôn ra, hắn chỉ có mình anh chàng sành điệu kia là bạn, còn lại đều là đồng nghiệp. Hắn không thể đến ở nhờ chỗ đồng nghiệp vì bất tiện; cũng không thể đến ở ké nhà anh chàng sành điệu, cũng vì bất tiện nốt, cuối cùng hắn chọn nhà Trần Ngôn.

Lần này, hàng xóm củaTrần Ngôn không làm khó dễ Đinh Tiểu Tiểu như lần trước, bà vui vẻ đưa chìa khóa cho hắn. Hắn mở cửa, bước vào căn phòng ngủ màu xanh lục, nằm vật xuống giường, ngắm nhìn bức tranh quái dị trên tường, những lời Tả Tả nói hôm trước bất chợt hiện lên trong đầu.

"Có thật là TrầnNgôn không tự sát?" Đinh Tiểu Tiểu nhíu chặt lông mày, bước xuống giường, đứng trước bàn trang điểm, nhìn chăm chăm những dòng chữ trên gương. Một lúc sau, hắn đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm ra. Trong ngăn kéo có rất nhiều đồ trang sức, ngoài ra còn có một quyển sách được cất bên dưới.

Quyển sách ấy trông rấtsặc sỡ, ngoài bìa ghi dòng chữ màu trắng: Truyệncổ Andersen.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn trântrân mấy chữ ấy hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, cầm lên xem tới xem lui, chợt phát hiện giữa quyển sách có một chỗ gồ lên. Hắn bèn giở nó ra, thấy có một mảnh giấy được kẹp trong trang sách đó, bên dưới mảnh giấy chính là câu truyện cổ tích mà Trần Ngôn hằng yêu thích, Ngườicon gái của biển cả.

Nhắc tới truyện cổtích, đáng lẽ phải cảm thấy tươi đẹp mới đúng, nhưng giờ đây Đinh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi khôn cùng. Hắn đặt sách xuống, mở mảnh giấy ra xem, trên đó ghi một số điện thoại, 1369918xxxx.

Đinh Tiểu Tiểu lật đậtlấy di động gọi theo số đó.

Đầu dây bên kia vanglên vài tiếng "tút... tút...", sau đó một giọng đàn ông uể oải cất lên: "A lô."

"Xin hỏi là aiđang nói vậy?" Đinh Tiểu Tiểu dò hỏi.

"Anh hỏi làm cáikhỉ gì?" Đối phương bỗng dưng trở nên cảnh giác.

"Đây là số điệnthoại tôi phát hiện trong di động của bạn gái, gần đây cô ấy rất kì lạ, tôi muốn tìm hiểu xem thời gian này cô ấy qua lại với ai." Đinh Tiểu Tiểu cười cười, nói tiếp: "Anh bạn, chắc anh hiểu..."

"Đây là Thẩm mỹ việnHoa thị." Dứt lời, đối phương cúp máy cái rụp.

Đinh Tiểu Tiểu cầm điệnthoại, thoáng sững sờ, sực nhớ chuyện Trần Ngôn béo lên, chẳng lẽ cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ ư? Trong nhà Trần Ngôn có một chiếc laptop, Đinh Tiểu Tiểu bật máy, cắm dây mạng vào, tìm địa chỉ của "Thẩm mỹ viện Hoa thị", ngay sau đó đứng dậy chạy một mạch ra ngoài.

Thẩm mỹ viện Hoa thị nằmtrong hẻm Thanh Giác, nhưng khi đến đó, Đinh Tiểu Tiểu tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu. Cuối cùng hắn hỏi người đi đường mới biết, hóa ra thẩm mỹ viện đó là một cửa tiệm chui, không bảng hiệu không giấy phép không mặt bằng, tuy gọi là thẩm mỹ viện nhưng chẳng qua chỉ là một căn phòng rộng chưa tới hai mươi mét vuông, bên trong bẩn thỉu, máy móc chất xó trong góc, có cái còn gỉ sét.

Chủ thẩm mỹ viện là mộtngười đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Chân gã hơi thọt, thân hình mập mạp, nặng nề, trông cách ăn mặc thì giống người bán thịt heo bên lề đường hơn. Vừa nhác thấy Đinh Tiểu Tiểu bước tới, gã liền cảnh giác hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi cóphải từng có một khách hàng nữ tên là Trần Ngôn đến chỗ anh làm phẫu thuật không." Nói đoạn, Đinh Tiểu Tiểu tự giới thiệu về mình: "Tôi là bạn trai của Trần Ngôn."

"Không có."Gã hờ hững đáp.

"Phiền anh giúptôi tra thử được không?" Vừa nói xong, Đinh Tiểu Tiểu vô tình liếc thấy mấy bức ảnh treo trên tường, trong đó có một bức gã chủ chụp chung với Hoàng Quý Phi, trông hai người có vẻ thân thiết lắm, bèn nói tiếp: "Thực ra tôi cũng quen Hoàng Quý Phi, bạn bè mấy năm rồi, chính anh ta cho tôi biết địa chỉ của anh."

"Chú mày là bạn củaanh Phi?" Gã quan sát Đinh Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới một lượt. "Hóa ra là người nhà à?"

"Ừ đúng, ngườinhà, người nhà." Đinh Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười, đáp.

Gã chủ giơ tay ra, giọngtrầm thấp, nói: "Anh là Vinh béo, từng theo anh Phi lăn lộn mấy năm trời, lần trước anh Phi vào bóc lịch, anh đánh nhau với người ta, xui xẻo bị què chân, nên đành rút khỏi giang hồ, ra mở cái trung tâm này."

"Anh Vinh, em thườngnghe anh Phi nhắc tới anh." Đinh Tiểu Tiểu khách sáo nói, xong lại hỏi: "Cô gái tên Trần Ngôn mà em mới nói ban nãy, phiền anh giúp em tra thử."

"Không thành vấn đề."Vinh béo quay người lấy một quyển sổ đăng kí dày cộp, hỏi tiếp: "Có biết cô ấy đến làm phẫu thuật gì không?"

Đinh Tiểu Tiểu ngẫmnghĩ, nói: "Chắc là... tăng cân."

"Tăng cân?"Vinh béo hỏi lại rồi ném toẹt cuốn sổ sang một bên, nói: "Người chú mày nói có phải là một cô gái gầy gầy? Anh nhớ ra cô ta rồi, từ hồi mở cái thẩm mỹ viện này tới giờ, lần đầu tiên anh mày gặp người đòi phẫu thuật để béo lên đó."

"Anh còn nhớ tìnhhình lúc đó không?" Đinh Tiểu Tiểu vội hỏi.

"Đương nhiên nhớ."Vinh béo đưa mắt nhìn góc tường, kể: "Mới đầu cô ấy gọi điện cho anh, hỏi có cách gì để tăng cân không. Cô ấy nói đã hỏi khắp các bệnh viện ở Cốc Khê, ai cũng bảo không có cách, bất đắc dĩ lắm mới thử đi đường tắt xem sao. Chú mày cũng biết bọn anh đó, có tiền, phẫu thuật gì mà chẳng làm."

"Sau đó cô ấy đếnlàm thật à?"

"Ừ, mấy hôm sau côấy tới, tỏ ra hơi căng thẳng, lo lắng liệu có thất bại không. Anh bèn giải thích với cô ấy đã là phẫu thuật thì chẳng có ca nào mà không tồn tại xác suất thất bại cả. Sau đó cô ấy hỏi anh dùng cách gì, anh mày bèn trả lời là tiêm mỡ vào trong cơ thể, lấp đầy bên dưới da, tự nhiên sẽ béo lên thôi. Nói thật với chú, anh cũng là đánh bạo làm bừa thôi..."

Vừa nghe xong những lờicủa Vinh béo, Đinh Tiểu Tiểu rất muốn vung tay đấm thẳng vào mặt gã một cú, nhưng hắn cố dằn cơn kích động xuống, hỏi tiếp: "Lúc cô ấy đến làm phẫu thuật, anh có phát hiện tâm trạng của cô ấy có vấn đề gì không?"

"Tâm trạngà?" Vinh béo hồi tưởng một hồi rồi nói: "Không có, chỉ là hơi lo lắng thôi. Phẫu thuật chia ra làm mấy lần, làm xong cô ấy hài lòng lắm, ngoài số tiền đã thỏa thuận trước đó còn đặc biệt tặng anh mày một bao lì xì nữa đó.

Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Lúc đó anh màykhông biết cô ấy là người đàn bà của chú, nếu biết thì dù nói thế nào anh cũng nhất quyết không làm loại phẫu thuật đó cho cô ấy đâu." Vinh béo tỏ ra áy náy. "Chỉ mấy ngày sau thì ca phẫu thuật của cô ấy xuất hiện tác dụng phụ, mỡ trong người bắt đầu chảy lộn xộn, tràn ra ngoài qua mắt mũi, một bên mặt cũng bị chảy xệ xuống."

"Chuyện đó là lúcnào?"

"Cũng mới hai ngàytrước, cô ấy đến tìm anh, anh mày xem qua, thấy không còn cách nào khắc phục, cô ấy bèn la lối om sòm ở chỗ anh, cuối cùng có lẽ do quá mệt nên bỏ về." Nói đoạn, Vinh béo tiến đến gần Đinh Tiểu Tiểu, nói: "Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn cơ hội cứu chữa, anh có khuyên cô ấy đến bệnh viện hút đống mỡ trong người ra, làm co lại lớp da bề mặt, chắc vẫn có thể khôi phục lại dáng vẻ trước khi phẫu thuật."

"Các người biến mộtcô gái xinh xắn thành ra như thế rồi mặc kệ sao?" Cuối cùng không kiềm chế được nữa, Đinh Tiểu Tiểu vụt túm lấy cổ áo Vinh béo, quát to: "Chính vì phẫu thuật thất bại, cô ấy đã tự sát, còn anh vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thế công bằng hay sao?"

"Này chú em, đừngkích động." Vinh béo hất tay Đinh Tiểu Tiểu ra, đi đến cầm quyển sổ dày cộp kia lên, nói: "Chú mày có thấy quyển sổ này không? Trong này đều là những người đến chỗ anh mày làm phẫu thuật, ờ thì anh thừa nhận cũng có ca thất bại, nhưng tại sao vẫn có lắm kẻ tìm tới đây? Bệnh viện chui sở dĩ tồn tại là có lý do riêng của nó, huống hồ cũng là khách tự nguyện tìm đến, trước khi tiến hành bọn anh cũng nói trước hậu quả tự chịu còn gì. Nên dù anh mày có bị cảnh sát tóm thì cùng lắm cũng chỉ bị khép tội kinh doanh trái phép thôi."

Khi Đinh Tiểu Tiểu rakhỏi con hẻm Thanh Giác thì trời cũng đã tối. Trên đường lái xe về nhà, trong đầu hắn không ngừng lặp lại những lời của Vinh béo, nhớ lại dáng vẻ mũm mĩm của Trần Ngôn, càng nghĩ càng thấy kinh tởm, càng nghĩ càng trở nên tức giận, ngọn lửa giận phừng phừng thiêu đốt ruột gan hắn. Cuối cùng cơn thịnh nộ ấy đã hoàn toàn khống chế Đinh Tiểu Tiểu, thiêu trụi mọi lý trí trong hắn, hắn đạp phanh vòng xe quay lại hẻm Thanh Giác, quay lại thẩm mỹ viện Hoa thị.

Đến nơi, Đinh Tiểu Tiểulấy trong cốp sau ra một thùng đựng xăng, rút xăng xe cho vào thùng, sau đó hắt hết vào cửa thẩm mỹ viện, hắn châm một điếu thuốc, rít vài hơi, sau đó búng tàn thuốc đi... Tàn thuốc vừa tiếp xúc với xăng, tức thì bùng lên cháy hừng hực. Ngọn lửa lan rộng một cách hung hãn như ma quỷ. Đinh Tiểu Tiểu đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo lơ lửng nơi chân trời.

Mặt trăng tròn vành vạnh,Hằng Nga vẫn cùng Thỏ Ngọc trốn trong cung trăng, lạnh lùng dõi mắt nhìn xuống thế gian...

Phần 2 Chiếc Áo Mới Của Cách Cách

Chương 15 Cô Gái Áo Đỏ

Thành phố không ngủ.

Trong bóng đêm, mọi ngườivung vẩy gậy huỳnh quang trong tay. Sân vận động biến thành dải ngân hà mênh mông, sân khấu rực rỡ biến thành hành tinh rực sáng nhất trong dải ngân hà. Tiếng gào thét, tiếng reo hò vang dội không ngừng. Thôi Cách Cách nhón gót, duyên dáng bước đi dưới ánh đèn như một chú mèo Ba Tư kiêu kỳ.

Âm nhạc vang lên.

Từ trung tâm dải ngânhà, tiếng hát vút cao.

Bài hát dường như chấtchứa một ma lực nào đó, vô số fan ngất ngây điên cuồng, phút chốc đưa một ca sĩ vô danh chen chân vào hàng ngũ danh ca hạng nhất, trở thành huyền thoại của làng âm nhạc, trở thành thần thoại của giới ca sĩ.

Trờitối rồi chim oanh đã hót

Hạnhphúc đã nở hoa

Lắngnghe, hãy lắng nghe

Hoàngtử đã tìm được nàng

Nàngđã yêu hoàng tử

Nhữngquấn quýt bên nhau dưới ngọn đèn đường

Khuônmặt quen thuộc

Thànhphố cô độc

Mãimãi là bao xa?

Bài hát kết thúc, ThôiCách Cách bước xuống sân khấu, rời khỏi sân vận động dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ.

Đây là một live showtrong vô số live show của Thôi Cách Cách. Cô đã không còn cảm giác gì trước khung cảnh này, đã không còn tìm lại được sự nhiệt thành thuở ban đầu. Cô bây giờ là thần, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng tới hàng triệu người, không ai dám phản bác cô, không ai dám yêu cầu cô. Ở nơi này, cô có thể mặc sức làm gì tùy ý, có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ cần cô thích.

Xe chở cô quay về biệtthự.

Lúc này đêm đã khuya,người giúp việc giúp cô hâm nóng thức ăn khuya rồi trở về phòng ngủ.

Cả gian phòng khách rộnglớn chỉ còn lại mình Thôi Cách Cách, cô mở một chai vang đỏ, bật bản nhạc êm dịu, tay cầm ly rượu, uyển chuyển nhảy múa trên thảm đỏ. Không lâu sau nhạc dừng, Thôi Cách Cách ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế, im lặng lắng nghe.

Cô đang lắng nghe thếgiới bên ngoài ngôi biệt thự, ngoài đó có một chú dạ oanh, mỗi đêm đều hót ríu rít. Âm thanh ấy giúp lòng người thư thái, tĩnh lặng. Ca khúc Thế giới bên ngoài truyện cổ tích cũnglà do cô nghe tiếng hót của nó mà viết ra. Hồi trước Thôi Cách Cách không ở đây, nơi này cũng chẳng có chim dạ oanh, nó đã đuổi theo Thôi Cách Cách đến đây.

Đêm nay, cô không nghethấy tiếng hót của dạ oanh.

Bên ngoài biệt thư, gióđang gào thét, tiếng sấm rền vang nơi xa, một đêm thế này, định sẵn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Không nghe thấy tiếnghót của dạ oanh, Thôi Cách Cách có phần hụt hẫng. Cô đặt ly rượu bên kệ, kiễng chân, uyển chuyển lên lầu trở về phòng ngủ. Phòng ngủ được trang trí theo gam màu xanh dương, tạo cảm giác giống như đang dạo bước dưới đáy biển sâu. Thôi Cách Cách thích cái cảm giác này, cô ngất ngây khiêu vũ trong phòng. Khi đến bên cửa sổ, cô đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, chợt trông thấy một cô gái mặc áo đỏ đang đứng cạnh bể bơi.

Trông cô ta đầu bù tócrối, đang ngẩng đầu nhìn lên lầu bằng ánh mắt oán hận.

Thôi Cách Cách nhìn đồnghồ, đúng mười hai giờ đêm.

Cô điềm tĩnh rời khỏi cửasổ, đến bên giường nhấc điện thoại lên gọi. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy, Thôi Cách Cách hạ thấp giọng, nói: "Cô ta tới rồi." Dứt lời, Thôi Cách Cách cúp máy, lại bước đến bên cửa sổ... Cô gái áo đỏ đã biến mất!

Đây không phải lần đầutiên cô gái áo đỏ xuất hiện. Bắt đầu từ tuần trước, cô ta cứ như bóng ma, liên tục xuất hiện trong tầm mắt của Thôi Cách Cách. Mới đầu, Thôi Cách Cách ngỡ cô ta là hồn ma, bèn mời đạo sĩ Mao Sơn nổi tiếng ở Cốc Khê đến làm phép, sau đó thì cô gái áo đỏ biến mất vài hôm. Đúng lúc Thôi Cách Cách tưởng mình sẽ không còn nhìn thấy cô ta nữa, thì cô ta lại xuất hiện.

Có lúc, cô ta đứng dướitòa cao ốc của công ty; có khi, cô ta xuất hiện bên dưới biệt thự, có lúc, lại lẫn trong đám đông fan hâm mộ của Thôi Cách Cách. Cô kể chuyện này cho quản lý nghe, quản lý bèn thuê vài vệ sĩ có thân thủ cao cường đến bảo vệ cô. Những vệ sĩ đó, ban ngày luôn kè kè bên cạnh Thôi Cách Cách, ban đêm thì náu mình trong các góc khuất của ngôi biệt thự.

Sau mấy hôm biến mất,đêm nay, cô ta lại xuất hiện.

Ban nãy, người mà ThôiCách Cách gọi điện chính là đội trưởng của nhóm vệ sĩ này. Lúc này, đã có vài vệ sĩ chạy đến hồ bơi, còn các vệ sĩ khác thì lục soát xung quanh, chỉ cần ả không phải là ma quỷ, đêm nay chắc chắn tóm được ả.

Thôi Cách Cách kiên nhẫnngồi đợi trong phòng ngủ. Nửa tiếng sau, điện thoại đổ chuông, cô vội vàng bắt máy. Người gọi là đội trưởng, anh ta thấp giọng nói: "Bắt được rồi, cô ta muốn gặp cô."

"Dẫn cô ta đếnđây." Thôi Cách Cách đáp.

Mười phút sau, cô gáiáo đỏ đã đứng trước mặt cô.

Thôi Cách Cách bảo vệsĩ đứng chờ ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại cô và cô gái áo đỏ.

Hai người nhìn nhau vàigiây, Thôi Cách Cách lên tiếng: "Tại sao lại theo dõi tôi?"

Cô gái áo đỏ không trảlời mà hỏi ngược lại: "Cô còn yêu Lữ Tân không?"

Thôi Cách Cách ngẩn người,cảm thấy cái tên này quen quen nhưng không nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới sực nhớ ra Lữ Tân là ai... Cái tên ấy lại lần nữa xuất hiện sau tám năm khiến Thôi Cách Cách rất đỗi ngạc nhiên. Cô quan sát cô gái áo đỏ một lượt, cuối cùng hỏi: "Cô là gì của anh ta?"

"Bạn gái." Côgái áo đỏ đáp. "Anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, bởi trái tim anh ấy đã bị cô chiếm trọn rồi."

"Nói bậy, chúngtôi đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau." Thôi Cách Cách nhìn cô gái trước mặt, nói.

"Nhưng anh ấy vẫnmột lòng một dạ đợi cô." Vẻ mặt vô cảm, cô gái áo đỏ tiếp lời. "Anh ấy vẫn sống trong căn hộ mà cô từng thuê, trong di động vẫn lưu giữ đoạn clip của cô và anh ấy."

Vừa nghe đến hai chữ"đoạn clip", tim Thôi Cách Cách bỗng giật thót lên, chuyện mà cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Tám năm trước, Thôi Cách Cách rời bỏ Lữ Tân, chạy đến thành phố Thanh Uyển để phát triển sự nghiệp ca hát. Có một hôm, cô đang đi trên đường thì tình cờ gặp một ông thầy bói già. Ông cụ râu tóc bạc phơ, từ khí chất cho đến ngoại hình đều khiến người ta liên tưởng đến tiên nhân trong thần thoại.

Thôi Cách Cách nhờ ôngta bói cho một quẻ.

Ông lão nói: "Cônhư giao long xuất thủy, thế không thể cản, sau này ắt sẽ nổi danh từ nam chí bắc, nhưng trong mệnh cô có một đại kiếp. Nó rất có thể sẽ cướp đi mọi thứ mà cô có được, bao gồm tiền tài, danh vọng, người yêu..."

Thôi Cách Cách hỏi:"Đại kiếp đó sinh ra từ đâu và có cách phá giải không?"

Ông thầy bói đáp:"Đại kiếp này sinh ra từ quá khứ, nếu phá giải, ắt có thương vong."

Thực ra, lúc đó ThôiCách Cách chỉ cảm thấy thú vị nên bói chơi một quẻ, nào ngờ không lâu sau, cô trở nên nổi tiếng thật. Sau khi nổi tiếng, Thôi Cách Cách mới bắt đầu nhớ lại những lời của thầy bói nói, càng nghĩ càng thấy ông ta bói rất chuẩn, bèn bắt đầu lục lại quá khứ, cuối cùng nhớ ra sự tồn tại của đoạn clip đó.

Trên đời này, thứ duynhất uy hiếp được Thôi Cách Cách chính là đoạn clip đó.

"Cô nói Lữ Tân vẫncòn giữ đoạn clip kia ư?" Thôi Cách Cách hỏi.

Cô gái áo đỏ nhìn chằmchằm vào Thôi Cách Cách, đáp: "Nếu cô không còn yêu anh ấy thì đừng quay lại tìm anh ấy, có được không?"

Nghe vậy, Thôi CáchCách đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Cô nghĩ với thân phận của tôi bây giờ mà lại quay về tìm anh ta ư?"

"Hy vọng cô nói đượclàm được." Cô gái áo đỏ sa sầm mặt, nhàn nhạt tiếp lời: "Tôi sẽ canh chừng cô."

Thôi Cách Cách thả côgái áo đỏ đi, sau đó bí mật phái vệ sĩ điều tra, biết được cô ta tên là Trần Ngôn, giáo viên một trường mầm non, bạn trai của cô ta không phải là Lữ Tân nhưng quả thật cô ta có quan hệ dây mơ rễ má với gã, những lời cô ta nói đều là thật.

Từ khi gặp mặt cô gáiáo đỏ, ngày nào Thôi Cách Cách cũng mơ thấy ác mộng. Ông cụ tóc bạc cũng xuất hiện trong mơ, tay vuốt vuốt chòm râu, nói: "Đại kiếp này sinh ra từ quá khứ, nếu phá giải, ắt có thương vong."

Thôi Cách Cách càngngày càng sợ hãi, thậm chí còn tưởng tượng ra tình cảnh sau khi đoạn clip ấy bị lộ. Không được, không thể để yên như vậy được, không thể để sự việc rơi vào tình thế không thể cứu vãn, tiên hạ thủ vi cường79, cô phải ra tay tiêu diệt cơn ác mộng ấy, trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn...

(*)Người ra tay trước là kẻ mạnh.

Chương 16 Dạ Oanh

Thôi Cách Cách đã nảyra ý định ra tay trước để diệt trừ ác mộng, nhưng bằng cách nào, đó lại là một vấn đề nan giải. Nghĩ tới nghĩ lui, cô sực nhớ tới Hoàng Quý Phi, người mà mình đã kết giao trong một buổi dạ tiệc vào nửa năm trước.

Còn nhớ trong buổi dạtiệc hôm đó, Tổng giám đốc Hoa Long Diễn Dịch đã dẫn Hoàng Quý Phi đến trước bàn Thôi Cách Cách đang ngồi, giới thiệu hai người với nhau. Trước khi rời đi, Tổng giám đốc còn kéo tay Thôi Cách Cách, nói: "Đây là huynh đệ của tôi, tối nay nhớ hầu hạ anh ta thật tốt..."

Đêm đó Tổng giám đốc uốngsay, đẩy Hoàng Quý Phi cho Thôi Cách Cách. Lúc ấy cô không rõ thân phận thật của Hoàng Quý Phi, cũng không dám đắc tội gã. Hai người ngồi uống rượu, tán gẫu với nhau. Tiệc tan, Thôi Cách Cách đã say mèm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường ở nhà, kế bên có một tấm danh thiếp với mấy chữ: "Công ty Hỗ trợ", bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: "Nếu quý khách có bất kì vấn đề gì không thể giải quyết, đều có thể tìm Công ty Hỗ trợ chúng tôi."

Mới đầu cô không hiểu tạisao một Công ty Hỗ trợ tồi tàn lại có thể xưng anh xưng em với Tổng giám đốc Hoa Long Diễn Dịch, sau này quản lý mới kể cho cô nghe bằng vẻ rất thần bí: "Trong tay gã Hoàng Quý Phi ấy có nuôi một đám người, hễ có chuyện gì không giải quyết được, từ chuyện nhỏ như đòi nợ đe đọa cho tới chuyện lớn như giết người phóng hỏa, đều có thể tìm gã, chỉ cần giá tiền hợp lý là được. Hơn nữa gã khá có uy tín trong nghề, rất nhiều kẻ tai to mặt lớn đều là khách hàng của gã."

Thôi Cách Cách bèn tìmtấm danh thiếp đó rồi gọi cho Hoàng Quý Phi, ra giá hai triệu tệ, nhờ gã tìm người giết Lữ Tân, sau đó cô chuyển tài liệu về Lữ Tân cho gã.

Một mạng người, hai triệutệ, không hề đắt.

Không ngờ, Hoàng QuýPhi lại đáp: "Lần đầu hợp tác, tôi giảm giá cho cô, một triệu."

"Ok." HoàngQuý Phi hào sảng, Thôi Cách Cách cũng chẳng từ chối. "Sau khi xong chuyện, tôi sẽ tặng anh phong bao lì xì thật dày."

Tuy Hoàng Quý Phi khácó uy tín trong giới nhưng dù sao gã cũng xuất thân từ phường lưu manh, vụ đoạn clip giao cho gã, Thôi Cách Cách thấy không yên tâm lắm. Lỡ gã quay lại dùng nó để đe dọa cô thì chuyện lại càng trở nên phiền phức, nhưng phải làm sao để lấy trộm được đoạn clip ấy? Người đi trộm không những phải là người cực kỳ đáng tin cậy mà còn phải xem trọng sự nghiệp của Thôi Cách Cách như chính sự nghiệp của bản thân, cũng có nghĩa, nếu Thôi Cách Cách xảy ra chuyện, người đó chẳng khác nào mất đi một "ngân hàng". Bên cạnh Thôi Cách Cách chỉ có một người phù hợp với các yêu cầu trên, đó chính là quản lý của cô, Lư Tiểu Nguyệt.

Vừa kết thúc công việc,Thôi Cách Cách bèn mời Lư Tiểu Nguyệt đến nhà mình, kể cho cô nghe chuyện đoạn clip, nhưng không tiết lộ việc mình thuê người mưu sát Lữ Tân. Lư Tiểu Nguyệt nghe xong, nói: "Sao lại có đoạn clip như vậy, trước kia em đâu có nghe thấy chị nói."

"Chị tưởng nó sẽkhông bao giờ xuất hiện nữa." Thôi Cách Cách giải thích.

Lư Tiểu Nguyệt đứng dậy,đi lòng vòng quanh phòng, cuối cùng hỏi: "Ban nãy chị nói mình vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ đó?"

"Ừ, vẫn còn."Thôi Cách Cách đáp.

"Thế thì em sẽnhân lúc Lữ Tân ngủ, lẻn vào xóa đoạn clip trong di động của anh ta." Lư Tiểu Nguyệt tiếp lời.

Hôm sau, Thôi Cách Cáchcó một buổi họp báo tại quảng trường Thế Phù, trong chương trình có một tiết mục giao lưu với người hâm mộ. Khi đó, có vài fan hâm mộ được chọn lên sân khấu, trong số đó có một người khiến Thôi Cách Cách giật mình, chính là cô gái áo đỏ kia. Song cô ta khác trước rất nhiều, gương mặt như bị mắc bệnh da liễu gì đó, một bên sụp xuống, còn một bên thì mũm mĩm, cực kỳ mất cân đối. Cô ta đến đây làm gì? Trước mặt đám đông, Thôi Cách Cách cố tỏ ra tự nhiên. Sau khi kết thúc hoạt động, cô gái áo đỏ bước lên ôm Thôi Cách Cách, thì thầm vào tai cô: "Hứa với tôi, trở về bên cạnh Lữ Tân, nếu không, dù hóa thành ma tôi cũng sẽ không buông tha cho cô."

Sau khi rời khỏi sân khấu,cô ta liền hòa lẫn vào đám đông. Câu nói kì quái ấy khiến Thôi Cách Cách thất thần suốt cả buổi họp báo. Họp báo xong, Thôi Cách Cách nhận được điện thoại của Hoàng Quý Phi.

Ở đầu dây bên kia, gãnói: "Sát thủ sẽ hành động vào tối nay, cô hãy đợi điện thoại của tôi."

Trở về nhà, Thôi CáchCách đã ném lời nói của cô gái áo đỏ đi xa tít tắp, cô tự rót cho mình một ly rượu, mở một bản nhạc vui tươi, uyển chuyển nhảy múa trong phòng khách. Thực ra, gần đây cô luôn thấp thỏm lo âu, sợ xảy ra sự cố bất ngờ, mãi đến khi nhận được điện thoại của Hoàng Quý Phi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết cục đã định, quađêm nay, chỉ cần qua được đêm nay, trên đời này sẽ không còn bất kì thứ gì có thể uy hiếp cô nữa. Từng phút từng giây chậm rãi trôi qua, bài múa kết thúc, người giúp việc từ trong phòng đi ra, tiến đến bên cạnh Thôi Cách Cách, nói: "Có người xưng là Lữ Tân muốn gặp cô."

"Ai?" ThôiCách Cách ngỡ rằng mình nghe nhầm.

"Anh ta bảo mìnhtên là Lữ Tân." Người giúp việc lặp lại.

Thôi Cách Cách đặt lyrượu xuống, cầm một chiếc khăn lụa trắng, khẽ lau khóe miệng rồi đáp: "Dẫn anh ta vào phòng làm việc gặp tôi."

Dù sao Lữ Tân cũng làngười tình cũ của cô, nếu lúc đầu không có Lữ Tân, cô cũng sẽ không được như ngày hôm nay, huống hồ đây sẽ là nguyện vọng cuối cùng của hắn trước khi chết, cô có lý do nào để từ chối? Đúng, cô không thể từ chối, cứ xem như tiễn biệt Lữ Tân, cũng xem như hoàn thành lời thỉnh cầu của cô gái áo đỏ.

Vì hai mục đích ấy,Thôi Cách Cách sắm vai một cô gái bi lụy thân bất do kỷ, bị ép phải chia cách người yêu suốt tám năm trời đằng đẵng. Cô diễn xuất y như thật, đến mức ngay cả cô cũng bị chính mình làm cho cảm động.

Hai người trò chuyện vớinhau rất lâu trong phòng làm việc, trong đó có không ít lời là dối lòng, đương nhiên cũng lộ ra chút chân tình. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Lữ Tân mới bịn rịn ra về.

Sau khi Lữ Tân đi rồi,chim dạ oanh cũng cất tiếng hót. Chỉ có điều, âm thanh ấy không giống như tiếng hót, ngược lại nghe rất chói tai, gay gắt như đang đưa tang, lại như tiếng gào khóc của trẻ con, khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Nhưng hôm nay, Thôi Cách Cách vô cùng vui vẻ, không mảy may bị âm thanh ấy ảnh hưởng.

Dạ oanh đã lâu lắm rồikhông cất tiếng hót. Thực ra trước kia là một đôi dạ oanh gồm con trống và con mái. Quãng thời gian đó, Thôi Cách Cách không có một chút cảm hứng sáng tác nào, có người bảo tiếng hót của dạ oanh thánh thót vô cùng, nếu nghe tiếng hót ấy, thể nào cũng sẽ nảy sinh rất nhiều cảm hứng sáng tác. Cô bèn nhờ bạn bè mua hộ hai con, rồi giết chết con trống ngay trước mặt con mái, cô muốn xem thử đôi tình nhân này sẽ ra sao khi đối diện với sinh ly tử biệt.

Chim trống chết, lúc đầuchim mái rất đỗi yên lặng, sau đó tiếng hót cũng không còn trong trẻo nữa. Thôi Cách Cách bèn thả nó đi, và dựa vào đó để viết nên ca khúc có tên Tiếng hót chim oanh, nói về một đôi chimdạ oanh yêu nhau tha thiết nhưng phải chia ly.

Tuy được thả đi nhưngcon chim mái vẫn cứ quanh quẩn chỗ cô, không chịu bay đi, sau đó còn không ngại đường xa, theo chân Thôi Cách Cách đến Cốc Khê, tới tòa biệt thự này, giống như một u hồn luôn bám theo cô.

Kì lạ là, tiếng kêuchói tai của chim oanh mái, ngoài Thôi Cách Cách ra, cô giúp việc, vệ sĩ, bảo vệ đều không nghe thấy, thậm chí cả Lư Tiểu Nguyệt cũng chẳng nghe được.

Bác sĩ tâm lý nói:"Mỗi người đều có hai gương mặt, một thiện, một ác. Hai gương mặt này luôn hiện hữu bằng những phương thức khác nhau để xúi giục cô, nhắc nhở cô. Chú chim oanh đó chính là phần "thiện" ở sâu trong đáy lòng cô. Mỗi lần cái "ác" trong cô xuất hiện, nó sẽ chạy ra nhắc nhở cô, cô càng có nhiều ác niệm, nó càng xuất hiện nhiều."

Làng giải trí là một thếgiới quái dị, Thôi Cách Cách ở trong đó, đã sớm không còn phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác nữa rồi!

Chương 17 Đêm Giết Người

Lư Tiểu Nguyệt đang lênkế hoạch lấy trộm đoạn clip. Cô biết chuyện này càng ít người biết càng tốt nên không dám nhờ người khác giúp đỡ, cũng không dám bàn luận với ai. Hôm nay sau khi tan ca, Lư Tiểu Nguyệt đi qua chợ đêm, liền tạt vào mua một chiếc mặt nạ ở gánh hàng rong. Chiếc mặt nạ màu đỏ, nhe nanh một cách hung tợn, mắt thì trợn trừng trừng, trên đầu còn có hai cái sừng đen, trông cực kỳ đáng sợ.

Về đến nhà, cô đeo mặtnạ vào rồi soi gương, lập tức trở nên đáng sợ hơn rất nhiều nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ, chỗ nào chưa đủ nhỉ? Lư Tiểu Nguyệt xoay một vòng trước gương, ngắm nghía, rồi lại xoay thêm một vòng nữa, cuối cùng phát hiện ra một điều, cô là con gái, thân hình mảnh mai, dù có mang mặt nạ dữ dằn thì trông vẫn không ổn.

Lư Tiểu Nguyệt lục lọitủ áo, cuối cùng lôi ra được một bộ quần áo nam nằm lọt thỏm dưới đáy tủ. Đó là đồ của bạn trai cô để lại, nhưng hai người đã chia tay rồi. Cô lấy nó ra, mặc vào người, hơi rộng, nhưng dù căng mắt ra nhìn, người khác cũng không thể nào nhận ra cô là nữ. Tiếp theo là động tác, cô bắt chước điệu bộ của bạn trai, bước đi ngông nghênh, nói chuyện thô lỗ. Cứ như thế, cô tập luyện gần một tuần.

Hôm đó, sau khi buổi họpbáo ở quảng trường Thế Phù kết thúc, Thôi Cách Cách hỏi nhỏ vào tai cô: "Đã giải quyết xong chưa?"

Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu,đáp: "Vẫn đang chuẩn bị."

Thôi Cách Cách lo lắngnói: "Còn không hành động thì muộn mất."

Cô không hiểu "muộnmất" trong câu nói của Thôi Cách Cách là gì, cứ tưởng rằng nếu không hành động thì đoạn clip rất có thể sẽ bị phát tán ra ngoài. Vì thế, sau khi về đến nhà, cô tự khích lệ mình, mặc bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình vào, sau đó còn dán ria mép, vẽ nếp nhăn, đội tóc giả lên.

Lúc này, trông cô ychang một người đàn ông.

Khi trời sập tối, Lư TiểuNguyệt ra khỏi nhà, cầm theo mặt nạ, đến Hoa viên Tịnh Ngữ theo địa chỉ mà Thôi Cách Cách đưa. Thực ra, dù cô có suy tính nhiều đến mấy cũng vô ích, bởi cô hoàn toàn không biết giờ giấc sinh hoạt của Lữ Tân, không biết mấy giờ gã đi làm, mấy giờ tan sở, có sở thích gì, về nhà thì làm gì, mấy giờ đi ngủ... Nhưng cũng không thể trách Lư Tiểu Nguyệt được, tuy cô là quản lý của Thôi Cách Cách, cũng từng lăn lộn trong thương trường vài năm, có mưu lược, gan góc nhưng hiện tại không phải đang bước vào thương trường, mà là đi gây án. Mặc dù không phải vụ án gì nghiêm trọng nhưng đây là lần đầu tiên.

Lư Tiểu Nguyệt đi vàokhu chung cư. Vừa bước vào hành lang, cô bèn đeo mặt nạ lên, gọi điện cho Thôi Cách Cách, thông báo mình đã đến nơi. Leo lên tầng năm, cô tìm đến căn hộ mà Lữ Tân đang ở, móc chìa khóa ra, luống cuống mở cửa. Có lẽ do quá hồi hộp nên loay hoay cả buổi trời, cô vẫn không mở được cửa. Lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, chìa khóa cứ trượt khỏi tay. Đang chú tâm mở cửa, bỗng nhiên Lư Tiểu Nguyệt nghe thấy vài tiếng động, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một bà lão ăn mặc quái dị đang đứng đằng xa nhìn về phía mình.

Gương mặt của bà cụnhăn nheo rúm ró, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả chiếc mặt nạ Lư Tiểu Nguyệt đang đeo. Cô giật lùi vài bước, trấn tĩnh lại rồi đằng hắng hai tiếng, bắt chước giọng nói của bạn trai, thô lỗ quát to: "Bà già chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi giết bà không?"

Câu quát này quả nhiêncó tác dụng, bà cụ nghe xong liền hoảng hốt đi xuống lầu.

Thấy bà cụ đã đi rồi,Lư Tiểu Nguyệt tiếp tục quay lại mở cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Cô thở phào, móc cây đèn pin nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra, dò dẫm vào phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lữ Tân đâu.

Tiêu rồi, có lẽ Lữ Tânvẫn chưa về nhà.

Lúc này, lưng Lư TiểuNguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc phút chốc trở thành một mảng trắng xóa, cuối cùng cô chạy ra khỏi căn hộ, lao xuống lầu, định bụng tối nay cứ tạm dừng ở đây, đợi lần sau chuẩn bị kĩ càng hơn sẽ lại tới. Nào ngờ vừa xuống đến lầu dưới, cô chợt trông thấy bà lão ban nãy đang nói chuyện với một chàng trai, mà chàng trai đó chính là Lữ Tân.

Không thể để bà ta kểchuyện ban nãy cho Lữ Tân biết. Nghĩ thế, Lư Tiểu Nguyệt liền chạy tới chỗ bà cụ có thể nhìn thấy, đưa tay làm động tác cắt cổ. Bà cụ nhìn thấy liền hoảng hồn, vội vã xoay người, run rẩy đi ra khỏi chung cư.

Lữ Tân đứng yên tại chỗvài giây, sau đó cất bước đi vào chung cư. Thấy vậy, Lư Tiểu Nguyệt cũng nghiến răng, bấm bụng chạy lên nhà trước gã, cô mở cửa, chui vào nấp trong tủ áo trong phòng ngủ. Cô im lặng chờ đợi, không lâu sau Lữ Tân bước vào nhà. Hắn ngồi xuống sofa, nghe nhạc một lúc rồi đi vào phòng tắm. Đây là cơ hội tốt. Lư Tiểu Nguyệt nắm lấy thời cơ, rón rén bước ra khỏi tủ áo, nhón chân đi ra phòng khách, định lấy trộm chiếc di động. Không ngờ khi đi ngang qua phòng tắm, Lữ Tân ở trong đột nhiên thét lên: "Ai đó?"

Tiếng thét khiến Lư TiểuNguyệt sợ hết hồn, cả người toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng còn dũng khí đi trộm cái di động kia nữa, hớt ha hớt hải xoay người chạy về nấp vào tủ áo, cố gắng kiềm chế trống ngực đang đập thình thịch. Cô nghe thấy tiếng Lữ Tân mở cửa phòng tắm, lát sau lại quay vào tắm tiếp. Lần này, Lư Tiểu Nguyệt không dám liều lĩnh hành động nữa, cô quyết định nấp ở trong tủ, chờ đến khi Lữ Tân ngủ thiếp đi mới bước ra tìm di động rồi xóa đoạn clip kia, sau đó rời khỏi đây.

Lư Tiểu Nguyệt cảm thấykế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ, liền trấn tĩnh bản thân, im lặng nghe ngóng.

Lữ Tân đã tắm xong, trởvề phòng ngủ, nhưng gã cứ nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không chịu ngủ. Một lúc lâu sau, căn phòng cuối cùng cũng trở nên im ắng. Gã ngủ rồi chăng? Nghĩ vậy, Lư Tiểu Nguyệt bèn nghiến răng nghiến lợi, khẽ mở hé cửa tủ. Không ngờ cô vừa đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền vang lên tiếng "két". Âm thanh ấy khiến Lư Tiểu Nguyệt hoảng hồn, cuống quýt đóng cửa lại, lập tức lại có một tiếng "két" nữa vang lên.

Lữ Tân đang nằm trêngiường cũng giật nảy mình bởi âm thanh đó, gã ngồi bật dậy, nhìn căn phòng trống trải, hỏi: "Là Trần Ngôn phải không?"

Lư Tiểu Nguyệt khôngdám lên tiếng, hơi thở càng trở nên gấp gáp, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc ấy, Lữ Tân bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cô. Nguy hiểm ập tới, Lư Tiểu Nguyệt liền thò tay vào túi quần, móc ra con dao găm mà mình mới mua để phòng thân, nắm chặt trong tay, liên tục lẩm nhẩm trong đầu: "Đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây!" Ngay khi câu "đừng qua đây" thứ ba được cất lên, cửa tủ áo bất thình lình mở ra, Lư Tiểu Nguyệt đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cuống quýt vung dao đâm về phía trước, mắt nhắm nghiền, thét lên một tiếng. Khi Lư Tiểu Nguyệt lấy lại hồn phách, Lữ Tân đã ngã ngửa ra sau, đổ ập xuống sàn.

Chết rồi sao? Chỉ vậythôi mà một người đã chết rồi sao? Nhìn Lữ Tân nằm bất động trên sàn, Lư Tiểu Nguyệt càng thêm hoảng loạn, vội vã móc điện thoại ra gọi cho Thôi Cách Cách, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cách Cách, xảy ra chuyện rồi, em giết người rồi."

"Em giết ai? Từ từnói."

"Lữ Tân, em giếtchết Lữ Tân rồi, em không cố ý đâu. Bây giờ phải làm sao, phải làm sao đây chị?"

Ở đầu dây bên kia, ThôiCách Cách thoáng khựng lại, sau đó lấy giọng bình thản, nói: "Em đừng căng thẳng, trước tiên hãy dọn dẹp hiện trường rồi mau chóng quay về nhà, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Vâng, dọn dẹp hiệntrường, dọn dẹp hiện trường." Cúp máy, Lư Tiểu Nguyệt đứng ngây dại nhìn thi thể Lữ Tân một hồi, đầu tiên cô ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi khiêng thi thể của gã nhét vào tủ áo, tiếp đó cô cởi áo khoác ra lau sạch sàn nhà, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía cửa ra vào.

Tới trước cửa, Lư TiểuNguyệt đưa tay định mở, bất chợt tay nắm cửa tự chuyển động.

Có người...

Phản ứng đầu tiên củaLư Tiểu Nguyệt là vội vàng quay người trốn vào phòng tắm. Quả nhiên, cô vừa nấp vào đó thì nghe thấy có người bước vào nhà.

Tiếng bước chân của đốiphương rất khẽ, cũng chẳng bật đèn, khoảng mấy phút sau, cô nghe thấy một tiếng "đoàng" vang lên. Tiếng súng phút chốc phá tan giới hạn chịu đựng của Lư Tiểu Nguyệt, cô bất chấp tất cả, khẽ mở cửa nhà tắm, khom lưng rón rén bước tới mở cửa, lao ra ngoài.

Đêm hôm ấy đặc biệtdài. Lư Tiểu Nguyệt gần như lao một mạch xuống lầu, xông ra ngoài khu chung cư, chạy thục mạng đến cuối con phố, cuối cùng bổ nhào vào xe, lái về nhà.

Vừa về đến nhà, áo quầncòn chưa kịp thay, di động của Lư Tiểu Nguyệt chợt đổ chuông, là Thôi Cách Cách gọi.

"Sao rồi?"

"Em về nhà rồi."

"Còn đoạn clip? Đãxóa chưa?"

Đến lúc này, Lư TiểuNguyệt mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cô chau mày, kêu lên: "Á, quên mất rồi."

Ở đầu dây bên kia, ThôiCách Cách không nói tiếng nào, hai người cùng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lư Tiểu Nguyệt cất tiếng hỏi: "Cách Cách, em giết người rồi, liệu có phải ngồi tù không?"

"Yên tâm đi, còncó chị đây. Tuyệt đối không thể để đoạn clip đó lọt vào tay cảnh sát, như vậy đi, tối mai em hãy quay lại đó tìm chiếc di động và xóa nó đi."

"Phải quay lạià..." Lư Tiểu Nguyệt run rẩy đáp. "Em sợ."

"Có gì phải sợ chứ,dù sao Lữ Tân cũng chết rồi, em có thể thoải mái ra vào chỗ đó."

"Thế nếu ngày maicảnh sát phát hiện ra cái xác thì sao?"

"Chắc không sớm thếđâu." Thôi Cách Cách thở dài. "Đành nghe theo số trời vậy."

Sau khi cúp máy, Lư TiểuNguyệt trốn vào nhà tắm, cởi hết quần áo trên người lẫn chiếc mặt nạ ra, đặt chúng vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa từ từ bùng cháy, chiếu đỏ gương mặt của Lư Tiểu Nguyệt, trên gò má thanh tú của cô vẫn còn sót lại một vệt máu đỏ tươi.

Chương 18 Vệt Máu

Lư Tiểu Nguyệt viện cớkhông khỏe để xin công ty cho nghỉ phép. Ăn xong bữa sáng, cô leo lên giường ngủ bù. Sau khi đánh một giấc khoảng bốn tiếng đồng hồ, cô tỉnh dậy, bật tivi lên, chuyển sang kênh truyền hình Cốc Khê để xem bản tin thời sự buổi trưa.

Bản tin thời sự buổitrưa thường đưa tin về những sự việc lớn xảy ra vào buổi sáng cùng ngày, ví dụ như giết người, cướp của, cưỡng hiếp, bắt cóc chẳng hạn. Những chuyện như thế hầu như ngày nào cũng có. Bắt đầu bản tin, biên tập viên giới thiệu một đoạn video, nói đó là video về một cô gái ăn mặc kì dị nhảy xuống biển tự vẫn, do người đi đường quay được vào tối qua tại cầu Cốc Phong, hiện cảnh sát đã phái thuyền cứu hộ tìm kiếm thi thể cô gái.

Bản tin ấy chiếm gần mườiphút trong thời lượng chương trình, tiếp theo biên tập viên lại đưa tin về mấy vụ tai nạn giao thông, cướp của giết người. Sau khi bản tin kết thúc, Lư Tiểu Nguyệt mở máy tính, xem lịch trình trong ngày của Thôi Cách Cách. Buổi sáng, Thôi Cách Cách có lịch tập hát tại phòng thu âm, chiều ghi hình talk show với tư cách khách mời, khoảng tám giờ tối thì tham gia một bữa tiệc từ thiện, đồng thời bán một số đồ trang sức nhỏ để quyên góp.

Bữa tiệc từ thiện đượctổ chức tại khách sạn Hàn Kinh, rất gần Hoa viên Tịnh Ngữ. Cô định lợi dụng buổi tiệc làm lá chắn, giữa chừng sẽ lẻn ra ngoài, đến nhà Lữ Tân trộm di động, dù sau này có bị cảnh sát nghi ngờ, cô cũng có thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm hùng hồn. Đúng, cứ làm như thế. Sau khi Thôi Cách Cách quay xong talk show, Lư Tiểu Nguyệt bèn gọi cho cô, cả hai cùng đến dạ tiệc từ thiện.

Bữa tiệc quy tụ nhữngnhân vật nổi tiếng thuộc mọi giới trong thành phố.

Giữa bữa tiệc, MC mờiThôi Cách Cách lên sân khấu. Sau khi Thôi Cách Cách lên đó, Lư Tiểu Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ ba mươi sáu phút, thời gian vừa chuẩn. Cô đứng dậy, rời khỏi hội trường, lẳng lặng chạy xuống lầu, men theo cửa sau lẻn ra ngoài khách sạn rồi đón taxi đến Hoa viên Tịnh Ngữ.

Đến nơi, Lư Tiểu Nguyệtđi vào chung cư theo đường cũ, chạy một mạch lên tầng năm. Vừa định mở cửa, bất chợt cô nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong nhà Lữ Tân. Trong nhà có người? Cô lập tức trở nên căng thẳng, nghĩ tới nghĩ lui, cô lại chạy lên tầng sáu, định bụng quan sát một hồi xem tình hình thế nào. Kết quả, chẳng bao lâu sau, quả thực có một kẻ lén la lén lút từ trong nhà Lữ Tân đi ra.

Có người đến trước cô mộtbước...

Sau khi kẻ đó đi xuốnglầu, Lư Tiểu Nguyệt cũng đi xuống, bám theo đối phương qua mấy dãy phố. Cuối cùng, kẻ đó đi vào một quán net, Lư Tiểu Nguyệt cũng theo hắn vào trong. Cô đảo một vòng trong quán, giả bộ như đang tìm người nhưng thực ra là liếc mắt nhìn số ghế của đối phương rồi chạy ra quầy dò hỏi họ tên lẫn địa chỉ của người đó.

Rời khỏi quán net, LưTiểu Nguyệt quay trở lại Hoa viên Tịnh Ngữ, đột nhập vào nhà Lữ Tân. Cô lục lọi khắp phòng khách nhưng vẫn không tìm ra chiếc di động... Nếu cô đoán không lầm, chính kẻ ban nãy đã mang di động của Lữ Tân đi rồi.

Trở lại khách sạn HànKinh, phần quyên góp của Thôi Cách Cách đã kết thúc. Hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau. Tiệc tan, Lư Tiểu Nguyệt theo Thôi Cách Cách trở về biệt thự. Sau khi bước vào phòng làm việc, Lư Tiểu Nguyệt mới lo lắng nói: "Bị người khác nẫng tay trên rồi."

"Tức là sao?"Thôi Cách Cách vặn hỏi.

Lư Tiểu Nguyệt lấy mảnhgiấy chép tại quán net đưa cho Thôi Cách Cách.

"Chính là ngườinày."

Thôi Cách Cách nhận lấymảnh giấy, mở ra, lẩm bẩm: "Đinh Tiểu Tiểu?"

"Bây giờ ra quánnet, bắt buộc phải dùng chứng minh thư của mình thì mới có thể lên mạng được, nên cái này chẳng làm giả được đâu. Kẻ đã lấy điện thoại chắc chắn là hắn." Lư Tiểu Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột rồi nhìn sang Thôi Cách Cách, hỏi: "Tại sao hắn lại lấy trộm di động của Lữ Tân? Chẳng lẽ hắn đã biết bí mật trong đó rồi sao? Nếu đúng vậy thì nguy to."

Thôi Cách Cách ngẫmnghĩ một lúc, cuối cùng cất mẩu giấy đi, nói: "Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc."

"Không tìm lại đoạnclip kia ư? Nó trước sau vẫn là một mối đe dọa." Lư Tiểu Nguyệt tiếp lời.

"Chị tự có cáchkhác, em đừng lo nữa." Thôi Cách Cách đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: "Em nghe kìa, chim oanh lại kêu nữa rồi."

"Tiếng chim oanhkêu ở đâu?" Lư Tiểu Nguyệt hỏi, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Thôi Cách Cách không trảlời, chỉ nói: "Đêm qua chị mơ thấy một giấc mơ, trong mơ xuất hiện một đôi mắt đen thăm thẳm cứ nhìn chị chòng chọc. Khi chị tỉnh giấc, em đoán đoán xem chị nhìn thấy gì nào?"

"Thấy gì?"

"Để chị cho emxem." Thôi Cách Cách rời khỏi bệ cửa sổ, lấy di động ra, mở album ảnh rồi đưa cho Lư Tiểu Nguyệt.

Lư Tiểu Nguyệt nhận diđộng, đưa mắt nhìn vào màn hình. Đó là một bức ảnh chụp cửa kính, trên cửa kính phản chiếu một bóng người, người đó tóc tai bù xù, đôi mắt mở to hoảng sợ khôn cùng. Gương mặt ấy không phải ai khác, chính là Thôi Cách Cách.

"Cách Cách, đây làcái gì?" Lư Tiểu Nguyệt dè dặt hỏi.

"Vết máu ấy mới đólàm sao." Thôi Cách Cách đăm chiêu hỏi: "Em thử đoán xem, vết máu ấy là do ai làm?"

Lư Tiểu Nguyệt lại nhìnbức ảnh, trong đó chỉ có một tấm cửa kính sạch bóng, phản chiếu một bóng hình như ma như quỷ, hoàn toàn chẳng có vết máu nào cả. Cô lập tức ngẩng lên nhìn Thôi Cách Cách, phát hiện biểu cảm của Thôi Cách Cách có phần khó hiểu, hoảng sợ nhưng lại xen lẫn chút ngất ngây.

"Chị... chị nghĩlà ai làm?"

"Oanh, là con chimoanh đó." Thôi Cách Cách lo lắng đáp. "Cuối cùng, nó cũng đến báo thù rồi."

Lư Tiểu Nguyệt không hỏitiếp nữa mà chuyển sang bàn luận công việc với Thôi Cách Cách một hồi, sau đó cô lại nhắc đến đoạn clip, cuối cùng đứng dậy ra về. Vừa ra khỏi biệt thự, Lư Tiểu Nguyệt liền gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý. Trong thời điểm nhạy cảm này, tuyệt đối không thể để Thôi Cách Cách xảy ra bất cứ bất trắc gì...

Thực ra, từ khi làm quảnlý, Lư Tiểu Nguyệt đã kí hợp đồng với tổng cộng năm nghệ sĩ, tư chất của họ đều không tồi, nhưng chỉ có Thôi Cách Cách là tỏa sáng nhất. Sự thành công của cô ấy là điều bất ngờ nhưng cũng không phải ngoài dự đoán. Trước kia Thôi Cách Cách từng là ca sĩ hát quán bar, biết hát lại biết sáng tác nhạc, rất cố gắng vươn lên, hơn nữa lại gặp thời cơ tốt. Thời gian đó, ca sĩ Liễu Thanh Thanh, cây hái tiền số một của Hoa Long Diễn Dịch không may gặp nạn, nên công ty mới chịu bỏ tiền lăng xê người mới. Có lẽ đấy chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một yếu tố cũng không được.

Hồi mới debut, ThôiCách Cách là một cô gái khiêm tốn, lễ phép nhưng từ khi phát hành ca khúc Thế giới bên ngoài truyện cổ tích, côthay đổi hẳn, trở thành một người hoàn toàn khác. Sự thay đổi ấy tất nhiên cũng không phải chỉ trong một đêm, mà là cả một quá trình, và Lư Tiểu Nguyệt chính là người đã tận mắt chứng kiến quá trình đó. Thân là người quản lý, có nhiều lúc cô từng nghĩ, có phải chính tay mình đã hại Thôi Cách Cách không? Thậm chí có lúc cô cảm thấy cắn rứt, nhưng cũng đành chịu. Làng giải trí là một thế giới quái dị, những người bước vào đó, có kẻ vì danh, có kẻ vì lợi, cũng có kẻ vì giấc mộng cao xa hằng ấp ủ trong lòng, song cũng lắm kẻ sau đó không chịu nổi áp lực, chạy theo những cám dỗ để rồi lầm đường lạc lối. Đây âu cũng là quy tắc của làng giải trí, được thì ở lại, không được thì rời khỏi...

Thôi Cách Cách đã kiêntrì bám trụ, sự kiên trì của cô phần lớn đến từ may mắn. So với rất nhiều ngôi sao khác, con đường thành danh của cô chẳng gập ghềnh mấy. Có lẽ vì có được danh vọng tiền tài một cách quá dễ dàng mà cô đã đánh mất chính bản thân mình. Cô bắt đầu có những lo lắng mơ hồ, chẳng hạn ngày nào đó sẽ mất đi tài sản, mất đi danh lợi, mất đi cuộc sống xa hoa như bà hoàng hiện giờ... Những lo lắng ấy đã đẩy cô rơi vào hố sâu do chính mình đào ra.

Còn nhớ một lần, ThôiCách Cách bất ngờ gọi điện cho Lư Tiểu Nguyệt giữa đêm khuya, yêu cầu cô đến ở cùng cô ấy, thậm chí còn nói có lúc cả đêm cô không sao chợp mắt được. Thôi Cách Cách nói: "Có một con ma cứ suốt ngày bám theo chị, cô ta bảo sẽ khiến chị mất hết tất cả, chị phải làm sao? Chị phải làm sao đây?"

Lư Tiểu Nguyệt nhận thấymức độ nghiêm trọng của sự việc, bèn sắp xếp cho cô nghỉ ngơi dài hạn, cùng cô đi khám bác sĩ tâm lý định kỳ. Gần nửa năm sau, tình trạng của Thôi Cách Cách mới có chút chuyển biến tốt, nhưng bây giờ, hình như càng nghiêm trọng hơn rồi...

Thôi Cách Cách là mộtthương hiệu vàng, cô ấy mà xảy ra chuyện thì Lư Tiểu Nguyệt cũng tiêu tùng theo. Lư Tiểu Nguyệt hiện nay là người quản lý mà nhiều nghệ sĩ mới trình làng muốn kí hợp đồng nhất, và cũng chính vì thế mà cô được công ty lẫn những người trong nghề công nhận.

Trên đời này không cóThôi Cách Cách thì không có Lư Tiểu Nguyệt, không có Lư Tiểu Nguyệt thì cũng chẳng có Thôi Cách Cách. Hai người như chị em song sinh dính liền nhau, mất ai cũng không được, cho nên cô không muốn chỉ vì một sơ suất nhỏ nào đó mà mất đi "con gà đẻ trứng vàng" này. Chính cô cũng tự biết rằng bản thân không thể nào bồi dưỡng được một Thôi Cách Cách thứ hai để "đẻ trứng vàng" cho mình.

Chương 19 Rì Rầm BênTai

Thôi Cách Cách gọi điệncho Hoàng Quý Phi, nhưng người bắt máy không phải gã mà là một cô gái.

"Cô là ai?"

"Cổ Nguyệt."

"Người đàn bà củaQuý Phi?"

"Đúng. Anh ấy rangoài rồi, quên mang theo di động."

"Hoàng Quý Phi vềthì nhắn với hắn rằng, tôi đồng ý trả năm trăm ngàn để nhờ hắn tìm giúp một chiếc di động. Nó hiện đang nằm trong tay một kẻ tên Đinh Tiểu Tiểu."

"Anh Đinh?"

"Cô quen hắnư?"

"Không... khôngquen, đợi Phi Tử về, tôi sẽ nhắn lại."

Thôi Cách Cách đưa choCổ Nguyệt địa chỉ của người tên Đinh Tiểu Tiểu, và cả thông số của chiếc di động. Sau khi cúp máy, cô trở lại giường nằm, tai nghe tiếng kêu ai oán của dạ oanh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ác mộng ập đến!

Thế giới trong mơ tốiđen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, song lại có một đôi mắt xanh lè cứ lẩn quẩn xung quanh Thôi Cách Cách, đồng thời còn có những âm thanh lộn xộn cứ rì rầm mãi bên tai, nào là tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng người già, tiếng chó sủa, và cả tiếng sói hú. Âm thanh vô cùng hỗn loạn, không tài nào nghe được cụ thể bọn họ đang nói gì.

Thôi Cách Cách chạy thụcmạng giữa bóng tối thăm thẳm, chạy trốn đôi mắt ấy.

Cuối cùng, trong bóng tốixuất hiện một cô gái. Cô ta mặc áo đỏ quần đỏ, tóc tai bờm xờm, có một con chim oanh quanh quẩn bên cạnh. Khuôn mặt cô ta chỉ có một nửa là lành lặn, nửa còn lại cực kỳ méo mó, xấu xí. Cô ta khẽ khàng tiến đến gần Thôi Cách Cách, nước mỡ trào ra từ trong đôi mắt ai oán, cô ta nói: "Tôi bảo cô chăm sóc anh ấy thật tốt, thế mà cô lại giết anh ấy..."

Thôi Cách Cách muốn giảithích gì đó nhưng không sao mở miệng được, chỉ có thể câm lặng nghe cô gái áo đỏ nói. Cô ta nói tiếp: "Tôi từng bảo, dù có làm ma tôi cũng sẽ không tha cho cô." Dứt lời, cô ta giơ hai bàn tay khô đét lên, bóp chặt cổ Thôi Cách Cách. Thôi Cách Cách nghẹt thở, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đúng khoảnh khắc cận kề cái chết, Thôi Cách Cách mở bừng mắt...

Trước mắt, vẫn không phảilà hiện thực. Cô bỗng lạc vào một không gian đỏ rực, khắp nơi đều là máu tươi. Con chim oanh kia vỗ cánh bay tới trước mặt cô, dùng tiếng người nói: "Nhìn xem, tôi đã chuẩn bị gì cho cô này."

Dứt lời, dạ oanh độtnhiên ngừng vỗ cánh, rơi phịch xuống đất, nát tan, song nó vẫn còn sống, cái đầu nảy tưng tưng vài cái, cuối cùng ngửa lên, ngọ nguậy cái mỏ nhọn hoắt, nói: "Mau xem đi, xem tôi đã chuẩn bị gì cho cô, hi hi hi."

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ,Thôi Cách Cách vụt mở mắt.

Thoát khỏi cơn ác mộngđể về lại hiện thực, cô lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, đứng dậy nhìn về phía cửa sổ. Trên cửa kính lại có thêm một vệt máu, kế bên còn có một dòng chữ nhỏ viết bằng máu: "Nhìn xem, đây chính là món quà tôi chuẩn bị cho cô đó." Bên dưới dòng chữ có treo một chiếc váy. Chiếc váy đó là kiểu áo dài thời xưa, đẹp vô cùng, thân áo toàn một màu vàng, bên trên có thêu một con rồng bằng chỉ vàng óng ánh, trước ngực điểm xuyết đá quý màu lam nhạt, nơi gấu váy là tầng tầng lớp lớp mây bồng bềnh xếp chồng lên nhau.

Nỗi sợ hãi ban nãy lậptức tiêu tan, Thôi Cách Cách thậm chí quên phắt dòng chữ bằng máu trên cửa kính. Cô ngạc nhiên, không ngờ trên đời lại có chiếc áo đẹp nhường này. Thôi Cách Cách đứng đậy, đi tới trước cửa sổ, cầm chiếc áo dài xuống, vội vã mặc vào. Sau đó, cô tha thướt đi tới trước gương, bày ra vài tư thế duyên dáng... Đây là món quà Thượng đế ban cho cô, cái áo cực kỳ hợp với ca khúc Chiếc áo mới của Cách Cách mà cô sắpphát hành. Cô có thể mặc bộ áo dài này, hát ca khúc mới của mình trong live show Tôi yêu Thành Đô vào ngày Hai mươi mốt tháng Sáu. Lúc đó chắc chắn cả hội trường sẽ phải sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô.

Thôi Cách Cách sốt ruộtmong ngóng đến ngày toàn thế giới sẽ được chiêm ngưỡng chiếc áo mới của mình. Cô gọi điện cho Lư Tiểu Nguyệt, hào hứng kể cho cô ấy nghe từng chi tiết của chiếc áo, rồi lại chạy xuống nhà, gõ cửa phòng người giúp việc.

Lúc này vừa qua mườihai giờ đêm, bên ngoài mưa to như trút nước. Sau khi bị đánh thức, người giúp việc uể oải đi ra mở cửa, kinh ngạc nhìn Thôi Cách Cách đang đứng trước mặt, cả nửa ngày không thốt ra được câu nào.

"Thím Lý, nhìncháu đẹp không này?" Thôi Cách Cách xoay một vòng.

Thím Lý ngẩn ra gần mộtphút, sau đó đáp: "Đẹp, đẹp lắm. Trời lạnh, để tôi khoác thêm cái áo cho cô." Nói đoạn, thím Lý vào phòng, cầm một chiếc áo đưa cho Thôi Cách Cách nhưng lại bị cô tức giận ném phăng xuống sàn, bực bội nói: "Thím đang sỉ nhục chiếc váy mới của cháu."

"Không... khôngcó... chỉ là ở đây lạnh lắm, cô mặc ít thế dễ bị cảm lắm." Thím Lý vội phân trần.

"Cháu chẳng thấy lạnhchút nào." Thôi Cách Cách nhoẻn cười xoay lưng, nho nhã bước lên lầu, để lại thím Lý ngơ ngác sau lưng. Bà ta thở dài thườn thượt, bất lực nói: "Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu."

Cơn mưa kéo dài mãi đếntảng sáng mới chịu tạnh. Thôi Cách Cách cuối cùng cũng thấm mệt, cô cởi chiếc áo ra, cẩn thận gấp nó lại, xếp vào tủ áo, sau đó nằm xuống giường, tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy của mình khi khoác chiếc áo đó xuất hiện trong đêm diễn, tưởng tượng những tràng vỗ tay như sấm dậy khi người hâm mộ nhìn thấy cô, rồi từ từ, từ từ chìm vào cõi mộng.

Trong mơ, những âmthanh vẫn rì rầm bên tai...

Chương 20 Manh Mối

Một thợ khóa họ Vương củacông ty mở khóa đến Sở Cảnh sát cung cấp manh mối, Vương Quỳ phụ trách tiếp đón.

Theo như người họ Vươngđó nói, mấy hôm trước Lữ Tân có gọi điện, yêu cầu thay khóa nhà, và ông ta chính là người đến thay khóa. Hôm đó, hai người tán gẫu với nhau, ông ta hỏi Lữ Tân khóa vẫn còn tốt thế kia sao lại phải thay. Lữ Tân bảo, do thấy không an toàn. Lúc đó, ông ta cảm thấy ý thức an toàn của anh chàng cũng hơi quá rồi.

Dù sao anh ta cũng chỉmuốn được yên tâm nên ông ta bèn giả vờ thay khóa mới, nhưng thực chất là tháo cái khóa cũ ra rồi gắn lại, sau đó đút túi số tiền ba trăm tệ thay khóa, tối hôm đó làm một chuyến tới tiệm mát xa.

Ngoài manh mối của ôngVương, Vương Quỳ còn phát hiện hai điểm khả nghi mà camera gắn trước cổng chính của Hoa viên Tịnh Ngữ ghi lại. Cô đã không ăn không ngủ suốt hai mươi tư tiếng mới tìm ra hai điểm nghi vấn này.

Đoạn thứ nhất, thờigian là tầm mười giờ, có một người mặc quần áo rộng thùng thình hốt hoảng đi ra cổng chính Hoa viên Tịnh Ngữ, khoảng nửa tiếng sau lại quay trở vào. Người đó vừa đi vừa dáo dác nhìn trái ngó phải, hơn nữa bước chân hoảng loạn, đặc biệt là mặc bộ quần áo rộng hơn nhiều so với cơ thể mình, căn cứ theo tâm lý học tội phạm, đó đích thị là hành vi phạm tội điển hình.

Đoạn thứ hai là một phụnữ ăn mặc lộng lẫy, trông như mới trở về từ buổi tiệc thời trang, cũng thậm thà thậm thụt, thần sắc hoang mang.

Vương Quỳ đưa hai đoạnvideo đó cho tổ phân tích bằng chứng phạm tội để tiến hành phân tích kiểm định, kết quả là hai người trong video có mức độ giống nhau đến tám mươi phần trăm. Phải nói rằng đây là một mức độ khá cao, Vương Quỳ cho rằng hai người đó là một, và là một trong hai kẻ tình nghi.

Hôm Vương Quỳ cùng ChuHạo đến Hoa Long Diễn Dịch gặp Thôi Cách Cách, cô phát hiện dáng dấp của cô nàng quản lý có nét hao hao giống hai người trong đoạn video, liền lén chụp hình cô ta, mang về so sánh, kết quả là mức độ giống nhau lên đến chín lăm phẩy năm lăm phần trăm.

Trời ạ, chẳng lẽ mộttrong hai hung thủ chính là quản lý của Thôi Cách Cách sao?

Vương Quỳ vội đi gặpChu Hạo, sốt sắng báo cho ông biết phát hiện quan trọng đó, song ông chẳng mấy để tâm đến đoạn video, ngược lại đứng dậy mặc áo khoác vào, hờ hững nói: "Đi, chúng ta đi tìm hung thủ."

Đây là vụ án đầu tiênVương Quỳ tham gia điều tra nên cô cảm thấy rất tự hào khi đã tự mình tìm được manh mối quan trọng đến thế. Đi theo Chu Hạo ra khỏi Sở Cảnh sát, ngồi vào xe, Vương Quỳ còn cẩn thận kiểm tra lại súng đạn, thầm nghĩ lát nữa khi truy bắt quản lý của Thôi Cách Cách, biết đâu sẽ phải dùng đến. Nào ngờ xe không chạy về hướng công ty Hoa Long Diễn Dịch mà về phía ngược lại, thẳng ra ngoại ô.

"Không phải chúngta đi bắt hung thủ sao?" Vương Quỳ thắc mắc.

"Phải, bắt hung thủ."Chu Hạo đáp ngắn gọn.

"Vậy hung thủ ởđâu?" Vương Quỳ lấy làm khó hiểu.

"Đến khu ổ chuột,tìm một gã tên Hoàng Quý Phi." Chu Hạo đáp gọn lỏn.

"Gã sẽ cho chúngta biết đáp án."

Nghe thế, Vương Quỳ tứcthì xị mặt ngán ngẩm, thầm cười nhạo bản thân quá ngốc nghếch. Thực ra Sở Cảnh sát cũng chẳng đoàn kết như người ngoài tưởng, nếu có thì chỉ là ra vẻ đoàn kết, đằng sau thì phân chia ma mới ma cũ rất rõ ràng. Người mới chướng mắt người cũ, người cũ thì coi thường kẻ mới. Từ lâu cô đã phát hiện ra điều này, nên bất kể cô tìm được manh mối gì, Chu Hạo cũng sẽ không tiếp thu. Chèn ép người mới cũng là một thủ đoạn để người cũ xây dựng hình tượng.

Xe chạy vào khu ổ chuột,cuối cùng dừng lại bên ngoài một nhà xưởng. Chu Hạo xuống xe, Vương Quỳ theo sau, hai người nối đuôi nhau bước vào trong. Trong nhà xưởng trống trải, chỉ có vài ba chiếc bàn mạt chược, trên bàn bừa bộn, đầy những thứ như chai bia, thuốc lá, kẹo.

Cả hai vừa vào mới chỉvài giây, đã có một người đàn ông từ buồng trong đi ra. Vừa thấy Chu Hạo, gã liền tiến tới vừa kéo vừa ôm, nói mấy câu đại loại như lâu rồi không gặp. Xem ra hai người quen biết nhau.

Người đó chính là HoàngQuý Phi mà Chu Hạo nhắc tới, nhìn sơ qua đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì, đầu tóc thì bờm xờm, đeo khuyên tai, mặc quần bó, cổ đeo sợi dây chuyền to bằng vàng, nói năng thì thô lỗ, cục cằn...

"Lão Chu, rồng đếnnhà tôm có chuyện gì thế?" Hai người cùng ngồi xuống ghế, Hoàng Quý Phi hỏi.

"Cũng chẳng có gì,định hỏi anh về một người." Chu Hạo vẫn tỏ ra cao ngạo, nói. "Người đưa tin của tôi bảo anh chắc chắn biết người đó, nên tôi mới tới đây."

"Ồ? Ông muốn hỏi vềai?" Hoàng Quý Phi nghi hoặc hỏi.

Chu Hạo mỉm cười, sauđó nghiêm túc nói: "Hung thủ giết Lữ Tân."

"Lão Chu, ông đừngđùa nữa." Hoàng Quý Phi cười hì hì. "Đừng cứ nghĩ đến tôi mỗi lần có người chết vậy chứ. Chỗ tôi đâu phải hang hùm miệng sói, lấy đâu ra lắm hung thủ giết người cho ông bắt thế."

"Người đưa tin củatôi nói, nhiệm vụ này là từ anh mà ra." Giọng Chu Hạo bình thản, gần như chắc chắn có thể moi ra được manh mối nào đó từ miệng gã. "Quy tắc cũ, anh khai ra hung thủ, tôi đi bắt hung thủ, tuyệt đối không liên lụy đến anh, bằng không..."

"Ok ok ok, tôi phụcông rồi, lão Chu. Ông là cảnh sát, tôi chịu thua, đấu không lại ông." Hoàng Quý Phi giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, đưa mắt liếc Vương Quỳ một cái rồi ghé tới thì thầm vào tai Chu Hạo câu gì đó. Chu Hạo nghe xong, trên môi nở nụ cười, đứng dậy nắm tay gã, nói: "Cảnh sát và người dân nên hợp tác như vậy mới đúng chứ, anh tốt, tôi cũng tốt."

Từ lúc rời khỏi nhà xưởng,Vương Quỳ luôn thầm càu nhàu trong bụng, song không dám hỏi. Cô biết nếu Chu Hạo không nói, có hỏi cũng vô ích. Trên đường lái xe về nội thành, Chu Hạo dường như nhìn thấu tâm sự của Vương Quỳ, nói: "Xem ra cô có chuyện muốn hỏi, hỏi đi, tôi sẽ cố gắng giải đáp."

Câu nói ấy tựa như tấmbùa hộ mạng, Vương Quỳ lập tức nắm lấy cơ hội, vội hỏi: "Hoàng Quý Phi đã nói gì với sếp?"

"Gã tiết lộ tên củahung thủ." Chu Hạo mỉm cười, ra vẻ thâm sâu khó lường. "Hung thủ là một người đàn ông tên Đinh Tiểu Tiểu, về tới Sở, chúng ta có thể xin lệnh bắt người rồi."

"Lời gã nói liệucó đáng tin không?" Vương Quỳ nghi hoặc.

"Gã không dám nóidối đâu, trong tay tôi có điểm yếu của gã." Chu Hạo liếc nhìn Vương Quỳ một cái, lại nói tiếp: "Nhiều lúc làm cảnh sát không nên quá cứng nhắc, loại người như Hoàng Quý Phi, chúng ta phải khắc chế gã, song cũng phải bảo vệ gã, có lúc gã có thể cung cấp thông tin cho chúng ta. Chuyện điều tra, bắt hung thủ mới là mục đích chính."

"Nhưng đó không phảilà phạm pháp sao?" Vương Quỳ lấy làm khó hiểu.

"Trong thành phố,loại người như Hoàng Quý Phi nhiều như kiến cỏ, bắt mãi cũng không hết. Thực ra, cô nên đứng ở quan điểm khác để nhìn nhận vấn đề, gã chẳng qua chỉ là một tên môi giới, cũng giống như cô đi thuê nhà phải thông qua môi giới vậy, không có tên môi giới này không đồng nghĩa với việc cô không thể tìm được nhà, căn nhà vẫn chình ình ở đó, cô có thể đi tìm người môi giới khác." Chu Hạo nhẫn nại giải thích. "Đối tượng mà cảnh sát cần truy quét không phải người môi giới, mà là kẻ thuê nhà."

"Thế tại sao khôngđập bỏ ngôi nhà đi? Để người thuê không còn chỗ để thuê, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Những kẻ tai to mặtlớn trong xã hội đều có tầm ảnh hưởng lẫn các mạng lưới quan hệ của riêng họ. Cô có thể phá một căn, hai căn, nhưng liệu có phá được hết tất cả nhà trong thành phố không? Huống hồ cô không biết kẻ thuê sẽ chọn căn nhà nào, lỡ phá sai nhà thì sao?" Dường như Chu Hạo rất thích thú với việc giải đáp thắc mắc cho "ma mới". "Cứ lấy chuyện Hoàng Quý Phi làm ví dụ, tôi nắm thóp gã nên có thể cạy ra được hung thủ là ai, nhưng dù có đánh chết gã, gã cũng không khai ra khách hàng nấp trong bóng tối là ai, người đó còn quan trọng hơn cả cái mạng của gã. Tinh thần thà chết không khai này âu cũng giống dân xã hội đen."

"Nói vậy kẻ giếtngười chỉ là kẻ chịu tội thay, còn hung thủ thật sự thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, như thế liệu có công bằng không?"

"Kẻ giết người mớilà hung thủ, không giết người thì không thể xem là hung thủ được. Mặt khác, người chúng ta cần bắt là hung thủ, người trực tiếp giết người mới chính là hung thủ, chứ không phải Hoàng Quý Phi, càng không phải người thuê gã."

"Nhưng..."

"Cô vẫn còn trẻ,những việc này từ từ cô sẽ hiểu thôi. Hơn nữa, nếu chọc giận kẻ giật dây đằng sau, mạng của cô và tôi không khéo cũng tiêu tùng luôn, trên mặt báo ngày mai sẽ xuất hiện di ảnh của hai ta cũng không chừng."

Vương Quỳ không muốn tiếptục tranh luận đề tài này nữa, cô nhìn Chu Hạo, nói: "Vụ án này có hai hung thủ, một kẻ cầm dao, một người cầm súng, đây là sự thật, trong khi sếp lại chẳng thể khẳng định Đinh Tiểu Tiểu mà Hoàng Quý Phi nói chính là hung thủ thật sự."

"Tôi hỏi cô mấycâu này nhé." Sau một hồi trầm mặc, Chu Hạo lên tiếng.

"Nguyên nhân dẫn đếncái chết của Lữ Tân là gì?"

"Do bị dao găm đâmvào cổ, cắt đứt động mạch, đâm nát xương cổ." Vương Quỳ đáp.

"Theo phán đoán củacô, kẻ cầm súng chuyên nghiệp hay tên cầm dao chuyên nghiệp?" Chu Hạo hỏi.

"Đương nhiên làtên cầm dao, tên cầm súng không những không bắn trúng nạn nhân mà còn để lại nhiều điểm khả nghi cho cảnh sát điều tra." Vương Quỳ thoáng ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp: "Người cầm dao không hề để lại dấu vân tay trên cán dao, cũng chẳng tìm thấy bất kì manh mối liên quan nào trong phòng, hơn nữa một nhát đoạt mạng, không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được."

"Cho nên, cô phântích đi, sát thủ dưới trướng Hoàng Quý Phi đều là dân chuyên nghiệp, trong khi căn cứ theo hiện trường thì kẻ cầm dao chắc chắn là dân chuyên nghiệp, thế cô bảo hung thủ là ai?" Chu Hạo hỏi vặn.

Vương Quỳ định phản bácnhưng vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra cớ nào để bật lại, bèn đáp: "Nhưng cô gái xuất hiện trong video, tại sao lại trùng hợp có mặt ở Hoa viên Tịnh Ngữ đúng lúc Lữ Tân bị giết? Hơn nữa còn lén la lén lút. Nếu như cô ta là một trong hai kẻ thủ ác, nghĩa là cô ấy cũng từng đến hiện trường, rốt cuộc cô ta đến đó làm gì? Những điều này không phải cũng cần chúng ta điều tra rõ ràng sao?"

"Cô vẫn chưa hiểuý của tôi." Chu Hạo trở nên bực bội, gắt lên. "Kẻ chúng ta cần bắt là hung thủ thật sự, điều chúng ta phải làm là tóm được hung thủ thật sự để còn ăn nói với người nhà nạn nhân và xã hội, còn mấy chuyện không liên quan thì không cần quan tâm làm gì cho phí công. Cảnh sát cũng đâu dư dả thời gian và sức lực."

Lần này, Vuơng Quỳkhông tiếp tục tranh luận với ông nữa. Chu Hạo là người ngoan cố, những suy nghĩ ấy đã cắm rễ sâu trong đầu ông rồi, chẳng ai có thể thay đổi được quan điểm của ông. Cuộc sống đã bào mòn sự sắc sảo của một cảnh sát, có lẽ ông chính là điển hình của điều đó. Song Vương Quỳ thì ngược lại, cô tràn ngập ý chí chiến đấu, lòng đầy hiếu kì, Chu Hạo càng chèn ép, ý chí của cô càng bùng cháy mạnh mẽ, bởi cô còn trẻ, cô có sự háo thắng sốc nổi và cả sự quật cường lẫn kiên trì đặc trưng của tuổi trẻ.

Xe từ từ dừng lại,Vương Quỳ bước xuống, ngẩng đầu nhìn huy hiệu trên cánh cửa Sở Cảnh sát, nhiệt huyết bùng cháy mãnh liệt. Ngay lúc này đây, cô quyết định bất luận thế nào cũng sẽ điều tra vụ án tới cùng, dù kết quả có như lời Chu Hạo đã nói, chỉ là lãng phí thời gian, nhưng ít nhất cô cũng cho bản thân mình một câu trả lời.

Chương 21 Tiền Âm Phủ

Đinh Tiểu Tiểu có mộtquyết định vô cùng táo bạo. Hắn cắt đoạn clip của Thôi Cách Cách thành một đoạn ngắn ba giây rồi đăng ký tài khoản weibo bằng máy tính của Trần Ngôn, sau đó đăng đoạn clip đó lên mạng, ghi status là: Tôi có clip nóng thời trẻ của Thôi Cách Cách, nếu tạp chí, báo chí, kênh truyền hình nào có hứng thú, xin hãy gọi tới số 1511462xxxx.

Cuối câu status, hắntag tên tạp chí giải trí và biên tập viên truyền hình nổi tiếng ở Cốc Khê lẫn vài ba ngôi sao đang nổi. Thực ra, mục đích hắn làm như vậy không phải để bán đoạn clip kiếm tiền mà là muốn giăng bẫy "người thuê" đứng đằng sau, sau đó dùng đoạn clip để đe dọa, làm rõ mọi nghi vấn.

Đăng xong status, ĐinhTiểu Tiểu bật mấy bản nhạc trong máy tính lên rồi nằm xuống giường, cầm album ảnh của Trần Ngôn lật xem. Hắn tìm thấy nó ở bên cạnh tivi trong phòng khách, bên trong là các tấm ảnh của Trần Ngôn từ thời đại học cho đến sau khi tốt nghiệp, trong đó có không ít ảnh hai người chụp chung.

Bao hồi ức hiện ra trướcmắt, một lúc sau, nước mắt hắn đã lưng tròng. Đinh Tiểu Tiểu đặt quyển album xuống, đưa tay lau nước mắt, chầm chậm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong phòng, ngoài mùi sơn, thoang thoảng còn sót lại hương thơm độc đáo trên người Trần Ngôn. Thế nhưng những thứ đẹp đẽ trong kí ức nay đã biến mất, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung vô tận và nỗi cô độc sâu thẳm đằng sau những nhớ nhung ấy.

Chờ cho cơn bi thương lắngxuống, Đinh Tiểu Tiểu mới mở mắt, lại cầm album lên xem. Giở đến cuối album, hắn bất ngờ phát hiện trong bìa sau album còn kẹp một bức ảnh, bèn cẩn thận rút nó ra. Nào ngờ đó là bức hình chụp chung của Trần Ngôn và Lâm Lợi Lợi. Trong ảnh, hai người đều tươi cười rạng rỡ...

Không ngờ Trần Ngôn cònchụp ảnh chung với Lâm Lợi Lợi. Trái tim cô gái này rốt cuộc làm bằng gì vậy? Không những không căm hận cô gái điếm mà bạn trai mình từng qua đêm cùng, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ và trò chuyện với nhau, tại sao chứ? Đáp án chỉ có một. Bởi từ trước đến nay, hắn chưa từng bước vào được trái tim của Trần Ngôn. Có lẽ hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Lúc còn làm bạn, cả hai có thể thổ lộ tâm sự, có thể ôm nhau, nhưng từ khi phát triển thành người yêu, Trần Ngôn không hề tâm sự với hắn dù chỉ một lần, cũng chẳng có những hành động ngọt ngào nên có giữa các cặp tình nhân.

Đinh Tiểu Tiểu cứ ngỡTrần Ngôn là một cô gái e thẹn và bảo thủ, trong nhiều chuyện cần phải từ từ tiến tới. Vậy mà mới quen Lữ Tân có vài ngày, cô đã chủ động qua đêm ở nhà gã, còn yêu gã đến chết đi sống lại, đồng thời sẵn sàng làm mọi chuyện vì gã, dù đối phương chẳng mảy may cảm kích.

Ngẫm lại tình yêu, cuốicùng Đinh Tiểu Tiểu đã hiểu được câu nói: Hai người yêu nhau, nếu thật lòng yêu đối phương, bạn sẽ sẵng sàng làm mọi việc cho người đó mà không yêu cầu bất kì sự báo đáp nào, sẽ dâng hiến tất cả, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của người đó, sẽ xem người đó như trung tâm thế giới, mà nếu mất đi, thế giới sẽ chỉ còn sự hỗn loạn.

Trong số đó, Đinh TiểuTiểu không hề nhận được bất kì một điều gì từ Trần Ngôn. Hắn thở dài, nhét bức ảnh vào album, đứng dậy rời khỏi nhà Trần Ngôn. Hắn lái xe lang thang trong thành phố hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng xe trước một tòa nhà xập xệ. Trước tòa nhà có vài cánh cửa nhỏ lờ mờ dưới ánh đèn vàng vọt, bảng hiệu đề hai chữ "Mát xa".

Lâm Lợi Lợi hành nghề"bán hoa" ở một trong những căn nhà ấy. Đinh Tiểu Tiểu ngồi trong xe hút một điếu thuốc, sau đó đi vào trong... Vừa bước qua cửa liền gặp một má mì sồn sồn bốn mươi mấy tuổi, phấn son lòe loẹt. Thấy Đinh Tiểu Tiểu, bà ta liền nhiệt tình bước tới chào: "Ái chà, xem ai đến này, lâu lắm rồi không thấy anh đến đấy nhé."

"Gần đây tôi bận."Đinh Tiểu Tiểu đáp.

"Bận cũng phải xảhơi chứ, nào nói đi, hôm nay chọn ai?" Má mì chồm tới, kề sát vào tai Đinh Tiểu Tiểu, nói với vẻ thần bí.

"Số bốn." Chỗnày không gọi thẳng tên họ của các cô gái, thậm chí má mì cũng chẳng biết tên thật của Lâm Lợi Lợi. Sở dĩ hắn biết tên cô là do chính cô nói với hắn, song cái tên Lâm Lợi Lợi này cũng rất có khả năng là bịa ra mà thôi.

"Không được rồi,nó đang tiếp khách." Má mì đi xem danh sách, lại nói: "Không thì anh đợi nhé? Khi nào xong việc tôi sẽ bảo nó qua chỗ anh ngay."

Đinh Tiểu Tiểu gật đầu,sau đó được dẫn vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Trong phòng tối om om, dù có bật đèn vẫn cảm thấy âm u, trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, ngoài ra không còn gì cả. Sau khi bước vào, Đinh Tiểu Tiểu nằm xuống giường, nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng kế bên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt bỗng trĩu nặng. Không lâu sau, hắn nhắm mắt lại, cổ họng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Giữa lúc nửa tỉnh nửamê, Đinh Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng người rì rầm ngoài hành lang. Không lâu sau, cửa phòng như bị ai đó mở ra, hắn choàng mở mắt, nhìn cánh cửa. Nó vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu từng bị mở ra. Là mơ ư? Đinh Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, chợt nhìn thấy một phụ nữ ngồi bên cạnh mình, gương mặt có phần hốc hác, vô cảm, mái tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đinh Tiểu Tiểu giật bắn cả người, suýt thì ngã xuống giường.

"Thấy anh ngủ ngonnên em không gọi dậy." Thấy bộ dạng hoảng hốt của Đinh Tiểu Tiểu, cô gái phì cười, khẽ khàng lên tiếng.

"Lâm Lợi Lợi?"Đinh Tiểu Tiểu thật sự sợ mất hồn, nếu Lâm Lợi Lợi không lên tiếng, hắn thậm chí không nhận ra cô gái trước mặt. "Em đến từ lúc nào, sao anh không nghe thấy tiếng động?"

"Đến được một lúcrồi." Lâm Lợi Lợi đáp.

Đinh Tiểu Tiểu ngồi dậy,nhìn cô, nói: "Sao trông em tiều tụy thế?"

"Suốt ngày phải hầuhạ bọn biến thái kia, không tiều tụy mới lạ." Nói rồi, cô xoa xoa cánh tay. "Gã khách ban nãy cứ đòi chơi trò ngược đãi, anh xem, sưng vù hết rồi."

Đinh Tiểu Tiểu nhìncánh tay của Lâm Lợi Lợi đầy rẫy vết bầm tím, trầy xước mà không khỏi xót xa, nói: "Anh đã bảo em bỏ nghề này đi, em không nghe."

"Nói thì dễ lắm,cái nghề này nhục nhã cả đời, đi đâu cũng bị khinh thường, thà ngoan ngoãn ở đây, đợi dành dụm đủ tiền rồi đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu còn hơn." Dứt lời, Lâm Lợi Lợi quỳ lên giường, kéo Đinh Tiểu Tiểu lại gần. "Thôi, không nói mấy chuyện buồn này nữa, gần đây có phải anh bận lắm không? Để em xoa bóp cho anh nhé."

Tay nghề mát xa của LâmLợi Lợi quả thực không tồi, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy hôm nay của Đinh Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn nằm sấp trên giường, không nghĩ gì cả, tận thưởng giây phút này. Hai người cũng chẳng tán gẫu với nhau. Nửa tiếng sau, Lâm Lợi Lợi dừng lại, đăm chiêu nói: "Hôm qua Trần Ngôn có đến tìm em."

"Ai?" Đinh TiểuTiểu bật dậy, kinh hoàng nhìn cô.

Phản ứng của hắn khiếnLâm Lợi Lợi giật mình, cô lắp bắp lặp lại: "Thì Trần... Trần Ngôn đó."

Thời gian dường nhưđóng băng, Đinh Tiểu Tiểu cứ thế sững sờ nhìn trân trân vào mặt cô. Hơn nửa phút sau, hắn mới cười khan, phẩy phẩy tay, nói: "Không thể nào, em đừng đùa."

"Anh thấy em giốngnhư đang đùa sao?" Cô tựa vào thành giường, đưa tay vỗ vào vai mình. "Anh đâu phải không biết, trước kia thỉnh thoảng cô ấy cũng đến tìm em, nhưng gần đây thì thường xuyên hơn."

Đinh Tiểu Tiểu cảm thấysống lưng lạnh toát, tựa như có một âm hồn đang đứng bên cạnh, thổi từng cơn gió lạnh vào người hắn. Hắn rùng mình, chồm về phía Lâm Lợi Lợi, sợ hãi hỏi: "Hai người... nói những gì?"

"Cũng chẳng nóigì." Lâm Lợi Lợi nghiêm túc đáp. "Hôm qua cô ấy mặc quần áo đàn ông tới đây, vừa vào liền gọi em. Sau đó má mì dẫn cô ấy vào phòng, cũng chính là căn phòng này. Khi em đến thì thấy trên mặt cô ấy có che một tấm mạng, nhìn không rõ mặt. Lúc đó em còn phàn nàn, lại thêm một gã khách biến thái nữa."

"Em khẳng định ngườiđó là Trần Ngôn?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi, vẫn không dám tin.

"Tất nhiên, em hỏi,cô ấy không trả lời cũng chẳng phản bác, vậy là đúng rồi." Lâm Lợi Lợi nhìn Đinh Tiểu Tiểu bằng ánh mắt nghi ngại, dò hỏi: "Anh sao thế? Đang cãi nhau với Trần Ngôn à? Sao nhắc tới cô ấy anh lại căng thẳng vậy, cô ấy đâu phải ma..."

"Ai bảo cô ấykhông phải ma..." Hắn hạ thấp giọng, nói.

Cô liền đưa tay đánh hắnmột cái, nói: "Đừng dọa em, Trần Ngôn sao rồi?"

Đinh Tiểu Tiểu không trảlời, hoảng sợ đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, nuốt nước miếng, hỏi: "Em này, nếu một người nhảy từ trên cầu Cốc Phong xuống biển, liệu có sống nổi không?"

"Anh hỏi đến lạ."Lâm Lợi Lợi suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói: "Chết là cái chắc."

Nghe thấy câu trả lời củacô, nỗi sợ hãi trong lòng Đinh Tiểu Tiểu phút chốc tăng lên gấp mấy lần. Hắn lại ghé tới gần Lâm Lợi Lợi, kể tất tần tật chuyện của Trần Ngôn cho cô nghe. Nghe xong, cô há hốc miệng, sắc mặt chẳng khá hơn hắn là bao.

"Giờ em vẫn cho rằngngười hôm qua mình gặp là Trần Ngôn ư?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi với vẻ mặt vô cảm.

Cô gái gật đầu, sau đólại lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ người hôm qua em gặp... là... Giờ nghĩ lại, buổi gặp mặt tối qua quả thực hơi kì quái... Tại sao cô ấy lại đến tìm em?"

"Em kể cho anhnghe quá trình hai người gặp mặt đi, anh phân tích thử xem." Đinh Tiểu Tiểu nói.

Lâm Lợi Lợi cúi đầuthoáng ngẫm nghĩ rồi run rẩy nói: "Hoàn cảnh gặp mặt lúc đó giống như ban nãy em kể cho anh nghe đó. Lúc mới bước vào phòng, em không nhận ra cô ấy nên vui vẻ chào đón, hỏi cô ấy muốn chơi thế nào. Từ đầu chí cuối Trần Ngôn chỉ ngồi ở chỗ đó." Lâm Lợi Lợi chỉ tay vào cạnh giường, kể tiếp: "Lúc đó Trần Ngôn nói: "Lợi Lợi, là tôi", giọng nói rất khẽ, rất quen thuộc, em liền cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng kinh ngạc hỏi "Cô là Trần Ngôn ư?" Cô ấy không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Sau đó em lại nói thêm vài câu, cô ấy cũng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường. Em hỏi có phải cô ấy có tâm sự gì không, cô ấy vẫn không lên tiếng. Em nghĩ bụng, dù sao cô ấy cũng đã trả tiền, thế thì cứ ngồi cùng cô ấy một lát. Bọn em một người ngồi ở đầu giường bên kia, một người ngồi đầu giường bên này, bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Khoảng mười mấy phút sau, cô ấy bỗng đứng dậy. Em hỏi: "Đi à?", cô ấy liền trả lời "ừ". Em hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói đến một nơi rất xa, rất rất xa. Em chưa kịp hỏi tiếp rốt cuộc là thế nào thì cô ấy đã mở cửa đi mất rồi."

Đinh Tiểu Tiểu im lặnghồi lâu, vừa định lên tiếng thì bất thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người giật bắn cả người. Lâm Lợi Lợi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Người gõ cửa là má mì, bà ta gọi cô ra ngoài với vẻ rất thần bí, hai người rì rầm gì đó ngoài hành lang, sau đó cô bước vào, sắc mặt càng trắng bệch.

"Sao thế?"Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Lâm Lợi Lợi bước tới gầnhắn, xòe tay ra, run rẩy nói: "Má mì phát hiện cái này trong tủ tiền..."

Đinh Tiểu Tiểu nhìn xuống,bỗng chốc cảm thấy như bị sét đánh, hai mắt trợn lên, đứng như trời trồng. Trong tay Lâm Lợi Lợi là mấy tờ tiền âm phủ.

Chương 22 Mộng Du

Lư Tiểu Nguyệt ngồitrong phòng thu âm, nhìn Thôi Cách Cách đứng sau cửa kính nhưng đầu óc thì đã phiêu diêu tận đẩu tận đâu. Sáng nay khi thức dậy, cô nghe thấy bản tin thời sự buổi sáng đưa tin cảnh sát đã phát hiện thi thể của Lữ Tân, còn nghe nói cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra và cũng đã tìm ra manh mối rồi.

Bản tin ấy khiến cô cứthấp thỏm không yên suốt cả buổi sáng, cảm thấy cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tra ra mình. Thế là cô liền tức tốc đi đón Thôi Cách Cách. Lúc đó Thôi Cách Cách vẫn còn say ngủ, Lư Tiểu Nguyệt gọi cô dậy, lo lắng hỏi: "Cách Cách, cảnh sát đã phát hiện thi thể của Lữ Tân rồi, nhỡ họ điều tra ra em thì sao?"

Thôi Cách Cách hình nhưvẫn còn ngái ngủ, mơ màng nói: "Chiếc áo mới của chị đâu?"

"Áo mới nào?"Lư Tiểu Nguyệt hỏi.

"Không, không cógì." Thôi Cách Cách vươn vai ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Lư Tiểu Nguyệt, nói: "Em vừa bảo, cảnh sát đã phát hiện thi thể của Lữ Tân?"

"Đưa lên bản tinthời sự buổi sáng rồi, em không biết mình có để lại chứng cứ quan trọng nào ở hiện trường không, nhỡ có thì nguy to, cảnh sát sớm muộn cũng tìm ra em mất." Lư Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn Thôi Cách Cách, giọng run rẩy, nói. "Cách Cách, em phải làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi, khôngsao đâu." Thôi Cách Cách bước xuống giường, đi tới mở cửa tủ áo, lục lọi một hồi, đột nhiên phấn khởi hẳn, nói: "Việc gì phải đến sẽ đến thôi, không đúng sao?"

Việc gì phải đến ắt sẽđến thôi.

Chợt có người vỗ vai LưTiểu Nguyệt, cô định thần lại, phát hiện trước cửa có hai người đang đứng, một nam một nữ. Người đàn ông có ánh mắt sắc như dao, dáng người thẳng tắp, toàn thân toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Lư Tiểu Nguyệt đứng dậy, đi tới hỏi họ: "Hai người là ai?"

Người đàn ông nói:"Chào cô, tôi là cảnh sát, nếu được, chúng tôi cần Thôi Cách Cách hợp tác điều tra một vụ án, không lãng phí nhiều thời gian đâu, chỉ hỏi vài câu thôi."

Vừa nghe thấy hai chữ"cảnh sát", chân Lư Tiểu Nguyệt tức thì mềm nhũn ra, suýt ngã xuống đất, may mà cô kịp đưa tay vịn vào sofa. Lư Tiểu Nguyệt cố tỏ vẻ điềm tĩnh, cầm micro lên nói với Thôi Cách Cách: "Cách Cách có hai vị cảnh sát tìm chị."

Hôm nay tâm trạng củaThôi Cách Cách rất tốt, cô đã hát liên tục mấy tiếng liền mà không cần nghỉ. Vừa nghe có cảnh sát đến tìm, cô liền đáp lại một cách không hề khách khí: "Không thấy chị đang bận sao? Bảo họ đợi chút đi."

Nghe thế, Lư Tiểu Nguyệtquay sang nhìn người cảnh sát nam kia. Ông ta lập tức sa sầm mặt, giọng điệu đanh thép, nói: "Cô bảo với Thôi Cách Cách, đây là án mạng, chậm trễ giây nào thì hung thủ được ung dung ngoài vòng pháp luật giây đó. Vả lại, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng tiếp theo, trách nhiệm này liệu cô ta có gánh nổi không."

Sau đó, Thôi Cách Cáchbước ra khỏi phòng thu âm, hẹn hai cảnh sát nói chuyện ở phòng khách.

Còn Lư Tiểu Nguyệt thìthấp thỏm đứng đợi ở hành lang, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô muốn nghe lén nhưng lại sợ bị hai cảnh sát kia phát hiện, không khéo lại chuốc họa vào thân thì khổ. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua dài như một thế kỷ, trong nửa tiếng ấy, đầu óc Lư Tiểu Nguyệt tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, thậm chí cô còn định bất chấp tất cả, lập tức rời khỏi công ty, chạy trốn khỏi thành phố này...

Cuối cùng, Thôi CáchCách cũng đi ra, hai người cùng sóng bước quay về phòng thu âm. Lư Tiểu Nguyệt hỏi: "Sao rồi?"

"Yên tâm, họ chẳngphát hiện ra gì cả." Thôi Cách Cách đáp.

"Cách Cách, chị kểcho em nghe, để em vững dạ với." Lư Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi: "Vì sao chị lại dám cam đoan em sẽ không sao?"

Thôi Cách Cách liếcnhìn cô một cái, cuối cùng dừng lại, ghé sát vào tai cô, nói: "Em còn nhớ Hoàng Quý Phi không, chắc em còn nhớ gã hành nghề gì chứ?"

"Chuyện này cònliên quan đến Hoàng Quý Phi ư?" Lư Tiểu Nguyệt thắc mắc.

"Chị cũng không thểgiải thích rõ được, nói chung em hãy nhớ kỹ, hung thủ không phải em, mà là một nguời khác, và người đó còn là sát thủ chuyên nghiệp nữa." Thôi Cách Cách im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Cho dù cảnh sát tra ra em, em có thể thừa nhận mình từng đến hiện trường, nhưng phải kiên quyết phủ nhận việc giết người."

"Từng đến hiện trườngnghĩa là đồng lõa, cũng phải ngồi tù đó." Nghe thấy lời Thôi Cách Cách nói, Lư Tiểu Nguyệt càng lo lắng hơn.

Thôi Cách Cách bỗng cườinhạt, cuối cùng hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai cô: "Chị không thể hồi sinh em, nhưng thừa sức cứu em ra khỏi tù..."

Việc thu âm kéo dài đếnkhoảng mười một giờ mới kết thúc. Lư Tiểu Nguyệt cùng Thôi Cách Cách đi ăn trưa rồi dẫn cô đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ họ Mộc, tên đầy đủ là Mộc Lâm Sinh, một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm. Mấy năm trước, việc phút chốc trở nên nổi tiếng khiến khả năng chịu đựng về tâm lý của Thôi Cách Cách xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Bạn bè Lư Tiểu Nguyệt đã giới thiệu vị bác sĩ này cho cô, nên từ đó trở đi, anh ta trở thành bác sĩ cố định của Thôi Cách Cách.

Sau khi gặp, Mộc LâmSinh cho Thôi Cách Cách làm kiểm tra. Xong xuôi, anh ta đến cạnh Lư Tiểu Nguyệt, khẽ nói: "Tình hình có vẻ không ổn lắm, tuy từ phương diện khác mà nói thì cô ấy rất tỉnh táo."

"Phương diệnkhác?" Lư Tiểu Nguyệt chau mày, hỏi.

"Ừm, tôi đã cho côấy tiến hành các loại kiểm tra, cô ấy có thể diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình, những suy nghĩ ấy cũng không có gì bất thường, nhưng khi tôi hỏi con chim oanh kia gần đây còn làm phiền cô ấy không, cô ấy lại trả lời là không."

"Điều đó thì nóilên vấn đề gì?" Lư Tiểu Nguyệt hỏi.

Mộc Lâm Sinh ghé sáttai Lư Tiểu Nguyệt, nói: "Chẳng lẽ cô quên rồi à? Tối qua cô gọi điện hẹn tôi, có nói rằng Thôi Cách Cách lại nghe thấy tiếng chim oanh kêu nữa còn gì..."

Nghe đến đây, Lư TiểuNguyệt liền vỡ lẽ. "Đúng, tối qua chị ấy kể thế, còn cho tôi xem bức ảnh trong di động, ảnh chụp một tấm cửa kính sạch bóng nhưng chị ấy cứ khăng khăng nói rằng trên đó dính máu."

"Vấn đề chính là ởchỗ đó." Mộc Lâm Sinh thoáng nhìn Thôi Cách Cách đang ngồi đợi trong phòng nghỉ, kìm thấp giọng, nói tiếp: "Qua lời lẽ, cử chỉ, tôi cảm thấy hình như cô ấy đang che giấu thứ gì đó, một thứ cực kỳ quý báu đối với cô ấy, dường như cô ấy không muốn cho người khác biết về nó quá sớm, nhưng lại nóng lòng muốn khoe ra, sự mâu thuẫn ấy giằng xé trong lòng cô ấy. Đó vốn là một sự hủy hoại về tinh thần. Cô nghĩ kĩ xem, có chuyện gì khiến cô ấy nảy sinh mâu thuẫn đó không?"

"Gần đây thì cóchuyện gì chứ?" Lư Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ thật kĩ, sau cùng lắc đầu, đáp: "Về công việc, dạo này chị ấy đang bận thu ca khúc mới, đồng thời chuẩn bị cho buổi live show sắp tới. Những thứ đó đều là lịch trình bình thường, trước kia cũng thế mà, đâu có thứ gì đáng để chị ấy mâu thuẫn đâu."

"Thế còn trong cuộcsống?" Mộc Lâm Sinh hỏi. "Chúng ta cần phải tìm ra căn nguyên thì tôi mới có thể giúp cô ấy trị liệu được."

"Ngoại trừ chuyệncông việc, Thôi Cách Cách gần như ru rú ở trong nhà suốt, cuộc sống riêng tư cũng đơn điệu lắm..." Đang nói dở, chợt Lư Tiểu Nguyệt sực nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi bác sĩ Mộc, sáng nay khi tôi gặp chị ấy, trong lúc mơ mơ màng màng, chị ấy có nhắc tới "chiếc áo mới"."

"Chiếc áo mớinào?" Mộc Lâm Sinh hỏi. Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu.

"Thế này đi, cô thửtìm hiểu xem, nếu cần cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Anh ta nói.

Thôi Cách Cách không hỏivề kết quả kiểm tra, cũng chẳng hỏi Lư Tiểu Nguyệt và Mộc Lâm Sinh nói với nhau những gì. Trên đường về công ty, cô ngồi ở ghế sau, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng cười khanh khách ngây dại, dường như đang nghĩ đến chuyện vui nào đó. Lư Tiểu Nguyệt hoãn hết mọi công việc trong ngày, tháp tùng Thôi Cách Cách về biệt thự nghỉ ngơi.

Khi từ trên lầu bước xuống,tình cờ gặp người giúp việc, Lư Tiểu Nguyệt bèn hỏi: "Thím Lý, gần đây buổi tối Cách Cách có ra ngoài không?"

"Không, toàn trốntrong phòng làm việc, không thì ru rú trong phòng ngủ." Thím Lý đáp.

Lư Tiểu Nguyệt lúc nàyđã ra tới cửa, lại đăm chiêu ngoảnh lại hỏi: "Thế gần đây chị ấy có mua chiếc áo mới nào không?"

Thím Lý lắc đầu, nói:"Cái này tôi không rõ, cô ấy mua quần áo cũng đâu có cho tôi xem."

"Ờ." Lư TiểuNguyệt mở cửa, vừa định bước ra thì thím Lý gọi giật lại, nói: "Tiểu Nguyệt, cô đợi chút, tôi chợt nhớ tối qua xảy ra một chuyện..."

Lư Tiểu Nguyệt ngoảnh đầulại, nghe thím Lý kể: "Tối qua Cách Cách hơi kì lạ, đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên gõ cửa phòng tôi, tôi đi ra thì thấy cô ấy trần như nhộng, liền lấy chiếc áo khoác lên cho cô ấy, ai dè cô ấy tỏ ra rất tức giận, còn nói câu gì khó hiểu lắm, cô ấy nói... nói..."

"Nói gì?" LưTiểu Nguyệt sốt ruột hỏi.

"Cô ấynói..." Thím Lý nhớ lại. "Cô ấy nói, "thím đang sỉ nhục chiếc váy mới của cháu". Đúng, là nói như vậy đó."

Rời khỏi biệt thự vềnhà mình, Lư Tiểu Nguyệt liền gọi điện cho Mộc Lâm Sinh, kể cho anh ta chuyện mới nghe được từ thím Lý. Nghe xong, Mộc Lâm Sinh thoáng trầm mặc rồi nói: "Nói như thế nghĩa là, Thôi Cách Cách đã tự tưởng tượng ra một chiếc váy mới xinh đẹp, và chiếc váy ấy vô hình, không nhìn thấy cũng chẳng sờ thấy. Nếu đúng như vậy thì sự việc nghiêm trọng rồi."

"Tôi phải làm gìđây?" Lư Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi.

"Rõ ràng lần trướcđã khỏi rồi, theo lý mà nói, bệnh tình không thể nào trở nặng lại được." Mộc Lâm Sinh thoáng dừng lại như đang suy nghĩ cách giải quyết, vài giây sau, anh ta lại hỏi: "Thuốc tôi đưa lần trước, cô ấy có uống đúng liều không?"

"Chuyện này tôicũng không rõ." Lư Tiểu Nguyệt thở dài. "Sắp tới chị ấy còn phải phát hành album mới, đi tuyên truyền, còn phải tham gia dạ tiệc, chuẩn bị live show. Thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc, anh phải nghĩ cách mới được."

"Thế này vậy, thờigian này cô để ý tới cô ấy một chút, không thì dọn đến ở chung với cô ấy, đốc thúc cô ấy uống thuốc, ghi lại những điểm bất thường rồi báo cho tôi biết, tốt nhất mỗi tuần hai lần dẫn cô ấy đến chỗ tôi, tôi thử trò chuyện với cô ấy xem sao."

"Thế thì làm phiềnanh, giữ liên lạc nhé."

Cúp máy, Lư Tiểu Nguyệtcảm thấy đầu óc rối tung như mớ bòng bong, mọi chuyện dường như cùng lúc ào đến khiến cô trở tay không kịp, trong khi chuyện nào chuyện nấy đều khó giải quyết. Ngồi trên ghế, day day thái dương, cuối cùng Lư Tiểu Nguyệt quyết định ngày mai dọn đến biệt thự của Thôi Cách Cách ở một thời gian, dù sao Thôi Cách Cách cũng là cây hái tiền của cô, trước hết phải bảo vệ cô ấy tránh khỏi bất trắc mới được.

Quyết định xong, cô lấyvali ra, xếp vài bộ quần áo sạch vào, sau đó trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, miên man nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Không biết thời gian đãtrôi qua bao lâu, Lư Tiểu Nguyệt cảm thấy có người giật chăn của mình ra, cô trở mình, mở mắt nhìn sang bên cạnh. Trong phòng tối om om, dường như có một bóng đen đang chuyển động bên cạnh giường. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lư Tiểu Nguyệt còn tưởng mình đang nằm mơ nên nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng mấy giây sau, cô lại cảm thấy tấm chăn bị ai đó giật phắt đi, cả người lộ ra ngoài, lành lạnh. Cô ngái ngủ giơ tay mò tìm tấm chăn, nhưng lại chạm phải một đôi tay lạnh ngắt...

Lư Tiểu Nguyệt phút chốctỉnh cả ngủ, thét một tiếng, nhảy dựng lên, hớt hải chạy đi bật đèn rồi căng mắt nhìn xung quanh. Cô sửng sốt khi phát hiện Thôi Cách Cách tóc tai bù xù đang đứng bên giường, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình, cơ thể khẽ lắc lư, trông đờ đẫn một cách kì lạ.

"Cách Cách?"Lư Tiểu Nguyệt thở hổn hển, hỏi.

Thân hình Thôi CáchCách vẫn khẽ lắc lư từ đằng trước ra đằng sau, đầu hơi cúi, mắt trợn lên nhìn chằm chằm về phía Lư Tiểu Nguyệt.

Mộng du? Lư Tiểu Nguyệtrun rẩy giơ tay huơ huơ trước mặt Thôi Cách Cách, quả nhiên, cô không có bất kì phản ứng nào. Lư Tiểu Nguyệt cuống quá, không biết phải làm gì, vội vàng lấy di động định gọi cho Mộc Lâm Sinh. Nào ngờ Thôi Cách Cách bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn, có chút ai oán, mơ hồ xen lẫn quái dị, vừa giống như đang hát, lại giống như hát tuồng. Lư Tiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu được cô đang nói gì. Cô nói: "Tôi là Thôi Cách Cách, các fan phong tặng tôi là Cách Cách, Cách Cách có chiếc áo mới, chiếc áo mới xinh đẹp..."

Chương 23 Gọi Hồn

Trên đời này có makhông?

Đối với vấn đề này, córất nhiều câu trả lời hư hư thật thật. Đinh Tiểu Tiểu cũng không bao giờ tin chuyện ma quỷ thánh thần, nhưng Lâm Lợi Lợi chẳng đời nào lại đi đặt điều nói dối, cũng có nghĩa là, rất có khả năng cô đã gặp Trần Ngôn sau khi Trần Ngôn chết.

Vậy thì Trần Ngôn màLâm Lợi Lợi nói là người hay ma? Và còn mấy tờ tiền âm phủ kia, có thật là do Trần Ngôn để lại không? Thực ra trong thâm tâm, Đinh Tiểu Tiểu mong rằng người mà Lâm Lợi Lợi gặp chính là Trần Ngôn, như thế có thể chứng minh cô ấy vẫn chưa chết, hoặc chứng tỏ trên đời này thật sự có ma quỷ. Dù là gì thì nó cũng đã thắp lên một tia hy vọng cho Đinh Tiểu Tiểu, bởi... hắn muốn gặp lại cô lần cuối.

Lúc này Lâm Lợi Lợiđang ngồi tựa bên giường, tay vẫn cầm mấy tờ tiền âm phủ. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người vẫn không nói với nhau câu nào, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Gần nửa đêm, trong phòng yên tĩnh đến kì lạ. Một lúc sau, cuối cùng Lâm Lợi Lợi cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, run run nói: "Anh thật sự muốn gặp lại Trần Ngôn ư?"

"Anh chỉ muốn làmrõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Đinh Tiểu Tiểu đáp.

Cô đặt mấy tờ tiền âmphủ xuống chiếc bàn bên cạnh, ghé sát vào người hắn, giọng vẫn khàn khàn, nói: "Nếu những gì anh kể là đúng, Trần Ngôn đích thực đã chết rồi. Nếu muốn gặp lại người đã khuất thì chỉ có một cách..."

"Cách gì?" Hắnhơi sốt ruột, hỏi.

"Gọi - hồn."Lâm Lợi Lợi đáp từng chữ một. "Hồi trước em sống ở dưới quê, dân bản địa có thói quen gọi hồn người chết về, lúc nhỏ em cũng từng học, do hiếu kì thôi. Nếu Trần Ngôn là ma, cô ấy sẽ đến gặp anh."

"Được không?"Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy hơi hoang đường. Trước kia nếu có người giới thiệu mấy vụ mê tín này, hắn không những sẽ từ chối thẳng thừng mà còn mắng cho họ một trận té tát. Nhưng bây giờ hắn lại làm sao thế này? Khi Lâm Lợi Lợi thốt ra những lời khó tin kia, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác mong đợi, hắn thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng mình nên nói gì, hỏi gì khi gặp lại Trần Ngôn nữa, hay là không nói không hỏi gì cả, lập tức ôm ghì cô vào lòng?

"Được, sao lạikhông được chứ?" Lâm Lợi Lợi cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, thậm chí còn có chút kích động. Cô đứng dậy, đến bên cửa xé một tờ lịch xuống, chỉ vào đó, nói: "Anh xem, hôm nay mọi sự đều xấu, rất hợp để gọi hồn."

Hắn cầm lấy tờ lịch,nhíu mày hỏi: "Chúng ta phải làm thế nào?"

"Trước tiên là chọnđịa điểm, chỗ âm là tốt nhất." Lâm Lợi Lợi thoáng nghĩ.

"Chọn chỗ nào nhỉ?"

"Nhà Trần Ngôn đi,phòng ngủ nhà cô ấy được sơn hết thành màu xanh lục, trong nhà rất ẩm thấp, lần đầu tiên bước vào anh đã cảm thấy rờn rợn." Nói rồi, Đinh Tiểu Tiểu rùng mình một cái. "Không chừng Trần Ngôn vẫn luôn quanh quẩn ở nhà, chỉ là anh không thấy được cô ấy, còn cô ấy thì vẫn thấy anh."

"Được, vậy thì đếnnhà Trần Ngôn." Lâm Lợi Lợi đáp. "Nhà cô ấy có chén sứ trắng không, ngoài ra còn cần kim, nước tương, mỡ lợn đông đặc, nến trắng, thứ gì cũng không thể thiếu."

"Có chén, kim, nướctương cũng có, nến trắng thì không rõ, mỡ lợn đông đặc thì chắc là không." Dứt lời, Đinh Tiểu Tiểu vỗ tay đánh bốp một cái, nói tiếp: "Nhưng cách nhà cô ấy không xa có siêu thị hai tư giờ, chỗ đó chắc có bán."

"Thế thì không cònvấn đề gì rồi, chúng ta đi thôi." Nói rồi, Lâm Lợi Lợi cầm áo khoác lên.

"Má mì cho phép emra ngoài sao?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Thì thêm tiền."Lâm Lợi Lợi cười, đáp. "Thỉnh thoảng em cũng đi ra ngoài với khách."

Quyết định xong, ĐinhTiểu Tiểu dẫn cô đến siêu thị, rồi đến nhà Trần Ngôn. Sau khi bước vào nhà, Lâm Lợi Lợi liền bắt đầu chuẩn bị, trước tiên cô rót nước lọc vào chén sứ trắng, sau đó đổ nước tương vào, đặt mỡ lợn nổi lềnh bềnh bên trên.

"Anh qua đây,chúng ta sắp bắt đầu rồi." Lâm Lợi Lợi nói.

Đinh Tiểu Tiểu bỗng cảmthấy căn phòng trở nên quái dị đến lạ thường, căn phòng xanh lục, bức tranh nguệch ngoạc xiêu vẹo, cộng thêm chén sứ trắng và mỡ lợn, lại cả nghi thức kì dị mà họ đang tiến hành... Trần Ngôn thật sự sẽ từ góc nào đó hiện hồn lên sao?

Lâm Lợi Lợi kéo Đinh TiểuTiểu ngồi xuống cạnh mình, sau đó cầm cây kim, nhắm mắt lại, chích vào đầu ngón tay, nặn máu ra rồi đưa kim cho hắn. Tuy cô không nói bước tiếp theo phải làm gì nhưng hắn cũng hiểu ra, nhận lấy kim, chích vào ngón tay mình, cũng nặn ra ba giọt máu, nhỏ vào chén. Xong xuôi, Lâm Lợi Lợi cầm chén lên uống một ngụm to, rồi lại đưa cho hắn uống. Sau đó, cô châm nến bằng chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn.

Căn phòng tối đen như mựcphút chốc sáng bừng lên. Ánh nến hắt hai chiếc bóng lên bức tường màu xanh lục, bập bùng lay động, trông như hai con quái thú to lớn.

Lâm Lợi Lợi quay mặt vềphía đông, Đinh Tiểu Tiểu hướng về phía tây, hai người ngồi đối diện nhau. Cô nói bằng giọng hơi trầm: "Được rồi, bây giờ bắt đầu gọi hồn, em đếm đến ba thì chúng ta nắm tay nhau nhé."

"Một, hai,ba."

Hắn đưa tay ra nắm lấytay cô, trống ngực đập nhanh khác thường.

"Trước tiên, hãy cảmnhận nhịp tim của người mà anh đang nắm tay." Lâm Lợi Lợi nói.

Đinh Tiểu Tiểu nhắm mắt,cố gắng làm theo chỉ dẫn của cô, nhưng mãi vẫn không thể nào tĩnh tâm được. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, tai cũng hơi ù ù, mồ hôi từ trên trán đổ xuống ròng ròng.

"Cảm nhận đượcchưa?" Cô hỏi.

"Rồi." Hắnđáp.

"Tiếp theo, chúngta bắt đầu cảm nhận làn gió lạnh bên cạnh." Cô nói tiếp.

Lâm Lợi Lợi vừa dứt lời,Đinh Tiểu Tiểu liền cảm thấy xung quanh có một luồng gió lạnh ngắt thổi tới. Lâm Lợi Lợi lại nói tiếp: "Phải chú tâm cảm nhận xung quanh, bởi linh hồn luôn mang theo luồng khí âm hàn từ âm giới lên đây."

Ngọn nến ở giữa hai ngườiđột nhiên lay động dữ dội. Lâm Lợi Lợi mở bừng mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc chén sứ đặt trên sàn, mắt không hề chớp lấy một cái. Đinh Tiểu Tiểu cũng bắt chước theo, hắn phát hiện cái chén đó trở nên mơ hồ, rồi lại rõ nét, cứ thế khoảng bốn, năm phút sau, cái chén tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một khối nước hơi đục màu có hình dạng cái chén xuất hiện trên sàn nhà.

"Em không nhìn thấychén nữa." Lâm Lợi Lợi nói.

"Nó biến đâu mất rồi?"Giọng Đinh Tiểu Tiểu run run, có vẻ sợ hãi.

Lâm Lợi Lợi không đáp,tiếp tục chăm chú nhìn cái chén, khoảng ba phút nữa trôi qua, Đinh Tiểu Tiểu bỗng nhiên phát hiện khối nước chuyển sang màu đỏ sậm, nhưng hình dạng vẫn không thay đổi, trông y như một cục máu đông. Cục máu ấy lơ lửng trên sàn.

"Anh nhìn thấychưa?" Lâm Lợi Lợi hỏi.

Đinh Tiểu Tiểu khôngđáp, cảnh tượng kì dị trước mặt đã khiến hắn mất hết hồn vía. Khoảng một phút sau, tay Lâm Lợi Lợi đột nhiên run lẩy bẩy, Đinh Tiểu Tiểu lúc này mới dời mắt khỏi cái chén và nhìn sang cô. Cô như bị nhập hồn, toàn thân đều run lên bần bật.

"Lợi Lợi, em khôngsao chứ?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Nghe thấy tiếng hắn, côchợt ngẩng đầu, hai mắt trợn trừng, ngập tràn phẫn nộ. Đinh Tiểu Tiểu điếng người, vội vàng hất tay cô ra, đứng dậy lùi về sau mấy bước, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy... Giống, giống quá, nó giống y hệt đôi mắt của Trần Ngôn.

Đinh Tiểu Tiểu run rẩyhỏi: "Em... em là... Trần Ngôn ư?"

Lâm Lợi Lợi toét miệngcười, cái đầu lúc lắc chuyển động như con rối, sau đó thốt ra từng chữ từng chữ một bằng giọng đàn ông thô ráp: "Tao - là - Lữ - Tân - đã - tao - bị - mày - hại - chết."

Chương 24 Cách Cách Điên Loạn

Cách Cách có chiếc áo mới, chiếc áo mới xinh đẹp...

Cách Cách có chiếc áo mới, chiếc áo mới xinh đẹp...

Cách Cách có chiếc áo mới, chiếc áo mới xinh đẹp...

Trong căn phòng sángtrưng, Thôi Cách Cách đứng đờ đẫn bên giường như một con rối, cơ thể khẽ lắc lư, ánh mắt ngây dại, vẻ mặt vô cảm, khiến người ta liên tưởng đến một chiếc đĩa CD bị xước giật đang không ngừng lặp lại điệp khúc quen thuộc.

Đây là một câu trong cakhúc Chiếc áo mới của Cách Cách, giaiđiệu vốn vui nhộn nhưng giờ nghe cô hát lại có một cảm giác quái dị đến khó tả, nửa giống hát tuồng nửa lại giống như đang đọc thần chú. Lư Tiểu Nguyệt đút di động vào túi, dè đặt bước tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng, hỏi: "Chiếc áo mới của chị đang cất ở đâu?"

Thôi Cách Cách phớt lờcâu hỏi, tiếp tục hát. Sau khi lặp lại hai lần thì cô bỗng khựng lại, một âm thanh khác vang lên. Một bài hát rộn ràng phát ra từ túi quần jean của cô, chắc là chuông di động. Lư Tiểu Nguyệt từng nghe nói, không được đánh thức người đang mộng du, nếu không sẽ nguy hiểm cho họ.

Thế là Lư Tiểu Nguyệt địnhthò tay lấy di động của Thôi Cách Cách ra, nào ngờ cô đã tự mình cử động. Một cách cứng nhắc, Thôi Cách Cách đưa tay lên, gập xuống, đút vào túi, lấy di động, nhấn nút nghe, đặt bên tai... Đó chỉ là một chuỗi động tác lấy điện thoại rất đỗi bình thường nhưng bây giờ cô đang mộng du, nên những động tác ấy trở nên vô cùng bất bình thường, cứng nhắc, chậm chạp, thậm chí giữa mỗi động tác còn khựng lại gần một giây.

"A lô..."Thôi Cách Cách kéo dài giọng, nói.

Lư Tiểu Nguyệt tò mò muốnbiết người gọi là ai, bèn ghé sát tai vào điện thoại. Đối phương là đàn ông, giọng nói quen quen: "Lấy được rồi, di động hiện đang ở trong tay tôi, cô muốn xử lý thế nào?"

"Anh đã lấy bằngcách nào?" Thôi Cách Cách có vẻ tức giận, giọng nói vẫn kéo dài.

Người đàn ông ở đầu dâybên kia đáp: "Đại tiểu thư, dù sao cũng phải để tôi tìm thời gian thích hợp chứ. Lần trước tôi lẻn vào giằng co với hắn, sắp lấy được thì không ngờ lại để sổng mất, hơn nữa còn suýt bị hắn phát hiện. Không ngờ thằng nhóc này cũng cáo già ra phết, giấu di động ở sau tủ áo, báo hại tôi tìm mãi mới ra."

Đối phương càu nhàu mộttràng, Lư Tiểu Nguyệt sực hiểu ra, người trong điện thoại là Hoàng Quý Phi?

"Anh đưa di độngcho bảo vệ đi." Thôi Cách Cách nói.

"Bây giờ?"Hoàng Quý Phi do dự. "Cũng hơi muộn rồi, dù sao ở trong tay tôi cũng đảm bảo an toàn. Trưa mai tôi ghé qua đưa cho cô, sẵn tiện bàn chút chuyện với Tổng giám đốc nhà cô."

"Không được, ngaybây giờ." Thôi Cách Cách kiên quyết nói.

"Ok, ok."Hoàng Quý Phi trả lời.

Cúp máy, Thôi Cách Cáchlặp lại chuỗi động tác ban nãy, chỉ khác là thứ tự ngược lại. Cô đút di động vào túi, sau đó quay sang, mặt đối mặt với Lư Tiểu Nguyệt, mắt mở trừng trừng, song dường như không nhìn thấy Lư Tiểu Nguyệt, cô sải bước đi thẳng ra ngoài. Lư Tiểu Nguyệt lách người tránh, Thôi Cách Cách lướt qua cô, đi ra khỏi phòng ngủ.

Trời ạ, là mộng du thật,không ngờ Thôi Cách Cách lại mắc chứng mộng du, nhỡ ra đường bị người ta chụp ảnh thì gay to. Lo lắng, Lư Tiểu Nguyệt vội đi theo Thôi Cách Cách ra phòng khách. Thôi Cách Cách đứng ngơ ngẩn giữa phòng vài giây rồi lại nhấc chân bước về phía cửa. Thấy thế, Lư Tiểu Nguyệt hối hả chạy tới tủ tìm chiếc mũ rộng vành, lại lấy thêm một cặp kính mát rồi đuổi theo, cẩn thận đeo vào cho Thôi Cách Cách. Trong lúc đó, Thôi Cách Cách không có động tác gì khác ngoài bước chân trái, dừng lại, bước chân phải, dừng lại, rồi lại bước chân trái, dừng lại, bước chân phải, dừng lại...

Đường phố đêm khuya vắngvẻ, nếu là ban ngày, với kiểu đi này, dù Thôi Cách Cách không phải minh tinh, chắc chắn cũng thu hút một đám đông vây quanh.

Lư Tiểu Nguyệt bám theoThôi Cách Cách suốt quãng đường. Cứ thế đi khoảng hai tiếng, Thôi Cách Cách về đến biệt thự, bước vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ gác cổng, tựa hồ cô đã quên mất cú điện thoại ban nãy. Thấy cô đã vào trong biệt thự, Lư Tiểu Nguyệt mới bước đến hỏi bảo vệ: "Ban nãy có ai đến đưa di động không?"

"Có, một người đànông." Bảo vệ mở ngăn kéo, lấy di động đưa cho cô.

"Anh làm bảo vệ kiểugì vậy hả? Đêm hôm khuya khoắt, Thôi Cách Cách một mình đi ra đường anh cũng chẳng thèm quan tâm là sao?" Lư Tiểu Nguyệt trách anh ta. "Xem ra anh cũng chán việc rồi, nếu tắc trách như thế, ngày mai tôi đành mời người khác vậy."

"Không phải, khicô ấy ra ngoài, tôi có hỏi, cô ấy bảo đi tìm cô mà." Bảo vệ giải thích một cách ấm ức.

Lư Tiểu Nguyệt chaumày, nhìn gương mặt ấm ức của bảo vệ, cũng không tiện mắng thêm, bèn thở dài, nói: "Dù sao Thôi Cách Cách cũng không xảy ra chuyện gì, lần này tôi cho qua." Nói rồi, cô đi về phía ngôi biệt thự. Lư Tiểu Nguyệt dừng lại trước cửa, ngẫm nghĩ nên về nhà hay là ngủ lại đây, cuối cùng quyết định đêm nay ngủ tạm ở đây, khi trời sáng sẽ quay về nhà lấy hành lý. Cô thật sự lo sợ Thôi Cách Cách sẽ xảy ra chuyện.

Đi vào biệt thự, Lư TiểuNguyệt lên lầu, mở cửa phòng ngủ của Thôi Cách Cách. Trông thấy Thôi Cách Cách đang nằm ngủ ngon lành trên giường, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, Lư Tiểu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại, xuống phòng khách, ngồi trên sofa, lấy chiếc di dộng ban nãy nhận từ tay bảo vệ ra, mở máy, vào mục video lục tìm. Nhưng tìm cả buổi vẫn không có phát hiện gì cả, trong di động hoàn toàn không có đoạn clip mà Thôi Cách Cách nhắc đến. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lư Tiểu Nguyệt xâu chuỗimọi sự việc với nhau, sửng sốt rút ra một kết luận. Thôi Cách Cách đã tự tưởng tượng ra một chiếc áo mới không hề tồn tại thì chắc chắn cũng có thể tưởng tượng ra một đoạn clip, nhưng khi đó cô không biết Thôi Cách Cách bệnh cũ tái phát nên răm rắp tin theo, đi trộm chiếc điện thoại, còn vì thế mà giết người.

Sau khi rút ra kết luậntrên, Lư Tiểu Nguyệt có phần hối hận, tại sao lúc đó không điều tra rõ ràng rồi mới hành động chứ? Giờ thì mệt rồi, từ khi Lữ Tân chết, ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng, sợ này sợ nọ, đến cả những chuyện đơn giản cũng làm sai. Hơn nữa cô bắt đầu trở nên đa nghi, nhìn ai cũng thấy đáng ngờ, cảm giác mọi người xung quanh đều là cảnh sát chìm, chỉ cần bản thân để lộ một chút sơ hở, bọn họ sẽ lập tức ập đến bắt trói cô.

Dạo trước, Lư Tiểu Nguyệtcó đọc một bộ tiểu thuyết tên là Địa ngụcbiến, trên bìa sách có đề một câu như thế này: Khi bạn giết người, mọi thứ đều trở nên thay đổi.

Giờ đây, cô đã cảm nhậnđược hàm ý của câu nói đó một cách sâu sắc.

Đêm khuya dài vô tận,Lư Tiểu Nguyệt tắt di động, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Lại một đêm thức trắng, tâm sự biết kể cùng ai, với chiếc đèn hoa treo trên trần nhà ư? Hay chiếc tủ lạnh kêu ù ù trong góc tường? Không, chúng đều là những vật vô tri vô giác. Nhưng khi bạn đã giết người, liệu còn ai chịu lắng nghe bạn nữa?

Tâm tư trôi về phươngtrời xa xăm nào đó, tại thành phố phồn hoa đó, Lư Tiểu Nguyệt mãi mãi chỉ sắm vai chú hề. Từ tiểu học cho đến đại học, cô luôn phải gánh chịu sự nhạo báng của người lớn lẫn sự sỉ nhục của bạn bè. Nguyên nhân, đơn giản chỉ vì cô là một đứa mồ côi.

Một người bí ẩn đã trợcấp cho Lư Tiểu Nguyệt học hết đại học. Cô chưa bao giờ gặp mặt người đó, chỉ thỉnh thoảng trao đổi thư từ, cô gọi người đó là Hy Vọng. Thậm chí có những lúc, cô từng có ý nghĩ sau này lớn lên, tốt nghiệp rồi, sẽ kết hôn với Hy Vọng, tuy cô không hề biết Hy Vọng rốt cuộc là nam hay nữ.

Cuối cùng cũng đến ngàytốt nghiệp, Lư Tiểu Nguyệt sốt ruột muốn chạy đến bên Hy Vọng, nhưng cô đã bị từ chối. Hy Vọng nói: "Ta chu cấp cho cháu không phải vì muốn thu được lợi ích gì nơi cháu, ta chỉ hy vọng cháu hạnh phúc. Giờ cháu đã rời khỏi ghế nhà trường, chắc cũng đã tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, ta cũng không thể làm gì cho cháu nữa, chỉ hy vọng cháu càng ngày càng tiến xa."

Đó là bức thư cuối cùngHy Vọng gửi cho cô, sau đó Lư Tiểu Nguyệt tiếp tực gửi thư đến địa chỉ cũ của Hy Vọng nhưng lần nào cũng bị trả về một cách lạnh lùng. Sau đó, Lư Tiểu Nguyệt đã kiếm ra tiền, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, để báo đáp Hy Vọng, mỗi lần quyên góp từ thiện, cô đều gửi dưới danh nghĩa Hy Vọng.

Cô mong muốn sẽ có nhiềungười có được hy vọng, nhưng giờ đây, hy vọng của cô ở đâu kia chứ?

Tám năm trước, Lư TiểuNguyệt cũng hoang mang như bây giờ. Hôm đó, cô uống say bí tỉ, đứng ở ban công nhà trọ, ngửa mặt hỏi ông trời: "Hy vọng của tôi rốt cuộc đang ở đâu?"

Dường như ông trời đãnghe thấy tiếng gào thét của cô. Không lâu sau, ông chủ của Hoa Long Diễn Dịch gọi cô vào văn phòng, bảo cô đi phỏng vấn một người mới, xem thử hình ảnh, tiếng hát, tính cách của cô ta liệu có thể lăng xê không, có thích hợp phát triển trong nghiệp ca sĩ không.

Thông thường, việc phỏngvấn người mới chẳng bao giờ đến lượt Lư Tiểu Nguyệt, nhất là phỏng vấn những người mới có tiềm năng phát triển, cho nên hôm đó, cô cũng chẳng ấp ủ bất cứ hy vọng gì. Song cô gái xuất hiện ở buổi phỏng vấn khiến mắt cô lập tức sáng bừng lên. Cô gái đó trạc tuổi cô, khi cười trông vô cùng xinh đẹp với hai lúm đồng tiền, khi mở miệng nói cũng cực kỳ đáng yêu.

Tuy so với đa số cácngôi sao ca nhạc khác, cô gái đó không nổi bật lắm nhưng Lư Tiểu Nguyệt vẫn còn nhớ như in, trong cuộc phỏng vấn đó, cô gái từng nói một câu: "Điều tôi cần là một cơ hội, chỉ cần cô cho tôi cơ hội, tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Lư Tiểu Nguyệt đã chocô ấy một cơ hội, đồng thời cũng cho bản thân một cơ hội.

Đó là cảnh tượng cô vàThôi Cách Cách lần đầu gặp nhau. Sau lần gặp mặt ấy, cô bỗng có cảm giác hình như mình đã tìm lại được hy vọng rồi. Kể từ ngày đó, hai người đã cùng nỗ lực, nâng đỡ nhau vượt qua vô số thành công lẫn thất bại, ấy vậy mà tám năm sau, chính niềm hy vọng ấy lại đẩy cô xuống vực thẳm...

Giờ đây, Thôi Cách Cáchcó còn là hy vọng của cô không? Lư Tiểu Nguyệt không biết, cô mang theo câu hỏi ấy, dần dần chìm vào cõi mộng. Trong mơ, cô lại trở về giảng đường đại học, ngây ngô đứng dưới bục giảng, trên bục là các bạn học đang cười cợt, mỉa mai cô: "Coi kìa, một đứa mồ côi không những có tiền học đại học mà còn có quần áo đẹp để mặc, mày còn dám bảo mình không phải gái điếm được người khác nuôi ư?"

Những lời đồn đại luônlan truyền với tốc độ đáng sợ, Lư Tiểu Nguyệt không nhớ ai là người đầu tiên nói ra câu ấy, chỉ biết sau đó tất cả bạn bè, thầy cô giáo, thậm chí những người hoàn toàn xa lạ cũng biết chuyện ấy. Trong mắt họ, mọi lời giải thích của cô đều trở thành ngụy biện, mọi oan ức đều chỉ là đóng kịch.

Lúc ấy, ngoại trừ Hy Vọngđang âm thầm giúp đỡ cô, cô đã không còn bất kì hy vọng nào nữa.

Chương 25 Ác Mộng

Chu Hạo đã say mèm.

Cảm giác này không hềxa lạ đối với ông. Đã biết bao đêm dài, ông cứ thế ngồi cô độc trên ban công nhà mình và nốc bia ừng ực. Bia, từng ngụm từng ngụm rót vào cổ họng, cảnh tượng trước mắt trở nên méo mó, bầu trời đầy sao chói lóa đến hoa cả mắt. Gió khẽ lay động, Chu Hạo một tay cầm chai bia, một tay cầm di động, lảo đảo đi trên mép ban công, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào ngọn hải đăng trên cầu Cốc Phong cách xa mấy trăm mét ngoài khơi.

Ngọn hải đăng này làcông trình cao nhất ở Cốc Khê, ban đêm bật đèn có thể soi sáng nửa thành phố.

Nhưng giờ phút nàytrong mắt Chu Hạo, hình dáng của nó cũng trở nên vặn vẹo, tựa như một gã khổng lồ đang khua khoắng hai tay, hoặc một cô nàng xinh đẹp, cao ráo đang lắc lư chiếc eo thon thả.

Vào một buổi tối của mườinăm trước, Chu Hạo cũng đứng ở vị trí này, cũng uống đến say mèm, cũng một tay xách chai bia một tay cầm di động, cũng dõi mắt nhìn ngọn hải đăng ở phía xa kia. Chớp mắt mười năm đã trôi qua, Chu Hạo đã già đi nhiều, mái tóc đen đã lốm đốm hoa râm, gương mặt đã phủ đầy những nếp nhăn ghi dấu thời gian, nhưng trái tim ông vẫn không thay đổi, mọi chuyện xảy ra ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua...

Hôm qua... Chu Hạo đãtrải qua một ngày đau khổ nhất trong cuộc đời mình, vợ ông đã chết, bị giết ngay trong nhà. Khi ấy ông mới ngoài ba mươi tuổi, cũng như Vương Quỳ bây giờ, tuổi trẻ háo thắng, sốc nổi, luôn tràn ngập nhiệt huyết dành cho công việc. Từ lúc bước vào nghề năm hai mươi lăm tuổi, bằng tài mưu lược và sự gan góc của mình, ông từng nhiều lần triệt phá những vụ án lớn, nhanh chóng được cấp trên cất nhắc từ đồn công an khu vực lên Sở Cảnh sát đồng thời cũng giao cho ông nhiều thách thức lớn hơn. Đối với những thứ ấy, Chu Hạo chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại trong ông còn sục sôi một ý chí chiến đấu khó tả. Ông phải duy trì công lý, phải bảo vệ nhân dân, ông phải làm một anh hùng.

Hai năm sau khi được điềulên Sở Cảnh sát thành phố, Chu Hạo kết hôn, hôn lễ tổ chức vô cùng linh đình. Vợ ông mở cửa hàng buôn bán quần áo trong một khu thương mại của thành phố. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau nhưng nhờ mai mối mà xe duyên nên vợ nên chồng, đây âu cũng là duyên số. Sau khi kết hôn không lâu, vợ ông mang thai, chín tháng mười ngày sau thì mẹ tròn con vuông.

Lần đầu được lên chức bố,ngoài niềm hạnh phúc hân hoan, Chu Hạo càng cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của mình. Để vợ con được sống tốt hơn, ông càng ra sức làm việc, vùi đầu vào các vụ án bất kể ngày đêm.

Đó là một ngày Đông chínăm 2002, Chu Hạo đến cơ quan như thường lệ.

Buổi trưa, lãnh đạo bỗngnhiên triệu tập tất cả nhân viên, mở cuộc họp khẩn cấp, nội dung đại khái là: Tại phố đi bộ ở Thanh Uyển phát hiện một thi thể bị vùi trong người tuyết, khi người tuyết sụp đổ thì cái xác mới lộ ra ngoài; theo điều tra sơ bộ, cảnh sát Thanh Uyển thấy vụ án này liên quan rộng rãi nên yêu cầu sự hỗ trợ từ phía cảnh sát Cốc Khê.

Đây là một cơ hội tốt,Chu Hạo lập tức xung phong, bày tỏ mong muốn tham gia phá án, lãnh đạo cũng đồng ý, cắt cử hai người cho ông, ngày hôm sau cả ba lập tức khởi hành đến Thanh Uyển. Đồng thời cấp trên còn thành lập tổ điều tra Án mạng người tuyết 2002 nhằm tiến hành điều tra liên tỉnh. Khi ấyngoài cảnh sát Cốc Khê ra còn có sự tham gia của các cảnh sát đến từ hai thành phố khác. Để có thể giành được thành tích nổi bật hơn mọi người trong tổ, Chu Hạo ngày đêm vùi đầu điều tra, tra tìm tài liệu, phỏng vấn người thân của nạn nhân. Quả nhiên trời không phụ lòng người, hai tháng sau, Chu Hạo tổng hợp mọi tài liệu và phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Trong cuộc họp của tổđiều tra, Chu Hạo đã đưa ra ý kiến: Án mạngngười tuyết 2002 rất có thể không phải là một vụ án mạng độc lập, mà là mộtvụ giết người hàng loạt, hơn nữa những lần gây án cách nhau một khoảng thời gian tương đối dài, vụ đầu tiên xảy ra năm 1962, vụ thứ hai vào năm 1982, và đến bây giờ, năm 2002, hung thủ lại lần nữa gây án, trải dài suốt bốn mươi năm, ngoài ra cả ba vụ án đều có điểm chung là lấy bối cảnh từ Truyện cổ Andersen.

Ý kiến của Chu Hạo nhậnđược sự đánh giá khá cao, gần như ngay lập tức, cấp trên đã phái người gửi công văn thành lập tổ chuyên án và bổ nhiệm Chu Hạo làm tổ trưởng, vụ án được đổi số hiệu thành Vụ mưu sát Andersen 6713.

Những ngày tiếp theo,Chu Hạo dẫn dắt các thành viên tổ chuyên án triển khai điều tra, thế nhưng đã bốn mươi năm trôi qua, thông tin tìm được cũng có hạn, vụ án rơi vào ngõ cụt, một điều chưa từng có trong lịch sử của Sở Cảnh sát. Một năm sau, cấp trên thấy vụ án vẫn không có tiến triển gì, bèn quyết định giải tán tổ chuyên án, nhưng dưới sự kiên trì và tự tin của Chu Hạo, cuối cùng cấp trên quyết định cho tổ chuyên án thêm thời hạn mười tháng.

Thách thức thật sự đã xảyra chính trong mười tháng đó.

Vụmưu sát Andersen 6713 bỗng nhiên nhận được sự quan tâm của quầnchúng nhân dân, giới truyền thông bắt đầu dồn dập đưa tin. Thân là tổ trưởng tổ chuyên án, Chu Hạo bị đẩy lên trước búa rìu dư luận, lần đầu tiên ông thấy hoang mang và chịu áp lực nặng nề đến thế. Trong quãng thời gian ấy, vợ con trở thành động lực lớn nhất của ông, ông cũng vững tin rằng hung thủ rồi sẽ có một ngày sa lưới pháp luật, thế nhưng...

Thế nhưng ngay lúc vụán có tiến triển mới thì Chu Hạo nhận được một lá thư nặc danh, nội dung đại khái bảo ông không được tiếp tục điều tra, nếu không sẽ phải hối hận. Lá thư ấy khiến Chu Hạo nhìn thấy tia hy vọng, hung thủ dùng thư nặc danh để đe dọa ông chứng tỏ hắn đã bắt đầu sốt ruột, cũng chứng minh rằng bọn họ đang điều tra đúng hướng, càng lúc càng tiến gần đến sự thật, có lẽ chỉ còn cách một bước nữa thôi.

Nửa tháng sau, Chu Hạonửa đêm quay về phòng khách sạn, phát hiện có một chiếc áo được gấp gọn gàng, đặt trên ghế trong phòng. Ông cầm lên xem, phát hiện đó chính là chiếc áo vợ ông từng mặc trước khi kết hôn, nhưng làm cách nào nó lại xuất hiện ở thành phố Thanh Uyển xa xôi này? Chu Hạo vội gọi điện cho vợ, hay tin vợ con vẫn bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó dưới chiếc áocòn có một phong thư, trong đó viết: Nếu ngươi không dừng việc điều tra, ngày mai rất có thể sẽ là ngày cuối cùng của vợ ngươi...

Chu Hạo lo lắng vợ mìnhsẽ xảy ra bất trắc thật, bèn bảo vợ dẫn con trai về nhà mẹ đẻ, nhưng ông không hề có ý định dừng việc điều tra. Ông đã theo vụ án này suốt hơn một năm ròng, mất bao nhiêu ngày đêm miệt mài, cuối cùng mới có sự đột phá, nếu bây giờ dừng lại, không những sẽ bị giới truyền thông và quần chúng chê cười ném đá, mà còn để lại một vết nhơ trong sự nghiệp của ông.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy,Chu Hạo liền gọi điện cho vợ, định hỏi cô đã đến nhà mẹ đẻ chưa, song gọi mãi vẫn không có ai bắt máy. Đến Sở Cảnh sát, suốt cả buổi sáng, Chu Hạo cứ thấp thỏm không yên, đến trưa, ông lại gọi điện cho nhà vợ nhưng bên đó nói rằng chưa thấy vợ ông tới. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Chu Hạo cố gắng xua đuổi cảm giác ấy đi nhưng không được, cuối cùng ông không kìm được, xin nghỉ phép quay về Cốc Khê. Ngay khi mở cửa bước vào nhà, một mùi máu tanh nồng nặc xộc đến, Chu Hạo sững sờ đứng chết trân tại chỗ.

Vợ ông đã chết, chếtngay trong phòng ngủ!

Chu Hạo phát hiện bên cạnhxác vợ có một quyển Truyện cổ Andersentoàn tập đã được đánh dấu, ông mở ra xem, trang đó chính là: Ngày cuối cùng.

Thời gian dường như đứnglại trong khoảnh khắc ấy, Chu Hạo ôm khuôn mặt kinh hãi, hoảng sợ của vợ vào lòng, gào khóc đau đớn, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, cuối cùng lan xuống khóe miệng, mặn đắng, chua chát. Ông ôm xác vợ khóc nức nở gần năm phút mới sực định thần lại, con trai đâu? Thằng bé đâu rồi? Ông hớt hải đứng dậy, chạy vào phòng em bé, phát hiện con trai đang nằm ngơ ngác trong nôi, miệng ngậm núm vú giả.

Con trai là động lựcduy nhất khiến ông tiếp tục sống đến bây giờ.

Không lâu sau tang lễ củavợ, Chu Hạo giao con cho cha mẹ nuôi dưỡng hộ, còn mình thì quay lại Thanh Uyển tiếp tục công việc. Lần này ông quyết tâm lôi bằng được hung thủ ra ánh sáng hòng trả thù cho vợ, nhưng ngay buổi tối quay về Thanh Uyển, ông lại nhận được một lá thư nặc danh, trong thư viết: Chẳng lẽ ngươi còn muốn mất đi đứa con trai duy nhất?

Những chữ ấy như câykim nhọn đâm vào lồng ngực Chu Hạo, nhức nhối khôn nguôi. Ông thức trắng đêm, cuối cùng giữa bảo vệ con trai và truy bắt hung thủ, ông đã chọn con trai. Hôm sau, Chu Hạo báo cáo lên cấp trên rằng qua điều tra phát hiện các vụ án không hề liên quan đến nhau, đồng thời giải thích ngắn gọn với giới truyền thông. Một tuần sau, tổ chuyên án giải tán, Chu Hạo quay về Cốc Khê. Kể từ đó, ông có một cái nhìn khác đối với các vụ án và bắt đầu cuộc sống qua loa, được ngày nào hay ngày đó, chờ đến lúc về hưu.

Tám năm trôi qua, giờđây con trai ông đã chín tuổi.

Nước mắt trào ra, ông dờimắt khỏi ngọn hải đăng, chầm chậm giơ di động lên, ngắm nhìn bức ảnh mình và vợ ôm nhau, cuối cùng mọi cảm xúc bộc phát mãnh liệt, ông gào khóc thất thanh giữa bóng đêm mênh mông. Tiếng khóc ấy rung động núi đồi, tựa như tiếng sấm nổ vang dội giữa trời đêm, hồi lâu sau thì biến mất ở nơi nào đó phía chân trời.

Khóc xong, Chu Hạo áp mặtlên màn hình di động lạnh lẽo một cách trìu mến, cảm nhận hơi ấm của vợ, một lúc sau, ông nhét di động vào túi, uống cạn số bia còn sót lại trong chai.

Chu Hạo đã say thật rồi,chân nam đá chân chiêu, lúc này ông chỉ cách lan can chưa đến một thước, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã nhào, rơi từ tầng mười xuống đất, thịt nát xương tan. Uống hết bia, Chu Hạo lắc lắc cái chai rồi vứt sang một bên, lảo đảo đi tới trước két bia, lại lấy ra một chai nữa, mở nắp tu ừng ực. Uống xong, ông xoay người ngồi xuống ghế, chợt phát hiện trên chiếc bàn tròn trước mặt có một chiếc áo được gấp gọn gàng, trên chiếc áo ấy đặt một phong thư.

Tám năm trước, tám nămsau!

Chai bia trong tay rơixuống đất vỡ tan, ông run rẩy cầm phong thư lên, mở lá thư bên trong ra xem. Trên tờ giấy lớn chỉ vỏn vẹn một dòng chữ quen thuộc: Chẳng lẽ ngươi muốn mất cả đứa con trai duy nhất?

Chương 26 Kim ThiềnThoát Xác

Bóng đêm tĩnh lặng...

Trong căn phòng màuxanh lục quái dị, dưới ánh nến chập chờn, hai cái bóng khổng lồ in trên tường nhe nanh múa vuốt. Trò gọi hồn đã diễn ra gần mười lăm phút và bây giờ vẫn còn tiếp tục... Lâm Lợi Lợi lúc này như bị ma nhập, toàn thân run lên bần bật, hai mắt trợn trừng, ngập tràn phẫn nộ. Ánh mắt ấy có phần giống Trần Ngôn, không, phải nói là giống nhau như đúc.

Đinh Tiểu Tiểu sợ chếtkhiếp, đứng bật dậy lùi lại vài bước, run rẩy hỏi: "Em... em là... Trần Ngôn ư?"

Lâm Lợi Lợi toét miệngcười, cái đầu lúc lắc chuyển động như con rối, sau đó thốt ra từng chữ từng chữ một bằng giọng đàn ông thô ráp: "Tao - là - Lữ - Tân - đã - bị - mày - hại - chết."

Chín chữ, chín giây!

Ngay khi hai chữ cuốicùng bật ra khỏi miệng Lâm Lợi Lợi, bốn bề gió lạnh thổi ào ào. Đinh Tiểu Tiểu rùng mình vài cái, cơ thể trở nên tê dại, đứng như trời trồng, sửng sốt đến mức quên cả hít thở. Trong căn phòng quái dị này, một nam một nữ cùng chơi trò gọi hồn, định gọi hồn Trần Ngôn về, ai dè lại triệu hồi linh hồn của Lữ Tân, tại sao lại như vậy chứ? Hồn ma của Lữ Tân tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ dù chết rồi, bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau sao?

Đầu óc Đinh Tiểu Tiểu rốinhư tơ vò, trong nỗi hoảng sợ tột cùng, dường như còn xen lẫn cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Lâm Lợi Lợi vặn vẹo người, động tác cứng nhắc như một cái máy, cô đứng dậy, chầm chậm giơ hai tay lên, cúi đầu xuống, tóc tai che khuất cả gương mặt song vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt oán hận ẩn sau làn tóc.

Trời ạ! Cảnh tượng trướcmắt không khác gì tình tiết trong mấy bộ phim kinh dị, giờ nó xuất hiện giữa đời thực, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Đinh Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn Lâm Lợi Lợi, đôi chân hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, dường như chúng đã bị ai đó dán chặt xuống đất. Lâm Lợi Lợi tiến tới, giơ tay bóp cổ hắn, lực siết cực mạnh, hoàn toàn không phải là sức mạnh mà một cô gái yếu ớt như cô có thể có được, vậy sức mạnh này là của ai? Của Lữ Tân. Hồn ma của gã đã nhập vào Lâm Lợi Lợi, rồi lại thông qua cơ thể cô để bộc phát sức mạnh.

Sức mạnh ấy không ngừnggia tăng, Đinh Tiểu Tiểu ngạt thở, mặt mày tái mét, dần dần mất đi ý thức.

Không được, hắn phải phảnkháng lại, bằng không sẽ bị siết cổ đến chết.

Nghĩ thế, hắn liền giơhai tay cố sức kéo tay Lâm Lợi Lợi ra, nhưng đôi tay ấy cứng như thép, siết chặt lấy cổ hắn, dù có làm thế nào cũng không thể gỡ ra được. Cuối cùng hắn kiệt sức, bắt đầu mất đi ý thức, cảnh tượng trước mắt cũng mờ dần, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, lẫn sức mạnh đến từ âm ty kia từ từ mờ đi...

Cuối cùng Đinh Tiểu Tiểuchìm vào hôn mê, hắn cảm thấy cơ thể mình đang rơi vào một hố đen bất tận, vùn vụt lao xuống không ngừng. Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe thấy một tiếng rung nhè nhẹ, ngay sau đó là một bản nhạc quen thuộc vang lên. Bản nhạc ấy tựa như khúc chiêu hồn, triệu hồi linh hồn sắp bước vào Quỷ môn quan quay về nhân gian.

Choàng mở mắt, Đinh TiểuTiểu tham lam hít lấy hít để luồng không khí chẳng mấy trong lành, vài giây sau, hắn mới hoàn toàn lấy lại ý thức. Hắn phát hiện mình đang nằm trên giường của Trần Ngôn, đập vào mắt là bức tường xanh lục. Giai điệu quen thuộc kia vẫn không ngừng ngân vang bên tai, Đinh Tiểu Tiểu nhìn xuống sàn nhà, chiếc chén sứ và nến dùng để gọi hồn vẫn ở đó, ngoài ra còn có mấy giọt máu đã khô cứng, trông hơi rợn người.

Sau mấy phút mất đi ký ức,Đinh Tiểu Tiểu đã nhớ lại toàn bộ sự việc ban nãy, hắn nhanh chóng đảo mắt khắp phòng song không thấy Lâm Lợi Lợi đâu.

Rốt cuộc cô đã đi đâu rồi?Còn mình tại sao lại nằm trên giường? Hắn chỉ nhớ Lâm Lợi Lợi siết cổ hắn, càng lúc càng chặt, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, cái cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng dữ dội, sau đó... sau đó hắn không còn nhớ gì nữa.

Chuông điện thoại vẫnvang lên không ngừng làm xáo trộn mạch suy nghĩ của hắn. Hắn bực bội cầm lên xem, trên màn hình là một dãy số lạ.

Là ai nhỉ?

Nhấn nút nghe máy, ĐinhTiểu Tiểu hỏi: "A lô, ai đó?"

Đối phương là một côgái, giọng rất mềm mại: "Xin chào, xin hỏi có phải "Mèo vờn chuột" đấy không?"

"Mèo vờn chuột"là cái tên Đinh Tiểu Tiểu đặt khi đăng ký tài khoản weibo nhằm tung đoạn clip ngắn của Thôi Cách Cách lên mạng, xem ra mục đích mà đối phương gọi đến chính là vì đoạn clip đó.

Cảm thấy có chút phấnkhích, nỗi sợ hãi trước những chuyện kinh dị xảy ra trước đó cũng tan thành mây khói, hắn lập tức nói: "Ừm, xin hỏi cô là ai?"

Cô gái thoáng nghĩ ngợirồi đáp: "Anh không cần biết tôi là ai, đoạn clip đó, anh cứ ra giá đi."

"Cô muốn muaư?" Đinh Tiểu Tiểu chau mày lại, nếu đối phương không chịu bộc lộ thân phận thì làm sao hắn biết được cô ta có phải là người thuê sát thủ mà hắn đang tìm không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát nói: "E rằng cô không mua nổi đâu."

"Ồ?" Cô gái bậtcười. "Tôi không biết trên đời này lại có thứ mà mình không mua nổi kia đấy, anh cứ thoải mái ra giá đi."

"Tôi không cầndanh cũng chẳng cần tiền." Đinh Tiểu Tiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói: "Tôi chỉ cần một đáp án."

"Đáp án gì?"Cô gái hỏi.

Đinh Tiểu Tiểu thoángtrầm mặc rồi nói: "Là ai đã giết Lữ Tân?"

Đối phương im bặt, mộtlúc lâu không nói câu nào, dường như đang suy nghĩ.

"Tôi đã bảo côkhông mua nổi mà." Dứt lời, Đinh Tiểu Tiểu không chút do dự cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi tới bàn trang điểm, ngửa mặt lên, đưa một tay lên xoa xoa cổ. Có một vết đỏ vẫn hằn rõ trên cổ hắn, hơi sưng tấy, rõ ràng là vết tích bị người ta dùng tay siết cổ...

Tối qua Lâm Lợi Lợi bịLữ Tân nhập hồn thật ư? Sao lại có chuyện quỷ quái thế nhỉ? Đinh Tiểu Tiểu nhíu mày, rời khỏi bàn trang điểm, cúi đầu nhìn cái chén sứ và cây nến trên sàn nhà, cố gắng nhớ lại những việc xảy ra tối qua. Chợt di động trên giường lại đổ chuông, hắn liếc mắt nhìn nó một cái, vẫn là số ban nãy.

Vốn không định bắt máy,song sau một thoáng do dự, hắn vẫn cầm di động lên. Điện thoại vừa kết nối, hắn còn chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã nói trước: "Tối nay mười một giờ, anh đến biệt thự của Thôi Cách Cách, nhớ mang theo đoạn clip đó."

"Cô có thể trả lờicâu hỏi của tôi ư?" Đinh Tiểu Tiểu dò hỏi.

Cô gái kìm thấp giọng,đáp: "Đến lúc đó anh khắc biết, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho anh một đáp án vừa ý, nhưng tôi mong rằng anh cũng làm cho tôi hài lòng, tuyệt đối đừng giở trò khôn vặt lưu lại bản copy. Còn nữa, nhớ vào từ cổng sau."

"Cô cũng yên tâmđi, chỉ cần tôi hài lòng thì cô chắc chắn cũng hài lòng."

Đinh Tiểu Tiểu đáp.

Cúp máy, Đinh Tiểu Tiểuđứng dậy, dọn dẹp bãi chiến trường tối qua, lúc kéo rèm cửa ra mới phát hiện trời đã tối sầm. Lẽ nào hắn đã ngủ suốt một ngày ư? Vội vàng nhìn thời gian trên di động: Mười chín giờ ba mươi hai phút.

Chỉ còn chưa đến bốn tiếngnữa là đến mười một giờ, Đinh Tiểu Tiểu nhíu mày, rút thẻ nhớ của di động ra, chạy tới trước máy vi tính, copy ra một bản rồi xuống lầu. Hắn vào quán cơm đối diện khu chung cư ăn no một bụng, rồi lái xe đến tiệm mát xa mà Lâm Lợi Lợi làm việc. Một là, hắn muốn hỏi cô rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, hai là cũng định nhờ cô giúp đỡ một việc.

Đến tiệm mát xa, ĐinhTiểu Tiểu bước vào trong, má mì nói rằng Lâm Lợi Lợi vẫn chưa về. Cô ấy đã đi đâu? Lâm Lợi Lợi không có điện thoại và cũng chẳng có bất kì cách thức liên lạc nào, hơn nữa còn có một điều quan trọng, ngoài tiệm mát xa ra, cô chẳng có bất kì bạn bè thân thích nào ở thành phố này, thế thì cô đi đâu được cơ chứ?

"Có trời mới biết,có khi chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên." Má mì tức giận nói.

Đinh Tiểu Tiểu thở dài,nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng lấy giấy bút ra viết dòng tin nhắn, nhờ má mì đưa cho Lâm Lợi lợi khi cô quay về. Má mì liếc nhìn dòng chữ ghi trên giấy rồi nhét nó vào túi, nói: "Nếu anh biết nó ở đâu thì bảo nó về ngay, làm lỡ dở chuyện làm ăn của bà, bà quyết không tha cho nó."

"Vâng, vâng, tôinghĩ chắc cô ấy có chuyện đột xuất, má mì bỏ quá cho." Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi tiệm mát xa. Lúc này còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến mười một giờ. Đi lòng vòng một hồi, hắn sực nhớ đã mấy ngày rồi mình chưa về nhà, không biết tên kia đã tìm thấy chiếc di động mà hắn giấu đằng sau tủ áo chưa. Hắn bèn quyết định về nhà xem thử, nhưng khi xe về tới cổng khu chung cư, hắn chợt nhận ra có điều bất thường... Trước cổng có thêm mấy người bảo vệ mà hắn chưa từng gặp.

Mấy anh chàng bảo vệ đókhoảng ba mươi tuổi, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt không ngừng quan sát những người qua đường. Đinh Tiểu Tiểu không biết có phải mình đa nghi hay không, nhưng hắn cảm thấy mấy người đó trông rất giống cảnh sát. Hắn không dám nấn ná trước cổng quá lâu, vội vã lái xe lướt qua cổng, đảo một vòng, dừng lại phía sau khu chung cư rồi xuống xe đi vào một tiệm tạp hóa nhỏ. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên, Đinh Tiểu Tiểu mua một bao thuốc lá, lúc tính tiền hắn thuận miệng hỏi: "Chị ơi, khu này gần đây có chuyện gì lớn xảy ra à?"

"Thái bình thịnhthế, có chuyện lớn gì được chứ." Bà chủ vừa tính tiền vừa đáp.

"Ban nãy tôi thấytrước cổng khu chung cư có vài chiếc xe cảnh sát, còn tưởng có án mạng xảy ra chứ." Đinh Tiểu Tiểu toét miệng cười, nửa đùa nửa thật nói. Bà chủ tiệm tạp hóa nghe thấy thế, liền đưa mắt ngó ra ngoài cửa một cái, hờ hững đáp: "Án mạng thì không có, nhưng nghe nói ở trong khu này có một nghi phạm đang ẩn náu, cậu xem, hôm qua mới phát hình truy nã xuống đây này."

Bà chủ liếc nhìn mấy tờgiấy màu xanh lam trông giống tờ rơi quảng cáo ở kệ bên cạnh, vừa trả tiền thừa cho Đinh Tiểu Tiểu vừa nói: "Ảnh truy nã này xấu như ma lem ấy, đố ai nhận ra."

Hắn nhận tiền thừa, tòmò cầm tờ giấy lên xem. Trời ạ, mắt, mũi, miệng, tóc đều giống y chang, đây chẳng phải ảnh chân dung của hắn sao? Bức ảnh in trên tờ giấy chính là tấm ảnh trong chứng minh thư của hắn. Mồ hôi lạnh phút chốc đổ ra ướt đẫm cổ áo, hắn vội vàng trả tờ giấy về chỗ cũ, hớt hải rời khỏi tiệm tạp hóa.

Cảnh sát đã tra ra hắnrồi...

Đối với hắn, thành phốnày đã không còn an toàn nữa, chắc chắn cảnh sát cũng đã đến công ty của hắn, đến những nơi mà hắn từng đến. Bây giờ phải làm sao? Đinh Tiểu Tiểu không tin vào pháp luật, chưa bao giờ tin cả. Trong mắt hắn, pháp luật vĩnh viễn không phải con đường tốt nhất để minh oan, thậm chí hắn cảm thấy nếu bị sa lưới, cảnh sát chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội danh lên đầu hắn, không cho hắn bất kì cơ hội phản bác lẫn giải thích nào. Vì thế, tạm thời hắn tuyệt đối không thể để mình rơi vào tay họ được, nhưng trong thành phố đầy rẫy cảnh sát, chân dung hắn lại bị dán khắp nơi, hắn phải làm sao mới có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ đây?

Đinh Tiểu Tiểu nghĩ tớinghĩ lui vẫn không nghĩ ra được đối sách vẹn toàn, nếu tối nay hắn có thể moi ra được hung thủ thật sự đã giết chết Lữ Tân từ miệng cô gái kia thì còn đỡ, đến lúc đó hắn có thể tự truy tìm bằng chứng chứng minh mình không phải là hung thủ, nhưng điều đó cũng phải cần thời gian, có thể là một ngày, có khi là hai ngày, huống hồ giờ mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng...

Hắn lái xe loanh quanhtrên phố, đến khi sực định thần lại, liền phát hiện phía trước có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ, mấy cảnh sát đang đứng tựa vào xe nhìn dòng xe cộ qua lại bằng ánh mắt sắc bén. Đinh Tiểu Tiểu vội đạp chân phanh, rẽ vào con hẻm bên cạnh, dừng xe bên cạnh đống rác rồi móc điện thoại ra, gọi cho anh chàng sành điệu.

Anh chàng sành điệu làbạn tốt duy nhất của Đinh Tiểu Tiểu, những lúc rảnh rỗi, hai người thường tụ tập nhậu nhẹt với nhau. Hôm hắn đi mưu sát Lữ Tân, anh ta cũng chính là người mà hắn chọn làm nhân chứng chứng minh mình ngoại phạm.

Điện thoại vừa kết nối,Đinh Tiểu Tiểu liền nói: "Ông à, tôi bị người ta vu oan rồi."

"Tôi cũng đang địnhgọi điện hỏi ông chuyện này đây, hôm nay cảnh sát đến tìm tôi, hỏi một đống chuyện về ông." Anh ta lo lắng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao hả?"

"Thì hỏi chuyện gìxảy ra vào hôm tôi và ông uống rượu đó, tôi cũng khai đúng sự thật rồi." Anh ta ngập ngừng mấy giây rồi nói tiếp: "Ông có chuyện gì giấu tôi có đúng không?"

"Làm gì có."Đinh Tiểu Tiểu sốt ruột hỏi tiếp: "Thế cảnh sát có nói tôi phạm tội gì không?"

"Họ nói ông giếtngười." Anh ta đáp.

Đinh Tiểu Tiểu thoángim lặng rồi lên tiếng: "Giờ tôi không thể để cảnh sát tìm ra mình được, bình thường ông lắm mưu mẹo nhất, có thể giúp tôi nghĩ kế "Kim thiền thoát xác" không?"

"Ông định cao chạyxa bay? Cái này bất khả thi rồi."

"Ông nghe tôi nóiđã, giờ trong tay tôi đã có manh mối, nhưng cần thời gian.

Ông nghĩ đi, nếu bây giờtôi bị tóm thì liệu còn cơ hội giải oan không? Liệu bọn họ có cho tôi cơ hội đó không?"

"Cũng phải, tìnhhình này có lẽ cảnh sát đã khẳng định ông là hung thủ rồi." Anh chàng sành điệu im lặng vài giây rồi hỏi: "Tiểu Tiểu, ông nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc ông có giết người không?"

"Không." ĐinhTiểu Tiểu đáp.

"Tôi tinông." Nói rồi anh ta im bặt, dường như đang suy nghĩ, độ hai phút sau, lại đột ngột nói tiếp: "Tôi có cách này, nhưng cũng chỉ là kế hoãn binh thôi."

"Ông nói đi."

"Tự giết mình mộtlần."

"Nói rõ hơnđi."

"Cách này có vẻ ổn,chẳng phải ông có xe sao? Lái nó đến cầu Cốc Phong, lao thẳng xuống biển. Cảnh sát sẽ căn cứ theo biển số xe để tra ra chủ xe là ông, nhất định sẽ cho rằng ông đã rơi xuống biển cùng chiếc xe luôn rồi."

"Như thế cảnh sátsẽ không phí công truy bắt tôi nữa? Nhưng phải làm sao?"

"Cái này phải dựavào kĩ thuật của ông rồi. Vừa lên cầu sẽ có một ngã rẽ, ông có thể chỉnh phanh xe lỏng bớt, sau đó tìm vật gì đó đè lên chân ga, còn ông thì kiếm chỗ nào đó nấp vào là xong." Dứt lời, anh ta thoáng trầm mặc rồi lại nhắc nhở: "Nhưng nhớ đừng chọn lúc đông người qua lại, tốt nhất là lúc trên cầu không có xe, và phải nhớ tránh camera giao thông. Tôi nghĩ sự cố này cũng đủ khiến cảnh sát đau đầu mấy ngày, bọn họ chẳng thể nào lập tức phát hiện ông vẫn còn sống đâu."

Cúp máy, Đinh Tiểu Tiểungẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cách anh chàng sành điệu đưa ra quả thực khả thi, như thế hắn sẽ có đủ thời gian để truy tìm hung thủ thật sự. Bây giờ đã hơn mười giờ, đúng lúc xe cộ qua lại thưa thớt, cũng chưa quá khuya, không lằng nhằng nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nói là làm, Đinh Tiểu Tiểu liền khởi động xe, đạp ga lái thẳng về phía cầu Cốc Phong. Mười phút sau, hắn dừng xe ở chỗ rẽ mà anh chàng sành điệu nói, vội vàng xuống xe, mở cốp sau nới lỏng phanh xe rồi lại lấy một miếng ván gỗ đè lên chân ga.

Xe lao vút lên cầu,Đinh Tiểu Tiểu liền vội vàng men theo thành cầu, trượt xuống trốn dưới chân cầu. Vài giây sau, một tiếng "ầm" vang lên, chiếc xe từ trên cầu lao thẳng xuống nước. Bọt nước bắn lên cao tới vài mét, ngay sau đó có vài chiếc xe từ đằng xa chạy tới, mọi người đứng trên cầu bàn tán xôn xao. Đinh Tiểu Tiểu cũng nhân lúc hỗn loạn leo lên cầu, đứng giữa đám đông nhìn ngó một hồi rồi vẫy một chiếc taxi đến biệt thự của Thôi Cách Cách.

"Ở đó xảy ra chuyệngì vậy?"

"Có chiếc xe từtrên cầu lao xuống biển."

"Trời ơi, còn tàixế đâu? Không sao chứ?"

"Không thấy, chắccũng rơi xuống biển luôn rồi."

"Thảm quá, tôi đãbảo con đường này bị ma ám rồi mà, năm ngoái cũng có một chiếc xe rơi xuống biển, ngay chính chỗ đó."

Nghe thấy lời của tài xế,Đinh Tiểu Tiểu chau mày lại. Nếu hắn đoán không nhầm, chắc anh chàng sành điệu kia lấy ý tưởng từ vụ tai nạn năm ngoái mà nghĩ ra kế "Kim thiền thoát xác" này.

Chương 27 Băng Mỹ Nhân

Đinh Tiểu Tiểu bảo taxidừng ở một chỗ cách xa ngôi biệt thự của Thôi Cách Cách. Sau khi xuống xe, hắn lại đi vòng qua mấy con phố mới tới được cửa sau của biệt thự. Đó là một cánh cửa sắt rộng khoảng một mét, được khóa bởi một ổ khóa gỉ sét, nhưng cái khóa đã được mở sẵn, xem ra có người cố ý làm như thế để tiện cho hắn lẻn vào.

Mở cửa ra, bên trong làmột lối đi nhỏ âm u, hai bên cây cối mọc um tùm. Khi sắp ra khỏi lối đi, Đinh Tiểu Tiểu trông thấy không xa phía trước có vài người mặc áo bảo vệ đang hút thuốc, hắn liền vội vã nấp vào sau một thân cây to, lén nhìn bọn họ.

Không lâu sau, bảo vệđi khỏi.

Đinh Tiểu Tiểu thởphào, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rít vài hơi rồi lấy di động gọi cho cô gái đã liên lạc với hắn.

Sau khi điện thoại kếtnối, cô gái đó cất tiếng hỏi trước: "Anh đến rồi à?"

Đinh Tiểu Tiểu trả lời:"Ừ, đang ở trong rừng, tiếp theo phải đi đâu?"

Cô gái nói: "Anh cứđứng yên ở đó, hiện tôi đang có chút việc bận, đợi tôi nửa tiếng."

Cúp máy, Đinh Tiểu Tiểungồi xổm xuống, tựa lưng vào thân cây, rít thuốc. Hút xong điếu thuốc, hắn ngửa mặt nhìn về phía ngôi biệt thự cách đó không xa... Biệt thự có ba tầng, rất lớn, một ngôi biệt thự như thế e rằng người bình thường có nỗ lực mười đời cũng chẳng mua nổi, nhưng Thôi Cách Cách còn chưa đến ba mươi tuổi, không những đã có thể sống một cuộc sống xa hoa trong ngôi nhà lớn thế này mà còn được hàng vạn người mến mộ. Cảm giác ấy như thế nào nhỉ?

Gia cảnh của Đinh TiểuTiểu đã được coi là rất tốt rồi, cha mẹ hắn đều là công chức nhà nước, nhà cũng lắm của cải, nhưng so với Thôi Cách Cách thì hắn chỉ như một tên nhà quê mà thôi. Cuộc sống xa hoa nhường kia, hắn nằm mơ mới mong có được, hơn nữa việc được hàng vạn người sùng bái, mến mộ rốt cuộc là một cảm giác như thế nào? Sống trong ngôi biệt thự xa hoa kia rốt cuộc có cảm giác ra sao? Và những khi màn đêm buông xuống, sau khi trút bỏ lớp xiêm y lộng lẫy, Thôi Cách Cách làm gì trong ngôi biệt thự ấy?

Lòng hiếu kì dâng trào,thúc giục Đinh Tiểu Tiểu đi nhìn trộm. Nói cho cùng, hiếm hoi lắm mới có cơ hội tốt thế này, hắn có thể nhân lúc này lẳng lặng chạy đến biệt thự, nhìn lén qua ô cửa kính để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nghĩ thế, hắn giơ tay xem đồng hồ, mới có mười mấy phút trôi qua, hắn hoàn toàn có thể chạy sang bên kia xem một lúc rồi quay lại đây trước khi cô gái kia đến. Cứ quyết định như vậy đi. Đinh Tiểu Tiểu có chút phấn khích, đứng dậy, dáo dác nhìn quanh rồi khom người chạy một mạch về mặt sau của biệt thự. Chỗ đó có một khung cửa sổ, từ ngoài nhìn vào có thể thấp thoáng trông thấy sofa, tivi, chậu cảnh...

Đó là phòng khách, bêntrong là ánh sáng lập lòe mờ ảo, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Đinh Tiểu Tiểu lại ngó nghiêng hai bên, thấy bên cạnh còn có một khung cửa sổ khác, bèn bước qua đó nhìn vào trong. Lần này hắn thấy một phòng ngủ không rộng lắm, bên trong không bật đèn nhưng dưới ánh sáng mờ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên giường.

Là Thôi Cách Cách ư? Trốngngực Đinh Tiểu Tiểu đập dồn dập, hắn đổi sang góc khác để nhìn khuôn mặt của người đó cho rõ hơn. Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ, đó là một người phụ nữ, trên mặt đầy nếp nhăn, chắc chắn không phải là Thôi Cách Cách, có lẽ là người giúp việc trong nhà cô. Đinh Tiểu Tiểu hơi thất vọng, cúi xuống nhìn đồng hồ, định bụng quay về cánh rừng chờ cô gái kia. Đúng lúc đi ngang qua phòng khách, hắn lại tiếc nuối nhìn vào trong một lần nữa. Nào ngờ bên trong có người, nói chính xác hơn là một bóng người đang lắc lư chao đảo. Tim, một lần nữa lại đập loạn xạ. Đinh Tiểu Tiểu gần như dán mắt vào khung cửa sổ, muốn nhìn thật rõ người ấy đang làm gì trong đó.

Bóng đèn trong phòng nhấpnháy lúc sáng lúc tối, cái bóng như đang múa một điệu múa dân tộc nào đó, lắc la lắc lư, động tác rất khoa trương, khi thì khom lưng, lúc thì ngửa ra sau, có khi lại giơ hai tay lên. Không lâu sau, trong phòng lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Cái bóng ấy im lặng vô cùng, dáng đi cực kỳ cứng nhắc, một bước, rồi lại một bước, sau mỗi bước đi đều dừng lại tới mấy giây. Hơn nữa Đinh Tiểu Tiểu còn nhìn thấy rõ, cái bóng im lặng đó không hề mặc quần áo, trần truồng như nhộng, làn da nhẵn mịn, thân hình cũng cực kỳ bốc lửa, chỉ có điều tóc tai người đó rối bù nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Còn cái người đang múamay trước mặt cô ta thì mặc trang phục màu đen tuyền, trên đầu trùm tấm khăn voan, cũng không sao nhìn rõ mặt được. Hai người này đang làm gì vậy? Đinh Tiểu Tiểu chau mày, thầm nghĩ, kẻ lắm tiền đúng là khó hiểu, toàn làm những chuyện kì quái.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn mộthồi, bỗng có một cảm giác quen thuộc đến khó tả dâng lên trong lòng, cô gái trùm khăn voan trông như một mụ phù thủy kia, hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, song không tài nào nhớ ra được... Trong phòng, người thì vẫn đang nhảy múa, người thì vẫn bước đi cứng nhắc. Cuối cùng, cô gái khỏa thân đi tới trước tủ lạnh, mở tủ ra, sau đó khom lưng xuống, động tác giống như đang cởi quần áo, nhưng li kì ở chỗ trên người cô ta không hề có một mảnh vải nào. Cô ta giả vờ cởi quần áo ra, gấp lại, đặt sang bên cạnh, sau đó từ từ chui vào trong tủ lạnh.

Cô ta biến mất rồi. Cửatủ lạnh vẫn mở, nhưng từ góc nhìn của Đinh Tiểu Tiểu, hắn không nhìn thấy cô gái nữa. Mụ phù thủy đang điên cuồng nhảy múa kia cũng dừng lại, im lặng đứng cách tủ lạnh không xa. Đinh Tiểu Tiểu sững sờ, gần như quên mất thời gian, quên luôn cả mục đích mình đến đây. Trong phòng khách như đang diễn tập một vở kịch quái dị, trong vai khán giả, hắn hoàn toàn bị lôi cuốn vào vở kịch đó, hắn muốn xem tiếp, khát khao muốn biết vở kịch sẽ hạ màn như thế nào...

Thời gian chầm chậmtrôi qua, từng giây từng phút một, cuối cùng mụ phù thủy sải bước tới gần tủ lạnh, đưa tay vuốt ve cô gái bên trong tủ. Động tác ấy nhuốm màu thương cảm, như đang nói lời từ biệt với tình yêu, một lúc sau, mụ phù thủy lùi lại một bước, chầm chậm đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Đinh Tiểu Tiểu.

Mụ phù thủy đã mặc kệcô gái khỏa thân kia ngồi trong tủ lạnh!

Cái tủ lạnh ấy đang cắmđiện, đèn hiệu bên trên vẫn sáng, một người không mặc quần áo ngồi trong đó chẳng phải sẽ chết cóng sao? Đinh Tiểu Tiểu rùng mình, bỗng cảm thấy xung quanh toàn gió lạnh, hắn vội vòng ra phía trước biệt thự, rình lúc bảo vệ không chú ý, mở cửa bước vào phòng khách.

Bên trong, ánh đèn vẫnnhấp nháy không ngừng. Đinh Tiểu Tiểu dè dặt đi tới trước tủ lạnh, hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm cửa tủ lạnh, giật mạnh ra. Cánh cửa mở tung, cô gái khỏa thân mà hắn trông thấy ban nãy đang cuộn tròn người ngồi bên trong tủ, dung tích tủ lạnh không lớn lắm nên trông có vẻ chật chội.

Hắn căng thẳng nuốt nướcmiếng, tay run rẩy chạm vào làn da của cô gái. Chỉ mới vài phút, trên da cô đã đóng một lớp sương mỏng lạnh buốt. Đinh Tiểu Tiểu vội rụt tay về, hắn nhìn sang bên cạnh tủ lạnh, lần theo dây điện tìm phích cắm, rút nó ra rồi quay lại, định bế cô gái kia ra ngoài. Nhưng đúng lúc hắn định đưa tay kéo cô ra, bỗng nhiên phát hiện hai mắt cô đã chuyển sang màu đỏ thẫm, thất khiếu chảy máu, nét mặt cứng đờ, trông đáng sợ vô cùng. Đinh Tiểu Tiểu sợ đến đứng tim, ngồi phịch xuống sàn, hớt hải lùi về sau, vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào cô gái trong tủ lạnh. Vài giây sau, hắn mới sực nhận ra, cô gái trước mặt không phải ai khác, chính là Thôi Cách Cách. Giờ cô ta đã...

Đã chết rồi!

Tại sao lại thế này?Ban nãy cô ta còn đi lại mà, chẳng lẽ... chẳng lẽ hung thủ là người phụ nữ trùm tấm khăn voan ban nãy? Cô ta là ai? Tại sao lại giết Thôi Cách Cách? Và tại sao Thôi Cách Cách lại để mặc cho cô ta thao túng? Trong đầu Đinh Tiểu Tiểu hiện ra vô số câu hỏi, nhưng hắn vẫn chưa đánh mất lý trí, hắn cảm thấy mình phải mau chóng chuồn khỏi nơi này, trước khi có người phát hiện ra xác của Thôi Cách Cách.

Đinh Tiểu Tiểu lồm cồmđứng dậy, đóng cửa tủ lạnh lại rồi cắm điện như cũ. Trước khi đi ra, hắn vô tình nhìn lướt qua bệ tủ lạnh, ở đó có một chiếc lắc tay. Trông nó rất quen, là của ai nhỉ? Mặc kệ là của ai, hắn nhặt nó lên đút vào túi, sau đó lao ra khỏi biệt thự, chạy vào khu rừng nhỏ.

Hắn băng qua lối đi nhỏâm u kia, khi sắp đến cửa sau, bỗng thấy một cô gái đứng trong rừng. Cô ta cũng nhìn thấy Đinh Tiểu Tiểu, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây. Đinh Tiểu Tiểu đã quên bẵng mục đích đến ngôi biệt thự này, cuống cuồng mở cửa sắt, chạy ra ngoài...

Gió bấc thổi điên cuồng!

Chương 28 Đoán HungThủ

Lư Tiểu Nguyệt rất thânthiết với biên tập viên của tạp chí Topở Cốc Khê, hai bên thường hợp tác với nhau. Để giúp đỡ tạp chí này, Lư Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng lại bán một số tin tức nội bộ trong giới showbiz cho biên tập viên của họ, đương nhiên cũng đổi được một khoản thù lao khá hậu hĩnh. Hợp tác đã lâu, các biên tập viên cũng hiểu cái nào quan trọng cái nào cần ưu tiên, hễ nhận được tin gì bất lợi cho Thôi Cách Cách, họ đều tự giác phong tỏa hoặc báo ngay cho Lư Tiểu Nguyệt biết.

Hôm đó, biên tập viên củatạp chí Top gọi điện cho Lư Tiểu Nguyệt,nói rằng có một tài khoản weibo tên là "Chuột vờn mèo" đăng một status kèm theo một đoạn clip liên quan đến Thôi Cách Cách thời trẻ, hơn nữa trên đó còn ghi rõ, nếu có hứng thú mua đoạn clip này thì hãy liên hệ.

Biên tập viên gửi choLư Tiểu Nguyệt đường link của địa chỉ weibo đó để cô kiểm định thật giả.

Lư Tiểu Nguyệt kích vàođịa chỉ kia, mở clip... Đó là một đoạn clip ngắn đã qua chỉnh sửa, nhưng đó đúng là Thôi Cách Cách thời trẻ. Mở đầu là cảnh Thôi Cách Cách nằm trên giường, dáng nằm rất bất nhã, đúng giây phút quan trọng thì đoạn clip kết thúc.

Trên weibo có để lại sốdi động, Lư Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi cho đối phương.

Cô vốn tưởng rằng đốiphương là một kẻ ngu xuẩn coi tiền quan trọng hơn mạng sống, vả lại trên đời này có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng tiền? Nhưng sau khi liên hệ, cô mới biết thì ra mục đích của đối phương chính là muốn truy tìm hung thủ giết Lữ Tân.

Hắn là cảnh sát? Thám tửtư? Hay là sát thủ?

Lư Tiểu Nguyệt hoảng loạn,bây giờ cô sợ nhất là nghe thấy cái tên Lữ Tân.

Sau khi cúp máy, cô đitới đi lui trong văn phòng, thầm suy đoán đối phương rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn biết hung thủ đã giết chết Lữ Tân...

Sáng nay, Lư Tiểu Nguyệtcó xem thời sự, người ta đưa tin đã tìm ra kẻ giết chết Lữ Tân, còn công bố ảnh chân dung của hung thủ. Đó là một người đàn ông rất bình thường, mắt to mày đậm, trông cũng khá bảnh trai. Người mà cảnh sát đang tìm chắc hẳn là sát thủ dưới trướng Hoàng Quý Phi, hơn nữa trước đó Thôi Cách Cách cũng từng bóng gió ra hiệu, bảo gã hướng sự chú ý của cảnh sát sang tên sát thủ, sau khi êm chuyện sẽ trả thêm một triệu. Tình hình trước mắt xem ra đều thuận buồm xuôi gió, tội ác của Lư Tiểu Nguyệt cũng được che đậy kĩ càng, nào ngờ đúng lúc này lại có kẻ dùng đoạn clip của Thôi Cách Cách để uy hiếp cô khai ra hung thủ thật sự. Lẽ nào cô lại ngu ngốc đến mức khai thật với đối phương rằng mình chính là hung thủ? Tất nhiên là không, đừng nói là một đoạn clip, dù có mang bạn thân nhất ra đe dọa, cô cũng tuyệt đối không bán đứng mình!

Nhưng nếu không khai rahung thủ thì làm cách nào để lấy lại đoạn clip kia chứ? Con người nhiều khi là vậy đấy, chỉ nghĩ theo một hướng, kì thực hung thủ là ai, trừ Thôi Cách Cách và cô ra chẳng còn ai biết cả, như thế chẳng phải cô muốn nói gì cũng được sao?

Lư Tiểu Nguyệt ngộ rađiều này, liền gọi lại cho người đàn ông kia, cả hai hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Lúc tan ca, công ty bỗngdưng lại họp đột xuất, buổi họp kéo dài đến hơn mười một giờ. Giữa cuộc họp, người kia có gọi cho Lư Tiểu Nguyệt, thông báo mình đã tới điểm hẹn, Lư Tiểu Nguyệt bèn bảo hắn đợi một lát. Sau khi họp xong, cô lập tức chạy ra khỏi công ty, gọi taxi tới cửa sau ngôi biệt thự.

Ngay sau khi gọi điệncho người đàn ông kia, Lư Tiểu Nguyệt đã nhờ Thôi Cách Cách mở sẵn ổ khóa cửa. Đương nhiên, Thôi Cách Cách sẽ không đích thân làm việc đó mà có lẽ sẽ dặn dò ai đó, người giúp việc hoặc bảo vệ chẳng hạn. Bắt đầu từ hôm qua, tâm trạng của Thôi Cách Cách có phần ngơ ngẩn, Lư Tiểu Nguyệt đã giúp cô hoãn hết mọi hoạt động lẫn show diễn trong một tuần để cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời cũng bàn bạc với bác sĩ tâm lý Mộc Lâm Sinh định kì đến khám cho cô.

Hai mươi ba giờ ba mươichín phút hai mươi bảy giây.

Cuối cùng, Lư Tiểu Nguyệtđã tới điểm hẹn, nhưng cô tìm khắp cánh rừng nhỏ vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Chẳng lẽ hắn sốt ruột bỏ đi rồi? Nghĩ vậy, Lư Tiểu Nguyệt liền lấy di động, định bụng gọi cho đối phương, bất thình lình phía sau cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên sột soạt. Lư Tiểu Nguyệt quay phắt đầu lại, trông thấy một người đàn ông đang hối hả chạy ra từ biệt thự, hắn cũng đã nhìn thấy cô, hai người nhìn nhau vài giây, sau cùng hắn phớt lờ cô, cuống cuồng mở cửa sau chạy thẳng ra ngoài...

Người đàn ông đó là ai?Là người mà cô hẹn gặp ư? Tại sao hắn lại hoảng hốt như thế? Hay hắn là trộm...

Chắc chắn không phải làtrộm, Lư Tiểu Nguyệt sực nhớ mình từng gặp hắn trong khu chung cư của Lữ Tân. Khi đó cô còn theo đuôi hắn đến quán net, hắn tên là gì ấy nhỉ? Đinh Tiểu Tiểu, đúng, là Đinh Tiểu Tiểu. Chính hắn đã lấy trộm di động của Lữ Tân, đăng status rao bán đoạn clip của Thôi Cách Cách, và cũng chính hắn là nghi phạm mà cảnh sát đang truy nã. Chẳng trách hắn lại muốn truy ra hung thủ thật sự, hóa ra là muốn rửa tội cho mình, nhưng sao hắn lại hớt hơ hớt hải chạy đi như thế? Mục đích hắn đến đây không phải là muốn tìm ra hung thủ sao? Sao giờ lại không tìm nữa?

Cô đưa mắt nhìn về phíabiệt thự, đúng lúc có vài bảo vệ từ bên đó chạy tới, ráo riết lục soát xung quanh như đang tìm gì đó. Chợt một bảo vệ nhìn thấy Lư Tiểu Nguyệt đứng giữa cánh rừng, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

"Các anh đang tìmgì thế?" Lư Tiểu Nguyệt hỏi vặn lại.

Anh ta nhìn Lư TiểuNguyệt trân trân, như muốn tìm ra thứ gì đó trong ánh mắt của cô, vài giây sau anh ta đáp, chuyện rất nghiêm trọng: "Thôi Cách Cách... xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?" Câunói ấy tựa như đòn đả kích chí mạng giáng xuống đầu Lư Tiểu Nguyệt. Mấy ngày qua, cô sợ nhất là nghe tin Thôi Cách Cách có chuyện, nhưng ông Trời cứ thích trêu ngươi, hiện thực luôn không như mong đợi. Lư Tiểu Nguyệt không còn lòng dạ nào hỏi tiếp, lập tức chạy ra khỏi rừng, về thẳng phòng khách biệt thự.

Trong phòng khách, thímLý đang ngồi bệt trên sàn, không biết đang cười hay đang khóc, cảm xúc có vẻ hỗn loạn.

Lư Tiểu Nguyệt chạy đếnbên cạnh bà, hỏi: "Thím Lý, xảy ra chuyện gì vậy?"

Thím Lý thút thít nói:"Tôi... tôi nghe thấy... nghe thấy có tiếng động... mới đầu... tôi tưởng nằm mơ... sau đó... sau đó cảm thấy bất thường... bèn ra khỏi phòng xem thử... thì thấy... thấy một người chạy ra ngoài... còn Thôi Cách Cách... Thôi Cách Cách..."

"Thôi Cách Cách ởđâu?" Lư Tiểu Nguyệt sốt ruột hỏi.

Thím Lý run rẩy đưa taylên, chỉ về phía tủ lạnh, sau đó lại òa lên khóc nức nở. Lư Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn về phía tủ lạnh, lúc này cửa tủ đang mở, nhưng từ góc độ của mình, cô không nhìn thấy không gian bên trong tủ. Cô đứng dậy, chầm chậm bước đến. Khi tầm mắt không còn bị cánh cửa tủ lạnh che khuất, cô trông thấy Thôi Cách Cách bị đông cứng trong tủ lạnh... Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, trên người và cả trên tóc đều phủ một lớp sương giá, trông như một tác phẩm nghệ thuật bằng băng.

Lư Tiểu Nguyệt không biếtphải diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Vừa nhìn thấy Thôi Cách Cách như thế, thứ đầu tiên dâng lên trong lòng cô không phải nỗi bi thương đau đớn mà là vô số các câu hỏi. Cô phải giải thích sao với giới truyền thông, ăn nói thế nào với công ty, phải làm sao đối điện với fan hâm mộ của Thôi Cách Cách, phải làm thế nào để đào tạo ra một Thôi Cách Cách khác? Khi những câu hỏi ấy lắng xuống, sự đau buồn mới được dịp dâng lên, kéo dài bất tận, có lẽ cô đau buồn vì những vấn đề sắp phải đối diện kia, cũng có thể cô đau buồn vì Thôi Cách Cách ra đi không một lời từ biệt.

Bảo vệ không tìm đượchung thủ ở xung quanh biệt thự. Hai mươi phút sau cảnh sát đến, những mười chiếc xe. Chưa đến nửa tiếng sau, toàn bộ giới truyền thông cũng nhận được tin tức, rần rần kéo tới, song đều bị cảnh sát và bảo vệ chặn lại ngoài biệt thự. Phút chốc, quang cảnh trở nên hỗn loạn, cảnh sát, phóng viên, người dân xung quanh...

Ngày mai, ngày mai cáichết của Thôi Cách Cách sẽ trở thành tiêu đề trên khắp các mặt báo lẫn tivi, tin tức sẽ lan tới từng hang cùng ngõ hẻm trên thế giới với tốc độ chóng mặt. Nó sẽ là tin tức gây xôn xao nhất năm 2012, đến lúc đó, mọi người trên khắp thế giới đều sẽ đổ dồn ánh mắt vào cái chết của Thôi Cách Cách. Khi chân tướng cái chết được phơi bày, đoạn clip kia, lẫn tội nghiệt của Lư Tiểu Nguyệt cũng sẽ bị phơi bày. Dưới chuỗi phản ứng dây chuyền ấy, tất cả tội ác rồi sẽ bị bóc trần.

Tại hiện trường, nhânviên pháp y đưa Thôi Cách Cách ra khỏi tủ lạnh, để lên cáng. Cơ thể cô vẫn giữ dáng vẻ khom khom, nhưng lớp sương giá trên người đã tan hết, làn da trở nên đỏ au, máu cũng nhỏ xuống tong tỏng... Lư Tiểu Nguyệt cùng người giúp việc ngồi trên sofa, một nữ cảnh sát đến lấy lời khai của hai người.

Nữ cảnh sát tên làVương Quỳ, kế bên cô còn có một cảnh sát khác, một chàng trai trông còn rất trẻ.

"Xin hãy kể lạichuyện gì đã xảy ra."

"Hôm nay Thôi CáchCách bảo tôi nghỉ sớm nên tôi đi ngủ từ rất sớm. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, tôi vừa ra khỏi phòng thì thấy có bóng người chạy vụt ra ngoài. Tôi linh cảm đã xảy ra chuyện, quả nhiên..." Tâm trạng của thím Lý đã ổn định hơn ban nãy, nói năng cũng không còn lắp ba lắp bắp nữa. "Tôi thét to một tiếng, bảo vệ nghe thấy liền chạy đến, sau đó báo cảnh sát."

"Còn cô?"Vương Quỳ nhìn sang Lư Tiểu Nguyệt.

"Tôi..." LưTiểu Nguyệt hơi căng thẳng, ngập ngừng mấy giây rồi mới cất tiếng nói: "Cả ngày hôm nay tôi họp ở công ty, tan làm về đây thì... thì xảy ra chuyện này."

"Mấy hôm nay ThôiCách Cách có điểm gì bất thường không?" Vương Quỳ hỏi.

Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu,song người giúp việc thì vội vàng gật đầu, tranh nói trước: "Gần đây cô ấy hành động lạ lắm, mấy ngày trước tự dưng trần truồng đến trước cửa phòng tôi, hỏi chiếc váy cô ấy mặc có đẹp không, nhưng cô ấy có mặc cái gì trên người đâu. Còn nữa, dạo trước cô ấy luôn nói nghe thấy chim oanh kêu, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả."

Vương Quỳ chau mày, hỏi:"Ý bà là Thôi Cách Cách... thần kinh không bình thường?"

"Tôi thấy giốngnhư vậy lắm." Người giúp việc trả lời.

Lư Tiểu Nguyệt bất lực,đành thuận theo lời bà ta, nói: "Đúng vậy, gần đây Thôi Cách Cách chịu áp lực công việc khá lớn, dẫn đến tinh thần hơi căng thẳng, nhưng tôi đã tìm bác sĩ tâm lý cho cô ấy, gần đây cũng đã chuyển biến tốt."

Nghe xong lời của Lư TiểuNguyệt, Vương Quỳ lại nhìn sang người giúp việc một cái, rồi hỏi: "Bà nói nhìn thấy một người chạy ra ngoài, bà có nhìn rõ là ai không? Là nam hay nữ? Còn nhớ ngoại hình của kẻ đó không?"

Thím Lý ngẫm nghĩ một hồi,cuối cùng lắc đầu, nói: "Chắc là đàn ông, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó."

"Gần đây Thôi CáchCách có gây thù kết oán với ai không?" Vương Quỳ hỏi tiếp.

Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu."Không có, cuộc sống của cô ấy đơn điệu lắm, ngoài công ty ra toàn ru rú trong nhà thôi."

Cảnh sát tốn gần nửa tiếngđồng hồ lấy lời khai, cuối cùng phong tỏa hiện trường, để lại vài cảnh sát ở lại phối hợp với bảo vệ canh giữ hiện trường vụ án. Người giúp việc cũng thu xếp hành lý đến ở nhờ nhà họ hàng trong thành phố ngay trong đêm, Lư Tiểu Nguyệt thì được cảnh sát hộ tống về nhà. Khi rời khỏi biệt thự, cô thấy bảo vệ đang nói gì đó với nữ cảnh sát ban nãy. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại liếc sang phía Lư Tiểu Nguyệt, tựa như đang nói, cô rất đáng nghi.

Mọi chuyện cứ như mộtgiấc mộng. Về đến nhà, Lư Tiểu Nguyệt cảm thấy mệt mỏi khôn cùng, nhưng vô số câu hỏi dâng lên trong đầu khiến cô không sao chợp mắt được. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, hung thủ rốt cuộc có phải gã đàn ông tên Đinh Tiểu Tiểu kia không? Hắn và Thôi Cách Cách không thù không oán, tại sao lại muốn giết cô ấy chứ? Hắn đến, chẳng phải vì muốn truy ra ai là người đã giết Lữ Tân sao?

Những câu hỏi ấy cứ lởnvởn trong đầu, đến khi tảng sáng cô mới ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ, cô lại thấy Thôi Cách Cách đứng cạnh giường mình, như một bóng ma quỷ dị, vẻ mặt cứng đờ, khẽ hát bài hát vừa giống như hát tuồng vừa giống như đọc thần chú: Cách Cách có chiếc áo mới, chiếc áo mới xinhđẹp...

Bài hát ấy tựa như mộtđiềm báo. Lúc chọn bài hát mới, giữa hàng trăm ca khúc, chẳng hiểu sao Thôi Cách Cách lại chọn đúng bài hát ấy. Vài tháng sau cô ấy lại tự dưng có một chiếc áo mới mà người ngoài chẳng nhìn thấy cũng chẳng sờ thấy được, và giờ đây lại trần truồng chết trong tủ lạnh, chẳng lẽ mọi việc đều do ông Trời sắp đặt? Hoặc giả hung thủ đã lập mưu từ lâu, kể từ hôm ca khúc đó được chọn, Thôi Cách Cách đã bước chân vào cạm bẫy chết chóc?

Về bài Chiếc áo mới của Cách Cách, tác giả viếtlời và nhạc thực ra chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, với bút danh kì quái "Nữ phù thủy bước ra từ truyện cổ tích". Khi quyết định kí kết hợp đồng sử dụng ca khúc này, xuất phát từ lòng hiếu kì, Lư Tiểu Nguyệt định đích thân đi gặp đối phương, nhưng sau mấy lần bàn chuyện qua điện thoại lẫn trên mạng, cuối cùng vẫn không gặp mặt được.

Hai bên trước giờ hợptác đều chỉ thông qua internet và điện thoại, mãi đến khi kí hợp đồng, Lư Tiểu Nguyệt mới nhìn thấy tên thật của tác giả trong hợp đồng. Đối phương tên là Cổ Nguyệt, cũng có một chữ "Nguyệt" trong tên giống như cô, là một tài nữ ở Học viện Nghệ thuật Cốc Khê, nghe đồn cầm kì thi họa thứ nào cũng tinh thông, tuy chưa từng debut nhưng từng viết rất nhiều bài hát cho các ca sĩ...

Cổ Nguyệt cũng từng xuấthiện trong giấc mơ của Lư Tiểu Nguyệt, hình dáng của cô ta rất mơ hồ, chỉ là một cái bóng đen sì đứng bên giường, sóng đôi với Thôi Cách Cách, nhìn chằm chằm vào Lư Tiểu Nguyệt đang nằm trên giường với vẻ mặt vô cảm. Cả hai có vẻ mặt y chang nhau, động tác giống nhau, ngay đến giọng hát cũng y hệt... Lư Tiểu Nguyệt hoảng sợ tột độ, muốn tỉnh dậy nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không sao tỉnh lại được, cô chỉ còn cách cố quay đầu sang bên kia để tránh nhìn thấy hai người.

Nhưng phía bên kia cũngcó một người đang đứng. Là một gã đàn ông. Máu tươi chảy từ trên cổ gã ròng ròng, vẻ mặt cũng y chang Thôi Cách Cách và Cổ Nguyệt, quái dị là miệng gã cũng hát ca khúc kia. Tiếng hát của ba người đan xen nhau, hơi lộn xộn, nghe như hàng ngàn hòa thượng niệm kinh văn trong Phật đường, một bài kinh văn chỉ vỏn vẹn mười một chữ. Chiếc áo mới của Cách Cách,chiếc áo mới xinh đẹp... Chiếc áo mới của Cách Cách, chiếc áo mới xinh đẹp... Chiếc áo mới của Cách Cách, chiếc áo mới xinh đẹp...

Chương 29 Mộng Mị

Mộng, thật giả khóphân!

Nếu cảnh tượng trước mặtlà mơ, vậy thì thế nào cũng sẽ có lúc tỉnh dậy, nhưng Lư Tiểu Nguyệt không sao tỉnh dậy được, dù làm bất kì cách gì. Điều đó chứng minh cái gì?

Chỉ có thể chứng minh rằng,cô không hề ngủ, cô vẫn còn thức.

Vẫn còn thức? Nếu đangthức, tại sao mọi thứ trước mắt lại giống như mơ thế này? Nếu đang thức, thì gã Lữ Tân đang đứng cạnh giường với cái cổ không ngừng trào máu tươi và Thôi Cách Cách mặt mày cứng đờ ở sau lưng cô, lẫn cái bóng Cổ Nguyệt mơ mơ hồ hồ chẳng nhìn rõ được hình dạng kia, đều tồn tại trong thế giới thực ư?

Không, đây là một giấcmơ. Lư Tiểu Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu, không ngừng lẩm bẩm: "Đây là mơ, chỉ là mơ, là mơ mà thôi..."

Bên tai cô, ba ngườikia vẫn không ngừng hát bài Chiếc áo mớicủa Cách Cách phiên bản quái dị, tiếng hát mới đầu rất to, rồi dần dần trởnên phiêu diêu, loáng thoáng, sau đó thì mất hẳn... Ngay khi tiếng hát biến mất, Lư Tiểu Nguyệt như rơi xuống địa ngục, xung quanh ngoài một màn đen kịt ra thì chẳng có bất kì thứ gì khác. Cô không nhìn thấy chính mình, cứ như thân thể cô đã bị lạc mất trong đêm tối, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có thật sự tồn tại hay không, nếu tồn tại thì cơ thể của cô đâu? Tứ chi biến đâu mất rồi?

Cô chầm chậm giơ taylên sát tận mặt, tuy trước mắt vẫn là một màn đen thăm thẳm nhưng cô có thể cảm nhận được đôi tay đang ở ngay trước mặt mình, chỉ cần ghé sát một chút là có thể chạm vào người mình rồi. Nhưng khi đưa tay lên đến mặt, cô sững sờ phát hiện mình không có đầu, trên cổ chỉ là một khoảng trống trơn, không những thế, cô cũng không có tay, bàn tay trái không sờ được tay phải, và tay phải cũng chẳng sờ thấy thân thể đâu.

Lư Tiểu Nguyệt như trôitới một không gian khác. Ở đó, người nào người nấy đều không có thân thể, nhưng lại có tư duy, vì cô cảm nhận được sự sợ hãi, một nỗi khiếp sợ sâu vô tận. Nỗi sợ ấy kéo dài rất lâu, mãi đến khi bóng đêm đen như mực bỗng nhiên nứt ra, ánh sáng lọt vào thông qua khe nứt ấy, rọi sáng toàn bộ không gian, mang đến ánh mặt trời cho những người sống trong không gian ấy. Ánh mặt trời ấy vô cùng chói chang, làm hai mắt của Lư Tiểu Nguyệt đau nhói...

Gắng gượng mở mắt ra,Lư Tiểu Nguyệt lại trở về với khung cảnh quen thuộc, chiếc chăn quen thuộc, cái giường quen thuộc, cửa sổ quen thuộc, chiếc đèn quen thuộc. Cô đã tỉnh rồi ư? Đã từ không gian xa lạ kia quay trở lại rồi ư? Lư Tiểu Nguyệt phấn khích nhấc cánh tay lên, trông thấy nó vẫn trắng trẻo như thường. Tỉnh thật rồi, mình đã tỉnh dậy thật rồi. Lư Tiểu Nguyệt mừng rỡ sờ lên mặt, bụng và chân của mình. Đến khi đã xác nhận mọi thứ đều toàn vẹn, cô nhảy phắt xuống giường, chạy đến trước gương soi, vui sướng như nhặt được kho báu.

"Mình còn sống, haha, mình còn sống, vẫn còn sống..." Cô phấn khởi tột cùng.

Ngày thứ nhất sau cơnác mộng, như một con dã thú đói lả lâu ngày, Lư Tiểu Nguyệt chạy tới tủ lạnh, tu ừng ực cả một bình nước to rồi chén sạch sành sanh đồ ăn dự trữ bên trong, sau đó mới thỏa mãn ngồi xuống sofa, bật nguồn di động.

Đêm qua Thôi Cách Cáchđã chết. Dùng đầu gối nghĩ cũng thừa biết, hôm nay các báo đài của thành phố sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, vô số người gọi điện đến để hỏi về tình hình mới nhất liên quan đến nguyên nhân cái chết của Thôi Cách Cách. Quả nhiên không sai, cô vừa mở di động, hàng chục tin nhắn tức thì ùn ùn kéo tới, cô còn chưa kịp mở ra xem thì đã có người gọi tới.

Cuộc gọi từ công ty. LưTiểu Nguyệt bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã nổi giận đùng đùng, quát: "Lư Tiểu Nguyệt, cuối cùng cô cũng chịu mở máy, cô có biết tôi tìm cô cả sáng nay không hả?"

"Tìm tôi làmgì?" Cô hỏi.

"... Cô hỏi tìm côlàm gì ư? Ở đây đang rối tinh rối mù lên đây, bọn phóng viên như lũ ruồi nhặng bu kín công ty, còn fan của Thôi Cách Cách nữa, giơ biểu ngữ nằng nặc đòi công ty đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tôi bảo cô nhé, Lư Tiểu Nguyệt, mau mau quay lại đây xử lý hết mớ rắc rối này cho tôi." Dứt lời, đối phương cúp máy, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút lạnh lùng.

Đúng, hôm nay có rấtnhiều việc cần giải quyết. Lư Tiểu Nguyệt đọc từng tin nhắn một, có tin của giới truyền thông, có tin của bạn bè thân thích gửi tới, và có cả tin nhắn từ người dưng, mục đích đều là muốn biết chuyện của Thôi Cách Cách. Bỗng dưng cô cảm thấy phiền chết đi được, trong lòng cáu kỉnh bực bội, chỉ muốn tắt di động đi, mặc kệ tất thảy, nhưng cô không thể làm thế. Nếu làm thế, cô không những mất đi Thôi Cách Cách, mà còn mất cả công việc, cả địa vị...

Nhưng, thế thì đã sao?Câu hỏi ấy bất thần lóe lên trong đầu khiến Lư Tiểu Nguyệt không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, mất việc thì sao nào? Mất địa vị thì sao chứ? Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đấy, vứt bỏ hết đấy, cô tự cho mình nghỉ phép, tuy nghỉ phép vào thời điểm này rất không thích hợp, nhưng cô cứ muốn như vậy đấy, cô muốn yên tĩnh ở nhà một ngày, vì có lẽ sau này, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Ma xui quỷ khiến thếnào, Lư Tiểu Nguyệt tắt nguồn, vứt di động sang một bên, sau đó nghiêng người ngồi tựa vào sofa, hưởng thụ giây phút yên tĩnh tạm thời. Song cô chẳng được như ý, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên chao đảo giống như đang xảy ra động đất, không lâu sau cô sửng sốt phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn... Thứ hiện ra trước mắt không phải nhà cô, mà là một lớp học. Trong lớp có ba, bốn học sinh, cô ngồi trước bàn học, trên bàn vương vãi vài quyển sách.

Hỏng bét, cô lại ngủ rồisao? Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu quầy quậy, rồi nhắm nghiền mắt, đưa tay dụi lấy dụi để. Khi mở mắt ra nhìn lại, cảnh vật vẫn không thay đổi, vẫn là phòng học đó, vẫn là ba, bốn học sinh đang nô đùa trước bàn giáo viên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hiếu kì, Lư Tiểu Nguyệt đứng dậy. Mấy học sinh kia bỗng nhiên ngừng đùa giỡn, đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt ngập tràn sự mỉa mai. Sau đó một đứa lên tiếng: "Nhìn kìa, nhìn nó kìa, một đứa mồ côi lại ăn mặc đẹp thế, còn được học đại học. Ê, mày nói đi, có phải mày là gái điếm được đại gia nuôi không hả?"

"Hy Vọng làai?" Thằng bé đó toét miệng cười, nói tiếp: "Ồ, tao biết rồi, Hy Vọng là gã đại gia đang nuôi mày chứ gì."

"Tôi không chophép các người lấy Hy Vọng ra đùa cợt." Lư Tiểu Nguyệt nghiến răng nói, tiếp đó không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô chạy tới trước bàn giáo viên, tát thật mạnh vào mặt thằng bé đó. Đối phương cũng nổi sung lên, túm áo Lư Tiểu Nguyệt, đánh vào đầu cô bôm bốp, rồi cùng với mấy người kia trêu chọc: "Con điếm, cảm giác được người khác nuôi như thế nào hả?"

Lư Tiểu Nguyệt xây xẩmmặt mày, mấy người đó nói xong liền nghênh ngang đi ra khỏi lớp học. Cô ngồi phịch xuống đất, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng mọi thứ trước mắt lại lần nữa rung chuyển... Lần này cô sẽ bị đưa đến đâu? Tại sao mình không thể tỉnh dậy? Rốt cuộc đâu là hiện thực, đâu mới là mộng ảo?

Cô nhắm nghiền hai mắt,cơn rung lắc như địa chấn khiến cô muốn nôn mửa. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, nỗi sợ hãi dần bao trùm lấy cô. Cuối cùng, cơ thể cô thôi lắc lư, nhưng cô căng thẳng đến mức không dám mở mắt. Cô sợ, sợ sau khi mở mắt ra, phía trước lại là một đám người chỉ vào mặt cô và nói: "Nhìn đi, nó là con điếm được người ta nuôi đấy."

Thời gian trôi qua từnggiây từng phút, xung quanh im ắng như tờ, không nghe thấy bất kì một tiếng động nào. Chẳng lẽ mình đã trở về hiện thực rồi ư? Lư Tiểu Nguyệt siết chặt tay, dốc hết dũng khí, cuối cùng chầm chậm mở mắt ra... Phía trước là một cánh cửa, bên ngoài cửa có ánh sáng, cô đưa tay mở, nhưng vừa đẩy ra, cô liền nhìn thấy có một người đang đứng bên ngoài, một người đàn ông. Anh ta chậm rãi đi về phía cô.

Cảnh tượng này... Lư TiểuNguyệt sực nhớ ra, liền ngó nghiêng xung quanh, cô phát hiện mình đang ở trong một chiếc tủ áo chật hẹp, kế bên treo vài bộ quần áo đàn ông màu sắc khác nhau, và người đang đi về phía tủ áo chính là... Lữ Tân! Lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ giết chết anh ta.

Đây sẽ là lần thứ haiLư Tiểu Nguyệt giết Lữ Tân!

Tại sao lại như vậy, tạisao lại như vậy? Không, đây chắc chắn là mơ, là mơ.

Lư Tiểu Nguyệt đưa tayvỗ bôm bốp vào mặt mình, hòng làm cho bản thân mau mau tỉnh dậy. Đúng lúc ấy, cửa tủ áo bật mở, Lư Tiểu Nguyệt sợ hết hồn, thét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài, định xô ngã Lữ Tân để tháo chạy. Nhưng khi cô vừa nhào ra khỏi tủ áo, chợt phát hiện trên tay mình cầm một con dao găm, và con dao ấy đã cắm sâu vào cổ Lữ Tân.

Máu tươi phun ra xối xả,bắn tung tóe lên mặt, lên áo Lư Tiểu Nguyệt...

Chương 30 Thuốc, Thuốc,Thuốc

Hôm nay rảnh rỗi, VươngQuỳ ngồi trong văn phòng, định lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất về Thôi Cách Cách, xem thử có tin gì liên quan đến vụ án không, kết quả tìm thấy bài viết về "Các vụ án mạng Andersen". Bài viết tổng cộng nói đến năm vụ, nhưng đều chưa được xác thực bởi cơ quan chức năng, vụ gần đây nhất chính là vụ "Nàng tiên cá Cốc Hải" đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên internet.

Bên dưới bài viết cócác phản hồi trong vòng ba tiếng mới đây, trong đó có một phản hồi ghi rằng, ca sĩ nổi tiếng Thôi Cách Cách đã chết vào rạng sáng nay, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ. Theo nguồn tin nội bộ, trước khi chết Thôi Cách Cách từng mắc bệnh tinh thần, cũng tương tự năm vụ án trên, trước khi chết Thôi Cách Cách từng tưởng tượng ra một chiếc áo mới hoàn toàn không tồn tại. Điều đó tình cờ trùng với án mạng cổ tích Andersen. Nếu tôi đoán không lầm, chủ đề vụ mưu sát này chắc chắn là Chiếc áo mới của Hoàng đế.

Không sai, Chiếc áo mới của Hoàng đế cũng là mộttrong những tác phẩm tiêu biểu của Andersen, tác giả truyện cổ tích nổi tiếng người Đan Mạch. Nội dung truyện nói về một ông vua sở hữu quyền lực tối thượng nhưng suốt ngày chỉ lo mặc áo mới, không màng chính sự, để rồi cuối cùng bị lừa, trần truồng ra ngoài diễu phố, nhưng chẳng ai đứng ra lật tẩy lời nói dối ấy, thậm chí còn ton hót nịnh bợ ông ta.

Đó là trò hề mang đậmtính châm biếm!

Quay trở về hiện tại,chưa đầy năm tiếng đồng hồ kể từ cái chết của Thôi Cách Cách, trên mạng đã có người đăng bài viết, hơn nữa nội dung miêu tả cũng tương đồng với những gì mà cảnh sát mới điều tra được. Vương Quỳ buồn bực, rốt cuộc bọn dân mạng vô địch này biết được những thông tin ấy bằng cách nào chứ? Sao lại nhanh và chính xác đến thế được? Chẳng lẽ trong nội bộ cảnh sát có gián điệp? Hay là dân mạng biết thuật tiên tri?

Đối với Vương Quỳ,internet là một thứ hết sức thần kì, cô sẽ không bao giờ hiểu nổi thế giới đó. Đương nhiên chuyện đó cũng chẳng cần phải hiểu, bởi nó không dính dáng gì đến vụ án cả...

"Án mạngAndersen", thực ra Vương Quỳ đã sớm nghe nói đến cụm từ này, tên gọi chính xác phải là Vụ mưu sát Andersen 7613.Có một năm, vụ án ấy vô cùng chấn động, khiến mọi người hoang mang cực độ, dư luận xôn xao, rất nhiều chuyên gia, nhà phân tích nổi tiếng đều phát biểu một số quan điểm về vụ án đó.

Khi đó Vương Quỳ vẫncòn mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học, cô không ngờ sau này mình sẽ trở thành một cảnh sát, càng không ngờ rằng mấy năm sau mình lại tham gia điều tra vụ án mạng này... Cái chết của Thôi Cách Cách thật sự có liên quan đến Vụ mưu sát Andersen 7613 sao? Nghĩ thế,Vương Quỳ ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạo ở cách đó không xa. Lúc này ông đang nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào đống ảnh chụp trên bàn.

Chúng là những bức ảnhchụp trong biệt thự, có khoảng mười mấy tấm. Hai tiếng trước, sau khi cả bọn từ biệt thự quay về, Chu Hạo liền trở nên trầm mặc, không triệu tập mở cuộc họp tiến hành phân tích vụ án, cũng chẳng điều động nhân sự đi điều tra, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, cứ thế hai tiếng đồng hồ.

Vương Quỳ thu ánh mắt về,tắt trang web có bài viết về án mạng Andersen, tiếp tục xem các trang khác. Gần cuối, cô vô tình nhìn thấy một tiêu đề, so với bài viết phân tích về án mạng Andersen hồi nãy thì cái tiêu đề này có vẻ đáng tin hơn.

Tiêu đề bài viết là"Nguyên nhân cái chết bí ẩn của Thôi Cách Cách, nghi ngờ là do bị lộ clip nóng thời trẻ".

Cô click vào bài viếtđó, nôi dung như sau: Sáng nay nhận được tin Thôi Cách đột tử, tôi đau xót khôn cùng. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp. Làm biên tập viên của một tờ báo giải trí, tôi chưa có dịp tiếp xúc với Thôi Cách Cách, nhưng thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy. Từ một cô gái vô danh đến một ca sĩ nổi đình nổi đám, suốt quá trình ấy cô đã phải trải qua những chuyển biến tư tưởng mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Tục ngữ nói không sai, người sợ nổi danh heo sợ mập, các ngôi sao đứng trên đỉnh showbiz luôn khó tránh khỏi các loại scandal, người có thể điềm tĩnh đối mặt với scandal lại càng hiếm. Theo thống kê của tôi, số vụ minh tinh tự sát do scandal trong và ngoài nước lên đến hàng chục vụ, trong đó có những ngôi sao nổi tiếng mà mọi người hằng quen thuộc như Trần Lâm, Ông Mỹ Linh, Trần Ngọc Liên, Nguyễn Linh Ngọc, Trương Quốc Vinh... họ đều tìm đến cái chết do áp lực hoặc tai tiếng. Thế nhưng những bài học xương máu ấy dường như không thu hút sự quan tâm của dân chúng. Truyền thông, internet, báo chí quanh năm suốt tháng đều ném đá, chỉ trích, tung tin bịa đặt về ngôi sao, chẳng có lấy một khắc ngơi nghỉ. Giới showbiz cũng trở thành một lò luyện khổng lồ, muốn như cá gặp nước ở trong đó, buộc phải có một tấm thân mình đồng da sắt, một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh mới được. Kì thực nói nhiều như thế, chắc hẳn những fan hâm mộ theo dõi Thôi Cách Cách gần đây cũng đã biết chuyện mà tôi sắp nói. Không sai, chính là một tên đáng ghê tởm nào đó đã đăng clip nóng hồi trẻ của Thôi Cách Cách lên mạng. Đoạn clip ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, tôi cũng đã lập tức báo cho Lư Tiểu Nguyệt, người quản lý của Thôi Cách Cách hay tin. Thế nhưng sự việc còn chưa kịp lắng dịu, Thôi Cách Cách đã mãi mãi rời bỏ chúng ta. Ban nãy tôi có đọc một bài viết, có người đổ lỗi cái chết của Thôi Cách Cách là do lời nguyền trăm năm của Andersen, song theo tôi thấy, nguyên nhân thật sự chính là đoạn clip đó, và hung thủ, chính là kẻ vô lương tâm đã đăng tải nó lên mạng.

Cuối bài viết có kèmtheo địa chỉ weibo đã đăng clip nóng của Thôi Cách Cách. Vương Quỳ mở ra xem, thì thấy nó đã bị xóa sạch, nội dung trống trơn, chỉ còn sót lại mỗi cái tên ID: "Mèo vờn chuột". Chẳng lẽ Thôi Cách Cách thật sự đã tự sát do chịu áp lực quá lớn ư? Đương nhiên, mọi việc vẫn chưa thể xác định được. Thi thể của Thôi Cách Cách đã được chuyển cho phòng Pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi, là mưu sát hay tự sát, sẽ nhanh chóng có kết luận thôi.

"Vương Quỳ, thửnói suy nghĩ của cô về vụ án này xem." Chu Hạo đột nhiên cất tiếng.

Vương Quỳ lập tức đóngtrang web, đi đến chỗ Chu Hạo, khẽ liếc nhìn đống ảnh bày trên bàn, nghiêm túc nói: "Từ lời khai của người giúp việc, chúng ta biết khi Thôi Cách Cách xảy ra chuyện, trong phòng từng xuất hiện một người bí ẩn, nên em cảm thấy chắc chắn là có người giết cô ấy rồi giấu xác vào tủ lạnh, đây là một vụ mưu sát..."

"Chuyện đó pháp ysẽ tự kiểm chứng, ý tôi muốn hỏi vụ án có điểm nào khả nghi không?" Chu Hạo giải thích.

"Có." VươngQuỳ đáp, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Thứ nhất, người giúp việc nói tinh thần Thôi Cách Cách có vấn đề, nhưng Lư Tiểu Nguyệt lại nói rằng sau khi được trị liệu thì bệnh tình của Thôi Cách Cách đã có chuyển biến tốt. Em cảm thấy lời khai của hai người có sự mâu thuẫn, Lư Tiểu Nguyệt như đang che giấu điều gì đó. Thứ hai, bảo vệ trong biệt thự nói, vừa nghe thấy tiếng thét của người giúp việc, họ liền lục soát xung quanh biệt thự, nào ngờ nhìn thấy Lư Tiểu Nguyệt đang đứng trong cánh rừng nhỏ sau biệt thự, hơn nữa bảo vệ còn nói cửa sau biệt thự bị khóa quanh năm suốt tháng, bình thường chẳng ai ra vào bằng đường đó, tại sao hôm đó Lư Tiểu Nguyệt lại chọn đi cửa sau? Em cảm thấy rất đáng nghi."

"Về điểm này, tôivà cô có suy nghĩ giống nhau." Chu Hạo gật đầu, đáp.

Đây là lần đầu tiên ChuHạo đồng ý với quan điểm của Vương Quỳ kể từ khi cô vào tổ. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại: "Sếp, sếp... sếp đồng ý với những gì em nói?"

"Cũng như cô, bannãy tôi có nghĩ về vấn đề đó, cũng cảm thấy Lư Tiểu Nguyệt rất đáng ngờ. Dẫu không phải hung thủ, song chắc chắn cô ta đang che giấu chuyện gì đó, tiếp theo cô hãy cùng Khương Bằng đi điều tra về Lư Tiểu Nguyệt nhé." Chu Hạo dặn dò.

Được sếp công nhận,Vương Quỳ có phần phấn khích, đáp lại một tiếng rõ to: "Vâng." Sau đó cô xoay người bước đi, nhưng mới đi được vài bước, cô chợt quay lại, hỏi dò: "Sếp, ban nãy em có đọc được một bài viết trên mạng, sếp nghĩ cái chết của Thôi Cách Cách... liệu có thể nào liên quan đến Vụ mưu sát Andersen 7613 không?"

Vừa nghe thấy câu hỏinày, mặt Chu Hạo vụt biến sắc, ông đập tay xuống bàn đánh "rầm", đứng bật dậy, tức giận nói: "Hoang đường, chuyện đó là vô căn cứ, sau này trong giờ làm việc đừng có đọc mấy tin tức lá cải ấy nữa, kẻo đầu óc hỏng hết đấy."

Phản ứng của Chu Hạokhiến Vương Quỳ sợ hết hồn, vội lùi về sau mấy bước. Bỗng Khương Bằng từ ngoài hối hả chạy vào, lướt qua Vương Quỳ, đến bên cạnh Chu Hạo, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Sếp Chu, tối qua có một chiếc xe mất lái lao từ trên cầu Cốc Phong xuống biển, đội cứu hộ vớt nó lên vào một tiếng trước. Thông qua thẩm tra biển số xe, đã chứng thực chủ xe chính là nghi phạm mà chúng ta đang truy nã, Đinh Tiểu Tiểu."

"Cái gì?" ChuHạo trợn mắt, hỏi. "Cậu nói Đinh Tiểu Tiểu đã chết rồi ư?"

"Vẫn chưa biết, độicứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể ngoài biển, nhưng theo nhân chứng lúc đó kể lại, người và xe đã cùng lao xuống biển, khả năng sống sót có lẽ không cao, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm." Khương Bằng đáp.

Đứng bên cạnh, Vương Quỳhít sâu một hơi, sau đó lên tiếng: "Lần trước Trần Ngôn nhảy từ cầu Cốc Phong xuống biển tự sát, giờ đến bạn trai cô ấy cũng xảy ra tai nạn trên cây cầu đó, quả là sự trùng hợp kì lạ."

Chu Hạo nhìn Vương Quỳrồi ngồi xuống suy tư hồi lâu, cuối cùng hờ hững nói: "Đinh Tiểu Tiểu chết trái lại càng tốt, như thế vụ án của Lữ Tân có thể kết thúc rồi. Khương Bằng, cậu đi tiết lộ với báo giới, bảo họ viết một bài với nhan đề "Đinh Tiểu Tiểu, hung thủ giết Lữ Tân đã tự sát vì sợ tội", giờ tôi sẽ viết báo cáo kết án nộp lên trên, đợi cấp trên phê duyệt xong chúng ta sẽ mở họp báo."

"Sếp Chu, hiệnĐinh Tiểu Tiểu vẫn chỉ là nghi phạm, không phải vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ sao? Cứ thế mà kết án hình như không thích hợp cho lắm." Vương Quỳ nói.

"Hình như trướckia tôi từng nói với cô, chức trách của cảnh sát chúng ta là bắt hung thủ, đưa ra được một lời giải thích cho xã hội và người thân nạn nhân, chứ không phải tốn công phí sức đi tìm hiểu những thứ vớ vẩn không liên quan đến vụ án." Chu Hạo tức giận nhắc nhở. "Về vụ án đó, tôi cảm thấy không cần thiết phải thảo luận tiếp, tôi nhắc lại lần nữa, Đinh Tiểu Tiểu là sát thủ, hắn giết chết Lữ Tân hoàn toàn là vì tiền, không còn bất kì mục đích nào khác. Nhưng giờ hắn đã chết rồi, cả người lẫn xe đều rơi xuống biển, đây là báo ứng, là báo ứng của ông Trời dành cho hắn. Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi."

"Nhưng trước khi mọiviệc được làm sáng tỏ, cảnh sát phải ăn nói thế nào với người nhà Đinh Tiểu Tiểu đây?" Vương Quỳ dường như cũng sôi máu bởi thái độ của Chu Hạo, lạnh lùng phản bác.

Chu Hạo giận tím mặt, vừađịnh nổi trận lôi đình thì Khương Bằng thấy tình hình không ổn, vội chụp lấy tay Vương Quỳ kéo ra ngoài văn phòng. Vừa ra khỏi Sở Cảnh sát, Khương Bằng liền nói: "Anh thừa nhận cách điều tra và làm việc của sếp Chu nhiều khi đúng là khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng dù sao ông ấy cũng là sếp, sau này em đừng cự lại ông ấy."

"Sếp thì sao, anhbảo em nói có gì sai chứ? Anh xem thái độ của ông ấy kìa, rõ ràng là làm qua loa cho xong chuyện rồi chờ đến khi về hưu thì phủi mông bỏ đi, chẳng có một chút tôn trọng nào dành cho nạn nhân, dành cho đồng nghiệp lẫn xã hội." Vương Quỳ giận điên người, nói oang oang. "Không biết loại người này còn tác oai tác quái trong Sở đến bao giờ nữa."

"Được rồi, được rồi,em bớt giận đi." Khương Bằng tiếp lời. "Thật ra sếp Chu của chúng ta hồi trẻ cũng lợi hại lắm, nghe nói ông là thần thám, từng phá không ít vụ án lớn đó."

"Ông ấy á?"Vương Quỳ khinh khỉnh nói. "Thế thì không biết ông ấy đã khiến bao nhiêu người ngồi tù oan rồi."

"Em vào Sở chưalâu, cũng chưa tiếp xúc với vụ án nào khác, kì thực có lúc phá án rất cần đến kinh nghiệm, theo anh thấy sếp Chu nói cũng không sai, chỉ là sếp muốn nhanh chóng phá án thôi." Dứt lời, Khương Bằng vỗ vai Vương Quỳ. "Gần đây sếp Chu phải chịu áp lực cũng lớn lắm, khó tránh khỏi nóng nảy, em cũng đừng quá để bụng. Vả lại sếp cũng chẳng sung sướng gì, anh nghe nói vợ sếp đã qua đời từ mấy năm trước rồi, để lại đứa con chưa đầy tháng, sếp phải một mình gà trống nuôi con, trước kia cũng từng có người làm mai cho nhưng sếp chẳng có ý định tái hôn."

"Thế ra, ông ấycũng là một người si tình nhỉ." Vương Quỳ bĩu môi nói.

"Vì vậy, em cũngnên thông cảm cho sếp một chút, cùng làm việc với nhau khó tránh khỏi xung đột, mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối đừng nổi nóng, tổn hại sức khỏe lắm." Khương Bằng nửa đùa nửa thật nói.

"Được rồi, được rồi,em cũng luôn nhìn việc chứ không nhìn người." Dứt lời, ánh mắt cô lướt qua người Khương Bằng, thấy cách đó không xa, Trần Thần bên phòng Pháp y đang hối hả đi về phía hai người. Vừa thấy họ, Trần Thần liền dừng bước, vẻ sốt ruột trên mặt tức thì biến mất, thay vào đó là nhe răng cười với Vương Quỳ. "Hi người đẹp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vương Quỳ trợn mắt phớtlờ anh ta, nhìn về phía tòa cao ốc cách đó không xa. Khương Bằng đứng bên cạnh cười thầm, sau đó hỏi: "Anh Trần, anh đang đi đâu mà vội thế?"

"Thì đi tìm sếpChu của các cậu chứ đi đâu." Trần Thần trả lời.

"Sếp đang ở trên lầuđó." Khương Bằng vội hỏi tiếp: "Chẳng lẽ đã có báo cáo khám nghiệm tử thi của Thôi Cách Cách rồi à?"

"Đương nhiên,nguyên nhân tử vong chẳng có gì phức tạp cả." Trần Thần đắc ý đáp.

Nghe thế, Vương Quỳ liềnngoảnh đầu lại, sốt ruột hỏi: "Thật không, Thôi Cách Cách vì sao lại chết vậy?"

Trần Thần bỗng nhiên ápsát vào Vương Quỳ, như một kẻ biến thái ngất ngây hít hà một hồi, cuối cùng mới say đắm nói: "Thơm quá, không hổ là hoa khôi Sở Cảnh sát, không tồi, không tồi..."

"Anh đứng đắn mộtchút đi, rốt cuộc Thôi Cách Cách vì sao mà chết hả?" Vương Quỳ thúc giục.

Lúc này Trần Thần mới lấylại dáng vẻ nghiêm túc, vỗ vỗ vào tập tài liệu trong tay, nói: "Trước khi tôi nói ra nguyên nhân tử vong, hai người hãy cho tôi biết gần đây Thôi Cách Cách thường nảy sinh ảo giác, có đúng không?"

"Đúng, đúng."Vương Quỳ gật đầu lia lịa. "Người giúp việc nói tinh thần cô ấy gần đầy không bình thường lắm, đã tưởng tượng và cho bà ấy xem một chiếc áo vô hình."

"Thế thì đúng rồi."Trần Thần ngẩng cao đầu, trưng ra dáng vẻ của một học giả, nói. "Có một loại cây tên là Benladon79, hoa màu xanh tím, quả mọng màu tím đen. Loài cây này có chứa một chất kịch độc, nếu hít đủ liều lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống trung khu thần kinh, nó sẽ lẳng lặng xâm nhập vào đầu dây thần kinh trong cơ bắp. Loại quả độc ấy không thể xem thường, chỉ cần hai quả thôi cũng đủ giết chết một đứa trẻ, từ mười đến hai mươi quả là đủ lấy mạng một người trưởng thành."

79Cây này có tên gọi khác là cây Cà dược, có tác dụng làm dãn cơ và gây mê tạm thời.

"Khoan,khoan." Vương Quỳ vội cắt lời Trần Thần đang thao thao bất tuyệt, hỏi: "Anh nói Thôi Cách Cách trúng độc?"

"Chính xác, tôitìm thấy chất độc này trong người của Thôi Cách Cách, hơn nữa triệu chứng tử vong của cô ấy cũng giống hệt. Khi trúng loại độc này, đồng tử sẽ mở to, tim đập nhanh, da dẻ nóng ran, khô miệng, mất phương hướng, nảy sinh ảo giác, thị lực cũng giảm sút, hơn nữa sẽ có hành vi bạo lực, rồi co giật, ngất xỉu, tử vong." Nói rồi, Trần Thần dừng lại mấy giây, quay sang nhìn Vương Quỳ. "Thường thì căn cứ vào mức độ trúng độc, thời gian tử vong sẽ từ vài tiếng đồng hồ cho tới vài ngày, lượng chất độc trong người Thôi Cách Cách không nhiều, nên tôi đoán cô ấy ăn nó vào mấy ngày trước."

"Thế loại cây nàymọc ở đâu?" Khương Bằng hỏi.

"Nhiều lắm, ở đâucũng có." Nói rồi, Trần Thần ghé sát vào người Vương Quỳ, nhìn cô đắm đuối. "Hơn nữa nghe nói Benladon còn có một tác dụng cực kỳ tốt, nước sắc từ rễ cây có thể khuếch đại đồng tử, khiến đôi mắt trở nên đẹp hơn, nhưng em thì không cần đâu, con ngươi em vốn đẹp sẵn rồi."

"Sao trong Sở Cảnhsát toàn một đám quái gở như anh vậy hả trời?" Vương Quỳ ngao ngán lắc đầu rồi chui vào xe cảnh sát, quay mặt ra cửa sổ, hét lên với Khương Bằng: "Chúng ta đi điều tra thôi, anh tuyệt đối đừng đến gần loại người này, kẻo mắc bệnh hoa liễu đấy."

Nghe tiếng hét của cô,Khương Bằng ngại ngùng cười trừ, nói vài câu với Trần Thần rồi mới bước vào trong xe. Trần Thần vẫn đứng bên ngoài, trưng ra cái mặt dê cụ háo sắc, vẫy cả hai tay tạm biệt Vương Quỳ.

"Sao em cứ cảm thấyhắn ta giống tên dê già quá." Vương Quỳ bất lực nói.

"Anh ta là vậy đó,suốt ngày chẳng chịu đứng đắn." Nói rồi Khương Bằng khởi động xe, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Đến nhà Thôi CáchCách trước đi." Vương Quỳ đáp.

Xe cảnh sát lao đi, hòavào dòng xe cộ tấp nập. Suốt đêm qua Vương Quỳ không hề chợp mắt, lúc này cơn mệt mỏi liền khẽ khàng kéo tới, cô bất giác chìm vào giấc ngủ. Khoảng hai mươi phút sau, khi cô mở mắt ra thì thấy xe đã chạy vào biệt thự.

Hai người xuống xe, đivào trong.

Trong biệt thự có hai cảnhsát đang canh giữ hiện trường, Khương Bằng tiến tới nói vài câu gì đó với họ. Còn Vương Quỳ thì đảo một vòng quanh phòng khách, sau đó men theo cầu thang leo lên tầng hai. Trên tầng hai, cuối hành lang là nhà vệ sinh, hai bên chia ra thành mấy phòng ngủ, trong đó có một phòng rộng nhất, trang trí cũng rất đẹp, chắc hẳn là phòng của Thôi Cách Cách... Vương Quỳ bước vào phòng, tới bên giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra lục lọi. Trong đó có rất nhiều thuốc, nào là thuốc cảm, thuốc an thần, thuốc làm đẹp đủ loại.

"Em vào đây tìm gìthế?" Khương Bằng từ sau bước vào.

"Thuốc."Vương Quỳ đáp gọn lỏn. "Chẳng phải Trần Thần nói Thôi Cách Cách bị trúng độc chết đấy sao?"

"Theo anh thấy, chỉphí công thôi." Khương Bằng đi tới, ngồi phịch xuống giường, nói.

"Tại sao?"Vương Quỳ hỏi.

"Em không nghe TrầnThần nói à, Benladon là thực vật, tuy cũng được dùng trong dược phẩm nhưng hàm lượng trong thuốc chắc chắn không đủ để giết chết một người. Theo anh thấy, nó..." Đang nói dở, đột nhiên Khương Bằng khựng lại, giơ ngón tay chỉ vào bệ cửa sổ, hỏi: "Trần Thần nói hoa của Benladon có màu xanh tím, quả màu tím đen đúng không?"

"Ừ, thì sao?"Vương Quỳ liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục cúi xuống lục lọi ngăn kéo.

"Lại đây, Vương Quỳ,em lại đây mà xem." Khương Bằng phấn khích đứng bật dậy, kéo Vương Quỳ đi về phía bệ cửa sổ. Lúc này cô mới chợt nhìn thấy trên đó có bày một chậu hoa, trong chậu trồng một loài hoa cảnh có hình thù kì dị, hơn nữa hình dạng y hệt như Trần Thần miêu tả, giữa chậu hoa là một nụ hoa màu xanh tím, bên cạnh là quả màu tím đen. Vương Quỳ định tới gần hái mấy quả đó xuống nhưng lại bị Khương Bằng ngăn lại, anh ta nhắc nhở: "Em không nghe Trần Thần nói à, loài cây này chứa chất kịch độc, nếu hít quá liều sẽ khiến cơ thể bị tê liệt, thế mà em còn muốn hái nó sao?"

Nghe xong lời anh tanói, Vương Quỳ vội bịt mũi lại, hỏi: "Thế chúng ta mang cái này về bằng cách nào?"

"Anh có mộtcách." Nói rồi Khương Bằng cởi áo khoác ra, trùm lên chậu hoa, sau đó duỗi thẳng tay nâng nó lên, nói: "Vậy là xong, giờ chúng ta đưa phát hiện quan trọng này về nào."

"Anh về trướcđi." Vương Quỳ buông tay xuống, hít lấy hít để mấy cái. "Em còn muốn tới một nơi."

"Nơi nào? Hay anhchở em đến đó nhé?" Khương Bằng nói.

Vương Quỳ xua xua tay."Không cần, tự em đi được rồi."

Ra khỏi biệt thự,Khương Bằng cẩn thận nhét chậu hoa vào cốp sau rồi lái xe rời đi. Sau khi anh ta đi khỏi, Vương Quỳ cũng bước ra khỏi biệt thự, vẫy một chiếc taxi đi ra ngoại ô. Thực ra cô muốn gặp thím Lý, bà là người giúp việc của Thôi Cách Cách, có lẽ bà biết chuyện chậu hoa kia.

Thím Lý hiện ở nhờ nhàcủa họ hàng ngoài ngoại ô. Vương Quỳ tìm đến địa chỉ mà bà cung cấp tối qua. Lúc cô tới, thím Lý đang nấu cơm, thấy cô, bà bèn nhiệt tình kéo vào nhà, sốt sắng hỏi: "Các cô điều tra ra cái gì rồi phải không?"

"Chúng cháu vẫnđang dốc sức điều tra ạ." Sau đó Vương Quỳ hỏi thẳng: "Thím Lý, hôm nay cháu đến tìm thím là có chuyện muốn hỏi, thím có nhớ trong phòng ngủ của Thôi Cách Cách có một chậu cây cảnh không?"

Thím Lý nghiêm túc ngẫmnghĩ, nói: "Nhớ, đúng là có một chậu."

"Thế thím có nhớchậu hoa đó từ đâu mà có không?" Vương Quỳ hỏi tiếp.

"Hình như là dongười khác tặng thì phải." Thím Lý chau mày, cố gắng nhớ lại. "Hình như là mấy tuần trước, tối đó khi về nhà, trên tay Thôi Cách Cách có cầm một cái cây cảnh, chính tôi là người tìm chậu để cô ấy trồng vào chứ ai. Nói thật, loại hoa đó có mùi lạ lắm, tôi ngửi xong thì cảm thấy buồn nôn, khó chịu những mấy ngày liền."

"Thôi Cách Cách cónói là do ai tặng không?" Vương Quỳ lại hỏi.

"Tôi không hỏi."Thím Lý thành thật đáp. "Xưa nay tôi đều không hỏi han chuyện của Thôi Cách Cách, một là tôi cũng chẳng hiểu chuyện của cô ấy, hai là cô ấy dường như rất ghét người khác tọc mạch hỏi này hỏi nọ. Hồi mới vào làm tôi không biết nên hỏi tới hỏi lui, suýt nữa bị đuổi việc. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lúc đó Thôi Cách Cách có nói cái cây này có tác dụng làm đẹp, nếu mỗi ngày ăn một quả thì da dẻ sẽ trở nên mịn màng."

Nghe xong, Vương Quỳkhông khỏi hít một hơi lạnh. Loài hoa đó rõ ràng là chất kịch độc, vậy mà lại có kẻ nói với Thôi Cách Cách rằng nó có tác dụng làm đẹp, há chẳng phải muốn hại chết cô ấy hay sao?

Chẳng lẽ người tặng câyhoa ấy cho Thôi Cách Cách chính là hung thủ giết chết cô ta?

"Là ai nói như thếvới cô ấy?" Vương Quỳ kinh ngạc hỏi.

Thím Lý lắc đầu."Cái đó thì tôi không biết."

Rốt cuộc là ai đã tặngchậu hoa kịch độc đó cho Thôi Cách Cách? Từ lúc rời khỏi nhà thím Lý, câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Vương Quỳ. Để tra rõ chuyện này, cô lại tới chi nhánh của công ty Hoa Long Diễn Dịch ở Cốc Khê, dò hỏi những đồng nghiệp thường làm chung với Thôi Cách Cách, song chẳng ai biết đến sự tồn tại của chậu hoa đó cả.

Buổi trưa, Vương Quỳ ăncơm ở một quán ăn gần Hoa Long Diễn Dịch rồi lại tìm đến chỗ bác sĩ tâm lý Mộc Lâm Sinh. Anh ta là bác sĩ cố định của Thôi Cách Cách, chắc chắn hiểu rõ bệnh tình của cô ấy. Nhớ lúc lấy khẩu cung, Lư Tiểu Nguyệt từng nói bệnh tình của Thôi Cách Cách đã có chuyển biến tích cực, giờ xem ra đó rõ ràng là một lời nói dối. Thôi Cách Cách trúng độc mà chết, mà trong chất độc lại có thành phần khiến con người nảy sinh ảo giác, vậy thì Thôi Cách Cách làm sao có thể có chuyển biến tích cực chứ?

Sau khi gặp Mộc LâmSinh, Vương Quỳ hỏi thẳng anh ta: "Gần đây Thôi Cách Cách có đến tìm anh không?"

Mộc Lâm Sinh gật đầu,đáp: "Khoảng mấy ngày trước, Thôi Cách Cách có đến đây cùng với Lư Tiểu Nguyệt. Lúc đó trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt, căn bản không thấy có vấn đề gì. Nhưng sau một hồi kiểm tra, tôi phát hiện tình trạng của cô ấy không lạc quan lắm, nếu không tĩnh dưỡng tốt e sẽ xảy ra chuyện, nào ngờ chưa gì cô ấy đã..."

"Anh cảm thấy tìnhtrạng cụ thể của Thôi Cách Cách như thế nào?" Vương Quỳ hỏi.

"Lúc đó tôi đoán rằngcó lẽ là bệnh cũ tái phát, bởi vì mấy năm trước cô ấy cũng từng gặp phải vấn đề tinh thần tương tự, nhưng sau một thời gian điều dưỡng thì đã hồi phục." Nói đoạn, Mộc Lâm Sinh chau mày suy nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng thực ra tôi thấy rất lạ, theo lý mà nói những bệnh nhân có vấn đề về tinh thần sau khi hồi phục, chỉ cần uống thuốc theo đúng lời dặn dò của bác sĩ và tiến hành trị liệu định kỳ thì sẽ không có khả năng tái phát mới đúng. Ngược lại, Thôi Cách Cách không những tái phát bệnh cũ, mà tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước."

"Thực ra cô ấykhông phải là bệnh cũ tái phát." Vương Quỳ thở dài, nói. "Sau khi khám nghiệm tử thi, bên pháp y phát hiện trong cơ thể Thôi Cách Cách còn sót một lượng độc tố khá lớn, cũng có nghĩa cô ấy bị trúng độc mà chết."

"Bị trúng độc chết?"Mộc Lâm Sinh tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng, chắc anh biếtcây Benladon chứ?" Vương Quỳ nói.

"Ý cô là..."Mộc Lâm Sinh trầm tư, gần một phút sau mới thở dài, áy náy nói: "Khi đó tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng do trước đó Thôi Cách Cách quả thật cũng từng có triệu chứng rối loạn tâm thần tương tự, nên tôi nghĩ đó là bệnh cũ tái phát, cũng chẳng tìm hiểu nhiều. Xem ra chính tôi đã hại chết Thôi Cách Cách rồi. Thực ra dù hít phải lượng lớn độc tố Benladon vẫn có thể cứu được, chỉ cần dùng thuốc co đồng tử, hoặc rửa ruột giúp bệnh nhân nôn ra là có thể loại bỏ sạch độc tố."

Nhìn Mộc Lâm Sinh tựtrách mình, Vương Quỳ khẽ nói: "Chuyện này cũng không trách anh được, dù sao anh cũng chỉ là bác sĩ tâm lý."

Chương 31 Mất KiểmSoát

Sự việc đang phát triểntheo hướng vượt ngoài khả năng dự đoán...

Kể từ hôm Đinh Tiểu Tiểuquyết định giết người, mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Hắn tựa như đang lạc giữa chốn rừng sâu núi thẳm, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể tìm ra con đường an toàn để thoát khỏi đó, nên hắn càng lúc càng lún sâu, càng lúc càng đi lệch hướng, mặc cho vận mệnh đùa bỡn, hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Buổi trưa, tivi đưa tinvề vụ tai nạn trên cầu Cốc Phong tối qua, nữ biên tập viên nói: Khoảng hai mươi hai giờ ba mươi lăm phút tối qua, một chiếc xe Audi màu đen sau khi chạy lên cầu Cốc Phong đột nhiên bị mất lái, đâm gãy lan can rồi rơi xuống biển, đội cứu hộ đã làm việc cả đêm, chiếc xe Audi cuối cùng đã được trục vớt lên nhưng vẫn chưa rõ sự sống chết của chủ xe. Mười một giờ sáng nay, đài truyền hình đã liên hệ được với cảnh sát, chứng thực rằng chủ xe Audi là người trong thành phố, đồng thời cũng chính là tên tội phạm giết người đang bị cảnh sát truy nã.

Đinh Tiểu Tiểu đã thànhcông giết chết chính mình. Để không lộ sơ hở, hắn đến sạp báo mua một chiếc sim điện thoại mới, đồng thời rời khỏi nhà Trần Ngôn, trốn trong một ngôi nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà này đã lâu rồi không có người ở, ngoài vườn mọc đầy cỏ dại, rác rưởi chất đống, sàn nhà bám đầy bụi bặm, bốn góc tường chăng đầy mạng nhện, lúc này chỉ có một con nhện to bằng ngón tay cái đang bò trên cái mạng, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện diễn ra trong phòng.

Trong phòng, Đinh TiểuTiểu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn trân trân vào cái vòng tay mà mình nhặt được trong biệt thự.

Vòng tay bằng bạc, bêntrên có những cái móc nối với nhau, phía cuối có đính một viên đá quý hình trái tim màu xanh. Viên đá óng ánh sáng ngời dưới ánh mặt trời, đẹp đến mê hồn. Tại sao hắn lại nhặt nó về? Đương nhiên không phải vì tiền. Đêm qua khi nhìn thấy Thôi Cách Cách chết cóng trong tủ lạnh, Đinh Tiểu Tiểu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, vội vã bỏ đi, nhưng vừa liếc thấy cái vòng này, hắn liền cảm thấy rất đỗi quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó rồi, bèn tiện tay nhặt lên. Và giờ đây, cuối cùng hắn đã nhớ ra.

Đó là một buổi chiều nắngvàng rực rỡ, hắn đang nằm ngủ dưới gốc cây ngoài vườn, bỗng tiếng đồ đạc rơi vang lên inh ỏi, đánh thức hắn dậy. Hắn dụi dụi mắt, trèo xuống khỏi ghế tựa, đi vào trong nhà. Bên trong, cha hắn đang cúi gằm, ngồi trên giường, máu tươi từ cánh tay nhỏ tong tỏng xuống sàn. Trên sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh, chiếc đèn ngủ đẹp đẽ trên tủ đầu giường cũng vỡ tan tành, là do ông làm vỡ.

Còn mẹ hắn đứng ở gócphòng, nước mắt lưng tròng, thứ bà siết chặt trong tay là một cái vòng tay, giống y chang cái vòng này.

Lúc đó Đinh Tiểu Tiểucòn nhỏ, không hiểu tại sao cha mẹ lại cãi nhau. Sau này lớn hơn một chút, hắn mới biết rằng, hôm đó mẹ hắn phát hiện cái vòng này trong túi cha hắn liền sinh nghi, chạy đến chất vấn. Nếu cha hắn nói "cái này mua để tặng em" thì cũng chẳng có chuyện gì, ai ngờ ông lại chỉ im lặng trước những lời chất vấn của vợ. Thế là mẹ hắn càng giận sôi máu, càng làm ầm lên, cha hắn không chịu nổi sự gây vô cớ của vợ, cuối cùng trút giận vào chiếc đèn bàn.

Đến giờ Đinh Tiểu Tiểucũng chẳng biết cha hắn muốn tặng cái vòng tay đó cho ai, sau đó mẹ hắn đã ném nó ra ngoài cửa sổ. Đinh Tiểu Tiểu thấy tiếc bèn ra vườn tìm nhặt lại. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt Đinh Tiểu Tiểu đã tốt nghiệp cấp một, cấp hai, cấp ba, thi đỗ đại học, và sau đó là gặp gỡ Trần Ngôn, người con gái mà hắn đem lòng yêu da diết.

Vào ngày sinh nhật đầutiên của Trần Ngôn kể từ khi hai người quen nhau, Đinh Tiểu Tiểu lục trong ngăn kéo ra cái vòng tay này và đem tặng cho cô. Trần Ngôn thích lắm, có một dạo đã đeo nó suốt. Đến sinh nhật năm sau, Đinh Tiểu Tiểu đã mua cho cô cái khác đẹp hơn bằng sinh hoạt phí dành dụm suốt mấy tháng trời, và nó đã thay thế cái vòng đính ngọc bích này.

Không ngờ, giờ đây lạixuất hiện một cái vòng giống hệt với cái mà hắn đã tặng Trần Ngôn vào nhiều năm trước, thậm chí đến chữ "love" khắc trên viên ngọc cũng giống nhau như đúc. Nó không những gợi lên những hồi ức tuổi thơ của Đinh Tiểu Tiểu, mà còn khiến hắn trở nên hoang mang... Cái vòng tay này rốt cuộc có phải là của Trần Ngôn không? Nếu phải, tại sao nó lại xuất hiện trong biệt thự của Thôi Cách Cách? Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Đinh Tiểu Tiểu càng lúc càng cảm thấy bóng người thần bí xuất hiện trong phòng khách rất đỗi quen thuộc. Tuy động tác của cô ta rất khoa trương nhưng hắn lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Giờ ngồi ngẫm lại, cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ, cộng thêm cái vòng tay quen thuộc này khiến hắn không thể không nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào Trần Ngôn vẫn còn sống?

Không thể nào. Nếu côcòn sống, tại sao lại không về nhà, cớ sao không tìm Đinh Tiểu Tiểu? Nhưng nếu cô đã chết rồi, vì sao Lâm Lợi Lợi lại nói từng gặp cô sau ngày cô chết không lâu? Sao cô gái thần bí xuất hiện ở biệt thự của Thôi Cách Cách trông lại quen thuộc đến thế? Và còn cái vòng tay này nữa, tại sao lại xuất hiện sau bấy nhiêu năm?

Mọi việc rốt cuộc là thếnào?

Quá nhiều câu hỏi khônglời đáp cứ quẩn quanh trong đầu Đinh Tiểu Tiểu.

Sự việc phát triển theochiều hướng khiến vấn đề Trần Ngôn còn sống hay đã chết bỗng chốc trở thành bước ngoặt đầy kịch tính, cảnh sát đến nay cũng chưa tìm thấy xác cô ấy ở Cốc Hải, điều đó chứng tỏ cái gì?

Đinh Tiểu Tiểu đưa ra mộtgiả thiết: Đoạn clip "Nàng tiên cá Cốc Hải" đang lưu truyền trên mạng kia quả thực đã quay được quá trình Trần Ngôn nhảy xuống biển, nhưng không có đoạn sau, cũng có nghĩa dù Trần Ngôn nhảy từ cầu Cốc Phong xuống, cũng sẽ có n khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như cô được chiếc thuyền nào đó đi ngang qua cứu lên, hoặc bị sóng đánh dạt vào bờ, hoặc cô gái nhảy cầu đó chỉ hao hao giống Trần Ngôn thôi, thật ra đó không phải là cô ấy, vì dẫu sao đoạn clip được quay bởi điện thoại di động nên cũng không rõ ràng.

Căn cứ theo những khảnăng ấy, Trần Ngôn có thể vẫn còn sống!

Tiếp tục đặt ra giả thiếtdựa trên tình huống đó, Trần Ngôn mà Lâm Lợi Lợi gặp đêm đó chẳng phải ma quỷ gì, mà là một người còn sống sờ sờ. Sở dĩ Trần Ngôn che mặt mình là bởi gương mặt bị hủy hoại khi nhảy từ trên cầu xuống, hoặc do cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, khiến khuôn mặt cô trở nên cực kỳ khó coi, nên cô mới không muốn người khác nhìn thấy nó. Nhưng tại sao Trần Ngôn lại không lộ diện cơ chứ? Lẽ nào sau khi thoát chết, cô đã có một suy nghĩ khác về sinh mạng? Có khi nào cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại Đinh Tiểu Tiểu nữa, cũng không muốn gặp tất cả những người quen biết? Ngoài ra, cái chết của Lữ Tân là một cú đả kích lớn đối với cô, đồng thời cô cũng hiểu rõ với dung mạo hiện tại của mình, dẫu có xuống âm tào địa phủ, Lữ Tân cũng chẳng thể nào chấp nhận, nhưng lại sợ Lữ Tân cô đơn, thế là cô sắp đặt một vụ mưu sát, giết chết Thôi Cách Cách, người mà Lữ Tân yêu nhất, để cô ta xuống âm phủ bầu bạn với gã.

Kế hoạch mưu sát của TrầnNgôn đã thành công mỹ mãn, nào ngờ trước khi rời khỏi biệt thự, cô lại bất cẩn đánh rơi chiếc vòng trên cổ tay...

Nếu những giả thiết nàylà thật thì thật may mắn là Đinh Tiểu Tiểu đã không lập tức bỏ đi khi trông thấy Thôi Cách Cách bị nhốt vào tủ lạnh, bằng không hắn đã không có cơ hội nhặt được cái vòng tay, vật chứng minh Trần Ngôn vẫn còn sống và mang nó đi khỏi hiện trường vụ án. Nếu nó rơi vào tay cảnh sát, hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhưng, hiện tại TrầnNgôn đang ở đâu? Sau khi giết Thôi Cách Cách, cô ấy còn dự định nào nữa không? Nghĩ đến đây, Đinh Tiểu Tiểu vô thức siết chặt cái vòng trong tay. Hắn phát hiện bây giờ mọi vấn đề của bản thân đều không còn quan trọng nữa, việc tìm ra hung thủ để rửa sạch tội danh cho mình hay truy ra kẻ chủ mưu đằng sau, tất cả đều không quan trọng bằng Trần Ngôn. Nếu cô thật sự còn sống, hắn nguyện gánh hết mọi tội danh thay cô, chỉ cần cô còn sống, chỉ cần còn cơ hội gặp lại cô, những thứ khác đều không quan trọng...

Có những lúc, tình yêuquả thực khó mà giải thích bằng những lí lẽ thông thường.

Đêm đã buông xuống...

Đinh Tiểu Tiểu cất cáivòng tay, đi đến trước cửa sổ ngắm nhìn đám cỏ dại cao cỡ nửa người trong vườn, sực nhớ ra một chuyện. Tối qua trước khi đến biệt thự, hắn có ghé qua tiệm mát xa, nhờ má mì gửi một mẩu giấy nhắn cho Lâm Lợi Lợi, trên đó ghi là: "Tối mai anh sẽ đến gặp em, nhớ đợi anh."

Nhìn đồng hồ, vừa đúngchín giờ. Đinh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, thay bộ quần áo khác rồi ra cửa gọi taxi đến tiệm mát xa. Bước vào tiệm, không thấy má mì đâu, chỉ có Lâm Lợi Lợi đang ngồi trước quầy chơi game. Vừa thấy Đinh Tiểu Tiểu, cô sửng sốt hỏi: "Anh... anh vẫn còn sống ư?"

Ý Lâm Lợi Lợi muốn hỏivụ tai nạn xe mất lái lao từ trên cầu Cốc Phong xuống biển, xem ra cô cũng đã xem bản tin đó. Đinh Tiểu Tiểu đáp: "Vào trong phòng rồi nói."

Hai người đi vào mộtcăn phòng kế bên quầy, Đinh Tiểu Tiểu giải thích đầu đuôi vụ tai nạn cho Lâm Lợi Lợi nghe, cô đã lờ mờ hiểu ra. Nghe xong, cô chau mày, nói: "Người giàu các anh đúng là rắc rối."

"Anh không phảingười giàu, nhiều nhất cũng chỉ là trọc phú thôi." Đinh Tiểu Tiểu nói đùa.

Lâm Lợi Lợi cười lấy lệrồi hỏi: "Anh để lại giấy nhắn em đợi anh, là có chuyện gì?"

"Cũng chẳng cógì." Hắn ôm lấy cô, nói. "Anh chỉ muốn hỏi vụ gọi hồn tối hôm đó."

Nghe xong, sắc mặt LâmLợi Lợi liền trở nên khó coi, toàn thân cũng run lẩy bẩy, nói: "Chuyện tối hôm đó kì dị lắm, thực ra em cũng chẳng biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, em và anh vốn ngồi đối diện nhau, nhưng sau đó em cảm thấy hình như mình đã ngủ thiếp đi, còn mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ."

"Giấc mơ gì?"Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Em mơ thấy một hồnma đi về phía mình, nó nhập vào cơ thể, khống chế nhất cử nhất động của em, tức là trong mơ em không phải là em nữa, nhưng em vẫn có suy nghĩ của riêng mình, tuy thế em không sao kiểm soát được những suy nghĩ đó, nói chung là giấc mơ đó kì quái lắm." Lâm Lợi Lợi lo sợ nói, nhích một chút về phía Đinh Tiểu Tiểu rồi tiếp tục: "Chưa hết, em còn mơ thấy mình giết người. Trong mơ, hình như em đã đến một ngôi nhà rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng được, hình như em đang nhảy múa gì đó, điệu múa đó cũng quái dị lắm, sau đó em nhốt một cô gái vào trong tủ lạnh..."

"Cái gì?"Đinh Tiểu Tiểu nhìn Lâm Lợi Lợi, ngỡ ngàng hỏi. "Em xác định đó là mơ sao?"

"Đương nhiên là mơrồi." Cô căng thẳng giải thích. "Em sợ hết hồn, giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì phát hiện xung quanh tối om, em xuống giường mò mẫm mãi mới bật được công tắc đèn. Lúc cả căn phòng bừng sáng, em ngây người luôn, anh đoán xem em đã ở đâu?"

Dường như Lâm Lợi Lợi cốý kể lại bằng một giọng run run, giọng nói đó khiến Đinh Tiểu Tiểu sởn hết gai óc. Hắn buông cô ra, cầm chai nước suối bên cạnh lên, tu một ngụm to rồi hỏi: "Em ở đâu?"

"Một căn phòng lạlẫm, trong phòng rất bừa bộn, trên sàn nhà có một hình người được vẽ bằng phấn trắng, hơn nữa xung quanh đều bị phong tỏa, trong không khí còn lan tỏa một mùi hôi thối. Em chưa từng đến căn phòng đó, cũng không biết mình đến đó bằng cách nào. Trong phòng cũng chẳng có ai, hình như bị bỏ hoang. Khi em rời khỏi đó, đã tiện tay lấy một bức hình lồng trong khung ảnh đặt ở phòng khách." Nói rồi cô giở nệm lên, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Đinh Tiểu Tiểu. "Căn phòng đó chắc là nhà của người này..."

Hắn nhận lấy tấm ảnh.Đó là một bức ảnh nhỏ chụp một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu trắng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, dường như rất vui vẻ. Sự xuất hiện của bức ảnh càng khiến Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy sợ hãi, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm, đồng thời cảnh tượng lễ gọi hồn lại lần nữa hiện lên trong đầu. Khi đó Lâm Lợi Lợi bỗng dưng trợn mắt vẻ rất hung dữ, bật ra từng chữ, từng chữ một: "Tao - là - Lữ - Tân..."

Người trong bức ảnh,chính là Lữ Tân.

Lâm Lợi Lợi thấy ĐinhTiểu Tiểu căng thẳng, bèn chỉ vào tấm ảnh, hỏi: "Anh biết người này à?"

"Em cũng biết hắnđó." Đinh Tiểu Tiểu trả lại tấm ảnh cho cô, nói. "Hắn chính là tên Lữ Tân mà anh đã từng nhắc đến."

"Lữ Tân?" LâmLợi Lợi ngẫm nghĩ một hồi, chợt kêu lên: "A, em nhớ ra rồi, chính anh chàng mà Trần Ngôn thích đúng không? Hắn... hắn không phải đã..."

Đinh Tiểu Tiểu gật đầumột cách cứng nhắc. "Hắn chết rồi, cũng vì hắn mà anh mới bị người ta vu oan."

"Nhưng... nhưngsao em lại đến nhà hắn được?" Lâm Lợi Lợi thắc mắc.

"Em không những từngđến nhà hắn, mà cái hôm gọi hồn em còn tự xưng mình là Lữ Tân, nói lên đây tìm anh báo thù nữa." Đinh Tiểu Tiểu thở dài.

"Chẳng lẽ trên đờinày thật sự có hồn ma sao?"

Lâm Lợi Lợi vứt tấm ảnhvào thùng rác, ghê tởm nói: "Đây là đồ của người chết, thật xúi quẩy."

Chương 32 Luân Hồi VôTận

Lư Tiểu Nguyệt vô tìnhlạc vào một không gian quái dị. Mọi thứ trong không gian đó đều là những người và việc mà cô từng gặp và trải qua. Chúng cứ xuất hiện rồi biến mất, không ngừng lặp lại...

Đây là một cơn ác mộngvĩnh viễn không thể tỉnh lại!

Cửa tủ áo bật mở, Lư TiểuNguyệt sợ hết hồn, thét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài, định xô ngã Lữ Tân để tháo chạy. Nhưng khi cô vừa nhào ra khỏi tủ áo, chợt phát hiện trên tay mình cầm một con dao găm, và con dao ấy đã cắm sâu vào cổ Lữ Tân. Máu tươi chảy ra từ cổ gã.

"Không..." Côvội rụt tay lại, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng.

Lư Tiểu Nguyệt muốn rờikhỏi chỗ đó nhưng khi cô chạy ra ngoài thì bỗng phát hiện mình lại lạc vào một căn phòng khác. Căn phòng ấy có bốn chiếc giường, mỗi giường đều có hai tầng, dành cho tám người nằm. Lúc này, ở chiếc giường cạnh cửa sổ có bốn cô gái. Bọn họ cùng chen chúc trên một chiếc giường, cô gái ngồi ở giữa cầm một lá thư, vừa thấy Lư Tiểu Nguyệt, cô ta liền đằng hắng, đọc lá thư bằng giọng giễu cợt: "Hy Vọng, cháu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu có thể, cháu rất muốn thoát khỏi ngôi trường này, tránh xa những người ở đây, nhưng cháu không thể. Sở dĩ cháu có thể tiếp tục kiên trì hoàn toàn là vì ngài, cháu không muốn làm ngài thất vọng, cháu mong mình là đứa trẻ ưu tú trong mắt ngài, ngài đã không uổng công chu cấp cho cháu. Bây giờ ngài là động lực duy nhất của cháu. Nếu có thể, nghỉ hè năm nay cháu đến gặp ngài nhé? Cháu rất muốn gặp ngài..."

Đó là lá thư mà cô sắpgửi đi, nhưng lại bị mấy nữ sinh cùng phòng mang ra làm trò cười. Lư Tiểu Nguyệt cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi, tất cả những người và vật trong thế giới này đều là những thứ mà cô đã chôn sâu tận đáy lòng, không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại nữa. Cô sắp kiệt sức rồi. Cô không biết lúc này ở hiện thực, mình đang làm gì, nhưng trong không gian này, cô đói muốn phát điên, khát nước đến phát điên. Thế mà ở cái nơi quỷ quái này, thậm chí cả một giọt nước cũng chẳng thấy, cô chỉ có thể đi từ khung cảnh này đến một khung cảnh khác để rồi bị lăng trì bởi những ký ức đau khổ kia, hết lần này đến lần khác.

"Ôi, cháu không thểgặp ta, ta không phải hy vọng của cháu đâu. Hy vọng của cháu chính là bản thân cháu, cháu phải tin vào chính mình, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp thôi." Cô gái kia bắt chước giọng điệu của "Hy Vọng", đọc một lá thư khác. Lư Tiểu Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, xông tới định giật lại bức thư, nhưng cô bất ngờ phát hiện bốn nữ sinh kia đã thay đổi hoàn toàn. Bọn họ biến thành Thôi Cách Cách lõa lồ với lớp sương giá đọng trên người, rồi lại biến thành Lữ Tân đã chết thảm, biến thành những cái bóng lờ mờ...

Lữ Tân cầm lá thư, bướcxuống đứng bên giường, cười một cách quái dị, nói: "Đi đi, đi tìm Hy Vọng của cô đi."

Thôi Cách Cách và haibóng người đen thui kia cũng phụ họa: "Đi đi, đi tìm Hy Vọng của cô đi."

Lư Tiểu Nguyệt nhìn họ,tuyệt vọng quỳ xuống, đưa hai tay bịt chặt lỗ tai, van nài: "Tôi thua rồi, tôi chịu thua rồi, cầu xin các người đừng bám theo tôi nữa, tôi van xin các người mà."

Không gian xung quanh mộtlần nữa quay cuồng, Lư Tiểu Nguyệt nhắm nghiền mắt, chờ đợi phán xét tiếp theo. Một hồi sau, bỗng có người đập vào vai cô, đồng thời một giọng nói truyền vào tai: "Tiểu Nguyệt, em sao vậy? Không khỏe à?"

Giọng nói quen quen, LưTiểu Nguyệt chầm chậm mở mắt, phát hiện Thôi Cách Cách đang đứng bên cạnh mình, nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc. "Nếu không khỏe thì mau đến bệnh viện đi, đừng cố chịu, em không thể xảy ra chuyện đâu đấy."

Mình đã trở về ư? Nhưngđây là đâu thế này? Lư Tiểu Nguyệt hoang mang nhìn quanh, phát hiện mình đang ngồi trong phòng ngủ của Thôi Cách Cách. Cô đứng phắt dậy, đẩy Thôi Cách Cách ra, lớn tiếng van nài: "Tha cho tôi đi, tôi muốn tỉnh lại, cho tôi tỉnh lại đi mà..."

"Em đang nói cáigì thế?" Thôi Cách Cách lo lắng nhìn Lư Tiểu Nguyệt rồi tiến tới kéo tay cô, nói: "Sắc mặt em kém quá, qua đây, chị cho em cái này hay lắm."

Thôi Cách Cách kéo cô đếnbên bệ cửa sổ, chỉ vào chậu hoa trên đó, nói: "Em nhìn đi, cái cây này tốt lắm đó, bọn họ nói nó là cây làm đẹp, nếu ăn những quả này không những da sẽ đẹp lên, mà còn có thể giải độc bổ khí, nào, em ăn một quả đi." Dứt lời, Thôi Cách Cách nho nhã hái một quả đưa vào miệng Lư Tiểu Nguyệt.

Quả cây có vị ngăn ngắtđắng nhưng Lư Tiểu Nguyệt lúc này vừa đói vừa khát, cũng chẳng bận tâm nhiều. Cô hất tay Thôi Cách Cách ra rồi tự tay hái mấy quả, một miếng ăn sạch. Thôi Cách Cách đứng cạnh, nở nụ cười cứng nhắc rồi ghé sát vào cô, thấp giọng hỏi: "Có ngon không?"

Lư Tiểu Nguyệt bỗng cảmthấy một luồng khí lạnh ập đến, liền xoay người lại, phát hiện Thôi Cách Cách đã biến thành hình dạng chết cóng trong tủ lạnh, khắp người đọng toàn sương giá, gương mặt trắng bệch, thất khiếu nhỏ máu. Cô nói: "Nếu ngon thì em cứ ăn nhiều vào." Dứt lời, cô cầm một nắm quả nhét vào miệng Lư Tiểu Nguyệt, Lư Tiểu Nguyệt bị sặc, cúi người ho sù sụ. Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã quay lại phòng khách trong nhà mình.

Đây là hiện thực ư? LưTiểu Nguyệt nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, ngôi nhà bừa bộn như mới bị trộm viếng thăm, trên sàn vương vãi những mảnh vỡ của bình hoa và sách vở, ngay cả chiếc tivi ở phòng khách cũng bị đổ sang một bên. Cô nhìn quanh nhà, cuối cùng nói: "Không, đây là ảo giác, đây là ảo giác."

Cô vừa nói vừa đi vàonhà tắm, mở vòi nước, cuộn tròn người nằm xuống bồn. Sau một hồi ngâm mình trong làn nước lạnh giá, Lư Tiểu Nguyệt bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong mắt cô, trần nhà đỏ quạch màu máu, hiện lên gương mặt của một người đàn ông. Lư Tiểu Nguyệt dường như cũng biết mình không thể trốn thoát, dù có thoát được cũng sẽ lại rơi vào một không gian khác, tiếp tục chịu đựng sự giày vò vô tận, hơn nữa cô cũng kiệt sức rồi, chỉ còn cách không ngừng nhắc nhở mình: "Giả thôi, mọi thứ đều là giả, đây là mơ, là mơ..."

Mộng, cứ thế lan tràn.

Nước, dần bao phủ cơ thể.

Lư Tiểu Nguyệt nhìn chằmchằm vào gương mặt trên trần nhà kia, bỗng phá lên cười sằng sặc, nhưng trong tiếng cười lại nghe thấy sự thê lương. Vài giây sau, tiếng cười im bặt, cô hít sâu một hơi rồi nhìn gương mặt đó, tức giận nói: "Ngươi không cho ta tỉnh, ta càng phải tỉnh lại cho ngươi xem!" Dứt lời, cô hụp đầu xuống làn nước lạnh... Lạnh, một luồng khí lạnh lan tỏa xung quanh, Lư Tiểu Nguyệt nhìn trần nhà qua làn nước, gương mặt kia gợn lăn tăn, trông hơi mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.

Thiếu oxi, đầu Lư TiểuNguyệt bắt đầu ong lên, mặt cũng đỏ bừng bừng nhưng cô vẫn không muốn ngồi dậy. Lần này cô đã dốc hết dũng khí, trừ phi mình thật sự tỉnh dậy, nếu không cô nhất quyết không ngoi lên, bởi cô biết, chỉ khi ngạt nước chết trong phòng tắm, giết chết chính bản thân mình trong mơ, cô mới có thể trở về hiện thực.

Ý thức bắt đầu trở nênmơ hồ, hình như cô thấp thoáng trông thấy "Hy Vọng", người đã từng chu cấp cho mình. Hình như ông đã già, tóc cũng bạc đi một phần, trên gương mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn, nhưng giống hệt "Hy Vọng" mà cô từng tưởng tượng. Lúc này Hy Vọng đang đứng bên ngoài bồn tắm, cúi người nhìn cô, cô nhìn thấy gương mặt ông gợn sóng lăn tăn, dường như đang suy tư điều gì đó. Lát sau, bàn tay to lớn của Hy Vọng luồn vào làn nước lạnh, vuốt ve gương mặt đỏ bừng vì nín thở của cô. Cảm giác ấy quá đỗi chân thật, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ ngón tay của Hy Vọng.

"Ngài đến rồi ư,Hy Vọng..." Lư Tiểu Nguyệt thầm hỏi.

Bất thình lình, đôi tayđang vuốt má Lư Tiểu Nguyệt trườn xuống, bóp chặt cổ cô như một gọng kìm sắt. Cô há miệng, nuốt phải mấy ngụm nước trong bồn tắm, sau đó tứ chi bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Đôi tay ấy dường như muốn lấy mạng cô, càng lúc càng siết chặt. Nước bắn tung tóe, cản trở tầm nhìn của Lư Tiểu Nguyệt, đồng thời cũng ngăn cản Hy Vọng, gương mặt ấy thoắt ẩn thoắt hiện, song bàn tay kia vẫn không chịu buông ra. Gần hai phút sau, đúng lúc Lư Tiểu Nguyệt gần như mất ý thức, đôi tay ấy bỗng buông lỏng ra, cô vùng dậy khỏi mặt nước, tham lam hít lấy hít để luồng không khí bên ngoài, đến khi đã hồi phục ý thức, cô đảo mắt nhìn khắp phòng tắm.

Trong phòng không mộtbóng người!

Chương 33 Lần Theo Dấu Vết

Thôi Cách Cách và Lư TiểuNguyệt tình như chị em, quan hệ tốt đến mức tất cả mọi người trong công ty đều không moi ra được bất kì khuyết điểm nào.

Có người bảo: "LưTiểu Nguyệt sống vì Thôi Cách Cách, đến mức nhiều lúc các nghệ sĩ khác dưới trướng Lư Tiểu Nguyệt phải sinh lòng oán hận, bởi cô ấy dâng hiến mọi thứ cho Thôi Cách Cách, song đối với người khác thì luôn lạnh như tiền. Cũng khó trách, Thôi Cách Cách nổi tiếng nhất mà, nhưng tôi cũng buồn cho Tiểu Nguyệt lắm, bởi Thôi Cách Cách xưa nay chưa bao giờ sống vì cô ấy cả..."

Cũng có người nói:"Nếu không hiểu hai người họ, chắc sẽ tưởng họ yêu nhau ấy chứ."

Còn có người nói:"Cảnh sát các anh đừng lãng phí thời gian điều tra Lư Tiểu Nguyệt làm gì, cô ấy không thể nào giết Thôi Cách Cách đâu, anh biết tại sao không? Bởi vì Thôi Cách Cách chính là con gà đẻ trứng vàng của Lư Tiểu Nguyệt, anh nói xem có người nào ngốc đến mức đem vứt kho báu của mình đi không?"

Những lời này đều làthông tin nghe được từ những đồng nghiệp đã hợp tác lâu năm với Thôi Cách Cách. Tuy quan hệ giữa Thôi Cách Cách và Lư Tiểu Nguyệt tốt đến mức người ngoài không thể hiểu nổi, nhưng Vương Quỳ lại tra ra một việc...

Vào tháng Tám năm 2010,Thôi Cách Cách từng chủ động đề nghị hủy bỏ hợp đồng với Hoa Long Diễn Dịch. Lúc đó Lư Tiểu Nguyệt nhiều lần khuyên giải nhưng vô ích, do đó hai người đã mấy lần cãi nhau gay gắt, cũng chính trong khoảng thời gian đó, Thôi Cách Cách mắc phải chứng hoang tưởng nghiêm trọng, nhất thời không thể tiếp tục làm việc. Sau khi nghỉ ngơi vài tháng, bệnh tình chuyển biến tốt, Thôi Cách Cách cũng thôi không nhắc đến chuyện hủy hợp đồng nữa.

Tuy nhiên đến tháng Tư năm 2012, trong một buổi phỏng vấn, khi bị hỏi về chuyện hủy hợp đồng, Thôi Cách Cách đã tiết lộ sẽ kí kết với một công ty khác sau khi hợp đồng hết hạn, chi tiết vẫn đang bí mật bàn bạc. Sau buổi phỏng vấn, Lư Tiểu Nguyệt đã nổi trận lôi đình với đạo diễn Chương trình, chất vấn tại sao lại đột ngột thêm câu hỏi đó vào. Đương nhiên cuối cùng tổ sản xuất và Lư Tiểu Nguyệt chẳng ai thắng ai, nhưng cũng chứng minh rằng Thôi Cách Cách thực ra luôn có dự định đổi công ty.

Con gà đẻ trứng vàngtrong tay Lư Tiểu Nguyệt sắp biến thành của người khác, có khi nào vì thế mà cô ta giết người không? Nếu cô ta không ăn được thì đạp đổ, bất kì ai cũng đừng hòng có được.

Vương Quỳ tiếp tục lầntheo manh mối đó để điều tra, cuối cùng tìm ra một đoạn video quay vào ngày Hai mươi tháng Tư năm 2012, do bảo vệ trong biệt thự của Thôi Cách Cách cung cấp. Theo như bảo vệ nói, có mấy hôm Thôi Cách Cách luôn nói có một cô gái áo đỏ xuất hiện trong biệt thự, nên đội bảo vệ đã tăng cường thắt chặt an ninh, cuối cùng đã bắt được cô gái đó, chứng minh cô ta quả thực đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, song cuối cùng Thôi Cách Cách không những không khởi tố mà còn thả cô gái ấy đi, nên đoạn video vẫn luôn được đội trưởng đội bảo vệ lưu trong di động.

Khi bị bắt giữ, cô gáiáo đỏ đã chủ động yêu cầu gặp Thôi Cách Cách. Lúc hai người gặp mặt, đội trưởng đội bảo vệ cũng có mặt, anh ta nói lúc đó cô gái áo đỏ có nhắc tới tên một người và một đoạn clip. Khi nghe thấy cái tên kia, Thôi Cách Cách khá thờ ơ, song vừa nghe đến đoạn clip thì sắc mặt cô đột nhiên thay đổi hẳn.

Đoạn clip? Cô gái áo đỏ?Vương Quỳ mở video ra xem, tuy được quay lại bằng di động, hình ảnh không mấy sắc nét nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa hai người. Quả nhiên, giống như đội trưởng đội bảo vệ nói, lúc đó cô gái áo đỏ quả thực có nhắc đến tên một người, chính cái tên ấy đã xâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau.

Lúc đó cô gái áo đỏquay lưng về phía máy quay, nói: "Cô còn yêu Lữ Tân không?"

Lữ Tân, anh chàng chếtthảm trong nhà. Vụ án của anh ta đã kết thúc, Chu Hạo cho rằng hung thủ là Đinh Tiểu Tiểu, người mới gặp tai nạn xe trên cầu Cốc Phong mấy hôm trước. Hiện giờ giới truyền thông cả nước cũng đều cho rằng Đinh Tiểu Tiểu chính là hung thủ, nhưng trong lòng Vương Quỳ vẫn còn rất nhiều thắc mắc, chẳng hạn như hai cô gái thần bí xuất hiện trước và sau khi Lữ Tân xảy ra chuyện là ai, hay như cảnh sát đã điều tra xuất thân của Đinh Tiểu Tiểu, hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, hoàn cảnh gia đình rất đơn thuần, tại sao đột nhiên lại dính vào vụ án này trong vai trò một sát thủ chuyên nghiệp? Điều đáng nghi nhất là, tuy trong giới giang hồ, Hoàng Quý Phi khét tiếng với những việc làm phạm pháp nhưng thực ra hắn luôn tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, một kẻ như thế cớ sao lại tiết lộ tên của sát thủ cho Chu Hạo biết một cách dễ dàng đến thế? Rốt cuộc Chu Hạo đang nắm trong tay nhược điểm gì của Hoàng Quý Phi mà lại khiến gã khiếp đảm đến vậy?

Có quá nhiều vấn đề,quá hỗn loạn và phức tạp. Tuy nhiên khẩu cung của đội trưởng đội bảo vệ và sự xuất hiện của đoạn video kia đã giúp Vương Quỳ có được những suy luận tương đối rõ ràng: Căn cứ vào thời gian, đoạn video giữa cô gái áo đỏ và Thôi Cách Cách diễn ra trước khi mọi việc xảy ra, hơn nữa đội trưởng đội bảo vệ cũng nói, sau đó Thôi Cách Cách có dặn dò anh ta đi điều tra cô gái áo đỏ kia, biết được cô gái đó họ Trần, tên đầy đủ là Trần Ngôn, chính là nữ chính trong clip "Nàng tiên cá Cốc Hải". Hơn nữa, trước đó cảnh sát cũng đã điều tra được, giữa Trần Ngôn và Lữ Tân thực chất không phải tình nhân, Trần Ngôn là bạn gái của Đinh Tiểu Tiểu, điều này đã tạo nên mối quan hệ tay ba rất phức tạp. Vậy mà giờ đây, trong video Trần Ngôn lại chất vấn Thôi Cách Cách có còn yêu Lữ Tân không, thái độ của Thôi Cách Cách cũng rất rõ ràng. Điều này cũng đủ chứng minh Lữ Tân tuy là một người bình thường nhưng thực sự từng có quan hệ mập mờ với Thôi Cách Cách, đồng thời chứng minh câu nói của đồng nghiệp Lữ Tân là thật.

Đinh Tiểu Tiểu yêu TrầnNgôn, Trần Ngôn yêu Lữ Tân, còn Lữ Tân thì yêu Thôi Cách Cách!

Đây chính là sơ đồ mốiquan hệ giữa bọn họ. Nhìn từ góc độ này, Đinh Tiểu Tiểu rất có khả năng là hung thủ sát hại Lữ Tân, vì Lữ Tân đã cướp mất bạn gái của hắn, một điều mà không gã đàn ông nào có thể chịu đựng được. Đinh Tiểu Tiểu là một trong hai kẻ tình nghi, cảnh sát đã căn cứ theo mảnh vụn đầu đạn phát hiện tại hiện trường, phân tích xuất xứ của khẩu súng, đồng thời đã tìm ra khẩu súng ấy ở một nhà xưởng cách đó không xa, và trên đó có dấu vân tay của Đinh Tiểu Tiểu. Cái này cũng chứng minh rằng Đinh Tiểu Tiểu là hung thủ cầm súng, nhưng trên thực tế kẻ giết chết Lữ Tân lại là một người khác...

Vậy người đó là ai?Vương Quỳ nghi ngờ Lư Tiểu Nguyệt, người quản lý của Thôi Cách Cách. Lần trước cô cũng từng nói với Chu Hạo những nghi vấn này, song do không có chứng cứ xác thực nên ông không chấp nhận. Tuy nhiên giờ đã có đoạn video này, nó chính là chứng cứ tốt nhất... Vương Quỳ thậm chí có thể chắc chắn, đoạn clip được nhắc đến trong video chính là đoạn clip được nhắc tới trong bài viết mà cô đọc trên mạng, cũng có nghĩa nó là đoạn clip có ảnh hưởng cực xấu đến Thôi Cách Cách. Lư Tiểu Nguyệt sở dĩ xuất hiện hai lần trong camera giám sát của Hoa viên Tịnh Ngữ, mục đích cũng là vì đoạn clip ấy, nhưng cô ta không ngờ lại bị người khác nẫng tay trên, và đối phương còn ngang nhiên đăng nó lên internet để rao bán.

Mười lăm giờ hai mươi mốtphút chiều.

Vương Quỳ báo cáo nhữngphát hiện trong mấy ngày qua cho Chu Hạo, đồng thời chiếu cho các thành viên khác trong tổ cùng xem đoạn video kia. Xem xong, Chu Hạo nhíu chặt lông mày, đây là lần đầu tiên Vương Quỳ thấy ông lộ ra biểu cảm như thế. Vài phút sau, Chu Hạo tắt video, đứng dậy nhìn một lượt các thành viên trong tổ, lên tiếng hỏi: "Các cậu nghĩ thế nào?"

Khương Bằng xung phongphát biểu: "Dựa vào những đoạn clip và các chứng cứ thu thập được trong mấy ngày qua, cộng thêm suy luận ban nãy của Vương Quỳ, em cũng nghĩ rằng Lư Tiểu Nguyệt là nghi phạm lớn nhất, không chừng cô ta đã vì Thôi Cách Cách mà ra tay sát hại Lữ Tân, thế mà Thôi Cách Cách lại muốn rời bỏ cô ta, chuyển sang đầu quân cho công ty khác, thế là cô ta phóng lao đành phải theo lao, giết luôn Thôi Cách Cách..."

"Tuy nói vậy nhưngvẫn chưa có bằng chứng chắc chắn." Chu Hạo châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói. "Vấn đề hiện tại là Lư Tiểu Nguyệt không trực tiếp giết chết Thôi Cách Cách mà là lợi dụng độc tính của Benladon để tiến hành mưu sát, nên chúng ta cần phải chứng minh được chậu hoa đó là do Lư Tiểu Nguyệt tặng cho Thôi Cách Cách, như vậy mới có thể phá án được."

"Nhưng phải chứngminh bằng cách nào chứ?" Vương Quỳ thở dài.

"Điều tra tài khoảnngân hàng lẫn các thông tin chi tiêu trên thẻ tín dụng của Lư Tiểu Nguyệt, đồng thời đến các công ty chuyển phát nhanh tìm hiểu lịch sử nhận và gửi hàng của cô ta..." Chu Hạo thoáng dừng lại, dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Thực ra cây Benladon trong thành phố chúng ta cũng có người trồng, tôi nghe Trần Thần nói ở ngoại ô có một gia đình trồng loại cây này. Vương Quỳ, lát nữa cô cùng Khương Bằng ra ngoại ô hỏi thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào đó."

Kết thúc cuộc họp,Vương Quỳ và Khương Bằng theo lời dặn của Chu Hạo, lái xe ra ngoại ô. Trên đường đi, Vương Quỳ hỏi: "Có phải anh đã nói gì đó về em với sếp Chu không? Hôm nay hình như ông ấy... không "đì" em."

"Anh có nói gìđâu." Khương Bằng toét miệng cười. "Cái chính là em phân tích có lý, sếp Chu cũng không phải người ngang ngược vô lý. Thật đó, hôm nay em phân tích rõ ràng rành mạch, cứ như được thần thám nhập vào người vậy."

"Thật không? Lúcđó em còn sợ mình phân tích không thấu đáo, lại bị sếp Chu bắt lỗi nữa thì mệt." Vương Quỳ phẩy phẩy tay. "Thực ra quan điểm của sếp Chu hơi bị đồng hóa rồi, em vẫn nghĩ rằng nên tra án rõ ràng đâu ra đấy thì mới có thể ăn nói với người đã khuất."

"Thực ra hai ngườiđều không sai, em vì nạn nhân, còn sếp Chu thì là vì công chúng. Sếp cũng chỉ muốn cảnh sát có được ấn tượng tốt trong lòng nhân dân, mục tiêu tuy tốt nhưng có lẽ do quá nóng lòng nên phương pháp hơi cực đoan một chút." Khương Bằng vừa lái xe vừa đáp. "Nhưng sếp Chu cũng không hề hàm oan người tốt, lấy Đinh Tiểu Tiểu làm thí dụ, hắn quả thực cũng phạm tội rồi, ngoài ra hôm trước còn phóng hỏa thiêu trụi một thẩm mỹ viện, là một phần tử cực đoan nguy hiểm."

"Cái thẩm mỹ việnđó bị đốt là đáng." Vương Quỳ bất bình nói. "Anh không biết cái loại thẩm mỹ viện chui ấy đã làm hại biết bao nhiêu cô gái ngây thơ đâu. Em có một người bạn, do ham rẻ nên đến thẩm mỹ viện ấy cắt mắt hai mí, kết quả mắt hai mí đâu chẳng thấy, ngược lại thành mắt to mắt nhỏ."

"Bọn họ đã làm hạinhiều người, điều này không sai." Khương Bằng nhìn sang Vương Quỳ. "Nhưng dù bọn họ có trơ tráo, vô liêm sỉ đến đâu thì kẻ chấp pháp cũng không nên là Đinh Tiểu Tiểu. Nếu ai ai cũng như thế thì xã hội này loạn mất."

Hai người thủng thẳngtrò chuyện với nhau, hai tiếng sau xe đã ra tới ngoại ô. Giữa chừng Khương Bằng xuống xe hỏi dân địa phương, cuối cùng cũng tìm ra nhà trồng cây Benladon đó. Gia đình ấy chỉ trồng ít cây, chủ yếu cung cấp cho mấy xưởng thuốc trong thành phố chứ không bán lẻ. Sau khi tìm hiểu, Khương Bằng và Vương Quỳ đều có phần thất vọng, định bụng quay về. Chợt từ trong nhà có một cậu bé đi ra, nói với Vương Quỳ: "Mấy hôm trước có một chị đến đây mua một cây, nhìn ngoại hình có lẽ không đến ba mươi tuổi, khi đó cha mẹ em không có nhà, em đã bán cho chị ấy."

Cậu nhóc này chừng mườibảy, mười tám tuổi nghe cậu nói xong, trong lòng Vương Quỳ lại lóe lên một tia hy vọng, cô vội hỏi lại kĩ càng rồi đưa ảnh của Lư Tiểu Nguyệt lưu trong di động cho cậu ta xem để nhận dạng. Cậu ta cầm di động xem hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nói: "Đúng, là chị này..."

Cha mẹ cậu ta thấy thếliền kéo cậu ta lại, nghiêm khắc nói: "Thằng bé này, không được nói dối."

"Con không nói dối."Cậu nói, vẻ hơi ấm ức. "Chị đó hình như giàu lắm, đưa cho con những một ngàn tệ, bảo con giúp đỡ, con bèn đào một cây cho chị ta."

"Thế tiềnđâu?" Cha cậu hỏi.

Cậu bé chỉ vào đôi giàythể thao đang đi, nói: "Con tiêu mất rồi."

Khương Bằng thu âm lờikhai của cậu ta để làm bằng chứng khởi tố Lư Tiểu Nguyệt. Sau khi rời khỏi ngoại ô, cả hai lại tốn gần một tiếng đồng hồ để quay về Sở Cảnh sát. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Vương Quỳ đưa chứng cứ tìm được cho Chu Hạo. Chu Hạo nhận lấy, nghe băng thu âm lời khai của cậu bé rồi ngẩng đầu lên, có vẻ phấn khích, nói: "Làm tốt lắm, giờ chúng ta đi bắt người thôi."

Từ khi Thôi Cách Cách xảyra chuyện, cảnh sát đã cắt cử người giám sát Lư Tiểu Nguyệt rất chặt chẽ. Theo như lời của người theo dõi, tối hôm đó sau khi về nhà, cô không hề bước chân ra khỏi cửa. Chu Hạo xin được lệnh bắt người, nhanh chóng dẫn cả đội đến nhà của Lư Tiểu Nguyệt. Lúc này đã gần chín giờ tối, cảnh sát tầng tầng lớp lớp bao vây khu chung cư mà Lư Tiểu Nguyệt ở, sau đó Chu Hạo dẫn theo Khương Bằng, Vương Quỳ cùng vài cảnh sát khác lên lầu.

Lên đến nơi, Khương Bằnggõ cửa, không thấy ai trả lời, anh ta bèn gọi thợ khóa đến, mười phút sau mới mở được khóa chống trộm. Chu Hạo dẫn đầu nhóm người xông vào nhà, theo sau là Vương Quỳ và Khương Bằng. Trong nhà cực kỳ bừa bộn, còn Lư Tiểu Nguyệt thì đứng trên sofa, dáng vẻ như kẻ say rượu, thấy cảnh sát xông vào cũng chẳng mảy may kinh ngạc, ngược lại còn đưa tay chỉ vào Chu Hạo đang dẫn đầu đoàn người, nói: "Haiz, các người là ảo giác, các người không hề tồn tại, chú cảnh sát, sao các chú cũng xông vào không gian này thế?"

Thấy tình trạng của LưTiểu Nguyệt, Khương Bằng liền ghé sát tai Vương Quỳ, nói: "Lẽ nào cô ta điên rồi?"

"Các người mớiđiên." Lư Tiểu Nguyệt chỉ vào Khương Bằng rồi chỉ sang Chu Hạo, sau đó lại chỉ về phía tường, nói: "Ngươi là giả, ngươi cũng là giả, các người đều là giả hết."

"Đưa cô ta về sởtrước." Chu Hạo hạ lệnh rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng.

Vài cảnh sát nhận lệnh,đồng loạt xông lên chế ngự Lư Tiểu Nguyệt, áp giải cô ra cửa. Khi đi ngang qua chỗ Vương Quỳ, Lư Tiểu Nguyệt bỗng hất tay họ ra, túm chặt lấy cô, sau đó cười hì hì, nói: "Cái này, cô giúp tôi bảo quản nhé, nhờ cô trao nó cho "Hy Vọng"."

"Hy Vọng làai?" Vương Quỳ tò mò hỏi.

Lư Tiểu Nguyệt chỉ vềphía Chu Hạo đang đứng ngoài cửa, đáp: "Ông ấy chính là Hy Vọng, hi hi, chính là ông..."

Cảnh sát dẫn Lư TiểuNguyệt đi. Lúc xuống lầu, Khương Bằng tới gần Vương Quỳ, hỏi: "Cô ta đưa cho em cái gì thế?"

"Một chiếc cúcáo." Cô xòe tay ra cho anh ta xem, sau đó đút nó vào túi.

Phần 3 Thiên Nga Máu

Chương 34 Ký Ức

Đêm ấy, mưa gió bãobùng!

Một tia chớp xé toạc bầutrời, kéo thẳng đến tòa chung cư nọ.

Trong một căn hộ củatòa chung cư đó, có một bé gái khoảng tám tuổi, tay ôm chặt con búp bê vải đã có phần nhàu nát, đang ngồi trên sofa xem tivi. Tivi đang phát một bộ phim thần tượng của Hồng Kông, nam chính và nữ chính đang ôm nhau, nói những câu thoại mà cô bé cũng chẳng hiểu.

Cô bé đang chăm chú xemthì tia sét kia xuyên qua lớp cửa kính, tạo nên một tia cực quang xoẹt qua trước mặt, đánh thẳng vào màn hình tivi. Đèn đóm trong phòng tắt phụt, tivi cũng đen thui, cô bé sợ đến mức run lập cập, càng siết chặt con búp bê vải vào lòng. Vài giây sau, tivi đột nhiên lại sáng lên, nhưng không có hình ảnh nào hiện lên cả, mà chỉ có vô số đốm đen trắng chi chít nhảy nhót trên màn hình. Lại vài giây trôi qua, đèn bắt đầu chớp tắt liên tục, căn phòng lúc sáng lúc tối...

Bên ngoài cửa sổ, sấmchớp đì đùng.

Cô bé run như cầy sấy,để chống chọi với màn đêm đáng sợ này, cô dùng búp bê vải bịt chặt hai mắt lại, lẩm bẩm trong miệng: "Lát nữa mẹ sẽ về, cố nhịn một chút, nhịn một chút, rồi sẽ qua thôi."

Những hạt mưa nặng trĩuliên tiếp đập vào cửa sổ làm vang lên tiếng "lộp độp", tivi cũng phát ra tiếng "rè rè". Cảnh tượng này càng khiến cô bé liên tưởng đến câu chuyện mà mẹ từng kể. Mỗi lần cô bé phạm lỗi, mẹ lại ôm cô vào lòng, sau đó cất giọng trầm thấp: "Con còn nhớ thằng nhóc nhà hàng xóm chết thế nào không? Là bị siết cổ chết đó, nghe đồn trong thế giới hắc ám có một bà lão, bà ta trông cực kỳ đáng sợ, tính tình cũng rất cổ quái, chỉ cần đứa trẻ nào không nghe lời hoặc làm việc xấu, bà ta sẽ xuất hiện, sau đó siết cổ chúng đến chết."

"Bị siết cổ chếtcó đau không ạ?" Cô bé nghiêm túc hỏi.

"Con cứ nín thở làbiết ngay cảm giác đó như thế nào." Mẹ cô đáp.

Cô bé phùng má, cố nínthở, được khoảng vài giây, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô há miệng thở phì phò, sau đó rúc vào lòng mẹ, khóc lóc nói: "Con không muốn bị siết cổ chết, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, xin mẹ đừng để bà lão đến đây có được không, con nhất định sẽ nghe lời."

Mẹ ôm chầm lấy cô bé,nói: "Nhưng con đã phạm lỗi rồi, con nhìn ra ngoài cửa sổ đi, bà ta đến rồi kìa."

Cô bé quay mặt ra ngoàicửa sổ liền trông thấy một bà cụ mặt mũi nhăn nheo đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười quỷ dị. Lần đó, cô thật sự hoảng sợ, gào khóc xin mẹ đuổi bà ta đi, đồng thời hứa sẽ không bao giờ làm trái lời mẹ nữa. Sau đó mẹ cô mới đuổi bà cụ đi.

Kể từ đó, câu chuyện vềbà lão luôn ám ảnh tâm trí cô bé như một cơn ác mộng. Mới đầu, mỗi lần phạm lỗi hoặc thi cử không tốt, cô đều nhớ lại câu chuyện đó. Dần dà, chỉ cần màn đêm buông xuống, câu chuyện liền tự tìm đến, lúc nào cô bé cũng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng bà lão với nụ cười quỷ dị trong phòng.

Giờ bà lão ấy đã tớichưa? Có phải bà cũng không thích trẻ con sợ hãi? Cô bé ngẫm nghĩ, bỏ búp bê vải xuống một chút, để lộ nửa con mắt, len lén nhìn về phía cửa sổ. Không thấy bà cụ nào cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đúng như lời mẹ nói, bà cụ đáng sợ đó chỉ xuất hiện khi trẻ con làm chuyện xấu thôi.

Đang nghĩ ngợi thìchuông cửa bỗng vang lên. Âm thanh đột ngột ấy khiến cô bé giật nảy mình, sau đó định thần lại, có lẽ mẹ đã về rồi... Cô bé tức thì quên đi sợ hãi, hớn hở nhảy xuống khỏi sofa, chạy ra cửa. Vừa định mở cửa, cô sực nhớ lại lời mẹ dặn: "Nếu nghe thấy có người nhấn chuông hoặc gõ cửa thì tuyệt đối không được mở, mẹ có chìa khóa, không cần con phải mở."

Lẽ nào người ngoài cửakhông phải là mẹ? Thế thì là ai nhỉ? Cô bé khệ nệ bê một chiếc ghế nhỏ ra cửa, trèo lên nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài, ông ta rất béo, đầu trọc, để râu rất rậm, trông không có vẻ gì là người tốt. Gã đầu trọc nhấn chuông vài lần, thấy không có ai mở liền gõ cửa, mạnh đến nỗi cô bé cảm thấy cánh cửa rung lên bần bật như sắp bị bung ra.

Chú lạ hoắc kia là ai?Tại sao giữa đêm lại đến gõ cửa nhà mình? Cô bé không biết, sợ rúm người lại, vội chạy tới chỗ đặt điện thoại bàn, nhấn số ghi trên giấy để gọi cho mẹ.

Hồi lâu sau mới có ngườibắt máy. "A lô, Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì à?"

"Có một người đànông rất hung dữ đang gõ cửa, mẹ ơi, con sợ." Cô bé khóc thút thít, nói.

"Nguyệt Nguyệt đừngsợ, con ở yên trong nhà đừng động đậy, mẹ sẽ về ngay." Dứt lời, bà cúp máy. Nghe tiếng tút tút vọng ra từ ống nghe, cô bé thấy hơi hụt hẫng. Gã đầu trọc bên ngoài chẳng hề nản chí, vẫn tiếp tục gõ cửa, mới đầu chỉ là gõ cốc cốc, sau chuyển thành đập cửa rầm rầm, âm thanh ấy thậm chí lấn át cả tiếng sấm rền vang.

Cửa sắp bị đập bung rồi...Cô bé cảm thấy cánh cửa sắp không thể ngăn nổi gã đàn ông to béo bên ngoài, phải làm sao đây? Cô ôm chặt búp bê vải, vừa khóc thút thít vừa đi loanh quanh trong nhà, sau đó cô ôm búp bê vải chui xuống gầm sofa. Cô bé đã đoán đúng, cánh cửa chẳng mấy chốc đã bung ra, có mấy người xông vào nhà, bới tung cả căn hộ lên.

Cô bé không nhìn rõ mặtđám người ấy, chỉ có thể dựa vào hình dáng đôi chân mà phân biệt, cô đếm có tám cái chân, cũng có nghĩa là có bốn người. Bốn người đó lật tung phòng khách xong lại chạy vào phòng ngủ lục lọi, cuối cùng hợp lại ở phòng khách, một gã trong số đó nói: "Mẹ kiếp, lại công toi rồi, đại ca, chúng ta ở đây đợi hay là làm gì?"

"Đợi cái con khỉ,dù sao cũng biết con điếm đó ở đâu rồi, sau này còn khối cơ hội qua đây "hỏi thăm" ả." Một gã khác nhổ nước bọt đánh toẹt một cái rồi nói: "Để tao xem con điếm đó còn giở trò gì nữa."

"Đại ca, anh khôngsợ ả trốn mất à?"

"Trốn? Cả cáithành phố Cốc Khê này, ông đây là lớn nhất, xem ả chạy đằng nào?" Gã đi tới trước giá áo, hằn học đá nó đổ nhào, hung hăng nói: "Ả mà dám trốn, ông lấy cái mạng chó của ả."

Cô bé co ro trốn dưới gầmsofa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi chửi rủa mấy câu, mấy gã kia định bỏ đi thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân hối hả vang lên. Tiếng bước chân rất lớn, chỉ có người đi giày cao gót mới phát ra được âm thanh ấy. Mẹ về rồi... Bỗng cô bé linh tính có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, quả nhiên vài giây sau, một gã trong đám người kia quát lên: "Mau bắt lấy ả!"

Hai tên trong số đó túmlấy mẹ cô bé, lôi xềnh xệch vào phòng, một gã khác ngồi xuống sofa, hai chân gã để ngay trước mặt cô bé. Cô thật sự rất muốn túm lấy cái chân ấy rồi cắn một miếng thật mạnh, nhưng cô không dám.

Gã đàn ông đó nói:"Mày cũng ghê gớm ra phết, tao đã phải tốn không ít công sức để đi tìm mày đấy."

Mẹ cô bé van nài:"Tôi xin anh, cho tôi chút thời gian, tôi đang xoay tiền, sắp đủ rồi."

Gã kia hỏi: "Đượcthôi, cả gốc lẫn lãi bốn trăm ngàn tệ, mày muốn tao cho bao nhiêu thời gian?"

Mẹ cô bé liền hét lớn:"Làm gì mà nhiều như thế, tôi chỉ mượn có năm mươi ngàn, dù có tính cả lãi thì cũng chẳng đời nào vượt quá một trăm ngàn..."

Tên đó hỏi: "Ý màylà tao tính nhầm?"

Mẹ cô bé quỳ rạp xuốngsàn nhà, mắt khẽ liếc vào gầm sofa rồi đổi giọng: "Không phải, ý tôi không phải như thế, nhưng số tiền lớn như thế anh cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, một tháng, chỉ cần cho tôi thêm một tháng, tôi chắc chắn sẽ trả hết."

Gã kia phá lên cười sằngsặc, nói: "Được, tao sẽ..." Đang nói dở, bỗng nhiên gã im bặt, cả căn phòng phút chốc cũng chìm trong yên lặng. Cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, định thò đầu ra xem thử nhưng mẹ cô bỗng trừng mắt nhìn sang khiến cô sợ hết hồn, liền rụt đầu trở vào.

Trong mười giây đồng hồtưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ đó, ngoài tiếng mưa đập vào cửa sổ thì không còn âm thanh nào khác. Mười giây trôi qua, gã đàn ông ngồi trên sofa bỗng đứng phắt dậy, hung hăng lao tới, tát mẹ cô bé một cái rất mạnh, hằn học nói: "Con khốn, mày dám báo cảnh sát ư?"

Mẹ cô khóc lóc, nói:"Không, tôi không hề báo cảnh sát."

Ngoài cửa sổ, một tiếngsét rền vang, cô bé không nghe thấy gã đàn ông kia nói gì, chỉ thấy mấy đôi chân đảo qua đảo lại trước mắt, sau đó chạy ra ngoài cửa. Sau khi những gã đó đi khỏi, cô bé mới chật vật bò ra khỏi gầm sofa. Khi đã đứng dậy, cô bé mới phát hiện mẹ mình đang nằm trên sofa, trán bê bết máu, hai mắt nhắm hờ, hơi thở thoi thóp.

"Mẹ ơi, mẹ làm saothế?" Cô bé quỳ sụp trước sofa, ôm chặt mẹ, gào khóc nức nở.

"Nguyệt... NguyệtNguyệt... mẹ... sắp... phải đi rồi... con hãy nhớ chăm sóc mình thật tốt." Nói rồi, bà đưa tay lên, giật sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào tay con gái. "Mẹ... mẹ... không... không có gì... có thể cho con... Sợi... dây chuyền này... là cha con... tặng mẹ..."

Dứt lời, cánh tay củabà buông thõng xuống. Trong phút chốc, cô bé cảm thấy một nỗi cô độc sâu thẳm bao trùm lấy mình, cô gào khóc gọi "mẹ ơi, mẹ ơi", nhưng kể từ hôm ấy, mẹ cô không bao giờ mở mắt ra nữa.

Vài phút sau, cảnh sátxông vào, nghe nói mẹ cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau hôm đó, cô bé được đưa vào viện mồ côi ở vùng lân cận, rồi được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi, nhưng đoạn kí ức kinh hoàng ấy, cô mãi mãi không bao giờ quên... Cuối cùng, cô bé ấy đã lớn khôn.

Chương 35 Thù

Cô bé vốn tên là LụcNguyệt, sau khi được nhận nuôi bèn theo họ của cha nuôi, đổi thành Cổ Nguyệt.

Từ khi mẹ ruột bị hạichết, suốt mấy năm ròng, Cổ Nguyệt luôn mơ thấy cái đêm mưa gió bão bùng vào năm cô tám tuổi ấy, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị bốn gã đàn ông kia lăng nhục, sát hại. Dần dần, trái tim cô bắt đầu trở nên chai sạn, tính cách trở nên lầm lì, cô thường xuyên nhốt mình trong phòng suốt ngày suốt đêm. Sau đó, mẹ nuôi cảm thấy lo lắng nên đã mời một bác sĩ tâm lý đến điều trị cho cô, dần dà cô cũng quên đi cơn ác mộng đó.

Hoặc là cô không quên,chỉ là đã quen với ác mộng mà thôi!

Năm mười tám tuổi, CổNguyệt thi đỗ Học viện Nghệ thuật của thành phố với thành tích xuất sắc. Giờ đây cô đã lớn khôn, trở thành một thiếu nữ kiều diễm, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa lớp học và kí túc xá, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng cũng đủ đầy. Thế rồi tất thảy đều thay đổi bởi sự xuất hiện của một người.

Người đó tên là Ngô Vũ,bạn học cùng lớp của Cổ Nguyệt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đánh lộn gây rối. Cô cực kỳ ghét hắn nhưng các nữ sinh trong lớp thì mê hắn như điếu đổ, thường sẵn sàng đi chơi cùng hắn. Hôm sinh nhật Ngô Vũ, hắn mời toàn thể nữ sinh trong lớp đi dự tiệc. Cổ Nguyệt vốn không muốn đi nhưng bạn cùng phòng của cô là Lưu Thiến cứ năn nỉ van nài mãi nên cuối cùng cô đành đi theo. Buổi tiệc sinh nhật được Ngô Vũ tổ chức ở "Ngọc Uyển Viên", nhà hàng năm sao xa hoa bậc nhất thành phố. Ngoài bạn bè, hắn còn mời một số người ngoài xã hội, trông có vẻ đều là bọn lưu manh côn đồ vô học, trong đó có một người đàn ông đầu trọc, thân hình vạm vỡ...

Ngô Vũ giới thiệu gã là"anh Tang", tất nhiên đó chỉ là biệt hiệu, cũng tương tự như bút danh của tác giả hay nghệ danh mà các ngôi sao hay dùng thôi. Vừa trông thấy gã, trống ngực Cổ Nguyệt liền đập thình thịch, đồng thời những kí ức vốn chôn chặt nơi đáy lòng cũng bị đánh thức. Trong cái đêm mưa giông sấm chớp ấy, cô bé Lục Nguyệt ở nhà một mình, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, cô chạy ra, đứng trên chiếc ghế nhỏ nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, cô nhìn thấy một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, đầu trọc, rất giống gã giang hồ đang đứng trước mặt cô, chỉ có điều trông gã này già hơn.

Suốt buổi tiệc, Cổ Nguyệtluôn dõi theo tên đầu trọc đó, cô khẳng định mình không nhớ nhầm, chính là gã, chắc chắn là gã, kẻ năm xưa đã xông vào nhà giết hại mẹ cô một cách tàn nhẫn. Sau khi tàn tiệc, Ngô Vũ tiếp tục tăng hai, bao trọn mấy phòng karaoke ở Cashbox. Lần này Lưu Thiến không đi theo nhưng Cổ Nguyệt thì đi, cô cố tình vào ngồi chung một phòng với anh Tang.

Lúc hát, Cổ Nguyệt hỏiNgô Vũ: "Cái anh đầu trọc đó ngầu quá, anh ta làm nghề gì vậy?"

"Xã hội đen, trướckia chỉ là hạng côn đồ tép riu, nhưng sau leo lên thành đại ca." Ngô Vũ đáp.

Cổ Nguyệt hỏi rất nhiềuchuyện về gã khiến Ngô Vũ tưởng rằng cô thích gã, bèn cố tình sắp xếp hai người ngồi gần nhau. Tối đó là lần đầu tiên Cổ Nguyệt uống rượu, cô uống rất nhiều, đến mức cuối cùng chẳng còn ý thức nữa. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường trong khách sạn, không một mảnh vải trên người, và người nằm kế bên cô chính là gã đàn ông có biệt hiệu anh Tang kia.

"Em tên làgì?" Sau khi tỉnh dậy, anh Tang hỏi.

"Cổ Nguyệt."Cô lặng lẽ trả lời rồi hỏi: "Còn anh?"

"Hứa Tiên, Tiêntrong chữ Tiên Quả." Anh Tang toét miệng cười, đáp. "Giờ rất hiếm người còn gọi anh bằng cái tên này."

Cô cúi đầu nhìn thân thểmình, lại nói: "Chúng ta... tôi..."

Hứa Tiên ngắt lời cô,ra vẻ phong độ, nói: "Từ giờ em đã là người đàn bà của anh, nếu trong trường có ai bắt nạt em, cứ tới tìm anh."

Trong tất cả các câutruyện cổ tích của Andersen, Cổ Nguyệt thích nhất truyện Bầy chim thiên nga. Nội dung truyện kể về một nàng công chúa yếu ớttên là Elisa đã chiến thắng mụ hoàng hậu và giáo chủ quyền thế lớn mạnh hơn cô, cuối cùng cứu được mười một người anh trai bị biến thành thiên nga bởi phép thuật của hoàng hậu. Elisa thành công là nhờ vào dũng khí, sự quyết tâm lẫn nghị lực của nàng. Đối diện với sự đau đớn từ những sợi dây gai và nỗi đau khổ không thể nói chuyện trong suốt một năm trời, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể vượt qua được? Elisa là một thiếu nữ dũng cảm, để cứu các anh trai, cô tình nguyện ngậm đắng nuốt cay. Cổ Nguyệt cũng không phải loại người hèn nhát, cô cũng có thể nằm gai nếm mật như Elisa, chỉ cần có thể trả thù cho mẹ.

Thực ra, Cổ Nguyệt luônchờ đợi một cơ hội...

Và nay cơ hội ấy đã tới,Cổ Nguyệt dùng thân thể mình đổi lấy việc tiếp cận Hứa Tiên. Sau tiệc sinh nhật của Ngô Vũ, ban đầu gã còn thông qua Ngô Vũ để liên hệ với Cổ Nguyệt, sau đó thì tự đến trường tìm cô, dần dần gã không còn đề phòng Cổ Nguyệt nữa. Trong mắt gã, Cổ Nguyệt đơn giản chỉ là một cô bé con không hiểu sự đời.

"Hứa Tiên, chuyệnđáng sợ nhất mà anh từng làm là gì?" Hôm đó, sau khi hai người vào khách sạn, Cổ Nguyệt hỏi.

Hứa Tiên kiêu ngạo ngẩngđầu, nói: "Nhiều lắm."

"Anh đã từng giếtngười chưa?" Cô lại hỏi.

"Có." Gã lạnhnhạt đáp.

"Cảm giác giết ngườinhư thế nào? Anh có thể kể cho em nghe không?" Cổ Nguyệt tỏ ra hào hứng van nài.

Gã đằng hắng, tỏ vẻnghiêm túc, nói: "Mới đầu cũng hơi sợ, nhưng sau này thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Thực ra bọn anh lăn lộn trong cái giới này, giết người cũng giống như ăn cơm vậy, chẳng có gì khác biệt."

"Anh đã từng giếtphụ nữ chưa?" Cổ Nguyệt lại hỏi.

"Rồi." HứaTiên hồi tưởng lại. "Là chuyện nhiều năm trước rồi, khi đó anh mới hơn hai mươi tuổi, bọn anh đến một ngôi nhà, đạp cửa xông vào, vốn là đến để đòi nợ, ai dè chủ nhà báo cảnh sát, chọc giận đại ca. Bọn anh có tổng cộng bốn người, đại ca cầm bình hoa nện vào đầu ả đó, rồi anh lại bồi thêm mấy cú. Thực ra lúc đó bọn anh chỉ muốn dọa cho ả sợ thôi, ai dè sau đó nghe nói ả đã chết. Đó cũng là lần đầu tiên anh giết người."

"Các anh giết ngườithế, lẽ nào cảnh sát không bắt các anh ư?" Cô hỏi.

"Hừ, cảnh sát thìđã sao nào?" Gã khinh khỉnh đáp. "Nhưng năm đó quả thật anh rất sợ, may mà còn có đại ca ra tay giải quyết, giao đại một thằng ra chịu tội thay, cảnh sát mới chịu thôi."

Hứa Tiên năm nay bamươi mốt tuổi, lớn hơn Cổ Nguyệt những mười ba tuổi. Đại ca gã là Hoàng Quý Phi, nghe đồn đã rửa tay gác kiếm, nhưng thực chất chỉ là chuyển sang hậu đài mà thôi, chứ tính chất chẳng có gì thay đổi, vẫn là sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Cổ Nguyệt vẫn luôn muốn tiếp cận Hoàng Quý Phi, ngặt nỗi mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho đến một hôm, từ miệng Ngô Vũ, cô biết được hang ổ của Hoàng Quý Phi nằm trong một căn nhà xưởng tồi tàn tại khu ổ chuột, đó là một trạm liên lạc, bọn Hứa Tiên thường đến đó tìm phi vụ làm ăn...

Cổ Nguyệt lên kế hoạchtiếp cận Hoàng Quý Phi suốt mấy tuần nhưng mãi vẫn không tìm ra cách nào khả thi, cuối cùng cô đành đi tìm gặp gã với danh nghĩa khách thuê. Còn nhớ hôm đó trời mưa phùn, khi đến nơi Cổ Nguyệt đã ướt sũng người. Vừa thấy Hoàng Quý Phi, cô liền gượng gạo nói: "Tôi muốn giết một người."

"Bé con, có tiềnkhông?" Hoàng Quý Phi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, chế giễu.

Cô lắc đầu, rồi ngẩnglên, cố chấp hỏi: "Tôi đáng giá bao nhiêu?"

"Nhóc?" HoàngQuý Phi bật cười, nói: "Nhóc định bán thân đấy à?"

"Đúng, chỉ cần anhchịu giúp tôi giết một người." Vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. "Nhưng tôi có một điều kiện, tôi chỉ bán cho anh.

Tôi có thể làm bất kì điềugì, nhưng chỉ cho anh mà thôi."

Hoàng Quý Phi đột nhiêntrở nên nghiêm túc. "Cô nghiêm túc ư?"

Cổ Nguyệt gật đầu, gãtiến tới nhìn vào mắt cô, nói: "Cô bé này quả có chút thú vị. Nói xem, cô muốn giết ai?"

"Thuộc hạ của anh,Hứa Tiên." Cô trả lời.

Hoàng Quý Phi lấy làmkhó hiểu, hỏi: "Cô có thù với nó hả?"

"Cái này anh khôngcần hỏi, anh giết gã, tôi theo anh." Cổ Nguyệt đáp.

Không biết là ông Trờithương Cổ Nguyệt hay cô có thần linh phù hộ, vừa khéo thời gian đó giữa Hoàng Quý Phi và Hứa Tiên xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Thực ra Hứa Tiên có được ngày hôm nay đều là do một tay Hoàng Quý Phi dìu dắt, nếu không phải năm xưa sau khi ra tù, gã quyết định rửa tay gác kiếm, quay về tổ nghiệp của cha thì Hứa Tiên cũng chẳng đời nào leo lên chức đại ca được. Vậy mà khi đã thành đại ca rồi, Hứa Tiên lại chẳng biết ơn, đi đâu cũng đối chọi với Hoàng Quý Phi, chẳng biết nể mặt gã.

Gần đây, Hứa Tiên thậmchí còn có ý mở một trạm liên lạc khác, giật mối làm ăn của Hoàng Quý Phi.

Hoàng Quý Phi đã sớmphái người âm thầm hành động, lựa thời cơ trừ khử Hứa Tiên. Cổ Nguyệt đưa ra đề nghị đó, gã bèn thuận nước đẩy thuyền, gật đầu đồng ý. Những chuyện đó sau này Cổ Nguyệt mới biết. Sau khi Hoàng Quý Phi giết chết Hứa Tiên, cô đã giữ lời, trở thành người đàn bà của gã, dọn khỏi kí túc xá về sống cùng gã trong nhà xưởng.

Trong học viện khôngthiếu lời ra tiếng vào, Cổ Nguyệt đột nhiên từ một tài nữ biến thành nữ lưu manh bị người người phỉ nhổ. Nhưng cô mặc kệ, cũng chẳng bao giờ quan tâm, cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ cần có thể báo thù cho mẹ thì chuyện gì cô cũng chịu đựng được. Giáo viên liên lạc với mẹ nuôi của cô, bà khuyên nhủ con gái hết nước hết cái, cuối cùng nước mắt lã chã, nói: "Nguyệt Nguyệt, khó khăn lắm con mới đỗ vào trường này, mẹ không muốn con đi vào con đường lầm lỡ..."

Cổ Nguyệt rúc vào lòngmẹ nuôi, cũng khóc nức nở, nói: "Mẹ ơi, con đang làm một việc mà con bắt buộc phải làm, nhưng con hứa với mẹ, xin mẹ hãy tin con, con mãi mãi là đứa con gái Cổ Nguyệt trong lòng mẹ."

"Bất kể con phảilàm gì, muốn làm gì, nhất định phải nhớ, con còn có mẹ." Bà vuốt ve mái tóc của Cổ Nguyệt. Khoảnh khắc ấy, bà mới thật sự cảm thấy con gái đã trưởng thành, đã có con đường mà mình muốn đi, thân làm mẹ, bà không thể ngăn cản, cũng không cách nào thay đổi được.

Gần đây Hoàng Quý Phicó nhận một phi vụ, khách thuê là nữ ca sĩ nổi tiếng Thôi Cách Cách. Cô ta muốn giết một người đàn ông tên là Lữ Tân. Hoàng Quý Phi giao phi vụ này cho một người tên là Đinh Tiểu Tiểu. Cổ Nguyệt không hiểu con người Đinh Tiểu Tiểu lắm nhưng cũng biết sơ sơ, cô từng nghe Hoàng Quý Phi kể về hắn... Hôm đó Đinh Tiểu Tiểu đến tìm Hoàng Quý Phi, cô nghe lỏm được cuộc đối thoại của hai người, hình như vụ việc đã xảy ra biến cố, khách thuê hình như còn thuê thêm một sát thủ khác nên Đinh Tiểu Tiểu muốn hỏi khách thuê đó là ai.

Cổ Nguyệt cảm thấy đâylà một cơ hội không tồi, cô có thể lợi dụng Đinh Tiểu Tiểu để hai người họ tàn sát lẫn nhau. Thế là Đinh Tiểu Tiểu vừa đi ra, cô liền đuổi theo hắn, muốn nói với hắn thực ra mọi chuyện đều do Hoàng Quý Phi sắp đặt, nhưng dường như ông Trời không muốn Đinh Tiểu Tiểu vô tội bị liên lụy. Lúc cô định xúi giục hắn, chợt bị một cú điện thoại cắt ngang.

Có lẽ thời cơ vẫn chưađến, Cổ Nguyệt tự an ủi mình.

Sau đó có hai cảnh sátđến tìm Hoàng Quý Phi, ba người ở trong nhà xưởng trò chuyện hồi lâu. Hai người kia vừa đi khỏi, Hoàng Quý Phi liền nổi giận đùng đùng, hất tung bàn, chửi: "Lão già chết giẫm, cứ lấy chuyện đó ra dọa ông."

Cô đứng bên cạnh, đợigã bớt giận rồi mới hỏi: "Cảnh sát đến tìm anh làm gì?"

"Còn làm gì nữa."Hoàng Quý Phi ngồi xuống ghế, vẫn thở hồng hộc vì tức, nói. "Đến đòi anh khai ra hung thủ giết Lữ Tân, lão già đó nắm được thóp của anh nên không thể không nói cho lão. Lần này anh có lỗi với thằng Đinh rồi."

Mãi đến lúc này, CổNguyệt mới biết Hoàng Quý Phi đã bán đứng Đinh Tiểu Tiểu. Gã chau mày, ôm chầm cô vào lòng, có vẻ áy náy, hỏi: "Em nói xem, có phải anh đã mất hết tính người không?"

"Phải." Côthành thật trả lời. "Liệu có phải ngày nào đó anh cũng bán đứng tôi không?"

"Em là của anh, embiết mọi chuyện của anh, nếu anh bán đứng em, chẳng phải anh tự vác đá đập vào chân mình sao?" Nói rồi, gã nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hy vọng thằngĐinh không trách anh."

Cổ Nguyệt hơi tò mò, thựcra Hoàng Quý Phi không phải kẻ nhát gan, lão cảnh sát kia rốt cuộc nắm được bằng chứng gì về gã mà lại khiến gã sợ hãi đến vậy?

"Chắc em tò mò tạisao anh lại sợ lão già đó, đúng không?" Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, gã thở dài, giải thích: "Đó là chuyện mười năm về trước, lúc đó anh còn bồng bột sốc nổi, đưa vài anh em đi đòi nợ, nào ngờ lỡ tay giết chết người ta, sau đó cảnh sát tra ra anh, chính lão đã giúp anh giải quyết chuyện đó."

Mười năm trước... Nghethấy câu này, trống ngực Cổ Nguyệt bắt đầu đập dồn dập, thời khắc này cô chỉ muốn cầm dao đâm chết Hoàng Quý Phi, đâm chết gã cầm thú đã hại chết mẹ cô. Nhưng cô không thể làm thế, bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Vả lại cô vẫn chưa nghĩ ra bất kì kế hoạch nào, nếu cứ thế ra tay, không những không giết được Hoàng Quý Phi mà sau này có lẽ đến cơ hội phục thù cũng chẳng còn.

Cô cố gắng lấy lại bìnhtĩnh rồi hỏi: "Lão đã giúp anh như thế nào?"

"Giúp anh trốn tội."Hoàng Quý Phi nhớ lại. "Năm đó lão đột nhiên đến tìm anh, nói có thể giúp anh rửa sạch tội danh, nhưng có một yêu cầu, anh phải làm tay trong cho lão. Thực ra làm tay trong cho cảnh sát cũng chẳng tốt đẹp gì, phải thường xuyên bán đứng anh em. Sau đó anh đã nghĩ thông suốt, muốn thoát khỏi lão chỉ có một cách, đó là rửa tay gác kiếm. Sau khi rửa tay gác kiếm, anh quay về cái nhà xưởng này, có lẽ do bản tính khó dời, không lâu sau anh lại tiến hành những cuộc mua bán ngầm, chẳng biết lão già đó lấy tin từ đâu, chỉ cần có vụ nào liên quan tới anh, lão bèn tìm tới đây, mang chuyện trước kia ra đe dọa, bắt anh giao người."

"Lão già đó cũngchẳng phải hạng tốt đẹp gì." Cổ Nguyệt phẫn nộ nói.

Thực ra sau cái chết củamẹ cô hai tháng, cảnh sát quả thực có bắt được một tên hung thủ. Hôm tuyên án, mẹ nuôi còn dẫn Cổ Nguyệt đến tòa nghe tuyên án. Cô vẫn còn nhớ mang máng tên hung thủ đó có dáng người gầy gầy, nghe đồn là một tên lưu manh, sống bằng nghề đòi nợ thuê. Tuy hồi đó Cổ Nguyệt không biết đó là kẻ thế tội cho Hoàng Quý Phi nhưng cô vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng có đến bốn kẻ thủ ác, cớ sao cảnh sát lại đổ hết mọi tội danh lên đầu một người.

Vấn đề sâu sắc ấy, nămxưa Cổ Nguyệt hoàn toàn không hiểu, nhưng giờ thì cô đã biết được chân tướng sự thật, một sự thật đầy căm phẫn. Cô tựa vào vai Hoàng Quý Phi, đưa tay sờ những cọng râu lởm chởm trên cằm gã, dịu dàng hỏi: "Năm đó là lần đầu tiên anh giết người ư?"

"Đánh người thì vôsố, nhưng quả thật đó là lần đầu tiên anh giết người." Gã đáp.

Hoàng Quý Phi bóp haimá cô, ghé sát mặt vào, nói: "Ả đàn bà đó cũng đáng chết lắm, ả là một con điếm, vay tiền xong lại muốn bỏ trốn."

Cổ Nguyệt không sao kìmnén được sự tức giận và ghê tởm đang trào dâng trong lòng, cô vùng khỏi tay Hoàng Quý Phi, nổi giận đùng đùng nhìn gã, nhưng ngay sau đó cô liền ý thức được hành động của mình, lại dịu xuống, khẽ nói: "Có nhiều lúc tôi thật muốn giết chết anh."

"Nhưng em không cóbản lĩnh đó." Hoàng Quý Phi nói.

Chương 36 Tội

Vương Quỳ phát hiện ramột bí mật. Một bí mật động trời!

Lư Tiểu Nguyệt bị đưa đếnbệnh viện tâm thần của thành phố ngay trong đêm đó. Các bác sĩ đã chẩn đoán cả đêm, cuối cùng thu được kết quả cực kỳ bất ngờ... Cũng giống Thôi Cách Cách, Lư Tiểu Nguyệt đã trúng độc cây Benladon, chỉ khác ở chỗ mức độ nhẹ hơn, hơn nữa do kịp thời phát hiện và cấp cứu nên giờ đã không sao...

Hôm đó, Chu Hạo dẫnVương Quỳ đến lấy khẩu cung của Lư Tiểu Nguyệt. Có lẽ do lương tâm cắn rứt, hoặc cũng có thể vì mới khỏi bệnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ nên chưa đợi hai người hỏi, Lư Tiểu Nguyệt đã khai ra chuyện mình giết Lữ Tân. Nhưng lúc Chu Hạo hỏi cô ta tại sao lại giết Thôi Cách Cách, cô bỗng tỏ ra kinh ngạc rồi lập tức phản bác: "Ông nói gì? Tôi giết Thôi Cách Cách? Sao tôi lại có thể giết Thôi Cách Cách chứ?"

"Chúng tôi đã tớinhà một hộ dân trồng cây Benladon ở ngoại ô và xác thực cô từng đến đó mua cây, hơn nữa cô hoàn toàn có động cơ giết Thôi Cách Cách, tôi nghĩ cô không cần ngụy biện làm gì nữa." Chu Hạo nhìn chằm chằm vào Lư Tiểu Nguyệt bằng ánh mắt vô cảm. "Thực ra cô hà tất phải che giấu chứ? Đã thừa nhận mình giết Lữ Tân, giết một người và giết hai người thì có khác gì nhau?"

Lư Tiểu Nguyệt hoảng sợtrước ánh mắt của Chu Hạo, cô ta nhìn sang Vương Quỳ, ngơ ngác nói: "Tôi thật sự không giết Thôi Cách Cách, thật sự không giết, tôi chẳng biết Benladon là cái gì thì sao có thể lợi dụng nó để giết người chứ?"

"Thế cô có thể giảithích tại sao tối hôm đó cô lại xuất hiện trong cánh rừng nhỏ sau biệt thự của Thôi Cách Cách không?" Vương Quỳ hỏi.

"Chuyệnnày..." Lư Tiểu Nguyệt băn khoăn không biết có nên kể hết toàn bộ sự việc không.

"Kì thực dù cô cóthừa nhận hay không, bằng chứng mà cảnh sát tìm được cũng đủ để định tội cô rồi." Chu Hạo dường như không có hứng thú nghe chuyện của Lư Tiểu Nguyệt, dứt lời ông liền đứng dậy rời khỏi phòng. Khi bước tới cửa, ông chợt đứng lại, ngoảnh đầu nhắc nhở: "Cô hãy suy nghĩ kĩ đi, chừng nào nghĩ thông suốt rồi thì bảo người giữ cửa gọi tôi."

Nói rồi, Chu Hạo mở cửađi ra, Vương Quỳ liền theo sau. Khi bước ra khỏi phòng, cô đăm chiêu nhìn về phía Lư Tiểu Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, thông qua ô kính trên cửa. Lư Tiểu Nguyệt cũng thấy Vương Quỳ quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, cô ta lo sợ mấp máy môi như muốn nói gì đó, tuy không bật ra tiếng nhưng Vương Quỳ đã hiểu. Cô ta nói: "Một mình đến gặp tôi."

Lẽ nào Lư Tiểu Nguyệt vẫncòn bí mật nào đó không thể nói trước mặt Chu Hạo? Theo Chu Hạo xuống lầu, Vương Quỳ càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, liền viện cớ để quên sổ ghi chép trên lầu, bảo Chu Hạo đi trước, còn mình thì quay lại lấy. Quay vào phòng, Vương Quỳ ngồi xuống cạnh giường bệnh, hỏi: "Cô muốn gặp tôi?"

Lư Tiểu Nguyệt gật đầu,căng thẳng nói: "Không hiểu sao, tôi rất sợ ông sếp Chu đó, ánh... ánh mắt của ông ấy hình như tôi từng gặp ở đâu đó rồi, hình như là trong mơ, ông ấy muốn giết tôi..."

"Cô hít phải độc tốcủa cây Benladon, có lẽ trước kia đã nảy sinh ảo giác, điều này không có gì là lạ." Vương Quỳ giải thích.

"Những chuyện xảyra trước kia tôi không nhớ rõ lắm." Lư Tiểu Nguyệt chau mày, hít sâu một hơi rồi nhìn Vương Quỳ, nói: "Cô phải tin tôi, tôi thật sự không giết Thôi Cách Cách, tôi bị oan."

"Nếu cô thật sự bịoan, tại sao không nói rõ mọi chuyện?" Vương Quỳ hỏi.

"Tôi..." LưTiểu Nguyệt thoáng suy tư, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, liền trả lời: "Thực ra tối hôm đó tôi xuất hiện ở cánh rừng sau ngôi biệt thự là vì có hẹn với một người. Tôi nghĩ chắc cảnh sát các cô cũng đã tra ra chuyện về đoạn clip kia rồi. Đoạn clip ấy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Thôi Cách Cách, nên tôi đã liên hệ với người bán nó và hẹn anh ta đến cánh rừng đó, mục đích là muốn mua lại đoạn clip, nhưng... nhưng khi tôi tới nơi thì chẳng thấy người đó đâu. Không ngờ ngay sau đó, bảo vệ chạy tới báo cho tôi biết Thôi Cách Cách đã xảy ra chuyện, cái chết của cô ấy thật sự không liên quan tới tôi."

"Cô nghĩ kĩ lạixem, tối hôm đó cô có thấy người nào khả nghi không?" Vương Quỳ hỏi.

Lư Tiểu Nguyệt cúi đầungẫm nghĩ một hồi, cuối cùng sực nhớ ra, nói: "Đúng rồi, đêm đó, người bán clip mà tôi liên hệ cũng đến cánh rừng đó. Đúng lúc Thôi Cách Cách xảy ra chuyện, hắn vội vàng chạy trốn ra cửa sau, tôi đã trông thấy hắn, ngay trước khi bảo vệ đến tìm tôi."

Vương Quỳ vội lấy sổghi chép ra, hỏi: "Cô biết người bán clip đó tên là gì không?"

"Biết." Lư TiểuNguyệt thở dài, đáp. "Hắn chính là sát thủ dưới trướng Hoàng Quý Phi, người đã gánh tội thay tôi và đang bị cảnh sát các cô truy nã, Đinh Tiểu Tiểu."

"Đinh Tiểu Tiểu?"Lần này đến lượt Vương Quỳ sửng sốt. "Cô khẳng định không nhớ nhầm chứ?"

"Tuyệt đối khôngnhầm, tôi nhận ra hắn." Lư Tiểu Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột.

Không thể nào! Chẳng lẽđêm đó Đinh Tiểu Tiểu chạy ra khỏi biệt thự rồi gặp tai nạn trên cầu Cốc Phong ư? Nhưng thời gian có vẻ không khớp lắm, tai nạn xảy ra tầm mười một giờ, cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng mười một giờ bốn mươi phút. Nghĩ tới đây, Vương Quỳ lại hỏi: "Cô còn nhớ lúc đó là mấy giờ không?"

"Mười một giờ bamươi phút." Lư Tiểu Nguyệt đáp.

Vương Quỳ có thể khẳngđịnh đó là thời gian sau khi Đinh Tiểu Tiểu xảy ra tai nạn, nhưng nếu đã gặp tai nạn rồi thì tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở một địa điểm khác được? Nghĩ thế, cô bèn nhìn sang Lư Tiểu Nguyệt, muốn phân tích những lời cô ta nói có đáng tin hay không, hay là cô ta đang giở trò, nhưng cô ta đã thừa nhận việc giết Lữ Tân, hà tất phải bịa ra chuyện này?

"Xin cô hãy tintôi, Thôi Cách Cách thật sự không phải do tôi giết." Lư Tiểu Nguyệt nói.

"Thế chậu câyBenladon đó, cô giải thích thế nào?" Vương Quỳ hỏi.

"Tôi nói rồi, tôihoàn toàn không biết Benladon là gì cả." Lư Tiểu Nguyệt kích động đáp, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi cũng chỉ nghe bác sĩ nói lại mới biết. Không sai, trong phòng Thôi Cách Cách quả thực có một chậu cây Benladon, lúc đó cô ấy nói đó là quả làm đẹp, còn cho tôi ăn thử, tôi cũng từng hỏi nó là do ai tặng nhưng cô ấy không trả lời."

Vương Quỳ nhìn đồng hồ,đứng dậy, nói: "Cô cứ yên tâm, nếu cô bị oan, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho cô. Hôm nay tôi tạm hỏi tới đây thôi, nếu có nghi vấn gì tôi sẽ lại đến tìm cô, còn nữa, nếu cô nhớ ra chuyện gì không tiện khai với sếp Chu, cũng có thể bảo cảnh sát trực tiếp liên hệ với tôi." Dứt lời, Vương Quỳ xoay người đi ra phía cửa, mới đi được hai bước, cô chợt dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, lại quay lại bên giường bệnh, lấy từ trong túi ra một chiếc cúc áo, nói với Lư Tiểu Nguyệt: "Đúng rồi, hôm qua khi bị bắt, cô có đưa cái cúc áo này cho tôi, bảo tôi chuyển cho Hy Vọng, giờ cô đã tỉnh rồi, tôi trả lại cô vậy."

"Cúc áo?" LưTiểu Nguyệt nhận lấy nó, ngắm nghía một hồi với vẻ nghi hoặc rồi nói: "Cho tôi biết, bây giờ là hiện thực đúng không?"

"Đương nhiên, côđã tỉnh táo rồi." Vương Quỳ đáp.

"Nhưng... nhưngchiếc cúc áo này, đáng lẽ chỉ tồn tại trong thế giới ảo mới đúng." Nói rồi cô ta lại trở nên căng thẳng, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn, nói: "Hình như tôi không phân biệt được rốt cuộc đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo nữa rồi, tôi cảm thấy không gian quanh mình đã hoàn toàn hỗn loạn, có phải độc tố vẫn chưa được lọc sạch hay không?"

Vương Quỳ nhìn Lư TiểuNguyệt, bước tới cầm lấy tay cô ta, an ủi: "Đây là hiện thực, cô sờ tay tôi đi, tôi thật sự đang tồn tại, căn phòng này là thật, chiếc cúc áo này cũng vậy."

"Đúng, tôi nhớ rarồi." Lư Tiểu Nguyệt mở to mắt, nói. "Lúc đó tôi trốn trong bồn tắm, tôi muốn tỉnh lại nên buộc phải chết trong không gian đó, tôi nín thở, sau đó thấp thoáng nhìn thấy một người đàn ông. Ông ta bước tới vuốt má tôi rồi siết cổ tôi, muốn giết chết tôi. Trong lúc vùng vẫy, tôi vô tình túm được áo của người đó, dứt được một chiếc cúc áo, ông ta là thật ư? Không thể nào."

"Người muốn giếtcô chính là Hy Vọng mà cô nói ư?" Vương Quỳ vội hỏi.

"Không, không phảiông ấy, mới đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng Hy Vọng sẽ không bao giờ giết tôi đâu." Lư Tiểu Nguyệt nói.

"Hy Vọng là ai vậy?"Vương Quỳ hỏi.

"Hy Vọng..."Ánh mắt Lư Tiểu Nguyệt hướng về phía góc phòng. "Hy Vọng chính là người tốt bụng đã trợ cấp cho tôi ăn học."

"Thế người giết côtrong thế giới ảo đó là ai?" Vương Quỳ lại hỏi.

"Ông ấy... tôikhông nhớ nữa, nhưng... nhưng... ông ấy trông rất giống sếp Chu, nên hễ thấy ông ta là tôi liền cảm thấy sợ hãi." Lư Tiểu Nguyệt hốt hoảng nói rồi túm chặt tay Vương Quỳ. "Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ."

"Cô yên tâm đi, ởnơi này cô tuyệt đối được an toàn." Vương Quỳ an ủi.

Ra khỏi bệnh viện,Vương Quỳ định về thẳng Sở Cảnh sát nhưng trên đường đi, trong đầu cô cứ miên man suy nghĩ về những lời của Lư Tiểu Nguyệt, cuối cùng cô đổi hướng, chạy thẳng ra ngoại ô... Nếu những gì Lư Tiểu Nguyệt nói là thật thì tại sao người nhà kia lại nói rằng cô ta từng đến mua cây Benladon? Lẽ nào họ nhận nhầm người? Và còn một điều khiến Vương Quỳ cảm thấy kì quái là tại sao Đinh Tiểu Tiểu lại xuất hiện ở ngôi biệt thự ngay sau tai nạn xe?

Liệu cái chết của ThôiCách Cách có liên quan tới hắn không?

Ra tới ngoại ô, VươngQuỳ tìm đến nhà người trồng cây Benladon kia, phát hiện trong nhà không có người lớn, chỉ có cậu con trai mà cô đã gặp đang ngồi trên giường xem tivi. Thấy Vương Quỳ đi vào, cậu ta bèn bước xuống, hỏi: "Chị tìm ai ạ?"

"Tìm em."Vương Quỳ khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cửa sổ, đặt túi trái cây mới mua xuống cái bàn bên cạnh rồi hỏi: "Em không nhớ chị à? Lần trước chúng ta từng gặp nhau rồi."

Cậu ta thoáng ngẫm nghĩrồi nói: "A, chị là cảnh sát."

"Trí nhớ tốt nhỉ!"Vương Quỳ xoa xoa đầu cậu ta, hỏi tiếp: "Em còn nhớ lần trước mình từng nói, có một chị từng đến chỗ em mua cây Benladon không? Em có thể kể chi tiết cho chị nghe không?"

"Em... không nhớrõ." Cậu nhóc cúi gằm xuống, đáp.

"Trẻ con mà nói dốithì không ngoan đâu." Cô kiên nhẫn nói, đoạn nhìn về phía đôi giày cậu đang đi, nói tiếp: "Đôi giày thể thao đẹp quá, nhưng đôi giày đẹp thế phải phối cùng áo thể thao xịn thì mới xứng."

Cậu bé nhìn đôi giày củamình, lại nhìn Vương Quỳ, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

"Thế này đi, chỉ cầnem chịu nói thật, chị hứa sẽ tặng em một bộ quần áo thể thao, em thấy thế nào?" Vương Quỳ nói.

"Em đã hứa là sẽkhông nói." Cậu nhóc vẫn không lung lay. Cô thoáng ngẫm nghĩ, lại nói tiếp: "Em thích cầu thủ nào?"

"Kobe." Cậunhóc phấn khích đáp. "Anh ấy ngầu chết đi được."

"Chị cho em biết mộtbí mật." Cô ghé tới gần cậu nhóc, nói. "Bố chị cũng là fan ruột của Kobe, hơn nữa ông còn có một quả bóng rổ có chữ kí của anh ta, nếu em chịu nói, chị có thể suy nghĩ việc tặng em quả bóng ấy. Làm người đừng quá tham lam đấy nhé, một bộ quần áo thể thao cộng thêm quả bóng rổ có chữ kí của Kobe, hậu hĩnh lắm rồi đó."

Vừa nghe đến đây, mắt cậunhóc liền sáng rực lên, cậu phấn khích hỏi: "Thật không, thật không? Chị tặng em thật hả?"

"Chỉ cần em chịunói ra sự thật." Vương Quỳ hứa.

Cậu nhóc đắn đo một hồi,cuối cùng bấm bụng nói: "Thực ra chị đó không hề tới đây, mà có một chú cho em xem ảnh của chị ấy, bảo em nói như thế."

"Đôi giày này cũnglà người đó tặng hả?" Cô đoán.

"Vâng, là chú đó dẫnem đến tiệm bán đồ thể thao gần đây mua. Em chọn, chú ấy trả tiền." Cậu nhóc đáp.

"Em có biết tênngười đó không?" Vương Quỳ hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu.

"Thế em có biếtngười đó làm nghề gì không?" Cô lại hỏi tiếp.

Cậu bé vẫn lắc đầu,nhưng sau đó lại nói: "A, em nhớ ra rồi, giữa chừng chú ấy nhận được một cuộc điện thoại, hình như nói là đang điều tra vụ án gì đó, em nghe không rõ."

"Em có thể miêu tảngoại hình của người đó cho chị không?" Vương Quỳ chau mày, hỏi.

"Dáng người cao gầy,có rất nhiều tóc bạc." Cậu nhóc vừa nhớ lại vừa miêu tả. "Lúc đó chú ấy mặc thường phục, mang kính đen, trên người có mùi thuốc lá. Đúng rồi, di động mà chú ấy dùng là máy Nokia đời cũ."

Vương Quỳ im bặt, haihàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Thằng bé nhìn cô, hơi lo lắng, hỏi: "Chị ơi, chị không sao chứ?"

"Chị khôngsao." Vương Quỳ đứng dậy, nói. "Chị phải đi đây, em cứ yên tâm, chờ vài ngày nữa em sẽ nhận được cả áo lẫn bóng, chị nói lời giữ lời."

Khi Vương Quỳ bước rakhỏi cửa, cậu nhóc vẫn đứng ở cửa nhà, hỏi: "Chị, chú ấy là người xấu ư?"

"Không phải."Vương Quỳ đáp. "Chú ấy là người tốt."

Trên đường quay về nộithành, trong lòng Vương Quỳ ngổn ngang cảm xúc, thực ra khi cậu nhóc miêu tả người đó, cô đã đoán ra đối phương là ai, nhưng tại sao lại là ông ấy chứ? Rốt cuộc ông ấy có liên quan gì đến vụ án này? Và cớ sao lại tạo chứng cứ giả vu cáo Lư Tiểu Nguyệt?

Vương Quỳ nghĩ nát óc vẫnkhông hiểu. Khi về đến Sở Cảnh sát thì đã là sáu giờ chiều, trong văn phòng chẳng còn ai ngoài Khương Bằng. Thấy Vương Quỳ bước vào, anh ta vội đi tới, hỏi: "Sao em còn mặc đồng phục, mau thay đồ đi."

"Thay đồ làmgì?" Vương Quỳ thắc mắc.

"Em quên rồi à,hôm nay sếp Chu mời chúng ta ăn cơm." Khương Bằng giải thích. "Ồ, anh quên mất, em là ma mới. Tổ chúng ta mỗi lần phá được án, sếp Chu đều khao mọi người một chầu no nê."

"Nhưng vụán..." Vương Quỳ định nói gì đó nhưng lại bị Khương Bằng ngắt lời: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng nói gì nữa, tối nay đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến vụ án, em mau thay đồ đi, bọn sếp Chu đã qua đó hết rồi, chỉ còn đợi hai chúng ta thôi đấy."

Thay đồ xong, Vương Quỳcùng Khương Bằng đến một quán bar cách Sở Cảnh sát không xa. Khi vào bên trong, các thành viên trong tổ đều đã bắt đầu uống rượu. Vương Quỳ ngồi xuống cùng bọn họ, ngó quanh quất một hồi, không thấy Chu Hạo đâu, bèn hỏi: "Sếp Chu đâu?"

"Đi toilet rồi, chốcnữa ra ngay." Một người đáp.

Khương Bằng bắt đầucùng mấy người kia thi uống rượu, Vương Quỳ ngồi trong góc, đầu óc vẫn nghĩ về vụ án, hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào cười đùa với họ. Vài phút sau, Chu Hạo từ đằng xa đi tới. Hôm nay ông cũng mặc thường phục, trông trẻ hẳn ra, cũng bớt đi vẻ uy nghiêm thường ngày, nhưng khi ông tới gần, Vương Quỳ vô tình nhìn thấy phần dưới chiếc áo ông đang mặc thiếu một chiếc cúc áo...

Buổi tụ tập kéo dài đếnhơn mười giờ. Lúc sắp ăn xong, Vương Quỳ ngồi xuống cạnh Chu Hạo, chỉ vào chiếc áo ông đang mặc, nói: "Sếp Chu, áo của sếp... rơi mất một chiếc cúc rồi." Lúc này Chu Hạo đã ngà ngà say, ông cúi đầu nhìn áo mình rồi ngẩng lên nhìn Vương Quỳ, không nói gì cả nhưng trong ánh mắt đã nhuốm vài phần lo lắng.

Chương 37 Bí Mật

Khi Cổ Nguyệt đang họctiết Nghệ thuật biểu diễn, Ngô Vũ nói với cô: "Cậu biết không, Thôi Cách Cách chết rồi đấy, nghe đồn có liên quan đến lời nguyền Andersen gì đó, dễ sợ thật."

Lời nguyền Andersen làmột câu chuyện kinh dị lưu truyền trong Học viện Nghệ thuật, nhưng chẳng qua cũng chỉ để dọa người. Mới đầu Cổ Nguyệt tưởng chúng đều là chuyện do người ta thêu dệt nhưng sau này phát hiện đúng là có thật, chỉ có điều thông tin thật và tin đồn trong học viện có sự chênh lệch khá lớn... Truyện kể rằng khi Học viện Nghệ thuật mới thành lập, có một nữ sinh cực kỳ thích truyện cổ Andersen, thích đến mức cuồng si, rất nhiều người trong trường cười nhạo cô ta, nói cô ta nên sống trong thế giới cổ tích thì hơn, sau đó không ngờ những người cười nhạo cô ta đều lần lượt bị giết. Cảnh sát vào cuộc điều tra, cuối cùng tróc nã cô gái đó, nhưng đúng hôm cảnh sát đến bắt người, cô gái đã nhảy từ trên nóc tòa nhà giảng đường xuống, khi chết trong tay vẫn còn ôm quyển sách Truyện cổ Andersen toàn tập. Không lâu sau đó, giới truyền thông rầmrộ đưa tin về Vụ mưu sát Andersen, hơnnữa mỗi vụ án đều vô cùng li kì. Thế là sinh viên trong trường kháo nhau rằng lời nguyền của nữ sinh nhảy lầu đã bắt đầu ứng nghiệm, hễ ai cầm quyển sách ấy đều sẽ bị nguyền rủa đến chết...

Cổ Nguyệt không quantâm Thôi Cách Cách vì sao lại chết, cũng chẳng quan tâm đó có thật là lời nguyền Andersen hay không, nhưng từ cái chết của Thôi Cách Cách, cô đã nảy ra một ý tưởng... Liệu cô có thể tìm cơ hội giết chết Hoàng Quý Phi, sau đó ngụy trang nó thành lời nguyền Andersen, mang tội danh đổ lên đầu hung thủ thần thông quảng đại kia không?

Mới đầu đó chỉ là một ýtưởng thoáng qua, nhưng sau đó, càng nghĩ Cổ Nguyệt càng cảm thấy cách này khả thi, vừa có thể rút ngắn thời gian trả thù vừa có thể khiến bản thân tránh khỏi dính líu. Có lẽ đây chính là cơ hội trời ban cho cô. Tuy quyết định như thế nhưng phải thực hiện thế nào lại là vấn đề nan giải. Cô chạy tới quán net, tìm tin tức về Vụ mưu sát Andersen,nghiên cứu từ vụ đầu tiên đến vụ Thôi Cách Cách một cách kĩ càng. Cuối cùng cô phát hiện, lần nào hung thủ cũng bố trí hiện trường theo một trong những truyện cổ tích của Andersen, cô bèn lên kế hoạch dùng câu truyện Bầy chim thiên nga mà mình thích nhất để làm bối cảnh gây án cho lầnnày.

Cổ Nguyệt âm thầm thugom rất nhiều lông ngỗng còn nguyên vẹn, sau đó buộc một cây đinh nhọn dưới mỗi cọng lông, cô dự định sau khi giết Hoàng Quý Phi, sẽ đóng hết số lông ngỗng này lên người gã, tạo dáng vẻ giống như chim thiên nga.

Mọi việc chuẩn bị xongxuôi, Cổ Nguyệt bắt đầu chờ đợi thời cơ ra tay.

Con người Hoàng Quý Phirất cảnh giác, không bao giờ ngủ say, chỉ cần có một chút động tĩnh gã liền giật mình tỉnh dậy, hơn nữa luôn giấu một khẩu súng dưới gối. Muốn giết hắn thật sự rất khó, nhưng Cổ Nguyệt biết một điều, chỉ cần uống say, Hoàng Quý Phi sẽ ngủ say như chết, dù xảy ra động đất cũng không thể tỉnh dậy.

Hôm đó Hoàng Quý Phicũng nhậu nhẹt rất lâu, vừa leo lên giường liền lăn ra ngủ thẳng cẳng. Đây là thời cơ tốt, Cổ Nguyệt cố nén trống ngực đang đập loạn xạ của mình, rút một con dao găm từ trong ba lô ra, hít sâu vài hơi, sau đó dốc hết sức đâm mạnh xuống ngực Hoàng Quý Phi. Đúng lúc mũi dao chỉ còn cách người Hoàng Quý Phi vài centimet, gã đột nhiên trở mình, rồi mở mắt đờ đẫn nhìn Cổ Nguyệt. Cô điếng người, tức thì bất động...

Hoàng Quý Phi trân trânnhìn Cổ Nguyệt một hồi lâu, cuối cùng giơ tay giật phăng con dao, ném xuống giường, cất giọng đều đều: "Em thực ra là người đàn bà của Hứa Tiên, cớ sao lại muốn anh giết hắn?"

Cổ Nguyệt nhất thời luốngcuống, không biết nên trả lời ra sao.

"Em nghĩ một thiếunữ mười tám tuổi trong trắng, thuần khiết tự dâng tới miệng anh, nếu chẳng biết tí gì về cô ấy, anh dám thu nhận ư?" Hoàng Quý Phi xoay người, nhìn lên trần nhà, thở dài, nói. "Thực ra từ lâu anh đã biết em là ai, muốn đến đây làm gì rồi."

"Thế..." CổNguyệt căng thẳng hỏi: "Thế tại sao anh vẫn để cho tôi tiếp cận?"

"Anh sớm đã nói rồi,bởi vì em không giết nổi anh." Hoàng Quý Phi lạnh nhạt đáp. Nói rồi gã lại thở dài, bước xuống giường châm một điếu thuốc, hỏi: "Em thật sự là con gái cô ta?"

"Đúng." Cổ Nguyệthằn học đáp.

"Thực ra em có biếtmẹ mình là người như thế nào không? Em hiểu cô ta bao nhiêu?" Hoàng Quý Phi hỏi.

Câu hỏi ấy khiến CổNguyệt cứng họng. Trong kí ức của Cổ Nguyệt, ngày nào mẹ cô cũng về rất khuya, ngoài ra cô hoàn toàn không biết gì cả, bà thích ăn gì, thích uống gì, làm công việc gì... cô đều không biết, cô thậm chí còn không biết cha mình là ai.

"Để anh kể cho emnghe một số chuyện của mẹ em." Hoàng Quý Phi rít vài hơi thuốc, sau đó hồi tưởng lại. "Năm xưa anh sống bằng nghề đòi nợ thuê trong thành phố, dưới trướng có mấy đứa đàn em, thỉnh thoảng cũng cho vay nặng lãi. Có một lần anh đi thu tiền bảo kê thì gặp mẹ em, khi đó cô ta đang làm thuê trong một quán ăn, ngoại hình rất đẹp, thế là cứ rảnh rỗi anh lại tới tán tỉnh cô ta, từ đó bọn anh ngày càng trở nên thân thiết. Sau đó anh bảo mẹ em nghỉ việc ở quán ăn rồi sắp xếp cho cô ta vào làm nhân viên phục vụ trong một nhà tắm công cộng." Nói đến đây, Hoàng Quý Phi nhìn Cổ Nguyệt rồi kể tiếp: "Em đừng hiểu lầm, mẹ em chỉ làm nhân viên phục vụ bình thường, nhưng sau đó mẹ em chê tiền lương ít, bèn chuyển sang làm gái điếm."

"Anh nói bậy, mẹtôi không phải gái điếm." Cổ Nguyệt cố chấp phản bác.

"Em tin hay khôngthì tùy." Hút xong điếu thuốc, gã dụi tắt rồi lại châm thêm một điếu nữa. "Thực ra làm điếm cũng chỉ là một cái nghề, quãng thời gian đó anh có ấn tượng rất tốt về mẹ em. Lần nào muốn tìm người tâm sự anh đều tìm cô ta, cũng vì có anh chăm sóc, giúp đỡ nên cô ta nhanh chóng lên như diều gặp gió, trong nhà tắm công cộng, chẳng ai dám đắc tội với cô ta. Cứ thế vài năm trôi qua, mẹ em bảo không muốn làm nữa, nhưng ông chủ nhà tắm không chịu, chính anh là người đi đàm phán với ông ta, sau đó đưa ông ta năm mươi ngàn, ông ta mới chịu thả mẹ em đi. Sau khi nghỉ việc thì mẹ em theo anh, y như em bây giờ vậy."

"Sau đó thìsao?" Cổ Nguyệt hỏi.

"Sau đó..."Hoàng Quý Phi cười, nụ cười lạnh như băng. "Sau đó, mẹ kiếp, sau đó anh mới biết rằng, lúc làm điếm cô ta đã cặp với một gã, mà gã đó lại là kẻ tử thù của anh. Khi đó anh có một phi vụ làm ăn, một phi vụ rất lớn, gã đó muốn giành với anh. Anh không ngờ rằng mẹ em vì giúp gã nên mới chủ động tiếp cận anh hòng lấy trộm thông tin. Sau chuyện đó mẹ em bỏ đi, nghe đồn là có con với gã đó, nhưng rồi bị gã bỏ rơi, không nơi nương tựa phải lang thang đầu đường xó chợ. Thế là mẹ em lại quay về cầu xin anh, nhưng anh mặc kệ. Có lẽ mẹ em thực sự đã đến đường cùng, bèn đi vay tiền của công ty cho vay nặng lãi, song mẹ em cũng to gan lắm, năm lần bảy lượt vay tiền xong rồi bỏ trốn. Khi đó đại ca giao nhiệm vụ này cho anh, bảo anh đi đòi nợ. Anh không dám đắc tội với đại ca lẫn bọn cho vay nặng lãi kia, cuối cùng đành tự móc hầu bao ra trả nợ cho mẹ em, tổng cộng bốn trăm ngàn, số tiền cũng chẳng phải là nhỏ."

Nghe Hoàng Quý Phi kể đếnđây, Cổ Nguyệt không khỏi hoang mang, hỏi: "Anh đã trả nợ thay mẹ tôi, cớ sao lại đi đòi nợ bà chứ? Còn ra tay nặng đến thế..."

"Thực ra lúc đóanh không biết tin tức gì của cô ta, chỉ nghe đồn cô ta vì thiếu nợ, sợ bị truy sát nên phải chạy trốn. Khi ấy anh vẫn còn hận chuyện cô ta bán đứng mình." Hoàng Quý Phi nhìn sang Cổ Nguyệt, nói. "Sau đó nghe thuộc hạ nói nhìn thấy cô ta, anh bèn sai đàn em đi dò la địa chỉ, vốn định dạy cho mẹ em một bài học để hả giận chứ cũng chẳng muốn mấy trăm ngàn đó làm gì, nào ngờ... Vừa biết cô ta báo cảnh sát, máu nóng bốc lên đầu, anh liền cầm gạt tàn ném vào đầu cô ta, mấy anh em khác thấy anh ra tay thì cũng đấm đá loạn xị vài cái vào người mẹ em, không ngờ..."

"Tôi mặc kệ vìnguyên do gì, nói tóm lại chính anh đã giết mẹ tôi." Cổ Nguyệt chụp lấy ba lô, nhảy xuống giường, nhìn Hoàng Quý Phi, cố chấp nói: "Mối thù này tôi nhất định phải trả."

"Được thôi, chỉ cầnem giết được anh, hoan nghênh em bất cứ lúc nào." Hoàng Quý Phi cười khinh khỉnh, lại móc một điếu thuốc ra đưa lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa, nói: "Anh ở đây đợi em."

Đêm ấy mưa gió bãobùng, y như cái đêm mẹ cô đã chết vào mười năm trước. Cổ Nguyệt mang ba lô lao ra khỏi nhà xưởng, chạy một mạch về thành phố, về Học viện Nghệ thuật...

Chương 38 Chọn Lựa

Chẳng lẽ ngươi còn muốnmất luôn đứa con duy nhất?

Chuyện mà Chu Hạo lo lắngsuốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng xảy ra, đó là sự đùa giỡn của số mệnh ư? Tại sao sau mười mấy năm không thấy tung tích, tên hung thủ lại lần nữa xuất hiện trước mắt ông? Cuộc sống vốn đang dần đi vào quỹ đạo lại một lần nữa bị xáo trộn, ông bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu trở nên đa nghi. Thậm chí mỗi khi màn đêm buông xuống, ông đều nghi ngờ có một đôi mắt đang ở đâu đó theo dõi mình, chỉ cần hành động của ông khiến đôi mắt ấy không hài lòng, nó sẽ lập tức cướp đi đứa con trai duy nhất của ông.

Vì lẽ đó, Chu Hạo đãxin trường cho con nghỉ học, giấu nó ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, nhưng ông vẫn lo lắng, lo lắng một ngày nào đó con trai sẽ giống như vợ mình năm xưa... Nỗi đau mất người thân ông đã phải nếm trải một lần, ông tuyệt đối không muốn nếm trải lần thứ hai, huống hồ ông thực sự e sợ khả năng của tên hung thủ đó. Kẻ đó y như loài ma quỷ, luôn có mặt ở khắp mọi nơi, bất kì chuyện gì cũng chẳng qua được mắt hắn, ông biết rõ dù mình có giấu con ở đâu, hắn vẫn sẽ tìm được.

Chu Hạo biết hàm ýtrong tin nhắn đó, hung thủ đã gửi mẩu giấy ấy cho ông mà thần không biết quỷ không hay, mục đích không phải để báo với ông rằng "tôi đã quay lại", mà là muốn nói "giúp tôi giải quyết". Mười năm trước, khi Chu Hạo nhận được mẩu giấy tương tự từ hắn, ông đã phải hủy hết mọi bằng chứng bất lợi với hung thủ lúc đó, đồng thời giải tán tổ chuyên án, để hắn may mắn sống đến ngày hôm nay. Mười năm sau, lần nữa đối diện với sự lựa chọn, vì con, ông chọn làm kẻ đồng lõa, không chút do dự.

Hôm đó, nhân viên phápy Trần Thần đến tìm Chu Hạo và nói về nguyên nhân cái chết của Thôi Cách Cách, ông liền tìm cách giúp hung thủ thoát tội. Đầu tiên, ông đến nhà người trồng cây Benladon ngoài ngoại ô, xúi giục đứa con trai của nhà đó làm nhân chứng giả, rồi ám thị bọn Vương Quỳ đến đó tiến hành điều tra. Kế tiếp, để đề phòng rắc rối, Chu Hạo còn tính giết chết cả Lư Tiểu Nguyệt.

Lúc đó ông đã uống say,trong đầu chỉ quẩn quanh ý nghĩ làm sao để bảo vệ tính mạng con trai, cộng thêm tác dụng của cồn khiến ông mất đi lý trí. Sẵn men rượu, ông lẻn vào nhà của Lư Tiểu Nguyệt... Khi đó Lư Tiểu Nguyệt đang trốn trong phòng tắm, Chu Hạo đi vào, đưa tay bóp cổ định giết chết cô, nhưng vài giây sau, ông sực tỉnh rượu, mắt mở to kinh hoàng nhìn sự việc diễn ra trước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại làm ra chuyện này được chứ?"

Chu Hạo hốt hoảng bỏ chạykhỏi nhà Lư Tiểu Nguyệt, ngồi vào xe thở hồng hộc. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, ông mới sực nhớ ra, mình từng phái người giám sát nhất cử nhất động của Lư Tiểu Nguyệt hai mươi tư trên bảy. Nghĩ đến đây, ông liền ngó nghiêng xung quanh, phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ cách đó không xa, ông bèn lái xe qua đó rồi xuống xe, tiến tới gần chiếc xe cảnh sát.

Trong xe có hai cảnhsát trẻ, một người đang ngủ, người kia thì hí hoáy chơi di động. Vừa thấy Chu Hạo bước đến, cậu ta liền vội vàng đặt di động xuống, ra khỏi xe, nghiêm người chào: "Sếp Chu, sao sếp đến đây muộn thế?"

"Tôi lo lắng tìnhhình của Lư Tiểu Nguyệt, sao rồi? Có phát hiện gì không?" Chu Hạo hỏi.

Cậu cảnh sát đó thànhthật báo cáo: "Không phát hiện có gì bất thường, Lư Tiểu Nguyệt không hề xuống lầu."

Nghe xong, Chu Hạo mừngthầm, vỗ vỗ vai cậu cảnh sát, nói: "Tiếp tục theo dõi, vất vả cho cậu rồi."

Về đến nhà, Chu Hạothay quần áo, ngồi trên giường hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, mãi đến gần sáng mới chợp mắt. Hôm sau, ông y theo kế hoạch đã định, gợi ý bọn Vương Quỳ đi điều tra hộ dân trồng cây Benladon, buổi tối lại đích thân dẫn cả tổ đi bắt Lư Tiểu Nguyệt. Thực ra trong lòng ông vẫn luôn hoang mang, ông sợ Lư Tiểu Nguyệt nhận ra mình, mãi đến khi bác sĩ chứng thực cô cũng bị trúng độc dẫn tới tâm thần rối loạn, cũng có nghĩa là lúc đó Lư Tiểu Nguyệt hoàn toàn không phân biệt được ảo và thực, kết quả ấy khiến Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Hôm ấy, Chu Hạo dẫnVương Quỳ đến bệnh viện lấy khẩu cung, thực tế là muốn đích thân chứng thực tình trạng của Lư Tiểu Nguyệt có đúng như lời bác sĩ nói không. Suốt quá trình lấy khẩu cung, ông luôn quan sát Lư Tiểu Nguyệt một cách tỉ mỉ, cuối cùng mới dám khẳng định tối hôm đó cô quả thực ở trong trạng thái không phân biệt được thật hư. Trên đường rời khỏi bệnh viện, Chu Hạo gọi điện cho con trai. Ngay khi nghe thấy giọng nói của con, ông biết mình đã giúp con thoát được kiếp nạn này.

Vụ án sắp được phá,theo thông lệ, mỗi lần phá án xong, Chu Hạo đều mời cả tổ đi ăn cơm, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng khi buổi tụ tập sắp kết thúc, Vương Quỳ đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ông, nhắc nhở: "Sếp Chu, áo của sếp... rơi mất một chiếc cúc rồi."

Chu Hạo khi đó đã ngàngà say, ông cúi xuống nhìn mới phát hiện trên áo đúng là bị thiếu mất một chiếc cúc, hơn nữa đó cũng là chiếc áo mà ông đã mặc vào hôm lẻn vào nhà Lư Tiểu Nguyệt... Trong phút chốc, mọi cảm xúc của ngày hôm đó ùn ùn kéo tới, ông nhớ chiếc áo này có đủ cúc mà, sao giờ lại thiếu mất một chiếc? Ông cố gắng nhớ lại, cuối cùng sực nhớ ra, chiếc cúc ấy đã rơi mất vào cái hôm ông rời khỏi nhà Lư Tiểu Nguyệt, vì sau khi về nhà ông đã vứt luôn cái áo vào tủ, đến hôm nay mới lôi ra mặc lại để đi uống rượu với mọi người.

Lẽ nào Vương Quỳ đãphát hiện ra điều gì rồi? Tại sao cô ấy không hỏi gì khác lại đi hỏi chiếc cúc áo? Vốn đang vui mừng vì thoát được kiếp nạn, Chu Hạo bỗng chốc lại trở nên hoang mang, cứ nốc hết ly này đến ly khác. Khi tàn tiệc, Chu Hạo đã say mèm, Vương Quỳ chủ động đề nghị đưa ông về. Hai người đi khỏi quán bar không xa, cô liền hỏi: "Sếp Chu, tại sao sếp lại làm như thế?"

Chu Hạo nhìn Vương Quỳbằng ánh mắt đờ đẫn, cứng, nhắc hỏi: "Cô biết bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều."Vương Quỳ đáp.

"Thế thì đừng điềutra nữa." Chu Hạo đột nhiên dừng bước, ngẩng mặt nhìn bầu trời sao. "Nếu tiếp tục, sớm muộn gì cô cũng hại chết tôi."

"Sếp Chu, rốt cuộcsếp đã gặp phải chuyện gì?" Vương Quỳ chất vấn. "Em từng nghe Khương Bằng nói, trước kia sếp lợi hại lắm, điều tra phá án thuộc hạng nhất, cớ sao giờ lại thành ra nông nỗi này?"

Chu Hạo cười nhạt, hỏi:"Cô có người thân không?"

Vương Quỳ gật đầu, đáp:"Có, cha mẹ em vẫn khỏe, em còn một em gái nữa."

Chu Hạo lảo đảo bướcđi, dựa vào cột đèn, đưa tay chỉ vào mặt Vương Quỳ, ánh mắt phiêu diêu, hỏi: "Tôi hỏi cô một câu nhé, cô nói xem, người thân và phá án, cái nào quan trọng hơn?"

"Hai thứ ấy hoàntoàn không cần so sánh." Vương Quỳ nghiêm túc trả lời.

"Theo em, hai thứđó không có gì mâu thuẫn nhau."

Chu Hạo lại bật cười,tiếng cười ấy nhuốm vẻ bất lực, ông đi tới trước mặt Vương Quỳ, nhìn vào mắt cô, mơ hồ nói: "Trẻ con, thế nên tôi mới bảo cô chỉ là đứa trẻ con."

"Em không nghĩ đólà suy nghĩ trẻ con." Vương Quỳ phản bác. "Nếu như có một ngày thật sự phải đối diện với sự lựa chọn giữa hai thứ đó, em cũng chọn phá án, em nghĩ người thân cũng sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em."

"Trẻ con, trẻcon..." Chu Hạo vẫn cười, xoay người lảo đảo đi về phía con đường đối diện. "Hãy nhớ lời tôi nói, vụ án này kết thúc rồi, đừng điều tra nữa, coi chừng rước họa vào thân."

Về đến nhà, Chu Hạo đitắm rồi ngồi xuống sofa, mở album ảnh ra xem.

Trong album, mỗi bức ảnhlà một hồi ức tươi đẹp. Ông ngắm nhìn chúng, nghẹn ngào òa khóc, mãi đến gần mười hai giờ, ông mới đặt album xuống, định về phòng ngủ, bất chợt điện thoại đổ chuông.

Chu Hạo cầm điện thoạilên xem, màn hình hiển thị số của Chu Dư Phi, con trai ông.

"Dư Phi, sao khuyathế này rồi còn chưa ngủ?" Chu Hạo không muốn để con trai nhận ra mình đã uống rượu, cố kiềm chế nói.

"Bố ơi, vừa nãycon nhận được một cuộc điện thoại." Chu Dư Phi hơi lo lắng, nói.

"Hả?" Chu Hạochau mày.

Điện thoại của Chu DưPhi là do Chu Hạo mua để tiện việc liên lạc với con trai, đồng thời ông cũng nhiều lần căn dặn con không được cho bất cứ ai số điện thoại của mình, nên số điện thoại này đáng lẽ chỉ có mình ông biết mới đúng.

"Người đó bảo conchuyển lời cho bố, rằng người đó rất hài lòng về biểu hiện của bố, nhưng trò chơi vẫn còn tiếp tục..." Chu Dư Phi nói.

Đầu đau như búa bổ, ChuHạo vội hỏi: "Con trai, người đó là nam hay nữ? Người đó có kể mình làm gì không? Ngoài ra còn nói gì nữa không? Số điện thoại của người đó là bao nhiêu?"

"Con không biết lànam hay nữ, giọng nói the thé giống như dùng phần mềm đổi giọng trong di động, cái loại mà con thường hay chơi với bố đó." Chu Dư Phi thoáng ngập ngừng, sau đó nói tiếp: "Người đó cũng không nói mình làm gì, đúng rồi, ngoài câu vừa rồi, người đó còn bảo con chuyển câu này cho bố..."

"Câu gì?" ChuHạo sốt ruột hỏi.

"Người đó bảo..."Giọng cậu bé hơi khàn đi. "Bảo con rất giống mẹ."

Chương 39 Ma Ám

Cổ Nguyệt đã bị một thứdơ bẩn đeo bám.

Đêm đó, trên đường chạytừ nhà xưởng về, sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa thi nhau đập vào người cô. Sau khi chạy được một đoạn, Cổ Nguyệt bỗng cảm thấy phía sau dường như có thứ gì đó đang bám theo mình, nhưng khi cô quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả. Kể cũng lạ, vừa trở về phòng kí túc xá cô liền ốm nặng, sốt cao li bì, đầu óc nặng trĩu, người cứ đờ đẫn, chẳng có chút sức lực nào.

Cô nhờ bạn cùng phòngxin nghỉ học, sau đó tự đến bệnh viện truyền nước biển suốt mấy ngày nhưng cũng chẳng ích gì, hơn nữa cô phát hiện mấy ngày ấy, có thứ gì đó luôn nấp trong bóng tối theo dõi cô, y như một bóng ma, chỉ cần cô mở mắt ra là nó liền biến mất, nhưng cô vừa nhắm mắt, nó lại xuất hiện. Cảm giác ấy khiến cô không khỏi hoảng sợ, y như câu chuyện về bà lão mà mẹ cô từng kể năm xưa.

Lẽ nào mình đã làm sai,chọc giận bà lão rồi?

Một hôm từ bệnh viện về,Cổ Nguyệt chạm mặt Hoàng Quý Phi, gã cố tình đứng đợi cô. Vừa nhìn thấy Cổ Nguyệt, gã liền hung hăng lôi cô đến một nơi vắng vẻ, sau đó gằn giọng nói: "Em đúng là đồ hèn nhát, chẳng lẽ em lại từ bỏ dễ dàng như thế? Không muốn báo thù cho mẹ nữa hả?"

"Tôi không hènnhát, sớm muộn sẽ có một ngày tôi trả thù cho mẹ." Cổ Nguyệt đáp.

Nghe thấy câu trả lời củacô, Hoàng Quý Phi vụt ôm cô vào lòng, nói một câu đầy ẩn ý: "Nếu không muốn từ bỏ, em có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh để chờ cơ hội. Nếu có một ngày anh bị em giết chết, anh cũng không oán trách nửa lời. Chết trong tay em, dù sao cũng hơn bị kẻ khác chém chết."

"Tôi thì cực kỳmong anh bị chém chết cho rồi." Cô vùng khỏi vòng tay của gã, vừa khóc vừa chạy về kí túc xá.

Đã rất lâu rồi Cổ Nguyệtkhông khóc, kể từ cái hôm mẹ cô bị giết hại, cô đã không còn nước mắt nữa, bởi cô biết rõ, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng hôm nay, cô lại rơi lệ. Cổ Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại khóc, cũng không biết những giọt nước mắt ấy mang ý nghĩa gì. Chẳng lẽ cô đã đem lòng yêu cái gã khốn kiếp đã giết mẹ mình ư? Có lẽ phải, có lẽ không phải, cô chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa hiểu hết về tình yêu, có lẽ chỉ là sau quãng thời gian chung sống bên nhau, cô đã quen với những tháng ngày có Hoàng Quý Phi bên cạnh... Thực ra gã không phải người xấu, có mấy lần uống say gã đều ôm lấy Cổ Nguyệt mà khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ đã làm điều sai trái.

Cô có còn hận Hoàng QuýPhi nữa không? Thực ra cô đã không còn hận gã nữa. Từ lúc nghe gã kể chuyện của mẹ, nỗi hận thù trong cô đã không còn mãnh liệt như trước nữa. Cô chỉ cảm thấy mình thật nực cười, vạch ra một kế hoạch ấu trĩ hòng giết chết một kẻ giết người như ngóe, còn vọng tưởng nó có thể thành công, không ngờ mọi hành động của mình đều bị Hoàng Quý Phi nắm trong lòng bàn tay.

Ngay từ đầu, Hoàng QuýPhi đã biết cô là ai, đến tìm gã làm gì, thậm chí hiểu rõ nhất cử nhất động của cô mang hàm ý gì, trong khi đó cô cứ như một con ngốc, còn ngỡ rằng mình đang nằm gai nếm mật giống như Elisa trong Bầychim thiên nga, đến một ngày nào đó sẽ thành công với kế hoạch của mình.

Là cô đã quá ngây thơ?Hay kết cục hoàn mỹ chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi?

Thứ đó vẫn suốt ngàybám theo cô, mới đầu cô tưởng đó là thuộc hạ của Hoàng Quý Phi được gã sai đến giám sát cô, nhưng sau đó cô liền gạt bỏ suy đoán ấy, bởi thứ đó quá thần thông quảng đại, có thể xuất hiện khắp nơi, thậm chí có lần cô đang ngủ, vẫn nghe thấy nó rì rầm nói chuyện bằng chất giọng rất êm tai, cuốn hút vô cùng.

Thứ đó nói: "Mỗicâu truyện cổ tích đều có một kết cục hoàn mỹ, nhưng hiện thực luôn ngược lại, cô nằm gai nếm mật nhận hết mọi sự châm chọc mỉa mai, nhưng đổi lại được gì chứ? Cô cần phải nhận rõ hiện thực, hãy để tôi giúp cô, để tôi dẫn dắt cô hoàn thành tâm nguyện, nhưng sau khi thành công, tôi phải lấy mạng của cô..."

Giọng nói ấy phảng phấtnhư đang kề ngay bên tai, thậm chí Cổ Nguyệt còn cảm nhận được hơi thở phả ra từ nó, nhưng khi cô mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh không một bóng người.

Trong phòng kí túc xácó bốn người, lúc này ba nữ sinh cùng phòng đều đã ngủ say trên giường, trừ bốn người bọn cô ra, trong phòng chẳng có bóng người nào khác cả, vậy giọng nói đó là của ai? Chẳng lẽ là ảo giác? Cổ Nguyệt khẳng định đó không phải ảo giác, bởi giọng nói ấy rất đỗi chân thật. Nghĩ vậy, cô liền ngồi dậy, nhìn ra phía cửa, phát hiện cánh cửa đang mở ra một nửa, những luồng gió đêm vù vù thổi vào, lạnh buốt...

Hôm sau ở căng tin, CổNguyệt hỏi Lưu Thiến: "Thiến Thiến, tối qua cậu có nghe thấy ai nói chuyện không?"

Lưu Thiến lắc đầu."Không. Ai nói? Nói gì?"

Cổ Nguyệt chống tay lêntrán, giọng ỉu xìu: "Giọng một người phụ nữ, cô ta nói cổ tích, báo thù gì đó. Mình mở mắt ra thì chẳng thấy ai khác trong phòng, nhưng chắc chắn đó không phải là mơ, lúc đó mình vẫn chưa ngủ hẳn, chỉ thiêm thiếp, nhưng ý thức thì vẫn còn tỉnh táo."

Mặt Lưu Thiến vụt biếnsắc, cô nhỏ giọng đoán: "Có khi nào cậu bị cô gái chết bởi lời nguyền Andersen ám không?"

"Vớ vẩn, làm gì cólời nguyền Andersen nào." Cổ Nguyệt phản bác.

Lưu Thiến đưa tay sờtrán Cổ Nguyệt, nói: "Thế thì là cậu sốt cao đến hồ đồ rồi."

Hai người thủng thẳngtán gẫu với nhau. Sắp ăn xong bữa trưa, Ngô Vũ đi ngang qua, ngồi xuống chỗ đối diện với Cổ Nguyệt, ra vẻ bí ẩn, nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu nghe tin gì chưa, Hoàng Quý Phi mất tích rồi..."

"Mất tích?" CổNguyệt kinh ngạc. "Chẳng lẽ đó thật sự không phải mơ?"

"Cái gì mà mơ vớichả mộng, đã mất tích mấy ngày rồi." Ngô Vũ giải thích.

"Mình nghe nói, từsau hôm đến trường tìm cậu, anh ta chưa từng về nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, cậu có biết anh ta đi đâu không?"

Cổ Nguyệt xua tay, nói:"Làm sao tôi biết được chứ?"

Nghe xong, Ngô Vũ thởdài, bùi ngùi nói: "Nói thật, hồi trước mình sùng bái Hoàng Quý Phi lắm, cảm thấy anh ta rất ngầu, là dân anh chị thứ dữ, nhưng giờ lại thấy chẳng có gì đáng để sùng bái cả. Cậu biết không, sau khi Hoàng Quý Phi mất tích, chẳng ai buồn quan tâm anh ta đi đâu, mấy anh em thân thiết giờ ai cũng vắt óc tìm cách tiếp quản chuyện làm ăn của anh ta. Haiz, làm người bình thường vẫn tốt hơn, có bạn bè, có tình cảm chân thật, lỡ xảy ra chuyện cũng có người thật lòng lo lắng cho mình."

Hoàng Quý Phi mất tích,chẳng biết sống chết thế nào, Cổ Nguyệt ngỡ mình sẽ vui mừng khôn xiết, tốt nhất là gã bị ai đó chém chết rồi vứt thây ngoài đồng hoang, nhưng cô thật sự không thể nào vui được, hơn nữa còn hồn bay phách lạc, cô cũng chẳng biết tại sao lại thế chỉ biết là trong lòng cô đang khao khát muốn gặp Hoàng Quý Phi bằng mọi giá. Cuối cùng, nghe theo sự thúc giục của con tim, Cổ Nguyệt chạy như bay ra khỏi học viện, gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới khu ổ chuột.

Khi Cổ Nguyệt đến nơi,trong nhà xưởng đã bị lục tung lên, đến cả sàn nhà xi măng cũng bị đục khoét tanh bành. Xem ra đúng như lời Ngô Vũ nói, đã có không ít kẻ nhăm nhe nhắm vào chuyện làm ăn của Hoàng Quý Phi. Mấy người đó đến đây để tìm kiếm hai quyển sổ của gã. Hai quyển đó, một quyển ghi chép nhiệm vụ, Hoàng Quý Phi gọi nó là "sổ sinh tử", bởi những ai bị ghi tên trong quyển sổ đó thì trong một khoảng thời gian nhất định chắc chắn sẽ về chầu Diêm Vương. Quyển còn lại thì ghi chép danh sách khách hàng, chỉ cần có nó là có thể liên lạc với người thuê sát thủ. Quyển sổ này có can hệ đến sự an toàn của khách thuê nên Hoàng Quý Phi đã giấu nó ở một nơi cực kỳ bí mật, ngay đến Cổ Nguyệt cũng không biết...

Cô bước vào căn buồngnhỏ cuối nhà xưởng, trong đó cũng chẳng khác gì bên ngoài, cũng bị lục tung lên cả. Cổ Nguyệt từng sống trong căn buồng này một thời gian, bây giờ quay lại, bao hồi ức chợt ùa về, tái hiện trước mắt cô...

Rốt cuộc Hoàng Quý Phiđã đi đâu?

Cổ Nguyệt lục tung mọingóc ngách trong căn buồng với hy vọng tìm ra chút manh mối về tung tích của Hoàng Quý Phi, song chẳng phát hiện được gì cả, cứ như gã bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Cuối cùng, cô chán nản ngồi tựa vào thành giường, bắt đầu lo lắng, hoang mang...

Trời đã tối, ánh đèn mờtỏ chiếu xuống nhà xưởng, lòng dạ Cổ Nguyệt ngổn ngang, rối như tơ vò, cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, nghe tiếng tích tắc tích tắc, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô lại nghethấy giọng nói kia, cô ta nói: "Gã chết rồi, tôi đã giúp cô báo thù, cô phải đi với tôi."

"Đi đâu?" CổNguyệt hỏi.

"Đến thế giới cổtích mà chính tay tôi dựng lên cho cô." Cô ta cười, nói.

Cổ Nguyệt choàng tỉnh,trước mắt cô là một không gian mơ hồ, không có cảm giác chân thật lắm. Cơ thể cô cũng trở nên nặng trĩu, đầu óc mê man, giống như mấy hôm trước bị ốm. Cô cố quay đầu nhìn sang bên cạnh, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ là một cái bóng lay động. Cô ta nói: "Đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi, cô không phải chịu bất kì đau đớn nào đâu."

Câu nói vừa dứt, CổNguyệt trông thấy người đó cầm ba lô của mình lên, móc ra một nắm lông ngỗng trắng, đưa lên mũi hít hà một hồi, sau đó rút ra một cọng lông, đặt nó lên người cô rồi cầm cây búa nhỏ nện mạnh xuống. Mũi đinh ghim vào da thịt, đâm vào xương tủy Cổ Nguyệt, nhưng cô chẳng cảm thấy đau một chút nào... Có lẽ mình đang mơ thấy ác mộng, Cổ Nguyệt nghĩ.

Người đó rút ra từng cọng,từng cọng lông ngỗng, rồi lại đóng từng cọng, từng cọng vào cơ thể Cổ Nguyệt, tựa như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn, song lại giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ giá trị.

Suốt quá trình đó, côta luôn cẩn thận từng li từng tí một, như sợ sẽ xảy ra một sơ suất nào đó. Cứ thế vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng làm xong, cô ta đứng dậy, khua tay múa chân xung quanh Cổ Nguyệt, rồi một hồi sau lại cúi xuống ghé sát vào tai cô, nói: "Tôi phải đi rồi, cô ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé, đừng động đậy."

Dứt lời, cô ta bỏ đi.

Trong buồng chỉ còn lạimình Cổ Nguyệt nằm đó với ý thức mơ hồ. Cô muốn ngồi dậy, xem thử rốt cuộc người đó đã làm gì mình nhưng không sao nhúc nhích được, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Không biết bao lâu sau, Cổ Nguyệt dường như đã ngủ thiếp đi, như vừa mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, cô lại choàng tỉnh, cảnh vật xung quanh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn, song toàn thân cô từ trên xuống dưới đều đau đớn tột cùng, cô khó nhọc quay đầu nhìn xuống chân mình.

Đồng tử phút chốc mởto, cuối cùng cô dồn hết sức lực thét lên một tiếng: "A..."

Chương 40 Không Rõ Sống Chết

Lâm Lợi Lợi hỏi:"Anh nghĩ Trần Ngôn vẫn còn sống ư?"

Đinh Tiểu Tiểu thở dài."Có lẽ vậy."

Cô kinh ngạc nói:"Không thể nào."

Đinh Tiểu Tiểu lấy chiếcvòng tay ra, đặt lên lòng bàn tay mình, lẩm bẩm: "Nhưng nếu cô ấy chết rồi thì chiếc vòng này phải giải thích sao đây?"

Sự xuất hiện của chiếcvòng đã lần nữa thắp lên hy vọng trong lòng Đinh Tiểu Tiểu. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Trần Ngôn, vắt óc tìm đủ mọi cách, đi dò la tất cả ngóc ngách trong thành phố, gần như gặp ai cũng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Trần Ngôn không ăn cơm, không uống nước, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ư? Nếu không tại sao hắn lại không thể tìm được bất kì manh mối nào?

Trong thành phố này, trừLâm Lợi Lợi ra thì chẳng còn ai trông thấy Trần Ngôn kể từ sau hôm cô mất tích, chuyện này nói lên điều gì?

Nó chứng minh rằng TrầnNgôn còn sống hay chết vẫn là một câu đố. Đinh Tiểu Tiểu quyết tâm giải bằng được câu đố ấy, nhưng cứ tiếp tục tìm kiếm một cách mù quáng thế này cũng chẳng phải là cách. Sau khi suy xét kĩ càng, hắn quyết định quay lại nhà Trần Ngôn, biết đâu sẽ phát hiện được một số manh mối mà trước kia đã bỏ sót, có thể thông qua manh mối ấy mà tra ra được tung tích của Trần Ngôn cũng không chừng.

Lần này, Đinh Tiểu Tiểuquả nhiên có phát hiện mới.

Lúc đầu hắn cho rằngmình quá đa nghi, bởi vừa bước vào nhà, hắn liền ngửi thấy một mùi nước hoa phảng phất, mùi hương ấy rất đặc biệt, hắn có thể khẳng định đó là mùi hương đặc trưng trên người Trần Ngôn. Vào phòng ngủ, Đinh Tiểu Tiểu lại phát hiện trong tủ áo có dấu hiệu bị lục lọi, hơn nữa sau khi kiểm tra, hắn phát hiện thiếu mất mấy bộ quần áo. Có người từng vào đây, chắc chắn có người từng vào đây, không những quần áo bị mất mà trên sàn nhà còn lưu lại những dấu chân đậm nhạt khác nhau. Đinh Tiểu Tiểu đặt chân mình lên những dấu chân đó, thấy chúng nhỏ hơn chân mình rất nhiều, hắn bèn lấy giày cao gót của Trần Ngôn ra so, kích cỡ y chang.

"Trần Ngôn từng vềđây, Trần Ngôn thật sự từng về đây." Đinh Tiểu Tiểu vui mừng khôn xiết, lại hối hả quay vào căn phòng xanh lục soát kĩ càng một lần nữa, với mong muốn tìm ra nhiều dấu vết chứng minh có người đã từng đến đây. Cuối cùng hắn phát hiện những chữ viết bằng son môi trên cái gương trong phòng đã biến mất, chỉ còn lại những vết son đỏ thắm, trông giống như bản đồ dẫn đến một nơi nào đó...

Đinh Tiểu Tiểu vô cùngtin tưởng, trừ Trần Ngôn ra chắc chắn không ai vào căn phòng này, nếu là trộm đến viếng thì không thể nào chỉ mất vài bộ quần áo được. Nghĩ thế, hắn liền chạy ra ngoài, gõ cửa căn hộ đối diện. Bà cụ hàng xóm chậm chạp mở cửa ra, gần một phút sau mới nhận ra chàng trai trước mặt là ai, bà ta cất giọng run rẩy, hỏi: "Không phải tôi đã đưa chìa khóa cho cậu rồi hay sao?"

"Không phải đâu bàạ, cháu muốn hỏi, mấy ngày qua Trần Ngôn có về đây không?" Đinh Tiểu Tiểu nói.

Bà cụ sợ hãi lùi lại mộtbước, sau đó ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Chàng trai, cậu chưa biết sao?"

"Biết gì ạ?"Đinh Tiểu Tiểu thắc mắc.

Bà cụ nghiêm túc nói:"Trần Ngôn chết rồi, mấy hôm nay thường xuyên có cảnh sát đến đây điều tra."

Đinh Tiểu Tiểu nhất thờikhông biết nên giải thích thế nào với bà cụ, hắn chau mày, lộ vẻ khó xử, mắt khẽ liếc về phía thang máy, chợt thấy ngay chỗ rẽ vào thang máy có gắn một chiếc camera. Chiếc camera đó không phải của ban quản lý chung cư, chắc là của tư nhân.

Bà cụ thấy Đinh Tiểu Tiểuim lặng, bèn thở dài an ủi: "Chàng trai, đừng quá đau buồn..."

"Cháu không sao, nếubà gặp Trần Ngôn thì nói với cô ấy là cháu có ghé qua." Nói rồi, hắn xoay người đi về phía chiếc camera, sau lưng, bà cụ lớn tiếng giải thích: "Chàng trai, cậu có hiểu tôi nói gì không hả, Trần Ngôn chết rồi, nhảy xuống biển tự sát rồi, cậu bảo tôi làm sao giúp cậu chuyển lời cơ chứ?"

Camera quả nhiên được nốivới một căn hộ. Đinh Tiểu Tiểu hiện đang đứng trước cửa căn hộ đó. Hắn đưa tay gõ cửa, chẳng thấy ai trả lời, bèn tiếp tục gõ mạnh mấy cái. Vài phút sau, cánh cửa hé ra, một người đàn ông lấp ló thò đầu ra, nói nhanh như gió: "Có chuyện gì?"

"Camera trước cửalà do anh lắp phải không?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Người đó khoảng ba mươituổi, trông mặt mũi rất gian xảo. Anh ta nhìn Đinh Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn vào nhà một cái, cuối cùng nói: "Đúng thì sao?"

"Bạn gái tôi sốngchếch phía đối diện, cô ấy đã mất tích mấy ngày rồi, nên tôi muốn qua xin anh cho xem nhờ camera, xem nó có chụp được hình cô ấy không. Tôi rất yêu bạn gái mình, cô ấy đã mất tích mấy hôm rồi, xin anh giúp tôi với." Đinh Tiểu Tiểu khẩn cầu.

"Vào đi." Ngườiđàn ông đó cũng không tỏ vẻ khó chịu, mở rộng cửa cho Đinh Tiểu Tiểu đi vào, rồi lục trong máy vi tính ra đoạn video ghi trong mấy ngày gần đây cho hắn xem. Căn nhà này hình như là kho chứa hàng, bên trong chất đầy những thùng các tông cao nửa mét. Sau khi mở video, anh ta nói: "Cậu ngồi ở đây từ từ xem, tôi đi làm việc, có gì không hiểu cứ gọi tôi."

Cảnh camera quay chínhlà đoạn hành lang bên ngoài nhà, vừa vặn có thể trông thấy cửa nhà Trần Ngôn. Đinh Tiểu Tiểu tua nhanh, ngồi trên ghế kiên nhẫn kiểm tra. Hôm qua không có vấn đề gì, hôm kia cũng thế, nhưng khi xem tới cảnh ba ngày trước, trên màn hình bỗng xuất hiện một người, người đó ăn mặc kín mít, hoàn toàn không thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng nhìn vóc người và dáng đi thì có vẻ là nữ. Tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu là, cô gái ấy cắt tóc ngắn, hơn nữa hắn còn thấy trên tai cô ta bấm hai chiếc khuyên tai, những điều này đều không khớp với Trần Ngôn. Trong khung hình, cô gái ấy mở cửa nhà Trần Ngôn và đi vào trong, khoảng nửa tiếng sau, cô ta lại mở cửa đi ra, trên tay cầm thêm một chiếc túi xách, thứ đựng trong chiếc túi ấy chắc là mấy bộ quần áo đã bị mất kia.

Cô ta là Trần Ngôn sao?Đinh Tiểu Tiểu không dám chắc chắn. Xem xong đoạn video, thấy người đàn ông kia vẫn bận rộn kiểm kê hàng hóa, hắn bèn lục tìm trong máy vi tính những video của mấy ngày trước. Hắn thấy mình và Lâm Lợi Lợi cầm theo một đống đồ đi vào nhà, nửa tiếng sau, Lâm Lợi Lợi một mình từ trong nhà đi ra, nét mặt có phần đờ đẫn, tướng đi giống hệt đàn ông, trông giống hệt như bị Lữ Tân nhập hồn. Đinh Tiểu Tiểu lại xem tiếp video từ ngày Hai mươi tháng Năm cho đến ngày mùng Ba tháng Sáu. Trong mấy đoạn video ấy, Trần Ngôn sáng ra khỏi cửa, tối về nhà, cuộc sống rất nề nếp, không có vẻ gì bất thường, nhưng từ sau ngày Hai mươi lăm tháng Năm, Trần Ngôn gần như rất hiếm khi về nhà, đặc biệt là từ sau ngày mùng Một tháng Sáu, mỗi lần Trần Ngôn xuất hiện, Đinh Tiểu Tiểu đều thấy cô dùng mũ hoặc khăn voan đen để che mặt, hơn nữa còn thậm thà thậm thụt như sợ bị người khác nhìn thấy.

"Cô gái này chínhlà bạn gái cậu hả?" Người đàn ông đang kiểm kê hàng hóa không biết tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đinh Tiểu Tiểu, chỉ tay vào Trần Ngôn trên màn hình, hỏi.

Đinh Tiểu Tiểu gật đầu,ngước lên nhìn anh ta, hỏi: "Anh quen cô ấy à?"

"Cũng không hẳn làquen, nhưng có nói chuyện đôi lần." Anh ta nhớ lại rồi nói tiếp: "Cũng nửa tháng trước rồi, có hôm cô ấy đột nhiên gõ cửa nhà tôi, tôi ra mở cửa thì cô ấy nói có hai thùng sơn dưới lầu, cô ấy không xách lên nổi, nhờ tôi giúp đỡ. Sau khi giúp cô ấy xách sơn lên, cô ấy còn mời tôi vào nhà ngồi chơi một lúc, cô ấy là giáo viên mầm non à? Một công việc rất giàu tình thương."

"Lúc đó hai ngườinói chuyện gì?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Thì tán gẫu thôi,đúng rồi, cô ấy hỏi tôi có từng nghe truyện Ngườicon gái của biển cả chưa, tôi nào đã nghe qua mấy thứ ấy, sau đó cô ấy bènkể cho tôi, xem tôi cứ như trẻ con vậy, ha ha, một cô gái rất thú vị." Cười xong, anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lại bảo: "Đúng rồi, nếu cậu muốn tìm người thì nên lên weibo đăng tin, nghe đồn weibo lớn mạnh lắm, một truyền mười mười truyền trăm, còn hữu dụng hơn cả cảnh sát nữa, cậu thử xem."

Câu nói của anh ta đã gợiý cho Đinh Tiểu Tiểu. Sau khi rời khỏi tòa nhà, hắn liền đến quán net, thuê một cái máy tính, dùng tài khoản weibo tên "Mèo vờn chuột" đăng một status, rồi tag rất nhiều người nổi tiếng của thành phố vào, hy vọng mọi người cùng giúp đỡ tìm kiếm. Phương pháp đó quả thực có chút hiệu quả, một ngày sau hắn nhận được vô số phản hồi lẫn tin nhắn từ rất nhiều người, song đa số đều chỉ cung cấp đoạn clip "Nàng tiên cá Cốc Hải" có người thì nhắn những câu đại loại như "xin chia buồn" hay "đừng quá đau buồn". Đinh Tiểu Tiểu đọc hết từng dòng chữ một, cuối cùng nhìn thấy một tin nhắn gửi từ ID "Vị thần huyền bí" rằng: Lúc nãy khi đi ăn, tôi có nhìn thấy cô gái mà bạn nói, trong quán ăn Bách Tính ở khu ổ chuột, cô ấy ngồi ngay đối diện tôi, trên mặt cũng che khăn voan đen, trông thần bí lắm.

Khu ổ chuột? Đinh TiểuTiểu nhìn thời gian tin nhắn đó gửi đến, mới nửa tiếng trước. Điều đó có chứng minh rằng nửa tiếng trước Trần Ngôn từng xuất hiện ở khu ổ chuột? Ra khỏi quán net, hắn lập tức gọi taxi tới thẳng khu ổ chuột. Khi tới quán ăn Bách Tính mà người kia nói thì đã khoảng mười một giờ, trong quán chỉ còn hai bàn đang uống rượu, Đinh Tiểu Tiểu bước vào hỏi chủ quán. Ông ta xác nhận rằng quả thật có một cô gái che khăn voan đen đến đây ăn cơm, nhưng đã tính tiền và đi từ một tiếng trước rồi, sau đó ông ta chỉ hướng cô gái đi. Hy vọng sục sôi trong lòng, Đinh Tiểu Tiểu đi theo hướng ông chủ quán chỉ. Đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, hắn tới rìa khu ổ chuột, cũng chính là chỗ nhà xưởng của Hoàng Quý Phi.

"Có lẽ nên vào nhờHoàng Quý Phi tìm người giúp, dù sao anh ta cũng rành nơi này như lòng bàn tay." Nghĩ thế, Đinh Tiểu Tiểu bèn đi về phía nhà xưởng, song hắn vừa bước tới cửa, toan đưa tay lên gõ thì chợt nghe bên trong vang lên tiếng gào thét đau đớn. Tiếng thét ấy như xuyên thủng bầu trời đêm, kéo dài mấy giây, Đinh Tiểu Tiểu vội đạp cửa xông vào. Vừa chạy vào căn buồng nhỏ, hắn liền đứng sững như trời trồng... Cổ Nguyệt nằm trên giường, toàn thân cắm đầy lông vũ, những cọng lông vũ đều bị máu nhuộm đỏ. Cô thở hồng hộc, tay run rẩy cầm một cọng lông vũ, cố sức nhổ nó ra. Máu tươi bắn ra tung tóe, còn cô đau đến mức thét lên thảm thiết, tiếng thét ấy chấn động cả màng nhĩ của Đinh Tiểu Tiểu.

Sững sờ khoảng vàigiây, Đinh Tiểu Tiểu mới định thần lại được, hắn hớt hải chạy tới trước giường, đỡ lấy đầu Cổ Nguyệt, hỏi liên tục: "Sao lại thế này, sao lại thế này? Phải làm sao đây, phải làm sao đây?"

Cổ Nguyệt nhìn hắn mộtcách yếu ớt, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Cô đưa tay lên, vuốt ve gương mặt hắn, nói đứt quãng: "Là... là anh đó ư?"

Đôi mắt to tròn của côngân ngấn lệ, nhưng dường như chúng đã không còn nhìn thấy bất kì thứ gì nữa. Đinh Tiểu Tiểu đưa tay huơ huơ trước mắt cô, cuối cùng nói: "Em đợi chút, anh giúp em báo cảnh sát, yên tâm đi, sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi." Nói rồi hắn lật đật móc di động ra, song chưa kịp gọi, Cổ Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay hắn, thều thào: "Vô... vô ích thôi, em sắp phải đi rồi, anh... không sao... thật tốt quá."

"Em cũng sẽ khôngsao đâu." Nhìn đám lông vũ cắm khắp người Cổ Nguyệt, Đinh Tiểu Tiểu cố gắng trấn tĩnh lại, cúi xuống sát tai cô, khẽ hỏi: "Nói cho anh biết, là ai, là ai đã làm thế này với em?"

"Là... ma quỷ."Dứt lời, bàn tay đang nắm lấy tay Đinh Tiểu Tiểu bất chợt buông thõng, rơi phịch xuống giường, Cổ Nguyệt phút chốc cũng ngừng thở, im lặng đến cực độ. Cô chết rồi, Cổ Nguyệt chết rồi... Đinh Tiểu Tiểu hoảng loạn buông cô ra, trèo xuống giường toan rời khỏi đó, song vừa bước ra khỏi căn buồng nhỏ, hắn như sực nhớ ra chuyện gì đó, lại hối hả quay vào, tỉ mỉ dò tìm quanh người Cổ Nguyệt.

Hắn tìm được mấy thứ, mộtlà móng tay, một móng tay đã bị gãy, hai là sợi tóc rơi trên giường, ba là một ống tiêm, bốn là một chiếc bông tai, trên bông tai ấy có đính hai quả cầu nhỏ màu hồng. Đinh Tiểu Tiểu cẩn thận cất mấy thứ tìm được vào túi, hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng trong lòng hắn cứ có một cảm giác rằng cái chết của Cổ Nguyệt và Trần Ngôn có liên quan đến nhau, tuy hắn không biết tại sao Trần Ngôn lại giết Cổ Nguyệt và giữa hai người có ân oán gì với nhau.

Sau khi kiểm tra hiệntrường xong xuôi, Đinh Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tới gần Cổ Nguyệt, nhìn tư thế chết kì dị của cô, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ nói: "Xin lỗi."

Bước ra khỏi nhà xưởng,Đinh Tiểu Tiểu liền móc di động ra gọi 110 rồi núp sau một thân cây hòe cách đó không xa, im lặng chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, vài chiếc xe cảnh sát từ xa chạy tới...

Chương 41 Ngàn CânTreo Sợi Tóc

Vương Quỳ bí mật vàophòng lưu trữ tìm hiểu về Vụ mưu sátAndersen 6713 của mười năm trước,nhưng hồ sơ bị thiếu hụt khá nhiều, chỉ nói đại khái những nét tương đồng giữa các vụ án chứ không có chứng cứ cụ thể. Ngoài ra cô còn nhìn thấy tên của Chu Hạo, mới hay biết thì ra ông chính là người đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các vụ án, đồng thời sau này trở thành tổ trưởng tổ chuyên án, lãnh đạo mọi người tiến hành điều tra vụ án đó suốt mấy năm.

Để hiểu rõ hơn về chuyệnnăm đó, ngoài tham khảo hồ sơ, Vương Quỳ còn hỏi thăm người nhà nạn nhân lẫn những thành viên tham gia thụ án cùng Chu Hạo năm xưa, phát hiện các vụ án đó không những rất giống những vụ xảy ra gần đây mà còn đều chọn truyện cổ Andersen làm bối cảnh gây án. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Vương Quỳ không những tìm hiểu về vụ án mười năm trước mà cô còn dùng thời gian rảnh rỗi đi sâu điều tra hai vụ án "Nàng tiên cá Cốc Hải" và "Chiếc áo mới của Cách Cách", sau đó phát hiện hai vụ án này tuy bề ngoài có vẻ không liên quan nhưng thực chất lại có mối liên hệ cực kỳ mật thiết với nhau.

Hôm đó, sau khi tan ca,Vương Quỳ định đến bệnh viện gặp Lư Tiểu Nguyệt nói chuyện hòng tìm ra nhiều điểm nghi vấn khác, song Khương Bằng đã đứng dưới lầu đợi sẵn, lên tiếng ngăn cô lại.

"Có phải em vẫnđang điều tra vụ án của Thôi Cách Cách không?"

Cô gật đầu, đáp:"Vụ án đó vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn."

Anh ta lấy làm khó hiểu,hỏi: "Nhưng vụ án đã kết thúc rồi, em hà tất phải cố chấp như thế?"

Vương Quỳ nhìn Khương Bằng,đáp đầy ẩn ý: "Vụ án này không đơn giản, thậm chí cả sếp Chu cũng nhúng tay vào."

Khương Bằng sửng sốt trợntròn mắt, càng thắc mắc: "Em... nói gì? Chuyện này không thể nói bậy bạ được đâu, em phải biết sếp Chu còn mấy năm nữa là về hưu rồi, em nói thế hậu quả nghiêm trọng lắm đó."

Cô thở dài, giải thích:"Em biết, nhưng em có chứng cứ. Anh còn nhớ chiếc cúc áo mà Lư Tiểu Nguyệt trao cho em không? Nó được giật xuống từ áo của sếp Chu đấy, điều đó hoàn toàn có thể chứng minh sếp Chu từng đến tìm Lư Tiểu Nguyệt, chỉ là khi đó ý thức của cô ta quá mơ hồ nên không nhớ thôi."

Khương Bằng thoáng ngẫmnghĩ rồi nói: "Biết đâu sếp Chu đến đó tra án."

Vương Quỳ đáp: "Dùcó như thế, nhưng cậu bé khai Lư Tiểu Nguyệt từng đến nhà mình mua cây Benladon cũng là bị mua chuộc nên mới nói như vậy, hơn nữa người mua chuộc cậu ta chính là sếp Chu, cũng chính ông ấy đã gợi ý chúng ta đến đó tìm bằng chứng. Điều này anh giải thích thế nào?"

"Cái này..."Khương Bằng vò đầu bứt tai. "Không thể nào, sếp Chu không phải loại người như thế, sao ông ấy lại làm chuyện đó cơ chứ? Không thể nào đâu, sếp Chu không phải loại người như thế..."

"Tuy em cũng khôngcách nào lý giải được nhưng quả thực ông ấy đã làm những chuyện đó." Nhìn lên tòa nhà Sở Cảnh sát trước mặt, Vương Quỳ nói tiếp: "Rốt cuộc ai có thể khiến sếp Chu cam tâm tình nguyện làm chuyện như thế chứ? Vả lại anh biết không, gần đây em đã bí mật tìm hiểu về Vụmưu sát Andersen mười năm trước, thậm chí em nghi ngờ năm xưa cũng do chínhsếp Chu gây cản trở nên mới khiến vụ án không thể điều tra tiếp."

"Anh không biếtnên nói gì nữa rồi, nhưng chắc chắn sếp có nỗi khổ tâm riêng." Khương Bằng quả quyết nói. "Sếp Chu sống rất khổ, vợ chết, còn phải nuôi đứa con trai mới lên chín, nếu không lấy được lương hưu, em bảo ông ấy sống sao đây?"

"Những điều ấy emcũng có nghĩ tới, nhưng nếu không nói, không làm gì cả thì làm sao ăn nói với Lư Tiểu Nguyệt, với những người đã chết oan kia đây?" Vương Quỳ nghiêm túc đáp.

Khương Bằng thoáng khựnglại vài giây, cuối cùng nghiêm mặt hỏi: "Em định làm thế nào?"

"Em tính tìm sếpChu nói chuyện trước đã, nếu ông ấy chịu thừa nhận lỗi lầm và nói ra toàn bộ sự thật thì em cũng sẽ không truy cùng đuổi tận." Nói rồi Vương Quỳ cúi xuống. "Em cũng không muốn sếp Chu vì chuyện này mà mất bát cơm."

Sau khi từ biệt KhươngBằng trở về nhà, cô bày hết tất cả tài liệu của vụ án lên bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào chúng, liệt kê toàn bộ những vụ án có liên quan đến truyện cổ Andersen xảy ra trong vòng một trăm năm qua. Kì thực vụ án này khó điều tra là bởi khoảng cách giữa các vụ quá dài, rất nhiều manh mối đã biến mất theo thời gian, ngoài ra còn một điểm Vương Quỳ vẫn thắc mắc mãi, vụ án bắt đầu từ năm 1962 kéo dài đến năm 2012, một khoảng thời gian dài như vậy, hung thủ há chẳng phải đã trở thành một cụ già tóc bạc rồi hay sao? Còn có thể chạy đi giết người được ư? Phải chăng hung thủ có đến hai người, những vụ án xảy ra gần đây chỉ là bắt chước thôi? Nhưng nếu là vậy, một cảnh sát kinh nghiệm đầy mình như Chu Hạo sao lại dễ dàng bị lừa đến vậy?

Vương Quỳ đưa ra rấtnhiều phỏng đoán về vụ án, chớp mắt đã khuya, cô thu dọn tài liệu, định lên giường đi ngủ. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Khương Bằng gọi đến, anh ta sốt ruột nói: "Mới nhận được tin từ sếp Chu, có một vụ án mạng xảy ra ở nhà của Hoàng Quý Phi trong khu ổ chuột, anh đang trên đường đến đó, em cũng mau đến đây."

Lại có án mạng ư? Cúpmáy, Vương Quỳ hối hả chạy xuống gọi taxi tới khu ổ chuột. Khi cô tới nơi, đã có vài xe cảnh sát đỗ bên đường, bên ngoài nhà xưởng cũng bị phong tỏa nghiêm ngặt. Sau khi cho dân phòng xem thẻ cảnh sát của mình, cô đi vào trong. Lúc này Trần Thần và các nhân viên pháp y khác đang tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ. Cách đó không xa, Chu Hạo đang đứng nhìn chăm chú vào thi thể nạn nhân, lông mày nhíu chặt lại, không biết đang nghĩ gì.

Vương Quỳ tới gần, vừathấy cái xác cắm đầy lông vũ kia, dạ dày lại quặn thắt từng cơn. Trần Thần nhìn thấy Vương Quỳ, liền đứng dậy, xán tới trêu chọc: "Xem ra em không thích hợp ra hiện trường rồi, nhìn cái mặt kìa, sợ đến trắng bệch luôn."

"Hung thủ là mộttên biến thái sao? Sao lần nào cũng dựng hiện trường án mạng đẫm máu thế này?" Cô rút trong túi ra một chiếc khẩu trang, đeo lên rồi ghé sát Trần Thần, hỏi: "Sao rồi? Có phát hiện gì không?"

"Có, anh nghi ngờnạn nhân chích heroin." Trần Thần giải thích. "Anh phát hiện trên cánh tay nạn nhân có rất nhiều lỗ kim tiêm, nhưng rốt cuộc có phải là chích heroin hay không còn phải làm xét nghiệm mới biết được."

"Trừ chuyện đó ra,còn phát hiện nào khác không?" Vương Quỳ nghiêm túc hỏi.

"Có, anh còn nghingờ..." Trần Thần định nói gì đó, chợt im bặt rồi đổi sang ngữ điệu khác, nói: "Thời gian tử vong khoảng một đến hai tiếng trước, nhưng qua khám nghiệm sơ bộ thì thấy nạn nhân bị đóng đinh vào người trước, nói cách khác là khi bị đóng đinh, nạn nhân vẫn còn sống."

"Trời ơi, hung thủthật quá tàn nhẫn." Vương Quỳ sửng sốt thốt lên.

"Được rồi, tạm thờianh mới biết có bấy nhiêu thôi." Dứt lời, Trần Thần quàng một tay lên vai Vương Quỳ, quay cái mặt háo sắc về phía cô, nói: "Tiếp theo bàn chuyện chính, anh mới cuỗm được hai vé xem phim Bạch Tuyết và thợ săn từ chỗ thằng bạn, tuần sau vé sẽ được gửi đến, có hứng thú đi xem với anh không?"

Vương Quỳ lắc vai hất tayTrần Thần xuống, đằng hắng rồi nói: "Được thôi, nhưng anh phải giúp tôi làm chút chuyện mới được. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí đâu."

"Chuyện gì?"Trần Thần khoanh tay trước ngực, hỏi.

"Anh quađây." Vương Quỳ nhón chân kề sát tai anh ta, nói: "Là thế này, khi nào có kết quả khám nghiệm tử thi, anh tạm thời đừng cho sếp Chu biết mà hãy báo cho tôi biết trước. Ok?"

"Tại sao?" TrầnThần đưa mắt nhìn Chu Hạo đang đứng cách đó không xa, hỏi.

"Ôi dào, anh đừnghỏi tại sao." Vương Quỳ đột nhiên chuyển giọng nũng nịu, nói: "Anh cứ giúp em đi mà."

"Đồng ý, hi hi, đồngý cả hai tay hai chân." Cười hì hì xong, Trần Thần xoay người đi về phía mấy nhân viên pháp y khác để tiếp tục khám nghiệm tử thi. Trần Thần đi rồi, Vương Quỳ lại tìm Khương Bằng, hỏi: "Đã tra ra thân phận của nạn nhân chưa?"

"Nạn nhân tên là CổNguyệt, sinh viên Học viện Nghệ thuật, cũng là người tình của Hoàng Quý Phi. Gần đây Hoàng Quý Phi bỗng nhiên mất tích, hôm nay người tình lại chết trong nhà xưởng, có việc để làm rồi đây." Khương Bằng đưa giấy bút cho Vương Quỳ, xoay xoay cổ, nói: "Em giúp anh lấy khẩu cung nhé, anh ra hút điếu thuốc."

"Sếp Chu đang nhìnđó, anh đi hút thuốc, muốn chết hả?" Vương Quỳ nhắc nhở.

Anh ta nhíu mày, nhận lạigiấy bút, nhỏ giọng hỏi: "Em đã nói chuyện kia với sếp chưa?"

"Chưa." VươngQuỳ trả lời.

Mọi người bận rộn tớihơn hai giờ đêm. Chu Hạo đột nhiên bước tới bên cạnh Vương Quỳ, nói: "Lát nữa cô ở lại một chút, chúng ta nói chuyện."

Vương Quỳ đăm chiêu gậtđầu. Lại gần nửa tiếng trôi qua, thi thể của Cổ Nguyệt đã được khiêng đi, xe cảnh sát cũng lần lượt rời khỏi nhà xưởng, chỉ còn lại hai cảnh sát ở lại canh giữ hiện trường... Chu Hạo dẫn Vương Quỳ đến đống phế liệu ngoài nhà xưởng, bốn bề vắng lặng, ông vào thẳng vấn đề. "Tôi nghe Khương Bằng nói cô đang điều tra vụ án mười năm trước?"

"Quỷ tha ma bắtKhương Bằng đi." Vương Quỳ chửi thầm.

"Không phải tôi đãbảo cô đừng điều tra nữa rồi sao? Nếu tiếp tục, cô sẽ hại chết nó mất..." Chu Hạo có vẻ kích động, vụt tiến tới túm lấy vai Vương Quỳ, khẩn cầu: "Cô đừng điều tra nữa, coi như tôi cầu xin cô, chuyện này sắp kết thúc rồi, tôi không muốn thời gian này lại xảy ra sơ sót gì, hung thủ đã nhắm vào nó rồi, cô thật sự sẽ hại chết nó mất."

"Sếp Chu, tuy trướcgiờ em luôn bất mãn với tác phong của sếp, nhưng từ tận đáy lòng, em vẫn rất kính phục sếp. Giờ sếp khiến em thất vọng quá." Vương Quỳ nhìn thẳng vào Chu Hạo, nói. "Em không ngờ sếp lại hèn nhát đến thế, cũng không ngờ sếp lại vì tư lợi mà làm chuyện phạm pháp, em càng không ngờ sếp lại nhún nhường cầu xin em thế này. Thực ra chỉ cần sếp nói ra sự thật, chúng ta hợp sức điều tra chân tướng vụ việc, bắt được hung thủ thì còn có gì đáng sợ kia chứ?"

"Cô không hiểu, côkhông thể nào hiểu được đâu." Chu Hạo nói.

Vương Quỳ ngửi thấy mùirượu trên người Chu Hạo, chắc hẳn tối nay ông cũng đã uống không ít. Trong tình trạng này e rằng chẳng thể nói chuyện cho ra ngô ra khoai được. Vương Quỳ bèn nói: "Sếp Chu, chuyện này để hôm khác chúng ta bàn tiếp vậy."

"Không được, khôngcòn thời gian nữa rồi, tôi không thể để cô tiếp tục điều tra nữa, sẽ xảy ra án mạng mất." Nói đoạn, mắt Chu Hạo trừng lên dữ tợn, ông vụt đưa tay siết cổ Vương Quỳ, nghiến răng nói: "Đừng trách tôi."

Vương Quỳ ngạt thở, cốhết sức đánh lia lịa vào cánh tay ông, nhưng sức lực của cô nào đọ được với Chu Hạo kia chứ? Lẽ nào tối nay cô phải chết trong tay ông ư? Cổ họng Vương Quỳ phát ra tiếng ư ư, mặt cô đỏ bừng, sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người lao tới vung tay đấm mạnh vào mũi Chu Hạo. Bất ngờ lãnh trọn một cú đấm, ông vội buông tay, bịt lấy mũi. Người kia bèn thừa cơ tiến tới bồi thêm một cú đá, sau đó xoay người kéo Vương Quỳ chạy đi.

Hai người chạy rất xa,đến một góc rừng, người kia mới buông tay Vương Quỳ ra, tựa vào thân cây thở hồng hộc. Cô cũng mệt rã rời, vừa thở hổn hển vừa nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh trăng, Vương Quỳ cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc, cô nhanh chóng lục lọi trí nhớ, cuối cùng sửng sốt thốt lên: "Đinh Tiểu Tiểu?"

Thấy đối phương gọi tênmình, người đàn ông đó có chút ngạc nhiên, thoáng ngẩn người rồi cuống cuồng chối cãi: "Tiểu Tiểu cái gì, cô nhận lầm người rồi, tôi không hề quen biết cô."

"Nhưng tôi biếtanh, tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án của Trần Ngôn." Vương Quỳ nói rõ thân phận của mình. Vừa nghe thấy cái tên Trần Ngôn, Đinh Tiểu Tiểu càng căng thẳng hơn, định quay người bỏ chạy thì bất chợt bị Vương Quỳ túm lại. "Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh đâu. Có lẽ anh vẫn chưa biết, Lư Tiểu Nguyệt đã thú nhận chuyện mình giết Lữ Tân rồi, vụ ấy anh vô can."

"Nếu thế thì cô thảtôi đi đi." Đinh Tiểu Tiểu nói.

"Anh muốn đi, được,nhưng tôi muốn biết tại sao anh lại sắp đặt vở kịch tai nạn xe để mọi người nghĩ rằng mình đã chết? Còn nữa, anh có liên quan gì đến các vụ án khác? Anh biết được bao nhiêu?" Nói rồi, Vương Quỳ lại nhẹ nhàng vỗ về hắn: "Anh không thể cứ chạy trốn như thế, nếu nói ra có thể tôi sẽ giúp được anh."

Đinh Tiểu Tiểu bỗng dodự, quả thật cuộc sống của hắn đang càng lúc càng tồi tệ, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ còn xảy ra chuyện gì đó. Nếu có cảnh sát tình nguyện giúp đỡ hắn thì cớ sao không đồng ý chứ? Biết đâu... biết đâu cô ta còn có thể giúp hắn tìm Trần Ngôn. Hắn hỏi: "Cô không bắt tôi thật ư?"

"Ban nãy anh mới cứumạng tôi, tôi có lý do gì để bắt anh chứ?" Vương Quỳ hỏi ngược lại.

Đinh Tiểu Tiểu toét miệngcười, sau đó nghiêm túc nói: "Nhưng tôi đã phóng hỏa đốt cái thẩm mỹ viện kia, cô không bắt tôi thật chứ?"

"Không."Vương Quỳ quả quyết. "Tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy cái thẩm mỹ viện chui đó, đốt cho chúng chừa, khỏi đi hại người."

"Được, thế thì tôisẽ kể cho cô nghe mọi chuyện mà tôi biết." Nói rồi Đinh Tiểu Tiểu ngồi xuống bãi cỏ, suy tư một hồi, sau đó kể cho Vương Quỳ nghe đầu đuôi ngọn nguồn, từ chuyện tại sao mình xuất hiện ở nhà Lư Tiểu Nguyệt, rồi tại sao lại phóng hỏa đốt thẩm mỹ viện cho đến chuyện mình nhìn thấy khi đứng bên ngoài biệt thự của Thôi Cách Cách, song hắn không nhắc đến chiếc vòng tay nhặt được trong biệt thự lẫn chiếc bông tai nhặt được ở nhà xưởng.

Nghe xong, Vương Quỳhít sâu một hơi, nói: "Thì ra là vậy, Trần Ngôn đối xử với anh như thế mà anh vẫn một lòng một dạ với cô ấy, âu cũng là một kẻ si tình, nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Vì TrầnNgôn." Đinh Tiểu Tiểu đáp.

"Cô ấy..."Vương Quỳ càng nghe càng mơ hồ. "Cô ấy không phải đã chết rồi sao?"

"Mới đầu tôi cũngngỡ rằng cô ấy đã chết rồi, nhưng không lâu sau khi đoạn clip "Nàng tiên cá Cốc Hải" được đăng lên mạng, có người nói từng gặp cô ấy, hơn nữa..." Đinh Tiểu Tiểu thở dài thườn thượt, lại nói: "Hơn nữa tôi còn phát hiện cô ấy từng về nhà lấy quần áo, tuy... tuy tôi không dám khẳng định người đó là cô ấy, nhưng..."

"Tôi hiểu."Vương Quỳ đột nhiên ngắt lời Đinh Tiểu Tiểu, xúc động nói. "Tôi cũng từng yêu một lần, sau đó bạn trai tôi lại yêu người bạn thân của tôi. Khi phát hiện, tôi hận đến nỗi chỉ muốn hắn chết quách đi cho xong, nhưng sau đó trong lòng vẫn ôm mộng tưởng, mong hắn sẽ quay về bên cạnh mình. Tôi nghĩ anh cũng như thế, trong lòng vẫn ấp ủ một tia hy vọng, thực ra trước khi tìm ra thi thể của Trần Ngôn, thì việc cô ấy còn sống hay đã chết vẫn còn là một câu đố."

"Cảm ơn cô đã nóithế." Đinh Tiểu Tiểu ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, khẽ nói.

"Anh có từng nghĩ,nếu gặp lại Trần Ngôn, anh sẽ làm gì không?" Vương Quỳ hỏi.

Đinh Tiểu Tiểu nói vớivẻ đầy mong đợi: "Tôi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng nếu ngày đó thật sự đến, e rằng tôi sẽ chẳng thốt lên được câu nào. Dẫu sao chỉ cần cô ấy còn sống là tôi đã mãn nguyện rồi, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình."

Chương 42 Hối Cải

Không biết là do câuchuyện của Đinh Tiểu Tiểu và Trần Ngôn đã làm Vương Quỳ cảm động, hay do Đinh Tiểu Tiểu đã ra tay trượng nghĩa cứu mạng cô, khiến cô nảy sinh thiện cảm, tóm lại cô và Đinh Tiểu Tiểu trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, mãi đến khi trời hưng hửng sáng, cô mới rời khỏi cánh rừng, gọi taxi trở về nội thành.

Về đến nhà, Vương Quỳ vẫntỉnh như sáo, cô lại giở hồ sơ vụ án ra xem. Gần tám giờ, cô mới nấu bữa sáng gọn nhẹ, ăn xong liền ra khỏi cửa. Khi tới trước Sở Cảnh sát, Vương Quỳ bỗng do dự, cô không biết lát nữa sẽ phải đối diện thế nào với Chu Hạo. Nên chủ động tiến tới chào hỏi hay phớt lờ ông ta? Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy Chu Hạo và Khương Bằng đang đi tới. Vừa thấy Vương Quỳ, Chu Hạo liền cất tiếng hỏi trước: "Sao không lên trên?"

"Em..." VươngQuỳ không biết nên trả lời thế nào.

Nhìn vẻ mặt của cô, ChuHạo cười cười, nửa đùa nửa thật nói: "Lẽ nào cô sợ trên đó có sói hay sao?"

Đây hình như là lần đầutiên Chu Hạo nói đùa, Khương Bằng liền nhìn ông bằng ánh mắt sửng sốt, hồi lâu sau mới lắp ba lắp bắp hỏi: "Sếp... sếp Chu...

sếp... hôm nay... khôngsao chứ?"

"Tôi thì có chuyệngì chứ?" Chu Hạo hỏi vặn lại.

Khương Bằng vội lắc đầu,đáp: "Không có, tuyệt đối không có, em chỉ cảm thấy hôm nay sếp Chu... rất đẹp trai."

Nghe xong, Chu Hạo trừngmắt nhìn Khương Bằng một cái rồi đi vào Sở Cảnh sát. Ông ta đi rồi, Khương Bằng mới ghé tới gần Vương Quỳ, nhỏ giọng hỏi: "Nói rồi à?"

Vương Quỳ gật đầu.

Anh ta lại hỏi tiếp:"Thế nào?"

"Anh còn dám hỏithế nào ư?" Vương Quỳ sực nhớ đến những lời Chu Hạo nói tối qua, liền bước tới thụi một cú vào ngực Khương Bằng. "Uổng công em xem anh là anh em, em đúng là xem thường anh rồi, anh mách với sếp Chu có phải không?"

Nghe thế, Khương Bằngthoáng sững người, sau đó cười hì hì, nói "xin lỗi"

rồi đi vào Sở Cảnh sát.Vương Quỳ đứng chôn chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nóc tòa nhà, cuối cùng siết chặt tay khích lệ bản thân, cũng theo vào trong... Chu Hạo không có trong văn phòng, Vương Quỳ về bàn làm việc của mình, bắt đầu suy nghĩ miên man, có khi nào sếp Chu chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng, đi gặp cấp trên nói xấu cô không? Hay ông tìm cách chuyển cô sang tổ khác hoặc khai trừ khỏi ngành? Đang mải mê suy nghĩ, chợt Chu Hạo đi vào, dừng lại bên cạnh cô, nói: "Đến văn phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Vương Quỳ đứng dậy, đitheo Chu Hạo vào văn phòng.

"Chuyện tốiqua..." Sau khi vào phòng làm việc, Chu Hạo ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, nói. "Xin lỗi."

"Sếp Chu, sếp biếtem không để bụng chuyện đó, điều em quan tâm là rốt cuộc tại sao sếp lại làm như thế, có thể cho em một lý do hợp lý không?" Vương Quỳ hỏi thẳng.

Chu Hạo rít vài hơi thuốc,đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: "Tôi đã nộp đơn từ chức, chiều nay sẽ rời khỏi đây, cô có gì muốn biết cứ hỏi đi."

"Từ chức? Nghiêmtrọng thế sao?" Vương Quỳ sửng sốt.

"Không liên quan đếnchuyện này, chỉ là tôi thấy mệt rồi, không làm nổi nữa." Chu Hạo nói đầy ẩn ý. "Cũng đến lúc tôi phải ở bên cạnh con nhiều hơn, cô biết đấy, nghề cảnh sát này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng bận rộn công việc. Giờ nó cũng chín tuổi rồi, con trẻ trong độ tuổi này nếu không có cha mẹ ở bên cạnh, dễ hư người lắm."

"Dù thế cũng đâu cầnphải từ chức, hai năm nữa không phải sếp sẽ nghỉ hưu sao?" Vương Quỳ vẫn lấy làm khó hiểu.

"Tôi sợ đến lúc đólấy được lương hưu, nhưng lại mất con trai thì khổ." Chu Hạo dụi tắt điếu thuốc, như đã hạ quyết tâm, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía Vương Quỳ, nói. "Cô còn nhớ tôi từng hỏi cô một vấn đề chứ? Giữa người thân và phá án, cái nào quan trọng hơn. Thực ra mười năm trước, tôi cũng giống như cô vậy, cũng chọn phá án. Để tra rõ chân tướng, tôi ngày đêm lao đầu vào công việc, thậm chí khi hung thủ đe dọa tính mạng của người nhà tôi, tôi cũng chẳng coi là thật, nhưng sau đó... vợ tôi bị giết, chính tôi đã hại chết cô ấy."

"Đây chính lànguyên nhân năm xưa sếp giải tán tổ chuyên án?" Vương Quỳ lại gần Chu Hạo, nói. "Nhưng liệu sếp có từng nghĩ, biết đâu điều tra thêm một thời gian nữa, hung thủ có lẽ sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật, đến lúc đó, sếp không những báo thù được cho vợ mà những chuyện đau đớn sau đó cũng sẽ không xảy ra."

"Năm xưa tôi đâuphải chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng cái giá phải trả quá đắt, lẽ nào cô muốn tôi dùng tính mạng của đứa con trai duy nhất để đổi lấy một sự thật ư? Không đáng, thật sự không đáng." Nói đến đây, nước mắt ông trào ra. Cô không ngờ người đàn ông cứng rắn này lại có lúc rơi lệ. Chu Hạo lau nước mắt, nói tiếp: "Mấy hôm trước tôi lại nhận được bức thư đe dọa của hung thủ, đối phương dùng tính mạng của con trai tôi để uy hiếp tôi, cô bảo tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi mới làm bằng chứng giả, nhưng hôm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ cú đấm kia đã giúp tôi thức tỉnh, thay vì tiếp tục nối giáo cho giặc, chi bằng từ chức rồi ở bên con không rời nửa bước còn hơn. Tôi tin có tôi bên cạnh nó, hung thủ cũng chẳng dám làm càn."

"Sếp Chu, nói thế...có phải sếp thừa nhận cái chết của Thôi Cách Cách có liên quan đến Vụ mưu sát Andersen năm xưa?" ThấyChu Hạo có ý trải lòng, Vương Quỳ bèn hỏi tiếp. "Nếu thật sự có liên quan, tại sao sau mười năm biến mất, hung thủ lại lần nữa ra tay giết người? Còn nữa, tại sao hung thủ lại giết những người đó? Em đã nghiên cứu vụ án rất kĩ, nếu căn cứ theo thời gian phạm tội, hung thủ ắt cũng đã gần đến tuổi "thất thập cổ lai hi" rồi, sao còn khả năng giết người chứ?"

"Tôi hiểu ý cô, côcảm thấy có thể là người khác đang mô phỏng vụ án năm xưa đúng không? Thực ra mới đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy nhắn mà hung thủ gửi tới, tôi phát hiện nét chữ hoàn toàn tương đồng, vả lại nội dung trong đó người ngoài không thể nào biết được, nên tôi khẳng định người viết giấy nhắn chắc chắn là thủ phạm của những vụ án năm xưa, còn những vụ gần đây thì..." Chu Hạo dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Tôi cũng từng so sánh các vụ án với nhau, sau đó phát hiện các vụ án của mười năm trước và mười năm sau vẫn có những điểm khác nhau rõ rệt. Mười năm trước, hung thủ chỉ dùng truyện cổ tích để làm bối cảnh cho vụ án, nhưng không hề liên quan đến nội dung câu truyện cổ tích đó. Nhưng mười năm sau thì khác, cứ lấy Thôi Cách Cách làm ví dụ, cô ta tính tình cao ngạo, hơn nữa muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có gì khác với ông vua kia chứ? Tôi nghĩ đó cũng chính là nguyên nhân hung thủ dùng Chiếc áo mới của Hoàng đế làm bối cảnh gây án. Còn Trần Ngôn, chuyện tình cảm của cô ta rất phức tạp nhưng nội tâm thì cực kỳ đơn thuần, cô ta mong có được tình yêu của hoàng tử, nhưng cuối cùng hoàng tử của cô ta, chính là Lữ Tân, lại luôn nhung nhớ Thôi Cách Cách. Đây chẳng phải câu truyện Ngườicon gái của biển cả hay sao?"

"Tuy tính cách vàsố phận của nạn nhân trùng hợp với các nhân vật trong truyện cổ tích, nhưng nó có liên quan gì đến hung thủ cơ chứ? Chẳng lẽ động cơ của hắn không phải vì báo thù ư? Cũng không phải lựa chọn một nhóm người cố định để ra tay sao?" Vương Quỳ thở dài, nhíu mày. "Nếu như thế, vụ án càng khó điều tra hơn."

"Tôi đồng ý vớisuy luận của cô." Chu Hạo bước tới bàn làm việc, châm thêm một điếu thuốc rồi lại đi tới trước cửa sổ, nói: "Tôi cũng cho rằng hung thủ chọn những người có tính cách cực đoan, có thể làm nổi bật nội dung của truyện cổ tích để tiến hành sát hại. Mục đích có lẽ chỉ là muốn những người đó nhìn rõ sự chênh lệch giữa hiện thực và cổ tích. Trần Ngôn là giáo viên mầm non, phải thường xuyên kể truyện cổ tích, hơn nữa bản thân cô ta cũng cực kỳ say mê truyện cổ tích. Còn Thôi Cách Cách nữa, cô ta cũng giống như Trần Ngôn, thậm chí còn đặt tên cho album mới là Thế giới bên ngoài truyện cổ tích, và ca khúc chủ đạo là Chiếc áo mới của Cách Cách nữa. Trùng hợp hơn nữa là, người viết lời cho bài hát ấy chính là Cổ Nguyệt, nạn nhân của vụ án tối qua."

"Đúng là một mêcung khổng lồ, nhìn bề ngoài chẳng mảy may dính dáng đến nhau nhưng lại có liên hệ mật thiết vô cùng." Vương Quỳ cảm thấy đầu óc rối bời, chẳng có lấy một đầu mối nào về chuỗi án mạng liên hoàn kia, thậm chí cũng chẳng biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Bỗng cô sực nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi, sếp Chu, mười năm trước sếp đã tra ra được hung thủ chưa?"

Chu Hạo lại dụi tắt điếuthuốc rồi ném ra ngoài cửa sổ, lắc đầu đáp: "Nhưng tôi nghĩ hồi đó mình đã điều tra đúng hướng, bằng không sao hung thủ lại chạy tới ngăn cản tôi điều tra tiếp?"

"Sếp có thể tiết lộnăm đó đã tra ra điều gì không?" Vương Quỳ vội vàng truy hỏi.

Chu Hạo liếc Vương Quỳmột cái, trả lời: "Không biết tôi đang hại cô hay giúp cô nữa, nhưng nếu cô đã muốn biết thì tôi kể hết mọi chuyện cho cô nghe vậy. Năm đó, thông qua điều tra tôi biết được một ngôi làng có tên "U Linh", cũng nghe ngóng được có một cô gái tên là Lý Mộc Nhất. Năm xưa, cô Lý Mộc Nhất này từng sống trong thôn U Linh, nghe đồn tướng mạo cô ta cực kỳ xấu xí nhưng lại luôn mong muốn có được sắc đẹp, suốt ngày mơ ước vịt con xấu xí sẽ hóa thành thiên nga và có được tình yêu. Có người từng trông thấy Lý Mộc Nhất, nhưng đó là chuyện của cả trăm năm trước rồi. Sau đó thôn U Linh xảy ra hỏa hoạn, đa số dân làng đều đã chết cháy."

"Sau đó thìsao?" Vương Quỳ hỏi.

"Sau đó tôi tra đượctrước khi xảy ra hỏa hoạn, thôn U Linh này có một tập tục, mỗi bé gái khi vừa chào đời đều bị dân làng dùng dao rạch nát mặt, vì họ cho rằng sắc đẹp là cội nguồn của mọi dục vọng..." Chu Hạo thở dài, đút hai tay vào túi quần, nói tiếp: "Tôi vốn định tiếp tục điều tra theo hướng đó, nhưng lại nhận được thư đe dọa từ hung thủ, vợ cũng... nên tôi hủy hết tài liệu, giải tán tổ chuyên án."

Nghe xong những lời tựđáy lòng của Chu Hạo, Vương Quỳ có thể hiểu được những hành động của ông hồi trước, nhưng không cách nào chấp nhận được. Có lẽ có vài chuyện, chỉ những người đã trải qua thì mới có thể thông cảm chăng? Vương Quỳ tiến lên trước, định an ủi ông nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đành thở dài, nói: "Sếp Chu... thực ra sếp không cần từ chức đâu. Nếu sếp tin em, có thể giao con cho em. Bố em đã về hưu, cả ngày đều ở nhà, vả lại trước kia ông từng là huấn luyện viên võ thuật, em tin rằng ông có thể bảo đảm an toàn cho Chu Dư Phi."

"Cảm ơn." ChuHạo cười buồn, sau đó ngồi xuống ghế, nói tiếp: "Cuộc sống nhiều lúc thân bất do kỷ vậy đó, nếu tôi còn tiếp tục ngồi ở đây, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ của mười năm trước, hơn nữa lần này... tôi sợ cô sẽ lành ít dữ nhiều.

Huống hồ, đây là quả dotôi trồng, vốn dĩ tôi phải hứng chịu."

"Nhưng..."Vương Quỳ còn định nói gì đó, song không thốt nên lời.

Chu Hạo đứng dậy, vỗ vỗvai cô, nhắc nhở: "Đúng rồi, cô muốn điều tra, tôi không trách cô, nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"Cô hỏi.

"Đừng phô trươngquá, vụ này càng ít người biết càng tốt, tốt nhất nên âm thầm điều tra." Chu Hạo cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc, đăm chiêu nói. "Tên hung thủ này cực kỳ khó đối phó, nhất là hành tung xuất quỷ nhập thần của hắn, tôi không muốn người nhà cô gặp chuyện, càng không mong cô gặp chuyện."

"Sếp Chu, em nghelời sếp." Vương Quỳ trịnh trọng đáp.

Phần 4 Thế Giới Bên Ngoài Truyện Cổ Tích

Chương 43 Bức Ảnh Cũ

Đinh Tiểu Tiểu trở vềnhà Trần Ngôn. Lúc này hắn đang nghiêng người tựa vào thành giường, chăm chú nhìn tấm gương trên bàn trang điểm. Hắn cứ cảm thấy sau khi những chữ trên tấm gương bị xóa đi, trông nó liền giống như một tấm bản đồ, chẳng lẽ đây là manh mối mà Trần Ngôn cố tình để lại? Nghĩ thế, Đinh Tiểu Tiểu vội bật máy vi tính của Trần Ngôn, lên mạng tìm bản đồ thành phố Cốc Khê, sau đó đối chiếu với "bản đồ" trên gương... Trên đó có vài nét gợn sóng, tương tự như dòng sông với những sóng nước cuộn trào. Toàn bộ bản đồ lấy con sông làm đường ranh giới, trong khi "dòng sông" duy nhất ở Cốc Khê chính là Cốc Hải. Lẽ nào "dòng sông" trên tấm gương ám chỉ Cốc Hải sao?

"Con sông"trên tấm gương kéo dài về phía tây, khi gần chạm đến mép gương thì đột nhiên rẽ xuống dưới, nhưng Cốc Hải trong bản đồ thì vẫn kéo dài về phía tây. Đinh Tiểu Tiểu nghiên cứu suốt cả buổi trời cũng chẳng phát hiện Cốc Hải có chỗ rẽ nào. Có lẽ mình đa nghi rồi, cái này chẳng qua chỉ là bôi bừa thôi chứ chẳng phải bản đồ gì, hắn nghĩ.

Đinh Tiểu Tiểu hơi hụthẫng, hắn bực mình cầm chuột kích bừa trên máy tính, tình cờ phát hiện một số ảnh chụp chứa trong một thư mục có tên là "u linh" trong ổ D. Hắn chưa từng thấy những bức ảnh đó bao giờ, tất cả có khoảng ba mươi mấy tấm, trong đó có mười mấy tấm là ảnh chụp Trần Ngôn trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, khoảng bốn, năm tấm là sau khi phẫu thuật, trong ảnh không có Đinh Tiểu Tiểu, song lại có Lữ Tân. Trần Ngôn dùng phần mềm photoshop biến Lữ Tân thành chàng hoàng tử phong độ ngời ngời, còn mình thì e ấp đứng bên cạnh, hai người thắm thiết vô cùng, kế bên còn có dòng chữ nhỏ: Tình yêu, quan trọng là sự thủy chung.

Đó là câu Đinh Tiểu Tiểutừng nói với Trần Ngôn. Hồi bộ phim Tiênkiếm kì hiệp truyện gây sốt trên truyền hình, nhân vật Lâm Nguyệt Như trongphim từng thốt ra câu đó, Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy nó quả là phát ngôn kinh điển bèn chép lại. Sau khi tốt nghiệp, có lần Đinh Tiểu Tiểu và Trần Ngôn cãi nhau, cuối cùng hắn nói câu ấy với cô, lúc đó cô cũng thích lắm, còn vì nó mà xem lại bộ phim này.

Trần Ngôn nói:"Lâm Nguyệt Như thật vĩ đại."

Đinh Tiểu Tiểu đáp lại:"Nhưng cô ấy ngốc quá, ngoài đời thực liệu có người con gái như vậy không?"

Cô nói: "Nếu em màgặp được người mình yêu thì em cũng sẽ như Lâm Nguyệt Như, không yêu cầu bất kì sự báo đáp nào."

Khi nghe thấy cô nói thế,trong lòng Đinh Tiểu Tiểu đầy chua chát, bởi khi đó giữa hai người đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái với nhau rồi. Nếu là mấy tuần trước, phát hiện những tấm ảnh hai người hạnh phúc bên nhau thế này, Đinh Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ lồng lộn phát điên, sẽ xóa sạch chúng khỏi máy tính không chút do dự, nhưng giờ hắn đã nguôi giận rồi, thực ra cũng chẳng giận nổi, chỉ là hắn không hiểu, không hiểu sao mình đã làm rất nhiều việc mà vẫn không thể có được Trần Ngôn.

Có lẽ đây chính là tìnhyêu, không có lý do, cũng chẳng cần sự đền đáp...

Trong thư mục vẫn cònvài tấm ảnh khác, đều là ảnh chụp cận cảnh Trần Ngôn, nhưng khung cảnh phía sau rất lạ, trông giống như một bãi phế tích, có những ngôi nhà gần như đã đổ nát và một số cây cối khô héo như bị lửa thiêu, trông không giống phong cảnh ở Cốc Khê. Là nơi nào nhỉ? Trần Ngôn đến chỗ này lúc nào?

Đinh Tiểu Tiểu tiếp tụcxem ảnh, khi mở tới tấm cuối cùng, tay hắn liền run lên bần bật, vội vàng lấy móng tay và sợi tóc nhặt được trong nhà xưởng ra đối chiếu với bức ảnh. Lúc này hắn mới dám khẳng định hai thứ ấy thực sự là của Trần Ngôn, còn chiếc bông tai kia cũng từng xuất hiện trong vài bức ảnh trước.

Trong tấm ảnh cuối,phông nền là một cây cổ thụ bị tróc mất một mảng vỏ, trên có ghi ba chữ "Thôn U Linh" bằng sơn đỏ. Trên cây còn treo một tấm gương tròn, Trần Ngôn vừa vặn đứng đằng trước tấm gương, lưng cô phản chiếu trong gương, không những thế, Đinh Tiểu Tiểu còn thấy trong đó in bóng một người khác... Là một bà cụ, chính bà ta đã giúp Trần Ngôn chụp ảnh. Trong gương, máy ảnh đã che mất đôi mắt của bà ta, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt bà ta, khuôn mặt đó... y như một cái cây chết khô bị tróc vỏ, đáng sợ vô cùng!

Đinh Tiểu Tiểu hít sâumột hơi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đứng phắt dậy, vội bước tới cửa sổ châm một điếu thuốc, rít vài hơi, cố trấn tĩnh lại, sau đó quay lại trước máy tính, xem kĩ tấm ảnh cuối cùng đó. Trong ảnh, Trần Ngôn tươi cười rạng rỡ, nụ cười của cô và hình ảnh bà cụ phản chiếu trong gương đối lập một cách rõ rệt. Bà cụ đó là ai? Tại sao Trần Ngôn không sợ bà ta? Trong ảnh, hai người có vẻ rất thân thiết. Hơn nữa, thôn U Linh ở đâu? Sao lại có cái thôn lấy tên cổ quái thế nhỉ?

Đóng thư mục lại, ĐinhTiểu Tiểu lại tìm thông tin về "thôn U Linh", song những trang web tìm được đa phần đều là chuyện kể, một số ít cũng chỉ nói vớ va vớ vẩn. Lục lọi thêm vài trang web, vẫn chẳng thấy ai nhắc đến thôn U Linh cả. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy hoài nghi, thật sự có một nơi gọi là thôn U linh sao? Chắc chắn có, nếu không thì phải giải thích thế nào về mấy bức ảnh kia đây? Nghĩ vậy, Đinh Tiểu Tiểu lại mở bức ảnh ra xem tới xem lui, nhìn thế nào cũng không thấy giống được chỉnh sửa, nếu là chỉnh sửa thì người làm việc đó ắt phải là cao thủ trong hàng cao thủ.

Sau một hồi tìm kiếmtrên mạng, Đinh Tiểu Tiểu lại gọi 114 để hỏi, nhưng cũng chẳng tra ra được manh mối gì, cuối cùng hắn đành gọi cho bố mẹ của Trần Ngôn, biết đâu bố mẹ cô từng nghe nói đến chỗ này.

Điện thoại kết nối, ngườinghe máy là mẹ của Trần Ngôn, bà hỏi: "A lô, tìm ai đó?"

"Chào bác, cháu làĐinh Tiểu Tiểu." Hắn nói.

"Tiểu Tiểu? Cậucòn gọi đến đây làm gì?" Giọng bà hơi chua ngoa, như thể Đinh Tiểu Tiểu đã làm sai chuyện gì đó. "Chẳng lẽ cậu hại Ngôn Ngôn ra nông nỗi đó vẫn chưa đủ sao?"

"Bác nghe cháu nóiđã, cháu nghi ngờ Trần Ngôn vẫn còn sống..." Đinh Tiểu Tiểu vội an ủi.

"Cậu đừng nói nữa,tôi không muốn nghe cậu ngụy biện." Dứt lời, bà liền cúp máy. Nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, Đinh Tiểu Tiểu bỗng cảm thấy đau khổ...

Thôn U Linh rốt cuộc ởđâu? Hắn tắt máy tính, đi tới đi lui trong phòng, suy nghĩ nên làm thế nào để tra ra chỗ đó. Cuối cùng, hắn sực nhớ đến một người, người này hắn mới quen tối qua, sáng nay hai người còn trao đổi số điện thoại với nhau, hơn nữa cô ấy là cảnh sát, muốn điều tra nơi đó chắc cũng chẳng mấy khó khăn. Nếu cả cô ấy cũng không tìm ra thì có thể chứng minh thôn U Linh đó thật sự không tồn tại trên đời này.

Đinh Tiểu Tiểu lấy điệnthoại gọi cho Vương Quỳ, vài giây sau điện thoại kết nối, hắn cất tiếng hỏi: "Xin hỏi có phải Vương Quỳ không?"

"Phải, Đinh TiểuTiểu đấy à?" Đối phương thoáng ngập ngừng. "Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ban nãy tôi vừaphát hiện trong số ảnh chụp của Trần Ngôn có một nơi gọi là "thôn U Linh" nên muốn nhờ cô điều tra giúp. Tôi có linh cảm, Trần Ngôn đang ở đó." Đinh Tiểu Tiểu thành thật đáp.

"Anh nói..."Vương Quỳ thoáng ngừng lại. "Anh nói thôn U Linh ư?"

"Sao? Cô biết chỗđó hả?" Hắn vội hỏi.

"Thế này đi, giờanh có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Vương Quỳ đề nghị.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn đồnghồ, đáp: "Mười hai giờ, gặp nhau ở quán ăn Thục Dương cạnh quảng trường Hằng Thế, thế nào?"

"Ok." VươngQuỳ đáp.

Chương 44 Thuốc Mê

Sau khi cân nhắc cẩn thận,cấp trên không chấp nhận đơn từ chức của Chu Hạo nhưng cho ông nghỉ phép dài hạn để chăm sóc con trai, hơn nữa trong thời gian ông nghỉ phép, chức đội trưởng tạm thời giao cho Khương Bằng đảm nhiệm.

Lúc này Khương Bằngđang chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực đi qua đi lại trong phòng làm việc, trông cũng ra dáng cán bộ ra phết. Khi tới bên cạnh Vương Quỳ, đột nhiên anh ta cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Nhìn đi, đây chính là lợi ích của việc lấy lòng cấp trên đó."

"Vâng, vâng, vâng.Chức đội trưởng này anh nhớ phải trân trọng đấy nhé, vài tuần trôi qua nhanh lắm đó." Vương Quỳ trợn mắt nhìn anh ta, sau đó đặt tài liệu đang đọc dở xuống, vươn vai. Bất chợt chuông điện thoại bàn vang lên, cô nhấc máy, hỏi: "Đây là tổ trọng án, xin hỏi tìm ai?"

"Người đẹp, đươngnhiên là tìm em rồi." Đối phương đáp.

"Trần Thần?"Dứt lời, Vương Quỳ hạ thấp giọng xuống, liếc mắt về phía Khương Bằng một cái rồi hỏi: "Có báo cáo khám nghiệm tử thi của Cổ Nguyệt rồi phải không? Sao, mau nói..."

"Đừng gấp."Trần Thần đằng hắng, nói. "Em chắc chắn là người đầu tiên nghe báo cáo, nhưng anh nói rồi, em phải thực hiện lời hứa đó, chuyện đi xem phim..."

"Được rồi, được rồi,em hứa, mau nói đi." Vương Quỳ thúc giục.

"Còn nhớ lần trướcanh có nói phát hiện được rất nhiều lỗ kim chích trên cổ tay Cổ Nguyệt không? Thực ra hung thủ đã tiêm thuốc mê vào người cô ấy, điều đó cũng giải thích tại sao cô ấy không hề có dấu hiệu vùng vẫy dù trên người bị đóng nhiều đinh như thế. Khi đó chắc chắn Cổ Nguyệt đang trong trạng thái tê liệt hoàn toàn." Trần Thần thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu bị tiêm thuốc mê, con người sẽ có cảm giác nửa hư nửa thật, anh nghi ngờ mấy hôm trước khi chết, Cổ Nguyệt cũng từng bị tiêm thuốc mê với liều lượng nhỏ."

"Hôm nay, người đếntrường Cổ Nguyệt điều tra nói rằng, bạn cùng phòng kí túc xá của Cổ Nguyệt kể mấy đêm gần đây cô ấy mắc chứng nói mê, hơn nữa còn kể mình nghe thấy âm thanh gì đó. Đó cũng là hậu quả của việc bị tiêm thuốc mê à?"

"Thế thì không phải,bị tiêm thuốc mê không khiến người ta nảy sinh ảo thanh. Giọng nói mà cô ấy nghe được lúc đó rất có thể là của người thật, nhưng đến khi thuốc mê hết tác dụng, cô ấy tỉnh lại thì người đó đã đi mất rồi, nên cô ấy mới tưởng rằng mình nằm mơ." Trần Thần nhẫn nại giải thích. "Anh tặng thêm cho em một manh mối, những chiếc lông ngỗng cắm trên người Cổ Nguyệt là của một loài ngỗng nhỏ. Nếu anh đoán không lầm thì đó là ngỗng Thái Hồ. Loài ngỗng này sinh sản ở lưu vực Thái Hồ giữa hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Tại Cốc Hải, hiện tại chỉ có hai nơi bán loại ngỗng đó, một là chợ nông sản đường Hoành Dương, hai là đường Quảng Hàn, chợ đêm và sáng ở chỗ này thỉnh thoảng có bán ngỗng Thái Hồ."

"Em lập tức đi điềutra." Dứt lời, Vương Quỳ định cúp máy, Trần Thần vội ngăn lại: "Khoan đã, anh còn chưa nói hết. Tuy hai chỗ này có bán ngỗng Thái Hồ nhưng em nghĩ xem, họ làm sao lại dứt lông ngỗng ra bán được chứ? Nên nếu muốn điều tra thì em nên đến trạm thu mua phế liệu gần Học viện Nghệ thuật hỏi, có khi còn có ích hơn."

Sau khi cúp máy, VươngQuỳ hối hả chạy đến Học viện Nghệ thuật dò hỏi một hồi, cuối cùng hỏi thăm được một trạm thu mua phế liệu chỉ cách học viện hai con phố. Vương Quỳ đến đó hỏi, quả thật có manh mối. Người ở trạm thu mua đó nói: "Đúng là có người từng đến đây mua lông ngỗng, chỗ chúng tôi không bán lẻ lông ngỗng, nhưng cô gái đã trả tiền gấp đôi nên tôi mới bán cho cô ấy một bịch, cũng chỉ khoảng một, hai cân thôi."

"Anh còn nhớ ngoạihình của cô gái ấy không?" Vương Quỳ hỏi.

Người đó ngẫm nghĩ mộthồi, đáp: "Mặc áo đồng phục, nhìn không đến hai mươi tuổi."

Áo đồng phục? Hai mươituổi? Chẳng lẽ hung thủ là sinh viên ư? Bụng đầy thắc mắc, Vương Quỳ lục tìm ảnh của Cổ Nguyệt trong di động rồi đưa cho người ở trạm thu mua xem. "Anh giúp tôi xem thử, cô gái đó mặc áo đồng phục giống thế này đúng không?"

Anh ta cầm di động ngó nghiêngmột hồi, cuối cùng khẳng định: "Đúng, chính là cô gái này?"

"Anh nói... ngườiđến mua lông ngỗng là cô gái này?" Vương Quỳ sửng sốt.

"Không sai, chínhlà cô ấy. Tôi rất có ấn tượng về cô ấy."

Không ngờ số lông ngỗngcắm trên người Cổ Nguyệt lại do chính cô ấy mua.

Kết quả này khiến VươngQuỳ vô cùng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô ấy mua đống lông ngỗng đó để làm gì? Chẳng lẽ lại thích cắm đống lông ngỗng đó lên người để biến mình thành thiên nga máu sao? Hoang đường, chuyện ấy quá hoang đường, huống hồ Trần Thần đã xác thực Cổ Nguyệt từng bị tiêm thuốc mê, cũng có nghĩa hung thủ là một người khác. Nhưng nếu như thế thì tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vụ án này có thủ pháp tương tự với những vụ trước, điều đó có chứng minh cái chết của Cổ Nguyệt cũng liên quan đến Vụ mưu sátAndersen không?

Rời khỏi trạm thu mua,Vương Quỳ vừa thẫn thờ đi bên đường vừa xem xét lại mọi manh mối trong đầu. Bất thình lình điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiển thị cái tên "Đinh Tiểu Tiểu". Cô sực nhớ ra tối qua mình đã hứa sẽ giúp anh ta tìm Trần Ngôn. Nhấn nút nghe máy, Vương Quỳ định nói xin lỗi, song Đinh Tiểu Tiểu lại nhắc đến một nơi tên là "thôn U Linh". Địa danh đó, cô từng nghe Chu Hạo nhắc tới, sau đó cô còn điều tra về nó thông qua mạng nội bộ của Sở Cảnh sát.

Đinh Tiểu Tiểu nói TrầnNgôn đang ở thôn U Linh.

Hai người hẹn gặp nhau.Vừa cúp máy, Vương Quỳ liền gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến quảng trường Hằng Thế. Xe chạy gần hai mươi phút, khi đến nơi đã là mười hai giờ năm phút, Vương Quỳ vội trả tiền, bước xuống xe rồi đi thẳng vào quán ăn Thục Dương. Lúc này Đinh Tiểu Tiểu đã ngồi cạnh cửa sổ đợi được một lúc. Gặp nhau, hai người khách sáo chào hỏi vài câu, Vương Quỳ gọi một đĩa mì xào, sau đó hỏi: "Ban nãy trong điện thoại, anh bảo Trần Ngôn rất có thể đang ở thôn U Linh?"

"Đúng, cụ thể tôicũng không rõ lắm, nhưng tôi phát hiện trong máy tính của Trần Ngôn có vài tấm ảnh, trước kia cô ấy từng đến đó." Đinh Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào Vương Quỳ, nói. "Hơn nữa tôi cũng đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này rồi, vẫn không phát hiện chút tin tức nào của Trần Ngôn.

Điều đó có nghĩa là gì?Có lẽ cô ấy vốn không ở trong thành phố."

"Tôi biết anh nónglòng muốn tìm Trần Ngôn, nhưng tôi phải nói rằng, thôn U Linh mà anh nói đã không còn tồn tại từ mười mấy năm trước rồi." Vương Quỳ nghiêm túc trả lời.

"Không tồn tại làsao?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Nghĩa là thôn ULinh đó giờ đây đã trở thành một thôn hoang." Vương Quỳ thoáng ngừng lại. "Gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án cũng có dính líu tới thôn U Linh, nên tôi đã đặc biệt đi điều tra..."

"Vụ án? Vụ ángì?" Vừa nghe thấy từ đó, Đinh Tiểu Tiểu liền trở nên căng thẳng, trong đầu bỗng dâng lên vô vàn câu hỏi. Lẽ nào cảnh sát đã tra ra điều gì rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ Trần Ngôn rồi sao? Không thể nào, mình đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, cảnh sát không thể phát hiện dấu vết của Trần Ngôn ở hiện trường vụ án mạng mới đúng. Không đâu, có lẽ là mình đa nghi thôi.

"Ừm, là một vụ áncó liên quan rất rộng, tôi không tiện tiết lộ." Vương Quỳ nói.

Đinh Tiểu Tiểu cúi đầusuy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng lên, ánh mắt kiên định, hỏi: "Thế cô có biết vị trí cụ thể của thôn U Linh không?"

"Cách trấn ThiênThủy không xa, nhưng vị trí cụ thể thì tôi cũng không rõ."

Cô đáp.

Đinh Tiểu Tiểu nhìndòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, thoáng trầm mặc, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hắn siết chặt hai bàn tay, nói: "Tôi phải đến thôn U Linh tìm Trần Ngôn."

Vương Quỳ kinh ngạc,nói: "Anh có nghĩ rất có thể Trần Ngôn chỉ đi ngang qua, chụp vài tấm ảnh lưu niệm, hoặc cô ấy không hề ở chỗ đó, hoặc... tuy tôi không muốn đả kích anh, nhưng tôi mong anh chấp nhận hiện thực, có lẽ hiện giờ Trần Ngôn đang phiêu dạt ở chỗ nào đó giữa biển Cốc Hải..."

"Không thể nào, côấy còn sống, tôi dám khẳng định." Đinh Tiểu Tiểu nói.

"Dựa vào đâu màanh khẳng định như thế?" Vương Quỳ hỏi ngược lại.

"Dựa vào..."Hắn định nói gì đó, sực nhớ ra đối phương là cảnh sát, bèn sửa lại: "Dựa vào trực giác, tôi và Trần Ngôn đã ở bên nhau nhiều năm, từ lâu đã tâm ý tương thông, nên tôi có thể cảm nhận được cô ấy còn sống. Huống hồ dù chỉ còn mười phần trăm cơ hội, tôi cũng phải đi tìm, tôi sẽ không từ bỏ."

Không gian rơi vào im lặng,phục vụ bưng đĩa mì xào mà Vương Quỳ gọi lên. Cô ăn qua loa vài miếng rồi ngẩng lên nhìn Đinh Tiểu Tiểu, đăm chiêu nói: "Nếu anh đã quyết tâm đến thôn U Linh, có thể giúp tôi một việc không?"

"Việc gì?"Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Trước khi thôn ULinh trở thành thôn hoang, từng có một cô gái tên Lý Mộc Nhất sống ở đó. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi dò la về người này." Vương Quỳ đẩy đĩa mì xào trước mặt ra, lại đăm chiêu nói tiếp: "Còn nữa, sau khi anh đến thôn U Linh, chúng ta phải luôn giữ liên lạc với nhau..."

"Lý Mộc Nhất, cóliên quan đến vụ án mà cô đang điều tra à?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Vương Quỳ nhìn chằm chằmvào Đinh Tiểu Tiểu một hồi, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. "Người này rất quan trọng, là nhân vật then chốt của toàn bộ vụ án, tìm được cô ta, có lẽ sẽ phá được án."

Chương 45 Đi Tìm Thôn U Linh

Sau khi từ biệt VươngQuỳ, Đinh Tiểu Tiểu về nhà thay quần áo, sau đó vội chạy ra bến xe, bắt chuyến hai giờ đi thẳng đến trấn Thiên Thủy. Thị trấn này nằm ở phía tây thành phố Cốc Khê, cách khoảng hai trăm sáu mươi lăm kilômet, xe khách chạy suốt bốn tiếng đồng hồ, khi đến nơi thì đã gần sáu giờ...

Lúc này sắc trời có phầnâm u, mây đen dày đặc. Sau khi xuống xe, Đinh Tiểu Tiểu hỏi thăm người dân quanh bến xe về vị trí cụ thể của thôn U Linh, nhưng đáng thất vọng là ngay đến dân bản địa cũng chưa từng nghe nói đến cái tên thôn U Linh đó.

Lẽ nào thôn U Linh thậtsự không tồn tại? Không thể nào, trong bức ảnh kia có viết rõ ràng, hơn nữa Vương Quỳ cũng đã điều tra, điều đó chứng minh nơi đó có tồn tại. Nhưng nếu như thế thì tại sao ngay cả dân bản địa cũng không có ai biết? Mang theo một bụng thắc mắc, Đinh Tiểu Tiểu đi vào phòng chờ của bến xe, nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng hắn chợt hiểu ra... Có lẽ thôn U Linh không phải tên là U Linh, đây chỉ là tên riêng mà thôi, rất có thể nó còn có một cái tên khác nữa. Nghĩ thế, Đinh Tiểu Tiểu liền gửi tin nhắn cho Vương Quỳ, nhờ cô tra giúp xem thôn U Linh có còn tên gọi nào khác không. Mười mấy phút sau, Vương Quỳ gọi lại, nói: "Tôi tra ra rồi, thôn U Linh trước kia quả thực không phải tên U Linh, mà là thôn Cây."

Sau một hồi hỏi thăm,Đinh Tiểu Tiểu được biết ở cách trấn Thiên Thủy không xa đúng là có một thôn tên là thôn Cây, hơn nữa những miêu tả của người dân bản địa về thôn đó cũng phù hợp với thôn U Linh.

"Thế phải làm saomới có thể đến được thôn Cây?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi một người bản địa.

Người đó đáp: "Chỗđó xe không chạy thẳng vào được, sau khi xuống xe còn phải cuốc bộ một quãng, hơn nữa khắp nơi đều là cây cối um tùm, ban đêm rất dễ lạc đường. Chàng trai, nếu cậu muốn đi thì chờ đến ngày mai hãy đi."

Đúng vậy, giờ đã gần bảygiờ, trời đã nhá nhem tối, nếu ngồi xe khách đến đó chắc chắn sẽ rất muộn, nhưng nếu phải đợi thêm một đêm, Đinh Tiểu Tiểu lại phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò, huống hồ lòng hắn giờ đang nóng như lửa đốt, hắn muốn lập tức đến thôn U Linh để tìm câu trả lời, không thể chậm trễ dù chỉ một giây.

Đinh Tiểu Tiểu có linhcảm, dù Trần Ngôn không có ở thôn U Linh thì hắn cũng sẽ tìm được tung tích của cô ở nơi đó.

Sau khi suy nghĩ kĩcàng, Đinh Tiểu Tiểu không ngồi xe khách mà gọi một chiếc taxi. Lái xe là một anh chàng trạc tuổi Đinh Tiểu Tiểu, đầu trọc, trông giống như lưu manh. Xe vừa lăn bánh, cậu ta liền hỏi: "Anh bạn, muốn đi đâu?"

"Thôn Cây."Đinh Tiểu Tiểu đáp gọn lỏn.

Vừa nghe hai chữ"thôn Cây", cậu ta liền lộ ra vẻ sửng sốt. "Chỗ đó đã không còn ai ở rồi, anh đến đó làm gì? Du lịch, giải sầu, hay là có việc?"

"Tìm người."Đinh Tiểu Tiểu giải thích.

Anh chàng tài xế khônghỏi nữa, chỉ tập trung lái xe. Sau khi ra khỏi trấn Thiên Thủy không xa, anh ta mới lại nói: "Gan anh cũng to phết nhỉ, chẳng ai dám đến thôn Cây hết, chỗ đó... có ma."

"Có ma?"Không hiểu sao, hai chữ ấy đột nhiên khiến Đinh Tiểu Tiểu nhớ đến cái đêm gọi hồn cùng Lâm Lợi Lợi, trước đó hắn không hề tin vào ma quỷ thánh thần, nhưng sau đó hắn đã phải thay đổi thái độ.

"Đúng, chỗ đó cóma." Tài xế vừa lái xe vừa nói. "Nghe mẹ tôi kể, thôn Cây trước nay luôn là chốn ma quái, dân làng đó người nào người nấy mặt mũi xấu ma chê quỷ hờn, bình thường cũng chẳng tiếp xúc với bên ngoài, nên đối với người ngoài, ngôi làng đó tràn ngập bí ẩn. Sau đó còn có tin đồn trong thôn có báu vật, không ít kẻ đã mò tới đó truy tìm kho báu, nhưng chẳng một ai sống sót trở về. Sau đó cảnh sát có tới điều tra, song cũng chẳng tra ra được gì. Sau nữa, thôn Cây bị cháy, thiêu chết mười mấy hộ dân, nghe nói linh hồn bọn họ vẫn luôn luẩn quẩn trong thôn."

"Quỷ quái thếsao?" Đinh Tiểu Tiểu chau mày.

"Còn có chuyện quỷquái hơn kìa." Cậu ta càng nói càng hăng. "Tôi có người bạn từng tận mắt chứng kiến, anh ta nói con ma đó khủng khiếp lắm, đặc biệt là khuôn mặt của nó, cực kỳ đáng sợ. Người bạn của tôi về đến nhà thì đổ bệnh suốt mấy tháng trời, suốt ngày mê sảng, sau đó thì qua đời..."

"Tại sao anh ta lạichết vậy?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Cậu ta đáp: "Thì bịma ám chứ còn gì nữa."

Hai người tán gẫu vớinhau suốt quãng đường. Gần một tiếng sau, cậu tài xế dừng xe, chỉ cánh rừng bên cạnh, nói: "Tôi chỉ có thể đi đến đây, anh cứ men theo bìa rừng mà đi, cũng chỉ khoảng một kilômet nữa là đến."

Đinh Tiểu Tiểu móc vítrả tiền, khi sắp xuống xe, chợt anh chàng tài xế gọi giật hắn lại, dặn: "Khu rừng này rất dễ lạc đường, tôi có một cái la bàn thiên hạ vô địch, không bao giờ chỉ sai hướng, tặng anh phòng thân." Dứt lời, cậu ta lục lọi trong xe, cuối cùng đưa cho Đinh Tiểu Tiểu một chiếc la bàn nhỏ cỡ mặt đồng hồ đeo tay, cùng với một tấm danh thiếp. "Quanh đây rất khó gọi xe, khi cần về trấn, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón, nhưng phải trả gấp đôi tiền xe đấy nhé."

Khu rừng quả thật rất lớn,bên trong tối đen như mực. Đinh Tiểu Tiểu tìm xung quanh, chẳng thấy có đường nào dẫn đến thôn U Linh, chỉ có vài chỗ có vết tích bị đạp lên. Hắn lấy chiếc đèn pin mới mua ở trấn Thiên Thủy trong ba lô ra, bật lên rồi nương theo ánh sáng nhảy xuống đường quốc lộ, dẫm lên đám cỏ dại cao nửa mét, tiến vào rừng. Trong rừng, ngoài ánh sáng loang loáng phát ra từ đèn pin, xung quanh đều tối như hũ nút, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gào rú của dã thú, thậm chí có lúc còn nghe thấy tiếng bước chân sột soạt vang lên sau lưng, nhưng mấy lần hắn ngoảnh lại, chiếu đèn pin qua thì chẳng thấy gì cả.

Bầu không khí căng thẳngbắt đầu bao trùm quanh người Đinh Tiểu Tiểu, tuy gió lạnh thổi vù vù nhưng người hắn đã đầm đìa mồ hôi. Đi được một lúc, hắn dừng lại, châm một điếu thuốc hòng làm dịu đi nỗi hoảng sợ đang lan tỏa trong lòng. Hút xong điếu thuốc, hắn lấy chiếc la bàn mà tài xế tặng ra, dựa vào hướng kim chỉ, tiếp tục thẳng tiến. Đi được vài trăm mét, Đinh Tiểu Tiểu liền phát hiện đằng trước có một cây cổ thụ ghi chữ "thôn U Linh" bằng sơn đỏ, trên đó còn treo một tấm gương nhỏ...

Không sai, chính là nơinày.

Đinh Tiểu Tiểu dừng lạinghỉ ngơi, hắn lấy chai nước suối ra tu ừng ực, sau đó đi tới trước cây cổ thụ, đưa tay chạm vào nó. Dường như hắn cảm nhận được hơi ấm của Trần Ngôn lan tỏa trên đó, có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, Trần Ngôn cũng như hắn bây giờ, đứng trước thân cây, đưa tay chạm vào nó.

Nghỉ ngơi gần năm phút,Đinh Tiểu Tiểu lại đi tiếp, hắn men theo gốc cây cổ thụ đi thêm mười mấy mét thì đến thôn Cây. Giữa thôn có một con đường không rộng lắm, hai bên đường có bảy, tám ngôi nhà, những ngôi nhà đó đa phần đều đã đổ nát, còn một số thì bị lửa thiêu rụi.

Trống ngực Đinh Tiểu Tiểuđập dồn dập, hắn đứng giữa đường hít sâu một hơi, thét lớn: "Trần Ngôn, em có ở đây không? Anh đến tìm em đây..."

Tiếng thét vang vọng giữađất trời, cuối cùng truyền về một nơi xa xăm nào đó rồi chìm vào tĩnh mịch. Đinh Tiểu Tiểu men theo con đường duy nhất đó, tiếp tục đi, vừa đi vừa cầm đèn pin chiếu hai bên. Khi tới đầu kia của thôn, hắn phát hiện có một ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị lửa thiêu cũng chẳng bị sập, trong sân ngăn nắp gọn gàng, có vẻ như có người ở.

Làng này không phải đãkhông còn ai ở rồi sao? Đinh Tiểu Tiểu tò mò đi vào sân, đưa tay gõ vào cửa sổ, sau đó hét vào trong: "Xin hỏi, có ai không?"

Dứt lời, Đinh Tiểu Tiểukiên nhẫn đứng đợi, thấy không ai trả lời, hắn bèn nắm thử vào tay nắm cửa, phát hiện cửa không hề khóa. Hắn mở cửa, rọi đèn pin vào trong nhà... Vừa bước vào, đối diện với cửa chính là phòng khách, bên trong bày mấy vật dụng cũ kĩ, những thứ ấy giờ rất hiếm gặp, nhìn kiểu dáng rất giống đồ vật thịnh hành vào thập niên bảy mươi. Sàn nhà là nền đất, Đinh Tiểu Tiểu đi vào trong, tỉ mỉ quan sát những đồ vật đó, phát hiện chúng không hề bám bụi, đều được lau chùi rất sạch sẽ. Nếu đúng như dân bản địa nói, nơi này từ mười mấy năm trước đã không còn ai ở tại sao ngôi nhà này lại sạch sẽ đến vậy?

Căn nhà khiến Đinh TiểuTiểu liên tưởng đến những bức ảnh tìm được trong máy tính của Trần Ngôn, đặc biệt là khuôn mặt của bà lão được phản chiếu trong gương, lẽ nào... người sống ở đây chính là bà lão đã giúp Trần Ngôn chụp ảnh? Đinh Tiểu Tiểu không khỏi phấn khích, xem ra hắn càng lúc càng tới gần Trần Ngôn rồi, có lẽ cô ấy đang ở ngay trong nhà này cũng không chừng.

Bên trái phòng kháchcòn có một căn buồng, Đinh Tiểu Tiểu băng qua phòng khách, đứng trước buồng nhòm vào trong. Cách bài trí trong buồng khác một trời một vực với phòng khách, phong cách rất hiện đại, trên trần nhà treo rất nhiều hạc giấy, góc buồng đặt một chiếc giường đơn, ga giường màu hồng, chăn gối được gấp ngay ngắn ở đầu giường, bên cạnh là một quyển Truyện cổ Andersentoàn tập, cạnh giường còn có một chiếc bàn, bên trên là đèn bàn và một số mỹphẩm.

Đây là phòng ngủ củacon gái!

Đinh Tiểu Tiểu đi vào,bật đèn bàn, cả căn buồng phút chốc sáng bừng lên.

Hắn tắt đèn pin, nhétvào ba lô, sau đó cầm quyển truyện cổ tích lên xem.

Quyển sách này đã cũ kĩlắm rồi, song được bảo quản khá tốt, không rách cũng chẳng bị thiếu trang, rõ ràng chủ nhân ngôi nhà rất nâng niu nó. Đinh Tiểu Tiểu giở ra xem, ngay chỗ trống ở trang đầu tiên, hắn phát hiện tên một người.

"Lý Mộc Nhất?"Đinh Tiểu Tiểu nhíu mày, sực nhớ trước khi đến thôn Cây, Vương Quỳ có nhờ hắn tra giúp một người tên Lý Mộc Nhất, chẳng lẽ chủ nhân căn buồng này chính là Lý Mộc Nhất ư? Không, cách bài trí lẫn màu ga giường đều rất nữ tính, Vương Quỳ nói Lý Mộc Nhất từng sống ở thôn Cây trước khi nó trở thành thôn hoang, căn cứ theo đó mà tính thì bà ta ít nhất đã hơn bảy mươi tuổi, có lẽ còn già hơn, sao lại trang trí căn buồng theo phong cách trẻ trung sành điệu đến thế? Lẽ nào...

Đinh Tiểu Tiểu lẩm bẩm:"Lẽ nào Lý Mộc Nhất chính là bà cụ đã chụp ảnh cho Trần Ngôn?"

Trước đây hắn chưa từngnghe Trần Ngôn nhắc đến "thôn Cây", cũng chưa bao giờ nghe cô kể mình có quen một bà lão, nhưng nhìn ảnh chụp, hai người có vẻ rất thân thiết, rốt cuộc bà cụ tên Lý Mộc Nhất này có quan hệ gì với Trần Ngôn? Đinh Tiểu Tiểu vừa suy đoán vừa nhìn chiếc tủ áo đặt ở góc kia của căn buồng. Nó không to, là loại tủ vải bán đầy ở các siêu thị lớn. Đinh Tiểu Tiểu vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đi về phía tủ áo, đưa tay kéo khóa tủ xuống... Bên trong treo một số quần áo, không nhiều lắm, khoảng mười mấy chiếc, đều là trang phục phụ nữ. Đinh Tiểu Tiểu lục lọi bên trong, cuối cùng tìm thấy những bộ quần áo bị mất trong tủ áo nhà Trần Ngôn.

Không sai, chính là TrầnNgôn, cô ấy đang ở đây...

Đinh Tiểu Tiểu càng vuimừng hơn, hắn kéo khóa tủ lên, lại lấy đèn pin xông ra khỏi buồng, chạy ra ngoài sân, hướng về phía ngôi làng chìm trong bóng tối, hét to: "Trần Ngôn, em đang ở đâu? Ra đây gặp anh đi!"

Tiếng hét lần nữa bịbóng tối nuốt chửng, song Đinh Tiểu Tiểu vẫn không nản lòng, vẫn gào thét hết lần này tới lần khác, đến khi mệt lả hắn mới tựa lưng vào tường, miệng thở hồng hộc. Bất thình lình di động trong túi kêu lên một tiếng "tít", ngắn nhưng rõ ràng. Đinh Tiểu Tiểu móc ra xem, trên màn hình hiển thị một tin nhắn, người gửi là Vương Quỳ, nội dung là: "Đã tìm được thôn Cây chưa?"

"Tôi đang ở thônCây, ngay trong nhà Lý Mộc Nhất."

Đinh Tiểu Tiểu nhắn tintrả lời xong, lại mở cửa đi vào trong nhà. Lần này hắn không vào căn buồng ban nãy mà rẽ vào một căn phòng khác. So với căn buồng trước, phòng này giản dị hơn nhiều, trong phòng chỉ có độc một chiếc giường, cái chăn trên giường hơi bẩn, trong phòng nồng nặc mùi hôi thối. Cái mùi ấy khiến Đinh Tiểu Tiểu nôn khan vài cái, sau đó hắn bịt mũi cố đi vào trong. Trong căn phòng còn có một cái cửa nữa ngay cạnh giường, được khóa bằng khóa sắt.

Căn phòng này là sao? Bịthúc giục bởi tính hiếu kỳ, Đinh Tiểu Tiểu nhìn ngó khắp phòng, tìm được một chiếc búa sắt, bèn dùng nó đập vài cái vào ổ khóa. Cuối cùng ổ khóa bật mở, hắn tháo dây xích ra. Vừa định đẩy thì cửa chợt tự động mở ra, một bóng đen từ bên trong lao vút ra, đâm sầm vào Đinh Tiểu Tiểu. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã lùi lại vài bước, ngã phịch xuống sàn, chiếc đèn pin cũng văng sang một bên.

Căn phòng phút chốc tốiđen như mực. Đinh Tiểu Tiểu toan giơ tay nhặt đèn pin, đột nhiên bóng đen kia thét lớn rồi đè lên người hắn, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Mặt mũi đau rát, Đinh Tiểu Tiểu lập tức túm lấy bóng đen đó, kéo xuống khỏi người mình, hai người xông vào nhau đánh đấm túi bụi... Mới đầu đối phương ra tay rất mạnh, nhưng sau vài phút thì dường như đuối sức, Đinh Tiểu Tiểu liền thừa cơ khống chế đối phương rồi tức tốc giơ tay nhặt đèn pin lên, rọi thẳng vào mặt hắn... Tuy gương mặt đó bê bết máu nhưng Đinh Tiểu Tiểu vẫn lập tức nhận ra, hắn sửng sốt thốt lên: "Hoàng Quý Phi?"

Nghe thấy đối phương gọitên mình, gã thoáng kinh ngạc, cơ bắp căng cứng phút chốc được thả lỏng, gã giơ tay chặn ánh sáng từ đèn pin, thở hổn hển, hỏi: "Tiểu Tiểu, sao... mày lại ở đây?"

"Tao đến tìm TrầnNgôn." Nói rồi Đinh Tiểu Tiểu xoay người ngồi xuống cạnh Hoàng Quý Phi, soi đèn pin lên người hắn. Hoàng Quý Phi cởi trần, cả người lấm len bùn đất, có cả vết máu và còn rất nhiều vết thương nhỏ giống như bị dao rạch. Đinh Tiểu Tiểu hỏi: "Quý Phi, mày đến đây làm gì? Mấy vết thương này là sao?"

"Haiz, chuyện dàidòng lắm." Hoàng Quý Phi thở dài, ngay sau đó gã lo lắng ngó nghiêng xung quanh, nói: "Tiểu Tiểu, mày đỡ tao rời khỏi cái chỗ quỷ quái này cái đã, rồi tao sẽ kể cho mày nghe chi tiết."

Đinh Tiểu Tiểu đỡ gã dậy,hai người loạng choạng đi ra khỏi phòng. Đi một mạch đến gốc cây ghi chữ "thôn U Linh", Hoàng Quý Phi mệt đến nỗi thở không ra hơi. Gã ngồi phịch xuống, dựa vào gốc cây, nói: "Hôm đó tao đến Học viện Nghệ thuật tìm Cổ Nguyệt, trên đường về phát hiện có một người cứ thậm thà thậm thụt như đang theo dõi cô ấy. Thế là tao không bỏ đi mà âm thầm bám theo tên đó. Sau đó đối phương lái xe đi, tao cũng một mực bám đuôi hắn, đi rất rất xa, đến gần trấn Thiên Thủy, chiếc xe đó bỗng dừng lại, tao cũng xuống xe "giải quyết nỗi buồn". Mới thế thôi, vậy mà lúc tao quay lại thì đã chẳng thấy chiếc xe đằng trước đâu cả."

"Không thấyư?" Đinh Tiểu Tiểu đưa một chút lương khô cho gã, hỏi.

"Ừm, không thấy."Hoàng Quý Phi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Lúc đó tao tưởng mình đã mất dấu hắn rồi, định quay về, nhưng đúng lúc đi đến chỗ rẽ, chiếc xe đó lại bất ngờ xuất hiện ở đằng trước, hơn nữa còn lao về phía tao với tốc độ cực nhanh. Tao còn chưa kịp định thần thì nó đã đâm sầm vào xe tao, ngay sau đó tao ngất xỉu, khi tỉnh dậy... thì phát hiện mình đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ kia."

"Mày có nhìn thấyTrần Ngôn không?" Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

"Trần Ngôn khôngphải đã chết rồi sao?" Hoàng Quý Phi hỏi ngược lại.

"Không phải."Đinh Tiểu Tiểu đưa chai nước suối cho gã, nói chắc như đinh đóng cột. "Cô ấy vẫn còn sống."

"Tao không thấy TrầnNgôn, thực tế là tao chẳng gặp ai cả, từ lúc bị nhốt trong đó tao chẳng thấy ai đi vào, nhưng mỗi khi tới giờ cơm thì có người thò tay qua một cái lỗ chuột, ném vào hai cái màn thầu và một chai nước bẩn." Hoàng Quý Phi tu ừng ực chai nước suối, cuối cùng nói với vẻ thỏa mãn: "Nhưng tao nghe thấy bọn họ nói chuyện."

"Ai nói chuyện?"Đinh Tiểu Tiểu sốt ruột hỏi.

"Nghe giọng thì làhai người phụ nữ, một giọng hơi khàn yếu, chắc là một bà già, còn một giọng thì khỏe và vang, chắc là người trẻ tuổi. Hôm đó tao nghe bên ngoài có động tĩnh, bèn áp tai vào tường nghe ngóng, cũng chẳng nghe rõ lắm, hình như là đang cãi nhau, trong đó có một câu do bà già kia nói. "Sắc đẹp của con là do ta ban cho, sinh mạng của con cũng là do ta ban cho"." Hoàng Quý Phi đã no nê, lại đòi thêm một điếu thuốc của Đinh Tiểu Tiểu. "Lúc nghe thấy câu nói ấy, tao có cảm giác hai người họ là mẹ con, sau đó họ lại nói gì đó, nhưng tao không nghe rõ lắm."

"Cái người trẻ tuổikia chắc chắn là Trần Ngôn." Đinh Tiểu Tiểu ngắt lời.

"Tao từng nghe thấygiọng của Trần Ngôn, không giống." Hoàng Quý Phi rít vài hơi thuốc, cuối cùng đứng dậy, nói: "Tiểu Tiểu, chúng ta mau mau rời khỏi chỗ này, nhỡ bị bọn họ phát hiện thì tiêu đời."

"Không, chừng nàocòn chưa tìm ra Trần Ngôn thì tao kiên quyết không rời khỏi đây." Đinh Tiểu Tiểu xốc ba lô lên vai, đưa đèn pin cho Hoàng Quý Phi, lại móc trong túi ra tờ danh thiếp mà cậu tài xế ban nãy đưa cho hắn, tiếp đó tìm một cái que, viết số điện thoại trên danh thiếp lên nền đất dưới cây cổ thụ, cuối cùng mới đưa tờ danh thiếp cho Hoàng Quý Phi. "Mày cứ đi trước đi, đi thẳng theo con đường này sẽ ra được bên ngoài, ra đường quốc lộ rồi thì gọi số này, cậu ta sẽ đến đón mày."

"Người anh em, vậymày nhớ cẩn thận đấy." Hoàng Quý Phi nói xong liền cầm đèn pin, xoay người đi vào rừng.

Nhìn bóng lưng HoàngQuý Phi dần dần khuất trong rừng, Đinh Tiểu Tiểu mới lấy di động ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt của nó để tiến về phía ngôi nhà ban nãy. Chưa đi được bao xa, bỗng hắn cảm thấy hình như có thứ gì đó đi theo mình, phát ra tiếng sột soạt. Hắn hoảng sợ vụt quay đầu lại, đồng thời cầm di động soi... Hắn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt cực kỳ kinh dị. Đinh Tiểu Tiểu nhớ rõ mồn một, khuôn mặt ấy từng xuất hiện trong máy tính của Trần Ngôn.

Bà ta là Lý Mộc Nhất ư?

Thời gian dường như ngừngtrôi, Đinh Tiểu Tiểu thậm chí quên cả hít thở.

Hắn nhìn chằm chằm vàokhuôn mặt đó. Vài giây sau, trong lúc hắn vẫn đang mải suy nghĩ nên mở lời thế nào, bỗng sau lưng có người siết cổ hắn, đồng thời đập mạnh vào đầu hắn. Hắn tức thì ngất xỉu, người mềm nhũn ngã vật xuống đất.

Thế giới chìm vào mànđêm đen kịt.

Chương 46 Tội Lỗi Và Sắc Đẹp

Đinh Tiểu Tiểu không biếtmình đã hôn mê bao lâu. Khi hắn mở mắt ra, trời vẫn tối đen như mực, còn hắn thì nằm nghiêng trong căn nhà. Đầu óc xây xẩm, ba lô cũng chẳng thấy đâu, nhưng di động thì vẫn còn, trên đó có một tin nhắn, là của Vương Quỳ gửi, nội dung là: "Anh phải cẩn thận, Lý Mộc Nhất rất có thể là một tên ma đầu giết người."

"Cậu tỉnh rồi..."Một giọng nói bất chợt vang lên từ góc nhà, Đinh Tiểu Tiểu vội chống người ngồi dậy, cầm di động chiếu về phía đó. Trong góc nhà có đặt một chiếc ghế, một bà cụ đang ngồi trên đó. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm, méo mó, hoàn toàn không phân biệt được đâu là mắt mũi, đâu là miệng nữa.

"Bà... là Lý MộcNhất?" Đầu óc mơ màng, Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy chân mình không còn sức chống đỡ cơ thể nữa, bèn đi sang bên cạnh, tựa lưng vào tường, hỏi.

Bà lão châm một ngọn nến,căn phòng phút chốc sáng bừng lên.

Trong phòng không có bấtkì vật dụng nào khác, trên sàn còn lưu lại mấy vệt máu khô, chắc đây chính là căn phòng đã giam giữ Hoàng Quý Phi. Cánh cửa kia đã bị đóng lại, Đinh Tiểu Tiểu không biết cửa có khóa không, cũng không dám khẳng định nếu xô cửa thì nó có mở ra để chạy thoát thân không. Tình thế dường như đã trở nên nguy hiểm bội phần.

"Chàng trai trẻ,có muốn nghe kể chuyện không?" Bà lão hỏi.

Đinh Tiểu Tiểu khôngdám nhìn thẳng vào bà ta, bởi khuôn mặt đó quá đáng sợ, không những đáng sợ mà còn có chút ghê tởm, mỗi lần liếc thấy đều khiến hắn sởn gai ốc. Hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, nói: "Tôi đến đây không phải để nghe kể chuyện, cho tôi biết Trần Ngôn đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy..."

"Thôn Cây có một tậptục, các bé gái hễ chào đời là sẽ bị dân làng dùng dao rạch nát khuôn mặt để chúng trở nên cực kỳ xấu xí, vì lũ người cổ hủ kia cho rằng sắc đẹp là cội nguồn của mọi tội ác." Bà lão dường như không nghe thấy lời Đinh Tiểu Tiểu nói, bắt đầu độc thoại. "Cho nên những người sống trong thôn này đều giống như ta, xấu xí muôn phần. Cuộc đời họ trôi qua trong mòn mỏi, vô vọng, không bao giờ dùng mỹ phẩm, cũng không bao giờ soi gương, đến tuổi lấy chồng thì cùng đàn ông trong thôn kết hôn, sinh con. Năm mười tám tuổi, ta từng cùng bà nội vào thành phố một chuyến, sau khi về làng thì bắt đầu sưu tập những thứ làm đẹp, thế nên ta thường lén lút trốn khỏi thôn, chạy ra thành phố mua mấy thứ son phấn trát lên mặt. À, ta cũng là người duy nhất trong thôn soi gương."

Đinh Tiểu Tiểu âm thầmbấm số gọi cho Vương Quỳ, sau đó siết chặt di động trong tay.

"Mới đầu ta giấubà nội, nhưng sau đó bị bà phát hiện, tiếp đó cả thôn đều biết, bọn họ trói ta lại, vứt hết mỹ phẩm của ta đi, ngăn cản ta tiếp tục theo đuổi sắc đẹp. Khi đó ta hận dân làng đến thấu xương, không thể nào hiểu nổi những hành động của họ. Ta chỉ muốn mình xinh đẹp, điều đó có gì sai chứ? Thế là vào một đêm nọ, ta lén cắt đứt dây thừng, một mình trốn khỏi thôn. Ta vào thành phố, đi tìm kiếm sắc đẹp, ta biết gương mặt mình đã bị hủy hoại, người thành phố ai nấy đều tránh xa ta, nhưng ta không quan tâm. Cậu đã từng nghe chuyện vịt con xấu xí chưa? Có một ngày nó sẽ biến thành thiên nga trắng xinh đẹp, ta cũng có thể, chắc chắn có thể. Ta lang thang đầu đường xó chợ vài hôm, sau đó ngất xỉu vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, có một chủ quán cơm nhỏ đã thu nhận ta." Bà lão chìm vào hồi ức xa xưa, gương mặt kinh tởm kia đong đầy hạnh phúc. "Ông chủ không để tâm ngoại hình của ta, giữ ta ở lại làm thuê trong quán, nhưng chỉ cho ta ở sau bếp, cấm ta bước ra quán. Trong bếp có một chàng trai trẻ, anh ta trông rất gọn gàng, sạch sẽ, giỏi nấu nướng, hơn nữa tính cách rất hài hước, thường kể chuyện cho ta nghe. À, chuyện thiên nga trắng cũng là anh ta kể cho ta nghe. Anh ta biết rất nhiều chuyện, ta nghe mãi vẫn không hết, nhưng ta thích nhất vẫn là truyện cổ tích, thế giới trong truyện cổ tích thật khiến người ta mơ ước."

"Câu chuyện của bàcó vẻ hơi dài, có thể cho tôi biết Trần Ngôn ở đâu trước không?" Đinh Tiểu Tiểu đã hơi bực mình, song bà ta như không hề nghe thấy, kể tiếp: "Thời gian dần dần trôi đi, ta phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đem lòng yêu anh chàng ấy. Lúc đó ta thường xuyên tưởng tượng cảnh mình cùng anh ta cao chạy xa bay, cả đời nghe anh ta kể chuyện. Anh ta không sống ở quán ăn, hôm đó ta dồn hết dũng khí, định hẹn anh ta đi dạo trong công viên rồi bày tỏ tâm ý của mình. Tối đó ta bôi son phấn lên mặt, đứng trước gương soi tới soi lui, thực ra xét toàn diện, điều kiện của ta cũng không đến nỗi nào, chỉ có gương mặt, gương mặt mà ngay cả ta cũng cảm thấy kinh tởm, quả thật xấu xí vô cùng. Phải làm sao mới có thể thay đổi gương mặt này đây?"

Đinh Tiểu Tiểu biết mộtkhi chưa kể xong chuyện thì bà lão sẽ chẳng chịu nói ra tung tích của Trần Ngôn, hắn bèn dằn lòng, kiên nhẫn nghe bà ta kể tiếp...

"Ta cũng không phảiTôn Ngộ Không, nào biết bảy mươi hai phép thần thông, việc biến đổi gương mặt là hoàn toàn không thể. Tối đó ông chủ uống rượu say bí tỉ, từ ngoài đi vào. Lão không có vợ con, vừa vào liền túm lấy ta, cầu xin ta sinh cho lão một đứa con, sau đó cưỡng bức ta. Đêm đó dài như một thế kỉ." Giọng bà lão run rẩy, nét mặt cũng trở nên đáng sợ hơn. "Sau khi tỉnh rượu, lão liền nhốt ta dưới tầng hầm của quán cơm. Chỗ đó tối tăm ngột ngạt vô cùng, mỗi khi đến giờ cơm lão lại mang cơm nước xuống. Ta bị nhốt trong đó suốt một năm trời, cuối cùng đã sinh cho lão một bé gái. Có con, lão vui mừng khôn xiết, thả ta ra ngoài, cho ta một ít tiền rồi bảo ta rời khỏi đó. Ta rời khỏi quán cơm nhưng không đi khỏi thành phố, mấy hôm sau nhân lúc lão ngủ say, ta lại lẻn vào trộm đứa bé đi..."

"Đứa bé đó là TrầnNgôn ư?" Vừa nói xong, Đinh Tiểu Tiểu liền lắc đầu, tự phản bác: "Không thể nào, tôi từng gặp bố mẹ Trần Ngôn, vả lại tuổi tác cũng không khớp."

"Ta ôm đứa bé rờikhỏi quán cơm, sau đó nhân lúc anh chàng kia tan làm về nhà, ta chặn đường anh ta, kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe. Ta cứ ngỡ sẽ có một kết cục tốt đẹp, anh ta sẽ ôm ta vào lòng, an ủi ta, hứa sẽ chăm sóc mẹ con ta cả đời, nào ngờ vừa nghe xong, anh ta chỉ nhếch môi cười khẩy rồi xoay lưng bỏ đi." Bà lão thút thít vài tiếng, lại nói tiếp: "Sau đó ta rời khỏi thành phố lạnh lẽo ấy, trở về thôn Cây. Nhưng người trong thôn bắt đầu tẩy chay ta, bọn họ đuổi ta ra ở nhà hầm ngoài thôn, còn muốn rạch nát mặt con ta. Để bảo vệ con gái, ta đã phóng hỏa đốt trụi cả thôn. Là bọn họ, ta vốn dĩ đang sống vui vẻ, hạnh phúc trong thế giới cổ tích của mình, là bọn họ đã tàn nhẫn kéo ta ra. Ta căm hận bọn họ, khi nhìn bọn họ gào thét trong biển lửa một cách tuyệt vọng, sau đó hóa thành cái xác bị cháy đen, trong lòng ta khoan khoái khôn cùng."

"Là trái tim bà đãméo mó, bà cũng đã hiểu sai hàm ý của cái đẹp, sự xấu đẹp bên ngoài chẳng nói lên gì cả, tâm hồn đẹp mới quan trọng." Nghe xong, Đinh Tiểu Tiểu thở dài, đáp.

"Đừng nói như mìnhcao cả lắm. Nếu vẻ ngoài không quan trọng, tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mặt ta?" Bà lão cười nhạt rồi đứng dậy, run rẩy đi vài bước, lại nói tiếp: "Sau khi thôn bị thiêu rụi, ta luôn say mê với cảm giác giết người đó, thế là ta quay lại thành phố, giết lão chủ và anh chàng đầu bếp kia. Việc đó khiến ta tìm được cảm giác tồn tại. Nên sau đó cứ cách vài năm ta lại chạy ra ngoài giết vài người, rồi trang điểm cho bọn họ thành hình dáng như trong truyện cổ tích, để toàn thế giới đều có thể chiêm ngưỡng kiệt tác của ta."

Đinh Tiểu Tiểu sực nhớđến bài viết lan truyền trên mạng, liền sửng sốt hỏi: "Bà chính là hung thủ đã gây ra Vụ mưu sát Andersen?"

"Cuối cùng cậu đãhiểu câu chuyện này rồi." Bà lão lại quay trở lại ghế, cẩn trọng ngồi xuống, sau đó nói: "Ta giết bọn họ, để họ nhận rõ hiện thực, nhưng đáng buồn thay, đến lúc chết bọn họ cũng chẳng biết, mình mãi mãi không thể trở thành nàng Công chúa Bạch Tuyết và Hoàng tử trong truyện cổ tích."

"Nói thế nghĩa làThôi Cách Cách và Cổ Nguyệt cũng là do bà giết đúng không?" Đinh Tiểu Tiểu cố tình lớn tiếng hỏi, để Vương Quỳ đang ở đầu dây bên kia nghe thấy rõ ràng.

"Ngươi nghĩ ta cókhả năng giết bọn họ sao?" Bà lão hỏi vặn lại.

"Thế thì làai?" Đinh Tiểu Tiểu nhíu mày, suy đoán. "Không phải là bé gái kia chứ?"

"Bé gái?" Bàcụ toét miệng cười, nói một cách đầy ẩn ý. "Bé gái ấy giờ đây đã khôn lớn rồi. Nó đã có cả sắc đẹp lẫn trí tuệ, nhưng lại chỉ có thể sống tạm bợ nhờ cái nghề mạt hạng. Nó cũng y như ta, căm hận những kẻ say mê truyện cổ tích và hy vọng có ngày được sống cuộc sống tươi đẹp như hoàng tử và công chúa trong truyện. Đó là tư tưởng mà ta đã gieo vào đầu nó, ta dệt nên một giấc mộng đẹp cho nó, là ta đã gieo vào đầu nó ý nghĩ chỉ cần có sắc đẹp là có được tất cả, sau đó chính tay ta đã bóp nát giấc mơ ấy. Bây giờ nó còn đáng sợ hơn cả ta, nó là ác quỷ sống lại, là ác quỷ... Nói đi cũng phải nói lại, dù Thôi Cách Cách và Cổ Nguyệt không bị giết thì một ngày nào đó bọn chúng cũng sẽ chọn con đường chết. Còn ta và con gái, chỉ là giúp chúng sớm nhận rõ thế giới này mà thôi. Thế giới này chẳng hề có truyện cổ tích. Thôi Cách Cách suốt ngày chỉ mơ giấc mơ công chúa, thực chất ả còn chẳng bằng một con điếm. Còn Cổ Nguyệt nữa, ả tốn trăm phương ngàn kế để tiếp cận Hoàng Quý Phi, nhưng kết quả thì sao nào? Trong hiện thực không hề tồn tại truyện cổ tích..."

Đinh Tiểu Tiểu chẳngcòn hứng thú nghe bà ta lải nhải, hắn tắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà ta, cất giọng như ra lệnh: "Cho tôi biết Trần Ngôn đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."

"Ồ, ta quên nói đếnTrần Ngôn rồi. Cô gái đó liều mạng đi tìm chàng hoàng tử thuộc về mình, nhưng hoàng tử của ả lại đem lòng yêu say đắm cô gái đã phản bội hắn. Ngươi bảo tình yêu thì có ích gì chứ? Sắc đẹp thì có ích gì chứ?" Bà ta cười ha hả, nói: "Thực ra con gái ta cũng không cần phải làm bẩn tay mình vì máu của mấy kẻ nhơ bẩn đó. Nó chỉ dùng một chút kĩ xảo, chỉ là kĩ xảo nhỏ mà thôi. Nó chỉ giúp Trần Ngôn biết được tình yêu trong hiện thực là như thế nào, ai ngờ cô ta lại không chấp nhận nổi, nhảy xuống Cốc Hải tự vẫn. Còn về Thôi Cách Cách, con gái ta chỉ tặng ả một chậu hoa mà thôi, không ngờ vì sắc đẹp, ả đã ăn những quả đó thật. Đứa con gái thông minh của ta, nó là một nghệ sĩ, nó đã giúp Thôi Cách Cách tìm được vẻ đẹp thật sự của mình, cô ta trốn vào trong tủ lạnh, trên người phủ đầy sương giá, trên đời này không còn bất cứ thứ gì có thể sánh với vẻ đẹp của cô ta nữa rồi."

"Trần Ngôn chưa chết."Đinh Tiểu Tiểu lắc đầu quầy quậy. "Chính cô ấy đã gợi ý tôi đến đây."

"Đến giờ mà ngươivẫn hy vọng Trần Ngôn còn sống ư? Con ranh đó hoàn toàn không cần ngươi. Nó phản bội ngươi đi tằng tịu với gã đàn ông khác, vì gã đàn ông đó mà không tiếc hủy đi dung mạo của mình, còn ngươi... ngươi vẫn một lòng mong mỏi có một ngày nó sẽ trở về bên cạnh ngươi ư?" Bà ta đột nhiên sầm mặt, nhìn ra sau lưng Đinh Tiểu Tiểu, lạnh lùng nói: "Con gái ta bắt buộc phải dẫn một người đàn ông về, hai đứa phải kết hôn rồi sinh con. Ta cần phải nuôi dạy cháu ta để nó tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà ta giao cho chúng. Ta đã hứa với con gái, nó có thể chọn người đàn ông mà nó thích. Con gái, mẹ thật sự không hiểu, tại sao con lại chọn loại đàn ông này để tiếp tục kế hoạch vĩ đại của chúng ta?"

Sau lưng có tiếng bướcchân rất nhẹ, Đinh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, quay phắt đầu lại. Không biết tự lúc nào, cánh cửa đã mở ra, có một cô gái đứng sau lưng hắn. Cô ta mặc quần áo của Trần Ngôn, đầu trùm khăn voan đen, không cách nào nhìn rõ được mặt mũi. Trống ngực Đinh Tiểu Tiểu bắt đầu đập loạn xạ, hắn ngơ ngẩn tiến lên trước vài bước, sau đó hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: "Trần Ngôn, là em phải không? Anh đã không đoán sai, em vẫn còn sống, vẫn còn sống, em có biết anh tìm em vất vả lắm không? Tại sao em lại lẩn trốn? Tại sao em không đến gặp anh?"

Sau khi tuôn ra mộttràng câu hỏi, Đinh Tiểu Tiểu vội vàng tiến tới gần cô gái rồi chầm chậm giơ tay lên kéo tấm khăn voan che mặt xuống. Khi tấm khăn voan từ từ rơi xuống, lộ ra dung mạo của cô gái, vẻ mặt vốn đầy vui mừng của Đinh Tiểu Tiểu phút chốc chuyển sang sửng sốt. Hắn há hốc mồm, mắt trợn lên, vài giây sau mới ngỡ ngàng hỏi: "Sao... sao... sao lại... là... là... em?"

"Ngạc nhiênkhông?" Cô gái chầm chậm ghé sát vào Đinh Tiểu Tiểu, lạnh lùng cười nhạt.

"Anh..." ĐinhTiểu Tiểu định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói. Hắn chầm chậm cúi xuống, chỉ thấy trong tay cô gái đang cầm một ống tiêm nhỏ, đầu kim tiêm đâm thẳng vào mạch máu trên tay hắn, thuốc trong ống cũng đã được truyền hết vào người hắn. Chỉ vỏn vẹn vài giây, Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn khụy xuống, hai tay ôm đầu, đau đớn gào thét rồi ngã vật xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật.

"Dẫn người đàn ôngcủa con đi đi." Giữa cơn mơ màng, Đinh Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng bà lão. "Chọn ngày lành, thành hôn."

"Vâng." Côgái đáp.

Nhân lúc hai người nóichuyện, Đinh Tiểu Tiểu cố gắng kiềm chế bản thân, rút di động lén gọi cho Vương Quỳ, sau đó thét to: "Thôn Cây, tôi đang ở thôn Cây, mau đến cứu tôi..." Vừa nói xong, di động liền bị cô gái kia giật lấy, sau đó cô ta đi theo bà cụ ra ngoài, khóa chặt cửa lại.

Mọi thứ cứ như một giấcmơ, nhưng lại vô cùng chân thật, Đinh Tiểu Tiểu không biết cô gái đã tiêm thuốc độc gì vào người mình, lúc này hắn cảm thấy toàn thân bồng bềnh lơ lửng, giống như đã uống say, nhưng cũng giống như bị người khác tẩy não, ý thức dần dần tách rời cơ thể. Hắn cảm thấy trong người trống trải, chỉ còn sót lại một cái xác không hồn.

Cuối cùng, trong đầu chỉcòn tiếng kêu ong ong, kí ức hai mươi mấy năm của Đinh Tiểu Tiểu phút chốc bị xóa sạch, ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, não bộ giống như một tờ giấy trắng, chẳng còn nhớ được mình là ai, tại sao lại đến nơi này.

Đương nhiên, hắn cũngđã quên luôn Trần Ngôn, quên luôn Hoàng Quý Phi, Thôi Cách Cách, Cổ Nguyệt, Vương Quỳ, quên hết tất thảy người và vật mà hắn từng quen thuộc, song hắn lại nhớ cô gái ban nãy, là cô ấy, tại sao lại là cô ấy chứ?

Cô ấy... là ai?

Chương 47 Khởi Đầu Sau Kết Thúc

"Thôn Cây, tôiđang ở thôn Cây, mau đến cứu tôi..." Vào ngày thứ hai sau khi Đinh Tiểu Tiểu lên đường đi tìm thôn Cây, Vương Quỳ đã nhận được điện thoại của hắn. Cuộc gọi thứ nhất, ở đầu dây bên kia có người đang kể về câu chuyện của Lý Mộc Nhất, sau đó điện thoại bị ngắt. Không lâu sau, cuộc thứ hai gọi đến, Vương Quỳ vội vàng bắt máy, nhưng ngay sau khi Đinh Tiểu Tiểu thét lên câu nói kia, điện thoại lại lần nữa bị ngắt.

Trong điện thoại, giọnganh ta run rẩy và đầy khiếp đảm.

Cô lật đật gọi lạinhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên câu: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."

Vương Quỳ gọi cho ĐinhTiểu Tiểu suốt cả đêm nhưng chỉ nhận được vô số lời thông báo lạnh lẽo, sau đó cô không thể không thừa nhận, Đinh Tiểu Tiểu đã gặp chuyện không hay rồi.

Sáng sớm hôm sau, VươngQuỳ dùng máy tính sao chép lại đoạn ghi âm tối qua rồi gửi vào hộp thư của Chu Hạo, kèm theo tin nhắn với nội dung: "Em sẽ đến thôn U Linh tìm Lý Mộc Nhất, nhờ sếp chuyển đoạn ghi âm này cho tổ trọng án, đồng thời phái người đến giải cứu."

Đó là đoạn ghi âm hé lộtoàn bộ sự thật về Vụ mưu sát Andersen6713!

Xong xuôi, Vương Quỳ tốnnửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị quần áo và mua sắm vật dụng cần thiết để đến thôn Cây, sau đó cô ra bến xe, đón chuyến xe sớm nhất. Trước khi xe lăn bánh, Vương Quỳ nhận được tin nhắn của Chu Hạo, nội dung ghi: "Tôi đã yêu cầu cấp trên liên hệ với cảnh sát trấn Thiên Thủy phối hợp hành động, đến nơi nhớ phải liên hệ với đồn cảnh sát trấn Thiên Thủy, mọi việc phải cẩn thận."

Trong chuyến xe đó chỉcó mười mấy người, ngồi cạnh Vương Quỳ là một cô gái trông rất nhã nhặn, mới lên xe đã có vẻ căng thẳng. Phía trước cô là hai thanh niên trẻ, xe khởi hành chưa được bao lâu, một trong hai cậu thanh niên đó quay đầu lại nói với cô gái: "Đừng lo lắng, cứ coi như chúng ta đang đi du lịch, không có gì nguy hiểm đâu."

"Nhưng mình nghe đồnthôn U Linh có ma." Cô gái lo lắng đáp.

"Ma quỷ gì, mìnhtra rồi, đó chỉ là một ngôi làng bị bỏ hoang, trông có vẻ quái dị mà thôi." Cậu thanh niên còn lại tiếp lời. "Nhưng mình thật sự mong có chút kì bí nào đó, thế mới không uổng công."

Vương Quỳ quay sangnhìn cô gái, hỏi: "Các em cũng đến thôn U Linh à?"

"Vâng." Côgái đáp. "Chị cũng vậy à?"

Vương Quỳ gật đầu, côgái lại hỏi tiếp: "Chị cũng đi thám hiểm ư?"

"Thám hiểm?"Vương Quỳ hỏi lại.

Cô gái ngó nghiêng xungquanh rồi ra vẻ bí ẩn, nói: "Có một người đăng bài viết trên mạng, nói rất nhiều người khi đi ngang qua thôn Cây đã chính mắt nhìn thấy hồn ma lang thang trong đó, mấy đứa bọn em là thành viên hội Cú Đêm, tự tổ chức đi thám hiểm."

"Suỵt!" Cậuthanh niên vừa nói lập tức ngăn cô gái lại. "Đừng nói nữa."

Vừa nghe cậu ta nói thế,cô gái liền im lặng cúi gằm mặt xuống, bất luận Vương Quỳ có hỏi gì cô cũng không hé răng nửa lời, chỉ một mực lắc đầu một cách bất lực. Lúc này xe đã chạy ra khỏi thành phố Cốc Khê, lăn bánh trên con đường quốc lộ dài dằng dặc. Phía trước là một tương lai không rõ ràng. Vương Quỳ không biết lần hành động này có thuận lợi không, càng không biết Đinh Tiểu Tiểu một mình tới đó có còn sống hay không, nhưng xem tình hình này, ngoài việc giải cứu Đinh Tiểu Tiểu, cô còn phải bảo vệ ba người bạn đồng hành cũng định tới thôn U Linh thám hiểm này.

Xe nặng nề bò về phíatrước.

Hiện còn cách trấnThiên Thủy hai trăm cây số, câu chuyện vẫn còn tiếp tục!

END.

Mời bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ eBook để tải nhiều ebooks hơn nữa.